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ÃÐàºÕÂºÇÒÃÐ·Õ่ 1 
ÃÑºÃÍ§ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ

 1.1  ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ»ÃÐ¨ํÒ»‚ 2557



รายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี 2557 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 

วันพฤหัสบดีที่  12  กุมภาพันธ์  2558 
ณ  ห้องประชุมอเนกประสงค์ 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

----------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. นายบัญชา ชลาภิรมย์ ประธานกรรมการ  
2. นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย รองประธานกรรมการ 
3. นายวิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง รองประธานกรรมการ 
4. นายวิศิษฐ์ หินแก้ว เหรัญญิก 
5. นายชาญวิทย์ อุปยโส กรรมการ  
6. นายวินัย มั่นยิ่ง กรรมการ  
7. นางอารมณ์ โสตถิอ ารุง กรรมการ  
8. น.ส.อติวรรณ พวงวัฒนา กรรมการ  
9. นายส าลี เหลาชัย กรรมการ  
10. นายทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร กรรมการ 
11. นายศิริศักดิ์ สีค าภา กรรมการ 
12. น.ส.ปิยะวรรณ เชยโชต ิ กรรมการ 
13. นายสมชาย หอมจันทร์ กรรมการ  
14. นายณรงค์ เพชรสุก กรรมการ 
15. นายอุดม โชคศิริ เลขานุการ 
16. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด อีกจ านวน 3,759 คน  
  (จากสมาชิกทั้งหมด 11,488 คน)  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายวิทยา ขุนต่างตา ผู้แทนจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   

  (เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส) 
2. นางรัชนีพร พึงประสพ ผู้แทนจาก ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  

  พ้ืนที่ 1  (ผู้อ านวยการ) 
3. นายอภิชาติ โกสุมาศ ผู้แทนจาก ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  

  พ้ืนที่ 1  (ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2) 
4.  นายมนตรี ช่วยช ู ผู้แทนจาก บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด 
    (ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ปี 2557) 
5. นางลักขณา เขคม ผู้แทนจาก ส านักสอบบัญชีลักขณา เขคมและคณะ 
    (ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ปี 2557) 
6. นายปิยะ อุไรไพรวนั ประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง 
    กรรมการด าเนินการและเลือกตั้งผู้ประสานงาน 
    ประจ าหน่วย ประจ าปี 2558 
 

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
1. สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  จ านวน  11  คน  
    (จากสมาชิกสมทบทั้งหมด 3,884 คน)  
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เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. 
กิจการที่ประชุม 

 
 ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2557 บัดนี้สมาชิกในห้อประชุม  
มีเกิน 170 คน ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ประธานฯ จึงเปิดการประชุมตามวาระ
การประชุม  และแนะน ารองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พ้ืนที่ 1 ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ 
พ้ืนที่ 1 ผู้แทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ และประธานกรรมการ
ด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ตามรายชื่อดังที่กล่าวมา และขอเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2556 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง การรายงานการศึกษาการท าธุรกรรมกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง รายงานกิจการประจ าปี 2557 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง รับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกสมทบ และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์  
    ในระหว่างปี 2557  
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง พิจารณางบดุลและรายงานประจ าปี 2557 แสดงผลงานของสหกรณ์ 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง พิจารณารายงานของผู้สอบกิจการสหกรณ์ 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง การพิจารณาอนุมัติตัดหนี้สูญ 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่อง พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2557 
ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่อง พิจารณาวิธีการค านวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเฉลี่ยคืน 
ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ และรับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย  
     ปี 2558 
ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2558 
ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการและ 
     เลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ปี 2559 
ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่อง การก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ อาจกู้ยืม 
ระเบียบวาระท่ี 14 เรื่อง การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2558 
ระเบียบวาระท่ี 15 เรื่อง การคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2558 
ระเบียบวาระท่ี 16 เรื่อง การลงทุนของสหกรณ์ 
ระเบียบวาระท่ี 17 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
จากนั้น จึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  1   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 
    1.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2556 
 เลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2557 เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
 นายบุญชอบ  มีนาภา สมาชิกข้าราชการบ านาญ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ได้ตั้งข้อสังเกตใน
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 เกี่ยวกับการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เรื่อง การบริจาคเงินไปทอดกฐิน
ได้มีการอนุมัติเงินจ านวน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) และต่อมาได้มีมติเวียนขอเพ่ิมเงินบริจาคอีก 
300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินในการทอดกฐินครั้งนี้ จ านวน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
แต่กลับน าเงินดังกล่าวไปบริจาคให้หมู่บ้าน จ านวน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เฉลี่ยหมู่บ้านละ 10,000.- 
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บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเงินจ านวนดังกล่าวเป็นเงินของสมาชิก จึงขอให้ประธานชี้แจงเหตุผลให้สมาชิกได้รับ
ทราบ 
 

 ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าการน าเงินไปบริจาคแก่หมู่บ้าน จ านวนเงิน 30,000.- 
บาท นั้น เพราะชาวบ้านใน 3 หมู่บ้าน มาท าอาหารเลี้ยงผู้ที่มาทอดกฐินได้รับประทานกัน จึงบริจาคเป็นค่าอาหารให้
แต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10,000.- บาท  เป็นจ านวนเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จึงแจ้งให้สมาชิกในที่
ประชุมรับทราบ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556  โดยไม่มี
การแก้ไข 
                  1.2 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2556 ครั้งที่ 1   
 เลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2556 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน 2557 เพื่อที่ประชุมพิจารณา      
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2556 ครั้งที่ 1 
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง รายงานผลการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์                            

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จ ากัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด
คณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย จ ากัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ประกอบด้วย     
  1. ผศ.ปริญญา ผ่องผุดพันธ์ ประธานกรรมการ 

 2. รศ.ชูชาต ิ ธรรมเจริญ กรรมการ 
 3. น.ส.วรรณิตา วิไลวรรณ กรรมการ 
 4. นายบุญชอบ มีนาภา  กรรมการ 
 5. นายวิเชียร ปลื้มคิด  กรรมการ 
 6. ผศ.พงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน กรรมการ 
 7. รศ.ดร.สวัสดิ ์ แสงบางปลา กรรมการ 
 8. นางสุมาลี โคกขุนทด กรรมการ 
          จากนั้นประธานฯ ได้เรียนเชิญ ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ประธานคณะกรรมการศึกษา 
การท าธุรกรรมฯ กล่าวน าเสนอ รายงานผลการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบในล าดับต่อไป 
   ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ได้กล่าวในที่ประชุมในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการศึกษา
การท าธุรกรรมและนิติสัมพันธ์ฯ  เพ่ือหาข้อเท็จจริงในทางกฎหมายระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ผู้ให้กู้ และ
สหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ผู้กู้ เนื่องจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น  เกิดวิกฤตหนี้สินล้น
พ้นตัว สาเหตุมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการที่ไม่โปร่งใส และเกิดการยักยอกทรัพย์ ระบบสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนคลองจั่น จ ากัด  ความเสียหายประมาณ 15,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท) โดยสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนคลองจั่น ได้ขอกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เพ่ือน าเงินไปบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ จ านวน  1,431 
ล้านบาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) โดยน าโฉนดที่ดินจ านวน 3 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ 
อาคารส านักงาน U-TOWER สูง 10 ชั้น เพ่ือเป็นหลักประกันในครั้งนี ้
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     ดังนั้น ทางคณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพันธ์ ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด จึงขอชี้แจงในบางส่วนที่ได้ศึกษารายละเอียดตามขั้นตอนของ
ระเบียบที่ได้ก าหนดไว้เช่น การด าเนินการยื่นขอกู้ การพิจารณาค าขอกู้ การอนุมัติเงินกู้ ตลอดจนการท าสัญญา
เงินกู้ การจดจ านอง เพ่ือความถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย ดังนั้น ในการแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพันธ์ฯ ทั้ง 8 ท่าน จะมีความคิดเห็นที่เป็นอิสระของตนเองเพราะทุกท่านต่างศึกษา
ข้อมูลรายละเอียดมาในแนวทางของตน น ามาเสนอในที่ประชุมเพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบ แต่คณะกรรมการทุกท่าน
จะมีความคิดเห็นตรงกันในประเด็นที่ว่า รายงานข้อเท็จจริง ฉบับนี้ จะไม่ให้มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ ส่วนผมในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพันธ์ฯ ได้ศึกษา
ขอบเขตข้อกฎหมายและตรวจสอบขั้นตอน วิธีการด าเนินงานของสัญญาที่มีต่อกันและ เป็นสัญญาที่ท าถูกต้องตาม
กฎหมายหรือไม ่ดังนี้ 
  1. ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินน ามาจ านองคือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ไม่ใช่ ดร.ศุภชัย  ศรีศุภอักษร 

  2. สัญญาจ านองนี้ท าตามกฎหมายก าหนดไว้  คือท าเป็นหนังสือ และน าไปจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่  
ที่มีอ านาจ  
  เมื่อตรวจสอบแล้ว ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นประกอบกับ สัญญาฉบับนี้มีผลผูกพันสามารถบังคับได้ถ้าฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดผิดนัดช าระหนี้ ก็สามารถบังคับจ านองตามกฎหมายหรือสัญญานี้ชอบด้วยกฎหมาย  เพราะขณะนี้มี
ข้อมูลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด จะเข้าสู่แผนฟ้ืนฟูกิจการ ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย  เพราะ
สหกรณม์ีฐาะเป็นนิติบุคคลต้องมีกฎกระทรวงรองรับ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอ านาจ  รัฐบาลคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้ออกกฎกระทรวงออกมาให้สหกรณ์สามารถเข้าแผนฟ้ืนฟูกิจการได้ ดังนั้น เราในฐานะ
คณะกรรมการฯ ต้องมีการวางแผนงานตามขั้นตอน เช่น ต้องท าการฟ้องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด 
ก่อนที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด จะเข้าสู่แผนฟ้ืนฟูกิจการ ถือเป็นกระบวนการของศาลล้มละลาย แต่
เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เร่งฟ้องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ก่อนถือเป็นกระบวนการศาลแพ่ง 
ขั้นตอนทั่วไปของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด จะต้องร้องขอต่อศาลและเข้าสู่แผนฟ้ืนฟูกิจการสหกรณ์ 
ต่อไป อ านาจศาลจะรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการสหกรณ์ ผลก็จะเกิดสภาวะการพักการช าระหนี้ เจ้าหนี้ทั้งหมด ก็ต้อง
หยุดการบังคับช าระหนี้ ทั้งนี้เป็นผลทางกฎหมายที่ไม่สามารถบังคับไม่ได้ ทางคณะกรรมการแผนฟ้ืนฟูกิจการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ซึ่งมี รศ.ดร.สวัสดิ์  แสงบางปลา เข้ามาเป็นกรรมการด้วย ทั้งนี้จะสังเกตเห็น
ว่าคณะกรรมการชุดนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้เจ้าหนี้ได้รับการช าระหนี้มากกว่าปล่อยให้ลูกหนี้ล้มละลาย แต่
อีกประเด็นหนึ่งที่สมาชิกอยากรู้ว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด จะใช้หนี้เราเมื่อไร และได้รับคืนอย่างไร 
นั้น สมาชิกจงมั่นใจได้เลยว่าสัญญากู้เงินที่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน เพียงรายเดียว เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 
เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์ ในทรัพย์จ านองชิ้นนี้แต่เพียงผู้เดียว และการที่บังคับจ านองคือฟ้องศาลมีค าพิพากษาบังคับให้
ขายทอดตลาด หรือบังคับให้เป็นทรัพย์จ านองหลุด สมมุติว่าทรัพย์สินที่เขาน าโฉนดที่ที่ดินมาจ านองกับเรามีราคา 
1,200-1,300 ล้านบาท เราสามารถบังคับเป็นทรัพย์จ านองหลุดได้ เพราะว่ามูลหนี้ของเราท่วมราคาทรัพย์จ านอง 
เป็นต้น 
     ส่วนเรื่องดอกเบี้ยตามรายละเอียดที่ได้ศึกษาข้อเท็จจริง ปรากฏว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
คลองจั่น จ ากัด ต้องเสียดอกเบี้ยให้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นรายเดือน  เดือนละประมาณ 6,000,000. - บาท 
แต่ในทรัพย์จ านองส่วนนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด มีรายได้เพียงเดือนละ 2,000,000 บาท ดังนี้ในแผน
ฟ้ืนฟูกิจการสหกรณ์ผ่านไป 1 เดือน เขาจะมีส่วนต่างดอกเบี้ยอยู่ที่ 4,000,000 บาท ถ้า 1 ปี จะมีส่วนต่างที่ 
48,000,000 บาท เราต้องอาศัยช่องนี้ยื่นค าร้องต่อศาล เพ่ือเอาหนี้มาบังคับคดี  เนื่องจากรายได้ในทรัพย์จ านอง
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น้อยกว่าดอกเบี้ยที่จ่ายให้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  ถ้าศาลอนุญาต เราก็น าทรัพย์ชิ้นนี้มาจ านองกับศาลแพ่งได้ แต่
กระบวนการทางศาลเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาพอสมควร 
 

     ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ได้ตั้งข้อสังเกต เรื่องท่ีสมาชิกกังวลเกี่ยวกับหนี้ สหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ที่กู้จากสหกรณ์ของเราไป โดยมีหลักทรัพย์มาค้ าประกันจะกลายเป็นหนี้สูญหรือไม่ ตามหลัก
ของกฎหมาย ถ้าการจ านองนี้ท าถูกหลักการนิติสัมพันธ์ ระหว่างคู่สัญญาผู้จ านองกับผู้รับจ านอง ก็สามารถด าเนิน
ต่อไปได้ ส่วนสิทธิการจ านองครอบคลุมเพียงใด นั้น ผมขอยกมา 4 ข้อ ดังนี้ 
  1. เรื่องของเงินต้น 
  2. เรื่องของดอกเบี้ย 
  3. เรื่องของเงินค่าปรับผิดนัดช าระหนี้ 
  4. เรื่องของค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการฟ้องร้อง 
     สิ่งเหล่านี้สามารถเอาจากลูกหนี้ผู้จ านองได้ทั้งสิ้น ตามที่กฎหมายระบุไว้ในรายงานฉบับนี้ 
ดังนั้นในประเด็นของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด มองภาพรวมก็ขอให้มั่นใจได้ว่าหนี้ของเราจะไม่เป็นศูนย์ 
เพราะสิทธิ์ในการจ านองที่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนในรายละเอียดและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของกรรมการแต่ละท่าน ก็
ขอให้สมาชิกใช้ดุลยพินิจพิจารณาในส่วนของบุคคล จึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 

     นายบุญชอบ  มีนาภา : สมาชิกข้าราชการบ านาญ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ได้เสนอความ
คิดเห็น เรื่อง ศาลสั่งล้มละลาย กับบุริมสิทธิ์ คงต้องเก็บ จึงขออนุญาตใช้ Power Point เพ่ือการอธิบายในส่วนของ
ข้อมูลพร้อมทั้งแผ่นภาพงานฉลองของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ภาพที่ 1 และภาพท่ี 2 Power Point 
     ประธานฯ ได้ดูแล้ว เห็นว่า ไม่เป็นประโยชน์ มันเป็นเรื่องเสียดสีมากกว่าและไม่เก่ียวกับการ
บริหารสหกรณ์ฯ 
     นายบุญชอบ  มีนาภา ถาม : ไม่ให้เปิด Power Point อย่างนั้นผมจะอ่านให้ฟัง 
     ประธานฯ ตอบ : อะไรต่างๆ มันไม่เก่ียวกับสหกรณ์เลย 
     นายบุญชอบ  มีนาภา ถาม : ผมขอ Power Point เพราะต้องการตัวหนังสือใหญ่ๆ 
     ประธานฯ ตอบ : เล่าก่อน 
     นายบุญชอบ  มีนาภา ถาม : ผมว่าท่านประธาน รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ มีส่วนได้เสีย  
กับเรื่องที่ก าลังพิจารณาอยู่ โดยมารยาทต้องลงมานั่งข้างล่าง เพราะมีผลประโยชน์ซ้อนอยู่ การลงจากเวทีมาฟัง 
พวกเราพูด พิจารณาก่อนและให้คนอื่นเป็นประธานฯ แทน 
     ประธานฯ ตอบ : อยู่ที่นี้ก็ได้ แต่ให้ ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ มาเป็นประธานแทน 
     นายบุญชอบ  มีนาภา ถาม : คนละเรื่อง ประธานศึกษาการท าธุรกรรมฯ กับประธานในที่
ประชุม เพราะผมก าลังพิจารณาพฤติกรรม รศ.ดร.บัญชา  ชลาภิรมย์ อยู่ท่านไม่มีสิทธิมาโต้เถียงอะไร 
     ประธานฯ ตอบ : ก็มอบให้ ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ มาเป็นประธานประชุมแทนในวาระนี้ 
     นายบุญชอบ มีนาภา เสนอว่า เป็นภาพที่จ าเป็นเนื่องจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จ ากัด จะต้องอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อย่างน้อยประมาณ 10 ปี และจะต้องเข้าแผนฟ้ืนฟูอีก 5 ปี หรือต่อไป
อีก 2 ปี กว่าจะเอามาฟ้องคิดว่าประมาณ 10 กว่าปี เพราะคิดว่าสมาชิกของเราจ าได้แต่ตัวหนังสือไม่ค่อยเข้าใจ พอ
พูดถึงเรื่องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด พอจะนึกภาพออก ผมจะยกตัวอย่างเหตุการณ์เครื่องบินตก ทาง
คณะกรรมการก็เข้าไปหากล่องด า ความหมายกเ็หมือนกัน ผมขออนุญาตใช้ Power Point เพ่ือประกอบการอธิบาย 
ขั้นตอนการด าเนินการตั้งแต่เริ่มและมี 4 พฤติกรรม ดังนี้ 
  1. การน าเอาเงินสมาชิกไปฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน 
  2. การอนุมัติให้กู้เงินครั้งที่ 1 จ านวน 1,100 ล้านบาท 

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2558

11

มี 4 พฤติกรรม ดังนี้



 -   6   - 

  3. อนุมัติให้กู้เกิน 70 % ของราคาหลักทรัพย์และเป็นสิ่งที่ไม่น่าอนุมัติให้กู้ด้วย 
  4. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 คือ เป็นกฎหมายควบคุมการด าเนินงานสหกรณ์  
ฉะนั้น หลักการของกฎหมายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม มี 7 ประการ ท่านใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมาก คือหลักการที่ 7  
เอ้ืออาทรต่อชุมชน หมายถึงเอ้ืออาทรต่อชุมชนสมาชิกจุฬาฯ ไม่ใช่เอ้ืออาทรต่อชุมชนต่างจังหวัด 
     จากการวิเคราะห์ของผม ในข้อบังคับที่ 67 จะต้องค านึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุด
ของสหกรณ์ แต่ท่านไม่เลือกน าเงินไปฝากธนาคารที่มีความมั่นคง และมีหลักประกันมากกว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  
คลองจั่น จ ากัด และเมื่อปี พ.ศ.2551 ยังน าเงินไปฝากอีก 500 ล้านบาท  ในเวลา 2 สัปดาห์ ไม่ทราบว่าท่านมีการ
ตัดสินใจที่รอบคอบ หรือไม่ ผมอยากทราบในการอนุมัติในวาระการประชุมเป็น การเวียนวาระ หรือเป็นวาระสัญจร 
จึงขอค าตอบครับ 
     ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ : ผมเกรงว่าเรื่องที่ถาม เป็นเรื่องระเบียบว่าด้วยสหกรณ์ 
ออมทรัพย์จุฬาฯ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน ซึ่งผมเองได้รับมอบหมายให้เป็นประธานฯ จึงอยากให้มีการ
รักษาเวลาในการประชุม 
     นายบุญชอบ  มีนาภา : ท่านประธานก าลังคัดค้านผมอยู่ ผมเองก็อยู่ในคณะกรรมการศึกษา
การท าธุรกรรมและนิติสัมพันธ์ระหว่างสหการณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และสหกรณ์เครดิ ตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด 
เช่นเดียวกับท่าน 
     ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ : ผมอยู่คนละบทบาทแล้ว 
     นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล สมาชิกข้าราชการบ านาญ สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
ได้แสดงความคิดเห็นประเด็น การติดตามข่าวสารทางสื่อมวลชน เรื่อง การอายัดทรัพย์สินนายศุภชัย  ศรีศุภอักษร 
ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด เป็นจ านวนทั้งสิ้น 3,000 กว่าล้านบาท แล้วเราจะมีคนติดตามหนี้
อย่างไร จึงอยากให้ ผศ.ปริญญา ในฐานะที่ท่านเป็นประธานชี้แจงให้สมาชิกในที่ประชุมทราบด้วย 
 
 
 

     ผศ.ปริญญา ผ่องผุดพันธ์ : ผมได้ชี้แจงในส่วนที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด 
จ านองกับเรา ส่วนเรื่องอ่ืนๆ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ของเราเลย เช่น การยักยอกเงินท าบุญที่วัดธรรมกาย จ านวน 
800-900 ล้านบาท นั้น มันเป็นเรื่องของเขาจึงอยากชี้แจงให้สมาชิกทราบ 
     นายบุญชอบ  มีนาภา ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกฎหมายบุริมสิทธิ์พิเศษ บุริมสิทธิ์สามัญ เรา
ต้องดูด้วยว่าเราเป็นบุริมสิทธิ์แบบใด 

     อ.วนิดา  โพธารามิก : สมาชิกข้าราชการบ านาญ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้ตั้งข้อสังเกต 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ได้กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จะตั้งหนี้สงสัยจะสูญ จริงหรื อไม่ แต่ใน
อนาคต ท่าน ผศ.ปริญญา ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาฯ แจ้งว่าจะมีแผนฟ้ืนฟูกิจการสหกรณ์เครติต 
ยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด นั้น ดิฉันในฐานะสมาชิกหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงจะไม่ยอมอนุมัติให้ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  
น าเงินเข้าไปฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น แม้แต่บาทเดียว 
     ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ : ขอบคุณครับ และขอเรียนชี้แจงในที่ประชุมทราบ ดังนี้ เรื่อง
แผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด คือ ลูกหนี้ เขาจะต้องเสนอแผนฟ้ืนฟูกิจการต่อศาล และศาล
รับค าร้องให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ฟ้ืนฟูกิจการได้ จากนั้นก็แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพ่ือ
จัดท าแผนฟ้ืนฟู และการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ไม่เกี่ยวข้องกัน ถ้าเราไม่ยอม แต่แผนฟ้ืนฟูกิจการสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จะมีหน่วยงานราชการให้งบประมาณสนับสนุนประมาณ 5,000 ล้านบาท 
     ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  เพ็งคุ้ม สมาชิกเลขที่ 403292 สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ตั้ง
ข้อสังเกต 2 ประเด็น ดังนี้ 
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  ประเด็นที่ 1 เรื่องข้อมูลที่คณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพันธ์ฯ  เกี่ยวกับเงินต้นที่สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด กู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จ านวน 1,431 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย เฉลี่ยปีละ  
80 ล้าน จึงอยากเรียนถามนางสุมาลี  โคกขุนทด และน.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ที่ได้รายงานข้อเท็จจริงให้สมาชิก
ทราบ เรื่องเงินต้นที่ยังไม่ช าระตามสัญญา ส่วนงวดที่ 4-5 ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยแต่อย่างใด 
  ประเด็นที่ 2  ผศ.ปริญญา ผ่องผุดพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มอบหมายให้นักกฎหมายจากส านักงาน
อะไรไปด าเนินการ  
     ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ : ขออนุญาต ตกลงในที่ประชุมก่อน ใครจะถามและขอค าถามไม่
ควรยาวจนเกินไป 
     รศ.ชูชาติ  ธรรมเจริญ สมาชิกเลขที่ 154740 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอความคิดเห็น
ว่า เพื่อรักษาบรรยากาศในการประชุมและเพ่ือประโยชน์ของสมาชิกทุกท่าน ผมได้ปรึกษาประธานขอให้การประชุม
วาระนี้ยุติก่อนหรือขอเลื่อนไปเปิด ประชุมวิสามัญเกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด เพียงอย่าง
เดียว เพราะในขณะนี้ยังมีอีกหลายวาระท่ียังไม่ได้พิจารณา 
     ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ : เห็นชอบตามที่ รศ.ชูชาติ ธรรมเจริญ น าเสนอ 
     นางสุมาลี  โคกขุนทด ได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรจัดประชุมต่อไป เพราะเราใช้เวลาไม่
มากนัก ถ้าจัดใหม่ ต้องเสียเวลา และต้องเสียงบประมาณใหม่ 
     ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ : มติที่ประชุมเกินครึ่งให้จัดประชุมวิสามัญ 
     นางสุมาลี  โคกขุนทด : ท าไม ไม่ค านึงว่าเราจะเสียเงินในการจัดครั้งต่อไป 
     ผศ.พงษ์ศักดิ์  กรรณล้วน ได้เสนอความคิดเห็น ในการจัดประชุมวิสามัญครั้งต่อไป  อย่าง
ช้าต้องไม่เกิน 2 สัปดาห์ เพราะมีรายละเอียดอีกมากที่ต้องชี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบ 
     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามสมาชิกเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง รายงานกิจการประจ าปี 2557 
     ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ สมาชิกเพ่ิมขึ้น 410 ราย จากเดิม 14,910 คน 
เพ่ิมเป็น 15,320 คน และสินทรัพย์เพ่ิมข้ึน 174 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น เพ่ิมข้ึน 727 ล้าน ผลมาจากการจัดสรรก าไร
สุทธิ ท าให้สหกรณ์เรามั่นคงยิ่งขึ้น ทุนส ารอง 1,989 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 15% ส่วนเงินสะสมเพ่ิมขึ้น 26 ล้านบาท 
เงินรับฝากประเภทออมทรัพย์ลดลง 219 ล้านบาท แต่เงินรับฝากประจ าเพิ่มขึ้น 2,695 ล้านบาท เงินให้สมาชิกกู้ยืม
ตลอดป ีจ านวน 3,700 ล้านบาท สมาชิกช าระคืน 3,300 ล้านบาท ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ลดลง 7,110 ล้านบาท จากเดิม
ให้กู้ 9,562 ล้านบาท สหกรณ์อ่ืน ๆ 6,248 ล้านเศษ สมาชิกมีหนี้คงเหลือ 5,237 ล้าน ส่วนรายละเอียดอ่ืนอยู่ใน
รายงานกิจการประจ าปี 2557 ให้ดูได้ในหน้า 40-46 จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
     ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องรับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกสมทบ และสมาชิกลาออกจาก 
     สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในระหว่างปี 2557 
 ประธานฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกใหม่ สมาชิกสมทบ และ
สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบ 

- สมาชิก  ณ วันที่ 1 มกราคม 2557  จ านวน   11,340 ราย 
- สมาชิกเพ่ิมข้ึน  จ านวน 395 ราย 
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- สมาชิกพ้นสภาพตามข้อบังคับ 10 เช่น ตาย  
ลาออก อายุไม่ถึง 10 ปี จ านวน 267 ราย 

- เหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 11,468 ราย 
- สมาชิกกิตติมศักดิ์  ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  จ านวน   1 พระองค ์
- สมาชิกสมทบ   ณ วันที่ 1 มกราคม 2558  จ านวน  3851  ราย 

รวมจ านวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 จ านวน 15,320 ราย 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี    5   เรื่องพิจารณางบดุลและรายงานประจ าปี 2557 แสดงผลงานของสหกรณ์ 
 ประธานฯ ได้กล่าวแนะน านายมนตรี  ช่วยชู ผู้สอบบัญชีบริษัท มนตรีสอบบัญชีและ
กฎหมาย จ ากัด เพ่ือชี้แจงการตรวจพิจารณางบดุลและรายงานประจ าปี 2557 ให้สมาชิกในที่ประชุมได้รับทราบ  
 นายมนตรี  ช่วยชู ได้น าเสนอรายงานผลการสอบบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์จุฬาฯ ประจ าปี 2557 ตามเอสารที่ส่งมาตั้งแต่หน้าที่ 71-111 จะเห็นว่าปีนี้ได้จัดท าในรูปแบบใหม่ตามที่
นายทะเบียนก าหนด คือจัดท าให้เป็นมาตรฐานสากลมี 6 วรรค ส่วนรายละเอียดเหมือนของเดิม ซึ่งสาระส าคัญอยู่
หน้า 72 เรื่องงบการเงินของสกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จัดท าขึ้นถูกต้องตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด
ส่วนข้อมูล จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ในส่วนของงบประมาณที่ประชุมจะต้อง
พิจารณาอนุมัติ หรือไม่  
มี 3 งบประมาณด้วยกัน 
 1. งบแสดงฐานะการเงิน 
 2. งบก าไร-ขาดทุน 
 3. งบกระแสเงินสด 
  ดังนั้น จึงขอเรียนเสนอเรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน หน้า 73 เพ่ือให้ทราบว่าฐานะการเงิน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 34,270 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ระยะสั้น หรือสินทรัพย์หมุนเวียน
จ านวน 8,691 ล้าน และสินทรัพย์ระยะยาวหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 25,578 ล้านบาท จะเห็นว่า
สินทรัพย์ที่ปรากฎส่วนมากเป็นเงินฝากสหกรณ์อ่ืนจ านวน 1,863 ล้านบาท การลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวม
ทั้งสิ้น จ านวน 15,394 ล้านบาทเศษ หนี้สินรวมจ านวนทั้งสิ้น 18,007 ล้านบาท 
  เรื่อง งบก าไร ขาดทุน แสดงถึงผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา มีรายได้จากลงทุน 
จ านวน 1,796 ล้านบาท คิดเป็น 100 % ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยรับจากเงินกู้ 847 ล้านบาท คิดเป็น 47.18 % และมี
รายได้จากเงินรับฝากการลงทุนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรับฝากเงินกู้ จากภายนอก 31.66 % ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้สูญ 
หรือหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณ 18 ล้านบาท ท าให้มีก าไรจากการด าเนินธุรกิจหลัก 1,207 ล้านบาท คิดเป็น 
67.33% รายได้อ่ืนๆ 1 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไปออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน 
 ส่วนที่ 1  เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่จ านวน 36 ล้านเศษ  
 ส่วนที่ 2  เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์จ านวน 20 ล้านเศษ และเกี่ยวข้องกับสมาชิก
จ านวน 5 ล้านบาทเศษและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืนๆ จ านวน 111 ล้านบาท ดังนั้นรวมค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 173 ล้านบาทเศษ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ปรากฎว่าสูงกว่า สาเหตุเนื่องจากเราตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ไว้ 80 ล้านบาท ท าให้มีก าไรสุทธิประจ าปี 
2557 จ านวน 1,036 ล้านบาท 
  เรื่อง งบกระแสเงินสด แสดงถึงกระแสเงินสดของสหกรณ์ในกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ที่มี
เงินสดเข้า-ออก ดังนี้ 

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2558

14



 -   9   - 

 1. กิจกรรมการด าเนินงาน (รายละเอียดดูจากเอกสารหน้า 83) มีเงินสดเข้ามาจากก าไรสุทธิ 1,036 ล้าน
บาท มรีายการ รับ-จ่าย ต่างๆ (รายละเอียดดูจากเอกสารหน้า 85) มีเงินออกท้ังสิ้น 123 ล้านบาท 
 2. กิจกรรมการลงทุนด้านต่างๆ (รายละเอียดดูจากเอกสารหน้า 86) มีเงินสดเข้ามาจ านวน 1,594 ล้าน
บาท คือมีการไถ่ถอนเงินลงทุนออกและมีเงินกลับเข้ามา 
 3. กิจกรรมจัดหาเงินออกไป 1,195 ล้านเศษ สาเหตุเนื่องจากมีการจัดสรรและจ่ายคืนเงินกู้ 
  เมื่อเปรียบเทียบปี 2557 และปี 2556 แล้วจะเห็นว่าสินทรัพย์รวมทุนด าเนินงานเพ่ิมขึ้น
จาก 34,095 ล้านบาท เป็น 34,270 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 74 ล้านบาท ส่วนเพ่ิม-ลด คือเงินลงทุนจ านวน 1,148 ล้าน
บาท และเงินฝากสหกรณ์อ่ืนลดลง 45 ล้านบาท การให้กู้ยืมเพ่ิมข้ึน 1,259 ล้านบาท การรับฝากเงินจากสมาชิก
มากขึ้น 2,439 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 27.14 ส่วนทุนของสหกรณ์เพ่ิมขึ้น 1,354 ล้านบาท ส าหรับผลการ
ด าเนินงานจาก งบก าไรขาดทุน โดยแยกเป็นส่วนของรายได้ของรายจ่าย เมื่อหักลบกลบหนี้ จะเห็นว่ารายได้เพ่ิมขึ้น
จ านวน 179 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากการกู้ยืม แต่เงินลงทุนลดลง 20 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเพ่ิมจากดอกเบี้ย 36 ล้าน 
ค่าใช้จ่ายด าเนินการอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น 34 ล้านบาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ของสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด จ านวน 80 ล้านบาท 
  เมื่อดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานปี 2557 ทุกอัตราส่วนลดลงจากปี 2556 ความเสี่ยง
ของสหกรณ์เฉพาะด้านการเงินไม่ใช่ความเสี่ยงรวมท้ังองค์กร เรามีลูกหนี้ 46.06 % ถือว่าไม่มาก แต่เมื่อคิดต่อ
สินทรัพย์ของสหกรณ์เรามีมากพอสมควรและมีเงินลงทุน 44.92 % ถือว่าลดลงเพราะเงินส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มลูกหนี้
และเงินลงทุน ส่วนเงินรับฝากทั้งหมด ร้อยละ 34.02 % ของทุนด าเนินการ หากสมาชิกถอนเงินไม่ลงทุนเพ่ือหา
ผลตอบแทนที่สูงกว่า ท าให้สหกรณ์ขาดเงินทุนที่จะน ามาบริหารให้เกิดรายได้ งอกเงยขึ้น ถือเป็นความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง (Liquidity Risk)  ปัจจุบันมีความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นต้องมีการบริหารงานอย่างรอบคอบ
และระมัดระวังและคอยติดตามสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ต่อไป 
  ผศ.พงษ์ศักดิ์  กรรณล้วน เลขที่สมาชิก 161059 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ได้ตั้งข้อสังเกต
เกี่ยวกับตัวเลขที่ประธานเสนอ จากการจัดสรรก าไร จ านวนตัวเลข 1,117 ล้านบาท แต่พอมาวันนี้ท าไมกลายเป็น 
1,036 ล้านบาท ท าให้ตัวเลขไม่ตรงกัน เมื่อมีการเปรียบเทียบกับปทีี่ผ่านมา จึงอยากขอค าอธิบายเพ่ือความชัดเจน 
  ประธานฯ แนะน า นายวิทยา ขุนต่างตา ผู้แทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้ชี้แจงในที่
ประชุมให้รับทราบ 
  นายวิทยา  ขุนต่างตา ผู้แทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ชี้แจงในที่ประชุมเกี่ยวกับ
งบประมาณที่มีการเปลี่ยนแปลง อยากให้ทุกสหกรณ์ได้ท าความเข้าใจร่วมกัน หรือมาตรฐานบัญชีเราอ้างอิงแบบ
สากล เช่น ค าว่างบดุล ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นงบแสดงฐานะการเงิน แต่ประเด็นส าคัญที่เปรียบเทียบไม่ได้คือ 
งบกระแสเงินสด แต่เป็นการเริ่มสร้างให้สหกรณ์มีงบกระแสเงินสดอยู่ในกระบวนการของงบการเงินนั้นเอง ฉะนั้น
งบกระแสเงินสดที่เปลี่ยนจนปัจจุบันคือยอดคงเหลือของลูกหนี้ ส่วนต่างต้นปีกับปลายปี เราไม่สามารถวิเคราะห์ได้ 
ว่าเราใช้เงินส าหรับการจ่ายเงินกู้จริง ๆ ระหว่างปี เท่าไร และได้รับเงินเข้ามาจากสมาชิกที่หักทุกๆ เดือนได้มาเท่าไร 
แต่ ปัจจุบันเรามี 2 ยอด คือเงินสดจ่ายลูกหนี้ คือ (เงินที่ออกไป) เงินสดที่ปล่อยให้ลูกหนี้กู้ฉุกเฉิน จ านวน 79 ล้าน 
และกระแสเงินที่ได้กลับคืนมาจากลูกหนี้กู้ฉุกเฉินจ านวน 74 ล้าน ดังนั้นเราสามารถวิเคราะห์งบการเงินได้เมื่อต้นปี 
ปรากฏว่ามีสุทธิเพ่ิมขึ้น 275 ล้านบาท อันนี้เป็นการหักลบเรียบร้อยแล้ว แต่ภายในกิจกรรมต่างๆ จะแสดงเป็น
มาตรฐานสากลที่ใช้ในงบกระแสเงินสด ทางกรมตรวจบัญชีก็ต้องยอมรับของเก่าที่ผ่านมา เราต้องปรับ เปลี่ยน
รูปแบบงบประมาณและตัวเลขในงบกระแสเงินสดที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้เพราะปีที่ผ่านมาเงินสด 
จ่ายลูกหนี้ฉุกเฉินไม่มีเป็นส่วนต่าง  2 บรรทัดมารวมกันเงิน 4-5 ล้าน มาเปรียบเทียบกับ 700-800 ล้าน ได้แน่  
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สอบบัญชีที่เปรียบเทียบปี 2556 กับปี 2557 ให้ได้ดูกัน 
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  นางสุมาลี  โคกขุนทด สมาชิกสังกัดส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวเรื่อง
งบประมาณงบก าไรขาดทุน เมื่อเปรียบเทียบกับงบกระแสเงินสดที่อยู่ในหมวดของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่อ้าง
ว่าหนี้สงสัยจะสูญ จ านวน 2.94 ล้านบาท มันคือรายการเดียวกันใช่หรือไม่ เพราะในงบที่ได้แสดงตัวเลขไว้ที่ 2.6 
ล้านบาท ควรจะเป็นตัวเลขท่ีเท่ากันและอยากทราบว่าส่วนต่างมันคืออะไร 
  นายมนตรี ช่วยชู ได้ชี้แจงพอดีมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ งบการเงินสหกรณ์เป็น
ผู้จัดท า ส่วนผมเป็นผู้ตรวจสอบอีกที ยอดตัวเลขตรงกันจริง จ านวน 2,656,916.99 บาท และมีการบวกหนี้สูญ 
ที่ตัดเมื่อปีทีผ่่านมา จ านวน 250,453.41 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ในงบก าไรขาดทุน 
  นางสุมาลี  โคกขุนทด ถาม : ตัดบัญชีปีที่ผ่านมาแล้ว ท าไมปีนี้จึงตัดอีก 
  นายมนตรี  ช่วยชู ตอบ : ปีที่แล้วอนุมัติให้ตัด ปีนี้ก็มาโอนกับรายการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
คือมันเป็นการ Reverse รายการไม่รู้จะอธิบายอย่างไร 
  นางสุมาลี  โคกขุนทด ถาม : พอดีดิฉันท าการเปรียบเทียบปี 2555 กับปี 2556 ตัวเลขที่
ท่านพูดไม่เห็นเจอ ถ้าอย่างไรขอฝากให้ท่านท าการบ้านด้วยและอยากทราบว่าหุ้นสามัญบริษัท สหประกันชีวิต 
งบประมาณปี 2556  ได้แสดงรายการตามบัญชีหุ้นอยู่ที่ 5.89 ล้านบาท แต่เมื่อดูงบประมาณปี 2557 ไม่มีการ
เปิดเผยข้อมูล ไม่ทราบว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร หรือเราควรจะมีการตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไหม 
  นายมนตรี  ช่วยชู ตอบ : จริงๆ งบการเงินของบริษัท สหประกันชีวิต เขายังปิดบัญชีไม่
เสร็จ ฉะนั้น ถ้าเราน าตัวเลขมาใส่ ถ้าเป็นราคาตามบัญชี Book Value ของปีที่แล้ว อีกประเด็น ฐานะทางการเงิน
ของบริษัท สหประกันชีวิต ขณะนี้ดีขึ้น โดยล าดับ 
  นางสุมาลี  โคกขุนทด ถาม : แสดงว่าปี 2557 ตามบัญชีหุ้น น่าจะมากกว่า 5.89 ล้านใช่
หรือไม ่
  นายมนตรี  ช่วยชู  ตอบ : ใช่ 
  นางสุมาลี  โคกขุนทด ถาม : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด เมื่อปี 2557 มีการตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ไว้ประมาณ 80.9 ล้านบาท ซึ่ง เรามองว่ามันเป็นส่วนเกิน 36 ล้านเศษ ดิฉันตั้งประเด็นว่าท าไม
เราต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญปี 2556 ด้วย สมควรหรือไม ่
  นายมนตรี  ช่วยชู ตอบ : ข้อนี้เป็นนโยบายของคณะกรรมการด าเนินงาน 
  นางสุมาลี  โคกขุนทด ถาม : คณะกรรมการเห็นชอบอย่างไร 
  นายมนตรี ช่วยชู ตอบ : ขอขยายความครับ ที่เราตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินข้ึนมานั้น 
นายทะเบียนสหกรณ์ อนุญาตที่จะผ่อนผันให้เกินอยู่แล้ว แต่ถ้าให้มั่นคงยิ่งขึ้น ผมเห็นว่าควรจะตั้งทั้งหมด แต่จะมี
ผลกระทบต่อก าไรสุทธิ อีก 36 ล้านบาท และอาจกระทบถึงเงินปันผล-เฉลี่ยคืนของสมาชิก นี่คือเหตุผลครับ 
  ผศ.พงษ์ศักดิ์  กรรณล้วน ได้แสดงความคิดเห็น เรื่องการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีทั้งหมด 
117 ล้าน ในลักษณะเดียวกัน คือ ดอกเบี้ยเงินกู้และน าไปฝากแต่เป็นลักษณะมีแต่ตัวเลข  แต่ไม่มีจ านวนเงิน เพราะ
ถอนไม่ได้ ส่วนจ านวนเงิน 80.9 ล้านบาท เป็นไปตามสภาวิชาชีพอะไร เพราะมีบางส่วนเข้าแต่บางส่วนไม่เข้า 
ถ้าเป็นมาตรฐานเดียวกันมันต้องอ้างอิงได้ทั้งหมด 
  นายมนตรี ช่วยชู ได้ชี้แจงเรื่องการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กรณีท่ีเงินฝากสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ท าไมถึงตั้ง 80 ล้าน ท าไมไม่ตั้ง 117 ล้าน ขอเรียนกับสมาชิกว่า นายทะเบียนบอกว่าให้ตั้งไว้
ตั้งแต่ 75 ล้านบาท เป็นอย่างต่ า ซึ่งผมเองก็เห็นชอบด้วย เพราะจะท าให้เกิดความม่ันคงยิ่งข้ึน 
  ผศ.พงษ์ศักดิ์  กรรณล้วน ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเอามาตรฐานอะไรมาตรวจสอบตามสัญญา 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ซึ่งเป็นลูกหนี้จะต้องโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ นี้คือสัญญาที่ได้
ท ากันไว้ แต่วันนี้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาตามฉบับนั้น ใช้ได้ไหม และนายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้เราไม่ปฏิบัติตามสัญญา
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เงินกู้อย่างนั้นหรือไม่ ซึ่ง ในวันที่ 23 มกราคม 2558 เราได้จัดสรรก าไรสุทธิจ านวน 1,117 ล้านบาทเศษ แต่  
ณ เวลานี้ตัวเลขถูกเปลี่ยนไปเหลือเพียง 1,036 ล้านบาท ดังนั้นผมจึงขอค าชี้แจงด้วยครับ 
  นายมนตรี ช่วยชู ครั้งแรกงบการเงินของสหกรณ์ ได้จัดท ามาครั้งหนึ่งแล้ว และที่ประชุม 
พิจารณาแล้ว ตัวเลข จ านวน 1,117 ล้านบาท แต่นายทะเบียนได้ออกหนังสือด่วนที่สุด แจ้งว่าให้ปฏิบัติ โดยให้ตั้ง
ค่าเผื่อหนี้จะสูญของดอกเบี้ยเงินฝากเต็มจ านวนในปี 2557 แต่ทางเรามีการแก้ไขตัวเลข โดยมีการประชุมใหม่ เพ่ือ
จะให้ก าไรมันใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ก็เลยมีการปรับตัวเลขใหม่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินฝาก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 80 ล้านบาท ฉะนั้น  จะเหลือก าไรสุทธิและจัดสรรจริงๆ 
จ านวน 1,036 ล้านบาท  
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ สมาชิกเลขที่ 293040 สังกัดส านักงานทะเบียนฯ ได้เรียนถาม
เกี่ยวกับบันทึกที่ส่งมายังสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณ์ท า
เรื่องฝากไว้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ถือว่าเป็นเงินต้นใช่หรือไม ่
  นายมนตรี  ช่วยชู ตอบ : ใช่ 
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ถาม : จากนั้นเราก็น าดอกเบี้ยไปฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
คลองจั่น จ ากัด ทุกเดือน โดยมีแต่ตัวเลขแต่ไม่มีตัวเงิน 
  ประธานฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุม ไม่ได้เอาไปฝากครับ แต่เป็นการขอความร่วมมือ กรณีจ่าย
ดอกเบี้ยปกติ ทางเราได้รับค าแนะน าจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปกติถ้าไม่จ่ายดอกเบี้ยแบบนี้ ก็ขอให้สหกรณ์ 
ออมทรัพย์จุฬาฯ ไปฟ้องศาล ดังนั้นเราจึงไป Update บัญชีทุกเดือน 
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ กรณีน าเงินฝากที่เป็นตัวเลข แต่ไม่มีตัวเงิน เราเอาสมุดไปให้เขา
ปรับตัวเลข เขาจะปรับเท่าไรก็ได้ หลักฐานการฝากก็ไม่มี ใบ Pay จ่ายก็ไม่มี อย่างนี้มันไม่ถูกต้อง 
  นายอภิชาต  โกสุมาศ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เงินฝากจากสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ได้ชี้แจงคือเราเป็นเจ้าหนี้  
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ถาม : แสดงว่าชื่อบัญชีผิดจริง มันต้องเป็นรายได้ดอกเบี้ย ดังนั้น
เราต้องลงบันทึกดอกเบี้ยค้างรับ 
  ประธานฯ ตอบ : ดอกเบี้ยไม่ค้างรับเพราะโอนมาใส่บัญชีแล้ว 
  นางสุมาลี  โคกขุนทด ถาม : ปกติบางสหกรณ์อาจจะใช้การขึ้นบัญชีตามเกณฑ์คงค้างไม่ใช้
เกณฑ์เงินสด 
  ประธานฯ ตอบ : มีการลงบัญชีไว้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ถาม : ท่านมาปรับปรุงบัญชีในปี 2557 แต่ดอกเบี้ยมันเกิดขึ้นในปี 
2556 จากรายการที่ดูมาจ านวนเงิน 36 ล้านบาท แต่ท าไมท่านจึงลงเป็นเงินฝากปี 2557 
  นางสาวอุ่นเรือน  เทพธาดา ข้าราชการบ านาญ เลขที่สมาชิก 127552 สังกัด 
คณะสัตวแพทยศาสตร์  ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเงินฝากสหกรณ์ท่ีมีความเสี่ยงสูง และเป็นสหกรณ์ท่ีไม่มีการหักเงิน  
ณ ที่จ่ายในการช าระหนี้ เช่น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จ ากัด จ านวนเงิน 200 ล้านบาท สหกรณ์เคหะ
สถานนพเก้ารวมใจ จ ากัด จ านวนเงิน 900 ล้านบาท และสหกรณ์การเกษตรมาบตะโกเอน จ านวนเงิน 2 ล้าน  
ยอดรวมจ านวนเงิน 1,000 กว่าล้านบาท จึงขอฝากคณะกรรมการด าเนินการ ช่วยกันดูแลเพ่ือผลประโชน์ 
ของสมาชิกต่อไป ขอบคุณคะ 
  ประธานฯ ขอบคุณครับ รายการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีจ ากัด ยังแข็งแรงอยู่ ได้
มีประธาน คนใหม่ มาเจอกับเราแล้ว และคณะกรรมการด าเนินการของเรามีมติไม่ฝากต่อ ส่วนสหกรณ์เคหะนพเก้า 
รวมใจ จ ากัด ทางเราได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูสถานประกอบการของสหกรณ์เขาแล้ว ที่ จ.มหาสารคาม  พบว่าที่ดินที่
น ามาจ านองกับเรา ขณะนี้ได้ท าบ้านจัดสรรเพ่ิมขึ้น เพ่ือไว้ขายและมีคนมาซื้อ แต่ขณะนี้ติดปัญหาข้อกฎหมายจาก
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กรมส่งเสริมสหกรณ์เล็กน้อย เลยให้เปลี่ยนชื่อจากซื้อ เปลี่ยนเป็นให้เช่าห้องละ 3,300. - บาท แต่ห้องพัดลมเช่า
เดือนละ 2,500.- บาท ส่วนกลุ่มที่เช่าก็เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องพิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
  ประธานฯ ไดเ้รียนเชิญ นางลักขณา  เขคม ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลักขณา เขคม และคณะ  
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ เป็นผู้น าเสนอในวาระนี้ 
  นางลักขณา  เขคม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์จุฬาฯ ประจ าปี 2557 เริ่มตั้งแต่หน้า 115-116 ตัวเลขที่แสดงในรายงานตรวจสอบกิจการตัวเลขจะต้อง
ตรงกับผู้สอบบัญชี ส่วนใหญ่ คณะกรรมการและผู้สอบบัญชีสหกรณ์ได้ชี้แจงกับท่านสมาชิก ไว้เป็นส่วนใหญ่แล้ว 
ดังนั้น ดิฉันจึงขอสรุปเพ่ือไม่ให้เสียเวลา ในการตรวจสอบและเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 53 สหกรณ์ฯ ต้องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ วิธีการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการด้วย 
ความถูกต้อง โดยเริ่มตั้งแต่การบริหารงาน การจัดท าบัญชี การบริหารเกี่ยวกับด้านการเงิน การด าเนินงานเกี่ยวกับ
สมาชิก การให้กู้ การลงทุน การรับฝาก การกู้ยืม การสาธารณประโยชน์ ก าไร รายได้ รายจ่าย ตรวจสอบ 
การควบคุมภายใน เพ่ือให้รัดกุมยิ่งขึ้น ส่วนรายละเอียด ที่ จะตรวจสอบตามขอบเขตของพระราชบัญญัติ 
สหกรณ์ พ.ศ.2542 ที่ได้ก าหนดไว้ 
  ผศ.พงษ์ศักดิ์  กรรณล้วน  เลขที่สมาชิก 161509 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ได้ตั้งข้อสังเกต 
เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดมองตัวเลขแล้วคงเป็นตัวเลขเดียวกับของนายมนตรี  
เช่น 7,773 ล้านบาท ในเอกสารมีมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ซึ่งเป็นราคาซึ่งขายในตลาดใช่หรือไม ่
  นางลักขณา  เขคม ใช่คะ 
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ หน้า 125 (ข้อ 6.8.2 หรือประมาณการค่าใช้จ่ายในตาราง
งบประมาณ กับก าไรสุทธิยังยืนยันใช้ยอด จ านวนเงิน 1,117.83 ล้าน ใช่หรือไม่ 
  นางลักขณา  เขคม ส่วนนี้ได้ท ามาก่อนจะมีการแก้ไขเรื่องสหกรณ์เครติตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จ ากัด 
  ผศ.พงศ์ศักดิ์  กรรณล้วน ในรายงานท่ีเขียนมา เร่ืองของรายจ่ายจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 
2557 จ านวน 1,117.83 ล้านบาท ไม่ทราบว่าตัวเลขสอดคล้องกันหรือเปล่า ขอบคุณครับ 
  ประธานฯ กล่าวในที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติเห็นชอบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ ์
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ น าเสนอด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี  7   เรื่องพิจารณาอนุมัติตัดหนี้สูญ 
  ประธานฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องการตัดหนี้สูญ ปี 2557 มีทั้งหมด 9 รายการ 
จ านวนเงิน 2,642,585.03 บาท โดยมีรายชื่อคนที่เสียชีวิตและผู้ที่มีหนี้ สินที่ยังไม่ช าระอายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 
ตามแล้วไม่เจอ และภายหลังทราบว่าไม่มีทรัพย์สินให้ยึด จึงขออนุมัติมติท่ีประชุมตัดหนี้สูญ ตามจ านวน ดังกล่าว 
  ประธานฯ จึงขอมติจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 พิจารณาอนุมัติตัดหนี้สูญ  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตัดหนี้สูญ จ านวน 2,642,585.03 บาท 
 
ระเบียบวาระท่ี  8   เรื่องพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2557 
  ประธานฯ ได้น าเสนอพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2557 ได้ท าก าไรขึ้นมาเป็น
จ านวนเงิน 1,036 ล้านบาท มากกว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้นจึงขออนุญาตสมาชิกจัดสรรทุนส ารองไว้ที่ 15.01 % เป็นเงิน
155,637,965.97 บาท ค่าบ ารุงสันนิบาตจ านวนเงิน 10,000.- บาท จัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา จ านวนเงิน 
9,500,000.- บาท จัดสรรทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกิน ร้อยละ 5 จ านวนเงิน 580,479.71 บาท สวัสดิการสมาชิก
จ านวนเงิน 22,396,935.81 บาท ทุนรักษาระดับปันผล จ านวนเงิน จ านวนเงิน 14,546,327.- บาท ส่วนปันผล 
ปี 2557 จัดไว้ร้อยละ 6.10 และเฉลี่ยคืนจัดไว้ ร้อยละ 48 ท าให้เงินกู้สุทธิปีนี้เหลือ 2.60 บาท และขอจัดสรรเป็น
โบนัสกรรมการ เจ้าหน้าที่ จ านวนเงิน11,687,455.30 บาท ส่วนที่เพ่ิมข้ึนตามเวลาการท างาน 
  ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ 
ประจ าปี 2557  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2557 ตามที่ประธานฯ 
น าเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  9   เรื่องการพิจารณาค านวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเฉลี่ยคืน    
  ประธานฯ ได้กล่าวเสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาค านวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ส าหรับสมาชิกใหม่ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาออกแบบ 3 แผน ด้วยกัน ดังนี้ 
 1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 3  แต่ไม่มีเฉลี่ยคืน 
 2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 4 เฉลี่ยคืนได้รับร้อยละ 25 
 3. อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ร้อยละ 5 เฉลี่ยคืนได้รับร้อยละ 40 
   สมาชิกทุกคนมีสิทธิเลือกและต้องท าสัญญากับสหกรณ์ว่าท่านจะเลือกแบบไหน  
   นายบุญชอบ  มีนาภา ข้าราชการบ านาญ สังกัดคณะแพทศาสตร์ แสดงความคิดเห็นว่า  
ไม่เห็นด้วย ตั้งข้อสังเกตว่า สหกรณ์ควรจะใช้เงินสาธารณประโยชน์ ให้เป็นประโยชน์กว่านี้ เพราะเงินสะสมกับ
เงินทุนส ารองมี 2,753 ล้านบาท ถ้าสหกรณ์ให้ถึง 3,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยก็จะลดลงมาเอง มันควรจะขึ้นดอกเบี้ย
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด และถ้าท่านต้องการให้ดอกเบี้ยมันลดลงควรรักษาทุนส ารอง และเงินสะสม 
จะดีกว่าไหม 
   ประธานฯ แจ้งให้สมาชิกมีใครจะเลือกแบบนี้บ้าง 
   รศ.จรูญ  มหิธาฟองกุล สมาชิกข้าราชบ านาญ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เสนอ 
ความคิดเห็น นี้คือทางเลือกหนึ่ง เพราะคนที่เลือกดอกเบี้ย 3,4,5 จะได้ประโยชน์ด้านการกู้มากขึ้น เพราะเราส่ง
ดอกเบี้ยน้อยลง แต่สหกรณ์ต้องยึดระบบ ไม่ใชม่าก าหนดตายตัว ดอกเบี้ย 3,4,5 ควรก าหนดให้เป็นทางเลือก 
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   นายธ ารงค์  มะลิอ่อง สมาชิกสังกัดส านักวิทยทรัพยากร ได้แสดงความคิดเห็น ได้เสนอไปที่
ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ร้อยละ 2.75  
   ผศ.พงษ์ศักดิ์  กรรณล้วน ได้แสดงความคิดเห็น ควรจะมีทางเลือกที่ 4 ดอกเบี้ยร้อยละ 5 
ให้กับสมาชิก  และการจัดสรรเงินเฉลี่ยคืนให้ในวันประชุมใหญ่ 
   ประธานฯ เสนอให้ไปน าวาระเรื่องพิจารณาค านวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเฉลี่ยคืน ไปจัด
ในวันประชุมใหญ่วิสามัญ 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
ระเบียบวาระท่ี  10   เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2558 
     ประธานฯ น าเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานของ
สหกรณ์ ประจ าปี 2558 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2557 

  ประธานฯ จึงขอมติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 พิจารณางบประมาณรายจ่าย
ในการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2558    
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจ าปี 
2558 จ านวนเงิน 106,100,000.- บาท (หนึ่งร้อยหกล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  11   เรื่องการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ และรับทราบผลการเลือกตั้งผู้ประสานงาน  
  ประจ าหน่วย ปี 2558    
  ประธานฯ ได้กล่าวเรียนเชิญ อาจารย์ปิยะ   อุไรไพรวัน ในฐานะประธานกรรมการ
ด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วยฯ ปี 2558 เป็นผู้น า
เสนอในวาระนี้  
  อาจารย์ปิยะ  อุไรไพรวัน ได้กล่าวชี้แจงในที่ประชุมเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการ และผลการเลือกตั้งผู้ประสานประจ าหน่วยปีพ.ศ. 2558 แทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
 1. ต าแหน่งประธานกรรมการ           ได้แก่ รศ.ดร.สวัสดิ์       แสงบางปลา 
 2. ต าแหน่งรองประธานกรรมการ          ได้แก่ นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 
 3. ต าแหน่งเลขานุการ                        ได้แก่ อาจารย์อธิรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล   
 4. ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เขตท่ี 1 (มีประเด็นจะเรียนให้ทราบ)    
             5. ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เขตที่ 3   ได้แก่ นางอารมณ์   โสตถิอ ารุง 
 6. ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เขตท่ี 4 ได้แก่ น.ส.อติวรรณ พวงวัฒนา 
 7. ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เขตท่ี 5 ได้แก่ นางสุดา หินแก้ว 
   8. ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เขตท่ี 9 ได้แก่ นายสมชาย  หอมจันทร์ 
     ดังนั้น จึงขอมติที่ประชุม เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งที่ประชุมอนุมัติเลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการฯ 8 ท่าน ตามที่เสนอและเสนอผลการเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วยประจ าปี 2558  
     นางพรรณี สระสม สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย ได้แสดงความคิดเห็น โดยแจ้งว่ายังรับรอง
การประชุมไม่ได้ เพราะสิ่งที่ได้ร้องเรียน โดยท าเป็นหนังสือส่งไปขอได้โปรดชี้แจงด้วย  
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     อาจารย์ปิยะ  อุไรไพรวัน เข้าใจครับ แต่ขอให้กรรมการเรียนที่ประชุมทราบก่อน  

     นางพรรณี  สระสม เสนอว่าประธานหยั่งเสียงฯ ไม่ชี้แจงเหตุผลที่ส่งหนังสือร้องเรียน ของ
กรรมการเขต 1 ซึ่งมีปัญหาอยู่ ก็ไม่ต้องรับรองทุกต าแหน่ง 
     อาจารย์ปิยะ  อุไรไพรวัน ในที่ประชุมรับรองแล้ว 
     นางพรรณี  สระสม เมื่อสักครู่ ดิฉันยกมือแล้ว 
     อาจารย์ปิยะ  อุไรไพรวัน ผมไม่เห็นเพราะสายตาไม่ด ี
     นางพรรณี  สระสม ประเด็นที่ดิฉันถามคือการหยั่งเสียงเลือกตั้ง อาจารย์บอกยกเว้นเขต 1 
แต่ดิฉันได้ท าหนังสือไปให้อาจารย์ชี้แจง แต่อาจารย์ไม่ชี้แจงกลับมาอยากทราบเป็นเพราะอะไร 
     อาจารย์ปิยะ  อุไรไพรวัน หลังการเลือกตั้งครั้งนี้ มีการร้องเรียนทั้งจากทีม 1 และทีม 2 
ส่วนการพิจารณาประเด็นทั้งหลายส่วนใหญ่เป็นเรื่องขี้หมูรา ขี้หมาแห้ง ประเด็นที่สงสัย คือ เรื่องความไม่โปร่งใส 
ของการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ซึ่งกรณีอย่างนี้เกิดปัญหามาหลายปีแล้ว การหยั่งเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ผมว่า
เป็นเรื่องไร้สาระ เพราะกรรมการพิจารณาแล้ว ถ้าเรื่องทางไปรษณีย์ ถ้าคุณไม่พอใจ กรุณายื่นเรื่องคัดค้าน และขอ
มติที่ประชุมใหญ่ ไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ และเลือกตั้งผู้ประสานงาน
ประจ าหน่วย ซึ่งผมรู้สึกว่าพฤติกรรมเหล่านี้ท าเหมือนเด็กพาล 
     นายอุดม  โชคศิริ เลขที่สมาชิก 384591 สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย เลขานุการสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นหยั่งเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์ อาจารย์ปิยะ  อุไรไพรวัน 
ก าลังเข้าใจผิด เมื่อท่านได้มติจากที่ประชุมใหญ่แล้ว ท่านคือผู้ที่มีอ านาจใหญ่ที่สุดและท่านต้องไม่ตกอยู่ภายใต้
อ านาจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือผู้มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้ง ส่วนที่ท่ านบอกว่าการไม่ให้เลือกทางไปรษณีย์  
นั้นถือว่า ไปตัดรอนสิทธิ์ผู้เกษียณ แต่ท่านไม่ได้อ่านพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดไว้ว่าหน้าที่ของ
สมาชิก มี 2 อย่าง คือ 1.การใช้สิทธิ์หยั่งเสียงเลือกตั้งฯ  2.เข้าประชุมใหญ่ เพ่ือตรวจสอบกิจการของตนเอง ที่ต้อง
เพราะ ต้องการให้ความเป็นกลางกับผู้สมัครทุกคน และสมาชิกเองก็ต้องการความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได ้

     อาจารย์ปิยะ  อุไรไพรวัน ตอบ : ถ้าบอกว่าผมเป็น คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ 
มีอ านาจสูงสุด เวลาเราตัดสินใจอะไร ท าไมคุณถึงแย้งและโต้ตอบผม เพราะผมท างานด้วยความโปร่ งใส 
มาโดยตลอด และคุณก าลังหมิ่นประมาทผม กรุณาระวังค าพูดด้วย  
     นายอุดม  โชคศิริ ไม่ใช่เป็นการดูหมิ่น แต่สมาชิกต้องการความถูกต้องในการด าเนินงาน 
ประธานหยั่งเสียงฯ คือผู้เที่ยงธรรม ฉะนั้นต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ถึงจะได้คณะกรรมการ
ด าเนินงานสหกรณ์ที่มาบริหารงาน บริหารคน บริหารเงินจ านวน 30,000 กว่าล้านบาท อย่างถูกวิธี และก็ถือเป็น
เกียรติยศ และศักดิ์ศรี เพราะประธานหยั่งเสียงฯ ถูกเลือกมาจากมติที่ประชุมใหญ่ ขอบคุณครับ 
     นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล สมาชิกข้าราชการบ านาญ สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี ได้
แสดงความคิดเห็น ผมพูดทุกครั้ง เรื่องการหยั่งเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์ เพราะว่ามันมีปัญหาทุกปี และสมาชิก 
ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอแนะให้กับผู้บริหารสหกรณ์ฯ ที่จะมาบริหารเงินเป็นจ านวนมาก ขอบคุณครับ 
     ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ข้าราชการบ านาญ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้สอบถาม 
ประธานฯ ประเด็นการได้มาของประธานหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการฯ ได้มาแบบไหน 
     ประธานฯ ตอบ : ได้มาจากมติที่ประชุมใหญ่ 
     ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ เสนอความคิดเห็น เมื่อได้มาจากที่ประชุมใหญ่ ถือว่าประธาน 
หยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ได้มาจากอ านาจสมาชิก จากนั้น อ านาจสมาชิกก็จะถูกถ่ายโอนให้กับประธานหยั่งเสียง 
เลือกตั้งฯ และประธานหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ก็มาด าเนินการด้วยความสุจริต เพราะเป็นสิ่งที่สมาชิกคาดหวังเรื่อง  
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ของความสุจริต และเป็นธรรมโดยไม่ควรเป็นเครื่องมือหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อันนี้คือหน้าที่
ของประธานกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ กรณเีลือกตั้งทางไปรษณีย์ ต้องเคารพการใช้สิทธิ์ออกเสียงซึ่งเป็นเอกสิทธิ์
ส่วนบุคคล เมื่อเป็นเอกสิทธิ์ส่วนบุคคลเราต้องให้เขาเข้ามามีส่วนร่วม ในหลักธรรมาภิบาลและผมใคร่เสนอไว้ 
โดยยึดหลักนิติธรรม ขอบคุณครับ 
     นายอุดม  โชคศิริ ผมเห็นด้วยกับท่าน ผศ. ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ 
 
     อาจารย์ปิยะ  อุไรไพรวัน ได้ชี้แจงในที่ประชุม เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ประจ าปี 2558 ตามที่ได้เรียนมาข้างต้น ยกเว้นเขตที่ 1 เพราะมีคู่กรณีผู้สมัครทั้งทีม 1 
และทีม 2 ได้มีการร้องเรียนว่า อาจารย์ชาญวิทย์  อุปยโส ซึ่งเป็นผู้สมัครกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้ง เขตที่ 1 โดย
การใช้ Line ในการหาเสียงในวันที่มีการหยั่งเสียงเลือกตั้ง อ้างในเอกสารร้องเรียนว่าผิดคุณสมบัติการหยั่งเสียง
เลือกตั้ง และทางคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ได้พิจารณา ตรวจสอบ พยาน โดยสรุปของคณะกรรมการ 
หยั่งเสียงฯ ดังนี้ 
  1. เราท าการหยั่งเสียงเลือกตั้ง ไม่ใช่การเลือกตั้ง จะเลือกตั้งหรือไม่เลือกเป็นมติของที่ประชุม 
  2. หน่วยงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นหน่วยงานเอกชนไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐบาล 
  3. การหยั่งเสียงเลือกตั้งจะรู้ผลแพ้ชนะ แล้วก็ตามแต่ต้องให้ที่ประชุมใหญ่รับรอง 
  4. ข้อเท็จจริงที่ปรากฏมันไม่มีน้ าหนักเพียงพอ 
  5. การส่ง Line ของ อาจารย์ชาญวิทย์  อุปยโส ไม่ได้มีผลต่อคะแนนการเลือกตั้งในเขตนี้ 
  6. ส่วนการหาเสียงของผู้สมัครเขตที่ 4 ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมาที่ประชุมรับทราบแล้ว แต่เนื่องจากเกินเวลา
การทักท้วงเลยไม่ได้พิจารณา จากนั้น อาจารย์ปิยะ  อุไรไพรวัน ได้ฝากข้อคิดเรื่องการเลือกตั้งเฉพาะเขต ปีที่ผ่าน
มาต้องสูญเสียงบประมาณจ านวน 550,000.- บาท เมื่อเทียบกับปีนี้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น จ านวน 900,000.-  
บาท  ดังนั้นเราต้องค านึงถึงผลกระทบขององค์กร ผู้เสียผลประโยชน์คือสมาชิก 
     รศ.ศุภฤกษ์  มั่นใจตน เลขที่สมาชิก 243777 สังกัดคณะครุศาสตร์ เสนอความคิดเห็น กรณี
ผู้รับการหยั่งเสียงเลือกตั้งล าดับที่ 1 ขาดคุณสมบัติ โดยการใช้ Line ในการหาเสียง คือถ้ามันถูก ท่านก็บอกว่าถูก 
ถ้าผิดท่านก็บอกว่าผิด แต่ท่านกลับเสนอผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงคนที่ 2 ขึ้นมารับรอง ผมถือว่าไม่ถูกต้อง 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นสหกรณ์ที่ยิ่งใหญ่ เรื่องเอกสารผมก็ส่งไปให้เรียบร้อยตามที่คณะกรรมการก าหนดไว้ 
     อาจารย์ปิยะ  อุไรไพรวัน ใช่ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นสหกรณ์ยิ่งใหญ่ แต่กรณีของ 
รองศาตราจารย์ศุภฤกษ์  มั่นใจตน ก็ถูกร้องเรียน และอาจารย์ชาญวิทย์  ก็ถูกร้องเรียน ดังนั้นอ านาจการตัดสินใจ
อยู่ที่ประชุมใหญ่ว่าจะเลือกอาจารย์ชาญวิทย์ หรือไม่  
     นายบุญชอบ  มีนาภา ข้าราชการบ านาญ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ได้เสนอความคิดเห็น 
ผมเคยมีประสบการณ์ เพราะเป็นอดีตประธานหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ เรื่อง รักษากติกาเป็นสิ่งส าคัญ เมื่อก าหนด
มาแล้วทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และฟังดูแล้วทั้งคนที่ 1 และคนที่ 2 ท าผิดทั้งคู่ ฉะนั้นคงยกเลิกให้
เลือกตั้งใหม ่
     รศ.ศุภฤกษ์  มัน่ใจตน ผมขออนุญาตชี้แจง 
     อาจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน ผมไม่อนุญาต ตอนนี้ขอให้ลงมติว่าจะเลือกเบอร์ 1 ใครเห็นด้วย
ยกมือ 
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     รศ.ศุภฤกษ์  มั่นใจตน ฝากที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ขอความเป็นธรรม  
ผิดคือผิด ถูกคือถูก ใบตอบผมมีแน่นอน ผมไม่ผิด ตอบมาแล้วตรงนี้ ขอบคุณครับ 
     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 8 ท่าน เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ต่อไป ดังนี้ 
   1. ต าแหน่งประธานกรรมการ  ได้แก่ รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา 
   2. ต าแหน่งรองประธานกรรมการ  ได้แก่ นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 
   3. ต าแหน่งเลขานุการ  ได้แก่ อาจารย์อธิรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล  
   4. ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เขตท่ี 1  ได้แก่ อาจารย์ชาญวิทย์ อุปยโส 
   5. ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เขตท่ี 3 ได้แก่ นางอารมณ์   โสตถิอ ารุง 
   6. ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เขตท่ี 4 ได้แก่ น.ส.อติวรรณ พวงวัฒนา 
   7. ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เขตท่ี 5 ได้แก่ นางสุดา หินแก้ว 
   8. ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ เขตท่ี 9 ได้แก่ นายสมชาย หอมจันทร์ 
     ประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ได้น าเสนอผลการเลือกตั้งผู้ประสานงาน
ประจ าหน่วย จ านวน 26 คน ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังต่อไปนี้ 
     1.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  1 ได้แก่ นางอวัตถา เทพหยด  
     2.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  2 ได้แก่ นางร าไพร ทองค า 
     3.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  3 ได้แก่ นายสยาม ทองแสง  
     4.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  4 ได้แก่ นางประนอม ศิลปนภาพร 
     5.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  5 ได้แก่ นายกิตติวัฒน์ การศาสตร์ 
     6.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  6 ได้แก่ นายเลิศ พานไธสง 
        น.ส.อภิญญา สังข์กะนิษฐ ์

     7.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  7 ได้แก่ นายพรสิทธิ์ ฤทธิ์ส าเร็จ 
        นายวรา นิ่มงาม 
     8.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  8 ได้แก่ น.ส.สุวรรณี ขนขจี 
     9.  ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่  9 ได้แก่ นายธนากร  น้อยค าสิน 

     10. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 10 ได้แก่ นายชรินทร์ โกศิยะกุล 
     11. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 11 ได้แก่ นายชัยนันท์ พรมนิ่ม 
     12. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 12 ได้แก่ น.ส.พรรณพร ภูวนวัฒก์ 
     13. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 13 ได้แก่ นายอัคเดช เกษเจริญ 
     14. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 14 ได้แก่ นายบุญนพ ค าแหง 
     15. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 15 ได้แก่ นายวัฒนพร ดวงแก้ว 
     16. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 16 ได้แก่ นายจารึก ภิภักกิจ 
     17. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 17 ได้แก่ นายพงษ์สิธร แสงน้อย 
     18. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 18 ได้แก่ นายชลวุฒิ พูลสมบัติ 
     19. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 19 ได้แก่ นายนที ขวัญรัตน์ 
     20. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 20 ได้แก่ นายวิสิทธิศักดิ์ พุ่มเฉลา 
     21. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 21 ได้แก่ นายสมโภช จั่นจ ารัส  
     22. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 22 ได้แก่ นางสุภา บุญศรี 
     23. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 23 ได้แก่ นายอดุม พอดี  
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     24. ผู้ประสานงานประจ าหน่วยที่ 24 ได้แก่ นายณัฐวัฒน์ สุขทั่วญาติ 
     ที่ประชุมรับทราบ 
     ประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ ได้สรุปค่าใช้จ่ายในการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ปี พ.ศ. 2558 ให้ที่ประชุม
ทราบ ตามเอกสาร 
     ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  12   เรื่องการเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
     และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ปี 2559 
     ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2556 พิจารณาเลือกประธานกรรมการ
ด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ประจ าปี 2559 ต่อไป 
     นายศิริศักดิ์  สีค าภา สมาชิกเลขที่ 213655 สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
ขอเสนอ นายบุญชอบ มีนาภา 
     ประธานฯ นายบุญชอบ  มีนาภา ปฏิเสธไม่รับต าแหน่ง 
     รศ.ดร.ณรงค์  อยู่ถนอม  เลขท่ีสมาชิก 070652 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเสนอชื่อ 
ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ 
     ประธานฯ ได้สอบถามสมาชิกเห็นด้วยหรือไม่ 
     นายอุดม  โชคศิริ เลขท่ีสมาชิก 384591 สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย ได้เสนอความ
คิดเห็น เรียนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ผมมีความรู้สึกเสียใจ และต้องขอโทษ รศ.ศุภฤกษ์  มั่นใจตน ที่ไม่
สามารถปกป้องท่านได้ และผมก็ให้เกียรติท่านอาจารย์มาโดยตลอด และชื่นชมอาจารย์ที่ได้พูดไว้ว่า ศักดิ์ศรีสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ ยิ่งใหญ่ แต่ผมให้แนวความคิดต่อไป ใครจะมาสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงกรรมการสหกรณ์  
ออมทรัพย์จุฬาฯ ควรคิดและไตร่ตรองให้ดี และนี้คือกระบวนการ ผมไม่พูด...คิดเอาเอง ขอบคุณครับ 
     ประธานฯ เราเป็นนักสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ทุกคน และต่อไป 
มีคนเสนอชื่อ นายอุดม  โชคศิริ  รวมมีการเสนอชื่อประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ  2 ท่าน คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ และนายอุดม  โชคศิริ ให้ที่ประชุมเลือก 
     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์  เป็น 
ประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ประจ าปี 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี  13   เรื่องการก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม 
                   ประธานฯ เสนอว่าตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด              
ข้อ 29 ได้ก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่ก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมได้  ดังมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ข้อบังคับ  ข้อ 29  
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“วงเงินกู้ยืม  ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมส าหรับปีหนึ่งๆ  ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควร
แก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม
ส าหรับปีใดก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมส าหรับปีก่อนไปพลาง” 

ในปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ให้ก าหนดวงเงินกู้ยืมไว้ 
เป็นจ านวน 13,000,000,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันล้านบาทถ้วน) 

 
ส าหรับในปี 2558  คณะกรรมการด าเนินการ ใคร่เสนอขออนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืม   

ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาจกู้ยืมได้ในวงเงิน 13,900,000,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันเก้าร้อยล้านบาท
ถ้วน)  
 ทั้งนี้ เพ่ือความรอบคอบในการด าเนินกิจการให้สามารถรองรับการขยายขอบเขตของการให้
ความช่วยเหลือสมาชิกให้กว้างขวาง และเพ่ือให้การบริหารงานมีสภาพคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาจกู้ยืม
ได้ในวงเงิน  13,900,000,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันเก้าร้อยล้านบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
น าเสนอ   

 
ระเบียบวาระท่ี  14   เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ประจ าปี 2558 
  ประธานฯ น าเสนอที่ประชุมใหญ่เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2558  
ได้รับหนังสือเสนอบริการสอบบัญชี จ านวน 3 ราย  ดังนี้ 
 1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลักขณา เขคมและคณะ  โดย  นางลักขณา เขคม 
 2. บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด โดย  น.ส.สุมาลี    ศีละสะนา 
      หรือ นายพงศ์คณิต  คุณัมพรานนท์ (ส ารอง) 
 3. บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ ากัด โดย  นายสิรวิชญ์   ไพศาสตร์ 
 
  นายศิริศักดิ์   สีค าภา เลขประจ าตัวสมาชิก 213655  สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี เสนอ บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์  
                       ประธานฯ ขอมติที่ประชุมคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2557   
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือก บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด  
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ประจ าปี 2558  
 
ระเบียบวาระท่ี  15   เรื่องการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2558 
     ประธานกรรมการ น าเสนอว่าที่ประชุมใหญ่เรื่องการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 
2558 ได้รับหนังสือเสนอราคาบริการตรวจสอบกิจการ จ านวน 2 ราย ดังนี้    
   1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลักขณา  เขคมและคณะ  
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             2. บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด  
  นายส าลี   เหลาชัย  เลขประจ าตัวสมาชิก  331478   สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ เสนอ 
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลักขณา เขคมและคณะ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  
                       ประธานฯ ขอมติที่ประชุมคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2558   
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือก ส านักสอบบัญชีลักขณา  เขคม และคณะ เป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ประจ าปี 2558  
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  16   เรื่องการลงทุนของสหกรณ์ 
     ประธานฯ เสนอเรื่องการลงทุนของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
ได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10(7) และมาตรา 62(7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ประกอบมติ
คณะกรรมการพัมนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 ออกประกาศ
ก าหนดการน าเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนมีข้อความส าคัญ ดังนี้ 
 

ฯลฯ 
   ข้อ 3 เงินฝากของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ต่อไปนี้ 
    (1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
    (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร
เป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ ากัดความรับผิด 
    (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช้รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
    (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับเงินฝาก ที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่ง
สถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
    (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
    (6) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่
ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ 
    (7) ฝากหรือลงทุนอ่ืนใด นอกจากที่ก าหนดไว้ตาม (1) ถึง (6) โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน 
   ข้อ 4 การน าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส ารองของ
สหกรณ์ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด าเนินการได้ 

ฯลฯ 

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2558

26



 -   21   - 

                       อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มีทุนส ารอง 1,989,886,203.09 
บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสามบาทเก้าสตางค์)   
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย และได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการด าเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้
คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ น าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้อ 3(7) ได้โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน 

   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
จุฬาฯ น าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตาม ข้อ 3(7) ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติก่อน 
ระเบียบวาระท่ี  17   เรื่องอ่ืน ๆ 
    ประธาน น าเสนอวาระอ่ืน ๆ 
    นายสมบุญ  บุญดีกุล เลขที่สมาชิก 291458 สังกัดสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ า ได้ตั้ง
ประเด็น ไว้ 2 ประเด็น ดังนี้ 
    ประเด็นที่ 1 เรื่องเงินสงเคราะห์ เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ เมื่อสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์
เป็นผู้จ่ายจ านวน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพราะผมคิดว่าเงินส่วนนี้สมาชิกเกิดเสียชีวิตก็ ไม่ได้ใช้เงิน 
ฉะนั้นเงินก้อนควรให้สมาชิกท่ียังมีชีวิตอยู่ใช้ก่อน จ านวน 200,000.- บาท ก่อนเกษียณอายุราชการ ส่วนที่เหลือเมื่อ
สมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์ก็จ่ายให้ทายาทหรือผู้รับโอนผลประโยชน์ ซึ่งลักษณะเดียวกับบ าเหน็จตกทอดของราชการ  
    ประธานฯ ขอรับไว้ให้ประธานฯ ชุดต่อไปด าเนินการครับ 
    ประเด็นที่ 2 เรื่องหุ้นสมาชิก เนื่องจากประธานได้แถลงในข่าวสหกรณ์ เรื่องมีหุ้นมากมาย
จะเป็นการดีส าหรับผมคิดว่าสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ และได้สะสมหุ้นไว้ตลอดชีวิต บางท่านท างานมา 30-40 
ปี ก็ถอนไม่ได้ ผมจึงมีความคิดให้สมาชิกเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วให้ถอนหุ้นได้ 50 %  
    ประธานฯ ขอส่งมอบให้กรรมการชุดใหม่ครับ 
    นายสวัสดิ์  แสงบางปลา ขี้แจงกรณีหุ้น สมมุติผู้เกษียณอายุราชการ มี 29% มีเงิน 49% 
ของหุ้น 11,900 ล้านบาท ถ้าสมาชิกเหล่าน้ีถอน 50% จะเกิดอะไรขึ้น สหกรณ์ก็จะยิ่งแย่ ทุกคนต้องรักษาสิทธิ์ 
50%  
    นายสมบูรณ์  บุญดีกุล เพระผมคิดว่าผู้เกษียณทุกคนต้องตายโดยไม่ได้ใช้เงิน 
    นายสวัสดิ์  แสงบางปลา ผมเรียนให้คุณสมบูรณ์ คิดง่าย ๆ หุ้นมีอยู่กับเรา เมื่อปันผล
ออกมาเราได ้6.10 บาท โดยไม่ต้องถอนหุ้น ใช้หลักการกู้หุ้น กู้ 500,000.- บาท เสียดอกเบ้ีย 2.60 บาท ท าอย่างนี้
ไม่ต้องถอนหุ้น 
    นางรัชนีพร  พึงประสพ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 
ได้เสนอความคิดเห็นให้สมาชิกในที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ จงอย่าเข้าใจผิดว่าทุนเรือน
หุ้นเป็นของท่าน ทุนเรือนหุ้นเป็นบัญชีทุนอยู่ในสหกรณ์ เพราะข้อบังคับก าหนดไว้ไม่สามารถถอนได้ ในระหว่างที่ยัง
เป็นสมาชิกอยู่ แต่ถ้าสหกรณ์ขอแก้ไขข้อบังคับเพ่ิมเติมว่าให้ถอนหุ้นได้ นายทะเบียนจะไม่จดทะเบียนให้เลย จึงขอ
เรียนชี้แจงให้สมาชิกทราบ 
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    เมื่อประธานฯ ได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ให้สมาชิกทราบแล้ว และไม่มีสมาชิกแสดงความ
คิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะอ่ืนใดอีด ประธานจึงปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา  19.23  น. 
 

นายบัญชา    ชลาภิรมย ์
ประธานกรรมการด าเนินการ 

ประธานที่ประชุม 
 

นายอุดม   โชคศิริ 
เลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
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การน าเช็คธนาคารฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ 
 

น าฝากได้ 
1. เช็คส่ังจ่ายเงินสด บุคคล  นิติบุคคล เป็นเช็คขีดคร่อมธรรมดา  หรือ &co  
2. เช็คส่ังจ่าย “สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด” และขีดคร่อม A/C Payee Only  

 
น าฝากไม่ได ้

1. เช็คส่ังจ่าย บุคคล  นิติบุคคล และขีดคร่อม A/C Payee Only  
2. เช็คส่ังจ่ายเงินสดและขีด “หรือผู้ถือ” ออก น าฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ฯ ไม่ได้ (เป็นเช็คเสีย) 

 
 *น าฝากเช็คก่อนเวลา 10.30 น. ของวันท าการสหกรณ์จะบันทึกยอดเงินฝากให้ท่านในวันน้ัน  สมาชิกสามารถถอน
เงินจากยอดเงินฝากดังกล่าวได้เวลาประมาณ 14.30 น. ของวันท าการถัดไป  
 *น าฝากเช็คหลังเวลา 10.30 น. สหกรณ์จะบันทึกยอดเงินฝากให้ท่านในวันท าการถัดไป กรณีน้ีสมาชิกสามารถ 
ถอนเงินจากยอดเงินฝากดังกล่าวได้อีกสองวันท าการในเวลาประมาณ 14.30 น. 
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รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2558 ครั้งที่ 1 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 

วันพฤหัสบดีที ่ 26  กุมภาพันธ์  2558 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ กิตติคุณ คุณดวงเดือน  พิศาลบุตร 

(ห้องประชุม 101 อาคาร 3  คณะครุศาสตร์) 
--------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นายสวัสดิ์ แสงบางปลา  ประธานกรรมการ  
2. นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย  รองประธานกรรมการ  
3. นายวิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง  รองประธานกรรมการ 
4. นายวิศิษฐ์ หินแก้ว  เหรัญญิก   
5. นายชาญวิทย์ อุปยโส  กรรมการ   
6. นายวินัย  มั่นยิ่ง  กรรมการ   
7. นางอารมณ์ โสตถิอ ารุง  กรรมการ  
8. น.ส.อติวรรณ พวงวัฒนา  กรรมการ  
9. นางสุดา  หินแก้ว  กรรมการ 
10. นายทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร  กรรมการ 
11. นายศิริศักดิ์ สีค าภา  กรรมการ 
12. น.ส.ปิยะวรรณ เชยโชต ิ  กรรมการ  
13. นายสมชาย หอมจันทร์  กรรมการ   
14. นายณรงค์ เพชรสุก  กรรมการ 
15. นายอธิรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล  เลขานุการ 
16. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด อีกจ านวน 848 คน 

(จากสมาชิกทั้งหมด 11,486 คน) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.   นายวิทยา ขุนต่างตา ผู้แทนจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
    (เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส) 
2. นางรัชนีพร พึงประสพ ผู้แทนจาก ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 
    (ผู้อ านวยการ) 
3. นายอภิชาติ โกสุมาศ ผู้แทนจาก ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 
    (ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2) 
4. นายปริญญา ผ่องผุดพันธ์  ประธานคณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมและ 
    นิติสัมพันธ์ ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์ 
    มหาวิทยาลัย จ ากัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด 



เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2558

32

 -   2   - 

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
1. สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  จ านวน 3 คน 
     (จากสมาชิกทั้งหมด 3,905 คน) 
 

เริ่มประชุมเวลา  14.01  น. 
 

กิจการที่ประชุม 
 

  นายอธิรัตน์  บุญสมบูรณ์สกุล เลขานุการได้เชิญประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัดจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
  ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 โดยมีวาระที่ เลื่อนจากการประชุมใหญ่
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558  คือวาระรายงานผลการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพันธ์ ระหว่างสหกรณ์ 
ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด มาประชุมวิสามัญ ครั้งนี้  
  ทั้งนี้ขอแนะน าคณะกรรมการด าเนินการ ผู้อ านวยการกรมส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
พ้ืนที่ 1  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และประธานคณะกรรมการศึกษา 
การท าธุรกรรมและนิติสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด และสหกรณ์เครดิต  
ยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด บัดนี้สมาชิกในห้องประชุม ถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
จุฬาฯ ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พร้อมอัตราเงินเลลี่ยคืนในตต่ละตบบ เพื่อให้สมาชิกเลือก 
   ตบบใดตบบหนึ่งได้ตามความสมัครใจ 
  ประธานฯ ได้น าเสนอเรื่องการก าหนดอัตราอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พร้อมอัตราเงินเฉลี่ยคืนในแต่ละ
แบบ เพื่อให้สมาชิกเลือกแบบใดแบบหนึ่งได้ตามความสมัครใจ โดยมี 4 แบบ ดังนี้ 
 

แบบที่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ อัตราเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 
1 5.00 ประชุมพิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิ 
2 4.75 42.00 
3 4.00 30.00 
4 3.00   5.00 

 สมาชิกแต่ละคนจะเลือกแบบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินเฉลี่ยคืน ตามความประสงค์ในแต่ละครั้งของ
การยื่นค าร้องขอกู้เงิน และจะก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราเงินเฉลี่ยคืนในสัญญาเงินกู้เลย 
 ทั้งนี้ ประธานฯ ได้สอบถามผู้แทนจากส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 
เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ก าหนดขึ้นมา 
 นางรัชนีพร  พึงประสพ  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ได้แจ้ง
ข้อมูลให้ทราบว่า การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ คณะกรรมการด าเนินการ มีอ านาจก าหนดจัดท าระเบียบ ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ ยิ่งในวันนี้คณะกรรมการสอบถามแนวทาง ถ้าสมาชิกเห็นด้วยตามแนวทาง คณะกรรมการ
ด าเนินการก็จะได้ไปก าหนดไว้ในระเบียบต่อไป 
 ประธานฯ คณะกรรมการด าเนินการได้ก าหนดแนวทางให้สมาชิกเลือกตามความสมัครใจ เรื่องนี้
เป็นการแจ้งเพ่ือทราบ 
 

 นายบุญชอบ  มีนาภา ได้เสนอว่า วันนี้จะเป็นการพิจารณาวาระที่คงค้างจาการประชุมใหญ่ คือ 
การรายงานผลการการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพันธ์ ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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จ ากัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ท่านประธาน จะน าเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มาเพ่ือพูดคุย จะเป็น
การเบี่ยงเบนประเด็นในการประชุม 
 ประธานฯ ไม่มีการเบี่ยงเบนประเด็น ในวาระท่ี 2 จัดไว้แล้ว ในวาระท่ี 1 เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
       
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรายงานผลการศึกษาการท าธุรกรรมตละนิติสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ตละสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด  
  ประธานฯ ได้เชิญ ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ประธานคณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมและ 
นิติสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด 
เป็นประธานที่ประชุมในวาระท่ี 2 
  ประธานคณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมฯ ได้น าผลการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพันธ์
ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ตามเอกสาร
ที่แจกในที่ประชุม พร้อมทั้งอธิบายผลการศึกษาประกอบให้ท่ีประชุมทราบ สุดท้ายให้สมาชิกในท่ีประชุมสอบถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
  รศ.ชูชาติ  ธรรมเจริญ  เลขประจ าตัวสมาชิก 154740 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ได้เสนอความ
คิดเห็นว่าการน าเสนอข้อมูลในวันนี้ เราน่าจะท าทุกอย่างเพ่ือรักษาองค์กร  ท าทุกอย่างเพ่ือให้ความจริงปรากฎ 
สมาชิกทุกคนจะได้สบายใจ รู้ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นข้อเท็จจริงและก็รู้ข้อกฎหมายทุกแง่ทุกมุม และมีกรณีที่ผู้จะพูดที่
ค้างจากการประชุมครั้งก่อน ก็ให้เรียงล าดับไว้ตามคิวที่จะพูด โดยที่จะไม่ใช้อารมณ์ ไม่มีการโห่ฮา เป็นการพูดครั้งนี้
ครัง้เดียวให้เรียบร้อย ให้ใช้สติและพูดมีเหตุมีผล เพราะผลประโยชน์เป็นของทุกคน 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ได้ขอบคุณ รศ.ชูชาติ  ธรรมเจริญ 
  นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล ได้เสนอเรื่องการจัดท าเอกสารทางการเงินแจ้งสมาชิก แล้วไม่ถูกต้อง  
มีความบกพร่อง 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ขอให้ผู้อภิปรายในประเด็นของการประชุมวันนี้ 
  นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล ในกรณีที่คณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพันธ์ระหว่าง
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ยังมีสหกรณ์อ่ืนที่ท่าน
ประธานไม่พูดถึงอีก เช่น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จ ากัด  
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ขอให้พูดตรงประเด็นตามวาระการประชุมด้วย 
  นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล ผมขอสรุปขอให้คณะกรรมการชุดที่ศึกษาอยู่นี้ ติดตามศึกษาเรื่องหนี้
ต่อไป แต่ขอยกเว้น ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ที่เป็นประธานอยู่ว่าไม่ต้องเป็นกรรมการต่อไป 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ผมรับข้อเสนอที่จะไม่ให้ผมเป็นแค่อยากฟังความคิดเห็น และขอมติที่
ประชุมว่าถ้าจะตั้งกรรมการอะไรแล้ว จะก าหนดว่าไม่ให้ผมเป็น ทั้งนี้ที่ผมรายงานและท าหน้าที่ศึกษามามี
ข้อผิดพลาดเสียหายหรือไม่ ถ้าจะไม่ให้ผมเป็นเพียงความคิดของคนเพียงคนเดียว ผมรับไม่ได้ ขอมติว่าสนับสนุนผม
หรือไม่ ขอเป็นเสียงปรบมือก็ได้ 
  ที่ประชุมปรบมือให้ 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ขอบคุณครับ 
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  นายอุดม  โชคศิริ เลขที่สมาชิก 384591 เสนอให้ว่า อยากให้คณะกรรมการที่ศึกษาในกรณีนี้มี
จ านวน 8 ท่าน ประธานศึกษาก็ได้รายงานไปแล้วอยากให้อีก 7 ท่านได้เสนอข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นในกรณีศึกษามา 
ส่วนเรื่องอ่ืน ๆ อย่าเพ่ิงน ามาพูดกันตรงนี้ ขอให้เป็นกรณีศึกษาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ก่อน 
  รศ.ชูชาติ  ธรรมเจริญ ขอให้ท่านประธานด าเนินการตามที่ผมเสนอเพ่ือประหยัดเวลา โดยให้ผู้ที่
เข้าคิวรอจากครั้งที่แล้ว คือ นายบุญชอบ  มีนาภา ผศ.พงษ์ศักดิ์  กรรณล้วน น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ  นางสุมาลี   
โคกขุนทด  ได้พูดให้สมาชิกฟังก่อน เมื่อพูดจบ 4 ท่าน สมาชิกจะมีความชัดเจน หรือมีข้อสงสัย ไม่ว่าข้อเท็จจริง
หรือข้อกฎหมายก็สามารถซักถามได้ เพื่อให้ข้อกรณีศึกษามานี้จบ จะได้ไม่ต้องพูดกันอีก หรือเกิดความระแวงว่าจะ
ได้คืนหรือไม่ได้คืน ส่วนกรณีอ่ืน ๆ ก็เป็นเรื่องที่จะพิจารณากันในโอกาสต่อไป แต่ในกรณีศึกษานี้ ขอให้ด าเนินการ
ตามท่ีผมเสนอจะได้ไม่เสียเวลา 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ตามข้อเสนอเป็นข้อเสนอที่รับได้ แต่ขอว่าผู้พูดอย่าใช้เวลามาก อยาก
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะผู้รับสาร เมื่อรับสารแล้วมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร  
ขอความกรุณาอย่าเกินคนละ 5 นาที และขอให้ตรงประเด็น 
  นายบุญชอบ  มีนาภา ข้าราชการบ านาญ สมาชิกเลขที่ 120680 คณะแพทยศาสตร์ ผมเป็น
คณะกรรมการติดตามการท าธุรกรรมระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด
คราวที่แล้วได้แจ้งแล้วว่ามีการท าธุรกรรมอะไรบ้าง แต่คราวนี้ ขอน าเสนอเป็น Power Point ได้หรือไม ่
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ สอบถามข้อมูลที่น ามาชุดนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นข้อมูลที่มีอยู่ในนี้ 
  นายบุญชอบ  มีนาภา เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ให้อภิปรายได้หรือไม่ 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ท่านรับผิดชอบเอง เพ่ือประโยชน์แก่สมาชิกได้ รับรู้ อนุมัติ 
  นายบุญชอบ  มีนาภา ครับรับผิดชอบ ขอ Power Point แสดงได้เลยครับ มีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบ (Power Point) สรุปแล้วท าให้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เสียหาย ซึ่งกรรมการที่อนุมัติต้อง
รับผิดชอบ 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ขอให้ชี้แจงเพ่ิมเติม กรณีค าว่า สหกรณ์เสียหาย สมาชิกสามารถ
ตรวจสอบช่องทาง มาตรา 21 คือ สหกรณ์ทุกสหกรณ์อยู่ในก ากับดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ตรงนี้ถ้ามีหลักฐาน คือความคิดความเชื่อในหลักฐานว่าท าให้สหกรณ์เสียหาย อันดับแรก แจ้ง
สหกรณ์ ถ้าสหกรณ์ไม่ด าเนินการอะไร ก็แจ้งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนด าเนินการ ร้องทุกข์ หรือ
ฟ้องคดีแทนได้ จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงตรงนี้ ถ้าเกิดเสียหาย เสียหายอย่างไร ต้องมีพยานหลักฐาน เดี๋ยวจะ
กลายเป็นว่า คนที่รับข่าวสารไม่ครอบคลุมหรือไม่ถูกต้อง เข้าใจว่าจะท าให้สหกรณ์เสียหายได้ ผู้บริหารทุกชุดเข้ามา
และออกไป แต่สหกรณ์ต้องอยู่ 
  นายบุญชอบ  มีนาภา ชี้แจงเพ่ิมเติม ข้อมูลที่น าเสนอเป็นผลของการวิเคราะห์ไปศึกษากรณี
ตัวอย่างดังกล่าว และน ามาเสนอต่อที่ประชุม ในแนวความคิดของตนเอง วิเคราะห์แล้ว และชี้ให้เห็นว่ามันเสียหาย 
ที่ประชุมจะเห็นตามแผนหรือไม่ก็ไม่เป็นไร 
 
 
 



เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2558

35

 -   5   - 

  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ รับทราบ เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านต่อไป 
  ผศ.พงษ์ศักดิ์  กรรณล้วน เลขสมาชิก 161509 ชี้แจงเพ่ิมเติม สมาชิกคงได้เอกสารไปแล้ว แต่มี
บางส่วนท่ีขาดหายไป จึงขอชี้แจงส่วนที่ขาดหายไป คือ ขาดหลักฐานส าคัญในการพิจารณาเงินกู้ โดยปกติการกู้ 
จะต้องมีหลักฐาน มีงบกระแสเงินสดถอยหลังไป 3 เดือน คือการยื่นกู้เดือนมิถุนายน ต้องใช้งบกระแสเงินสด เดือน
มีนาคม เมษายน พฤษภาคม แต่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ส่งมาเพียงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม ไม่สามารถ
ตอบโจทย์ได้ คือไม่มีงบกระแสเงินสดเดือนสุดท้าย เหมือนสมาชิกของเรากู้ จะต้องใช้ใบเสร็จเดือนสุดท้าย ซึ่งจะ 
บ่งบอกว่าเหลือเงินที่จะน ามาค านวณวงเงินกู้ ที่สมาชิกสามารถส่งได้ ฉะนั้นการปล่อยกู้ให้กับสหกรณ์อ่ืน 
คณะกรรมการก็ควรใช้หลักเกณฑ์ที่เหมือนกัน แต่ในครั้งนี้รู้สึกว่าเป็นพิเศษ ก็เลยตั้งข้อสังเกตเช่นเดียวกับนายบุญ
ชอบฯ และมีข้อมูล การผ่อนผันช าระหนี้ ได้ กับการขอกู้ในการประชุมคราวเดียวกัน ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ ขาดหายไปจึง
ขอเพ่ิมเติม ยังมีประเด็นเรื่องหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น น ามาค้ าประกันเงินกู้อยู่ที่
ถนนศรีนครินทร์ จ านวน 3 โฉนด โฉนดที่ติดกับถนนศรีนครินทร์ กับส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมชายธงเป็นที่ดินของการ
ทางพิเศษ คณะกรรมการศึกษาฯ ไปส ารวจแล้ว มีความเห็นว่า ควรท าการรังวัดใหม่ หลักหมุดใหม่ ว่าห่างกันเท่าไร 
วัดจากหลังโฉนด อาจคลาดเคลื่อนได้ เพราะว่า มาตรา 1: 2,000 มันเล็กมาก ขอเติมข้อมูลดังกล่าวในเอกสารเล่ม
เล็กที่ขาดไป 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ในฐานะประธานศึกษาฯ ขอให้ข้อมูลเพ่ิมเติม สมาชิกต้องได้ข้อมูลที่
ถูกต้องและตรงกัน ผมจะเสนอข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายมาประกอบกัน ไม่ไช่ความคิดเห็น ที่ดินชายธงเป็นของ
การทางพิเศษเป็นเรื่องจริง แต่เป็นที่ดินที่ได้มาจากผลของกฎหมาย แบ่งไปจากโฉนดที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน น ามา
จ านองกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ โดยมีพระราชกฤษฎีกาเวนคืน และการเวนคืนที่ดินดังกล่าวจะต้องไม่ให้ที่ดิน 
ที่โดนเวนคืนเสียสิทธิ์ คือ ปิดทางเข้าออกที่ดินไม่ได้ อันนี้คือหลักนิติธรรม ส่วนความคิดเห็นการวิเคราะห์เป็นเรื่อง
ของส่วนบุคคลเอง ขอฝ่ายเลขาขอส าเนาโฉนดที่ดินด้วยและเปิดดูด้านหลังโฉนด 
  ผศ.พงษ์ศักดิ์  กรรณล้วน เพ่ิมเติมข้อมูล โฉนดแปลงนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ได้มา
หลังจากมีการเวนคืนแล้ว โดยการประมูลจากบริษัทเงินทุน จ าชื่อบริษัทไม่ได้ ไม่ทราบว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
ทราบหรือไม่ว่า โฉนดแปลงนี้มีการเวนคืนและเวนคืนตรงนี้เพื่ออะไร ถ้าสมาชิกใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ ช่วง 
ศรีนครินทร์-พัฒนาการ จะเห็นทางลาดชัน (Ramp) เป็นส่วนหนึ่งที่การทางพิเศษท าขึ้นด้วยเหตุผลใดไม่ทราบ ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่จัดพิมพ์ในเล่มเล็กหายไป แต่มีค าถามว่าตลอดเส้นทางมอเตอร์เวย์ จะมีรั้วกั้นตลอด แล้วที่ดินที่ติดกับ
รั้ว เจ้าของที่ดินเปิดรั้วได้หรือไม่ และท่ีท่านประธานชี้แจงว่าใช้ได้ ก็แปลว่าที่ดินของเจ้าของที่ดินที่ติดกับทาง 
ลาดชัน (Ramp) ต้องเปิดได้ แต่จากการสังเกตตลอดเส้นทางมอเตอร์เวย์ จะมีรั้วกั้นตลอด เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน
ก็น่าจะเปิดรั้วได้ 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์  ขอชี้แจงเพ่ิมเติม เอกสารเล่มนี้จากกรณีศึกษาฯ ตั้งแต่หน้า 5 ถึงหน้า 
20 จะเป็นข้อเท็จจริงและมีฐานข้อมูลที่อ้างได้ ไม่ได้มีความคิดเห็น (Opinion) ซึ่งเป็นการปรับการเขียนรายงานผล
การศึกษากรณีดังกล่าว กรณีที่ ผศ.พงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน อภิปราย เจ้าหน้าที่ได้น าโฉนดมาให้ดูแล้ว โดยหลังโฉนดมี
การบันทกึการแบ่งขายที่ดิน ที่ดินบางส่วนจ านวน 1 ไร่ 2 งาน 25 ตรว. ตกเป็นของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ยังคงเหลือ 2 ไร่ 3 งาน ที่เหลืออยู่ก็ติดทาง
และโดยหลักนิติธรรม แล้ว เมื่อรัฐเวนคืนที่ดินแล้วจะปิดกั้นไม่ได้ ตอนนี้ถ้าใครไปสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ก็
เข้าประตูได้ ถ้าจ าไม่ผิดมี 2 ประตู กว้างด้านละ 4 เมตร นั้นคือข้อเท็จจริง ไม่ได้คัดค้าน แต่ว่าให้ผู้รับสารได้รับทั้ง 
2 ฝ่าย กรณีมีผู้อยากดูข้อเท็จจริงหลังโฉนดขอดูได้ ยืนยันได้ว่าที่ที่ทางการพิเศษเวนคืนจากโฉนดแปลงนี้ ที่ดิน
แปลงนี้การทางพิเศษจะปิดก้ันไม่ได้ อันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน 
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  รศ.ดร.บัญชา  ชลาภิรมย์ ผมขอบคุณท่านประธาน ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์  ที่กรุณาให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง ผมเป็นห่วงว่า เป็นความคิดเห็น ตามที่ทุกท่านอภิปราย ควรท าตามที่ รศ.ชูชาติ   ธรรมเจริญ ขอให้พูด
ความจริง อย่าใช้อารมณ์ แล้วน ามาสรุปให้สมาชิกรับทราบทั้งหมด การที่มีข้อมูลด้านเดียวท าให้สมาชิกเข้าใจ
ผิดพลาดไปได้ แล้ว ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ก็ชี้แจงเรื่องที่ดินที่ถูกเวนคืนไป นั้นสิทธิที่ถูกต้อง เป็นเช่นไร 
ครบถ้วน ได้มีความเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ เชิญสมาชิกท่านต่อไป 
  น.ส.วรรณิตา  วิ ไลวรรณ สมาชิกเลขที่  293040 สังกัดส านักงานทะเบียน เป็น 1 ใน
คณะกรรมการศึกษาข้อมูล ขอถามผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ กรณีเงินฝากท่ีฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
คลองจั่น จ ากัด ว่าเงนิฝากในที่นี้หมายถึงเงินต้นใช่หรือไม่ 
  นางรัชนีพร  พึงประสพ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 เรื่อง 
เงินฝาก ไม่ว่าเป็นของสมาชิกหรือสหกรณ์ เมื่อฝากไปแล้วการคิดดอกเบี้ย ถึงระยะคิดดอกเบี้ย จะคิดทบต้น  
ก็กลายเป็นเงินทบต้นเข้าไปอีก 
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ แต่กรณีนี้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นเงินให้กู้ 1,431 ล้านบาท เป็น
เงินกู้มิใช่เงินฝากตามที่ท่านเข้าใจ และยังมีหนังสือด่วนอีก 3 ฉบับที่ได้รับมา ก็ยังมีความแคลงใจอยู่ว่า จะใช้กับ
ระบบสหกรณ์จุฬาฯไม่ได้ 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ สอบถามผู้อภิปราย เพ่ือให้ที่ประชุมได้เข้าใจตรงกันขอให้ผู้อภิปราย
แจ้งหน้าเอกสารด้วย ถ้ามีข้อมูลอยู่ หน้าที่เท่าไร เพ่ือช่วยตรวจสอบ 
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ถ้าเป็นข้อมูลท่ีอ้างอิงเก่า คือ วันที่ 3 ธันวาคม 2556 กับ 9 เมษายน 
2557 เป็น หนังสือจากกรมตรวจบัญชีและกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ขอให้สรุปประเด็นที่จะอภิปรายเป็นสาระส าคัญ 
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ สาระส าคัญ คือ การปฏิบัติในเรื่องการน าเงินไปฝากไว้กับสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนคลองจั่น แต่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นการปล่อยเงินกู้ให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ซึ่ งมัน
แตกต่างกัน 
  ผศ.ปริญญา ผ่องผุดพันธ์ ในประเด็นนี้ ในฐานะเป็นกรรมการศึกษาชุดเดียวกัน ได้มีการอภิปราย
ในคณะกรรมการศึกษากัน ก็ขอแจ้งให้สมาชิกทราบและเข้าใจตรงกัน คือ เงินกู้จ านวน 1,431 ล้านบาท ดอกเบี้ย
ทางสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ก็ไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้ ตามหลักการสหกรณ์ คือ ถ้าเป็นสหกรณ์
เดียวกัน สมาชิกก็ช่วยเหลือสมาชิกด้วยกัน แต่ระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ จะเป็นขบวนการสหกรณ์ซึ่งกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ซึ่งเป็นนายทะเบียนท าหน้าที่ควบคุมดูแล (Regulator) ก็ออกหนังสือแจ้งสหกรณ์ต่างๆ เป็นหนังสือ เลขที่ 
เท่าใด เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบด้วย 
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ด่วนที่สุด ท่ี กส.040/ว9 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2558 เร่ือง วิธีการปฏิบัติ
ทางบัญชี กรณีสหกรณ์น าเงินฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด เรียนประธานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ มีผู้แทนจากรมตรวจบัญชี และกรมส่งเสริมสหกรณ์มาเอง ช่วยอธิบาย
เพ่ิมเติมครับ 
  นางรัชนีพร  พึงประสพ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 อ านาจ
หน้าที่ในการก ากับดูแลทางด้านบัญชีและการเงิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และหนังสือที่สมาชิกมีเป็นของ 
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ออกมา จะให้เจ้าหน้าที่จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้อธิบาย ซึ่งเราเคยอธิบายไป
แล้วครั้งหนึ่งตอนประชุมใหญ่สามัญไปแล้ว เรื่องของเงินฝาก 
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  นายวิทยา  ขุนต่างตา ตัวแทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอท าความเข้าใจสมาชิก 
คณะกรรมการ ผู้อภิปราย ขอให้เข้าใจก่อนว่า สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มีธุรกรรมกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
คลองจั่น 2 เรื่อง มี เงินฝาก ณ วันสิ้นปี 117 ล้านบาท เป็นเงินฝาก และมีเงินกู้ 1,000 กว่าล้าน มี 2 เรื่อง แต่
หนังสือที่ผู้อภิปรายมีจะมีเก่ียวกับเฉพาะเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินฝากเท่านั้นที่มาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 80 ล้านบาท 
ตัวเงินกู้ไม่เกี่ยวกับหนังสือนี้ ซึ่งประเด็นนี้ ได้มีการพูดคุยในตอนประชุมใหญ่สามัญปกติไปแล้วรอบหนึ่ง อยู่ใน
เอกสารเล่มใหญ่ ในหมายเหตุ 9 มี 2 ประเด็น มีเงินกู้คลองจั่น มากู้ 1,400 กว่าล้านบาท มีเงินฝาก 117 ล้านบาท 
อันนี้ทบดอกเบี้ยบวกอะไรแล้ว ก็ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 80 ล้านบาท นายทะเบียนแจ้งว่าล่าสุด ส าหรับ
ดอกเบี้ยที่รับรู้รายได้ไปแล้วขอให้สหกรณ์ที่ไปฝากที่ได้รับดอกเบี้ยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ปี 2557 100% แต่
ก่อนหน้านี้นายทะเบียนบอกว่าผ่อนได้ แต่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ขอตั้งเกินปี 2557  
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ  กรณีเงินฝาก ขอแจงรายละเอียด เงินฝากตัวนี้เป็นรายได้ดอกเบี้ย 
ค้างรับ แต่ไม่ได้รับจริงรับมาเฉพาะตัวเลข ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ไปเปิดบัญชีกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
คลองจั่น จ ากัด โดยให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด น าเงินฝาก ซึ่งเป็นค่าดอกเบี้ยฝากเข้าเดือนละ
ประมาณ 6-7 ล้านบาท ในแต่ละเดือน แต่เมื่อถึงก าหนดสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ไม่สามารถจ่าย
ดอกเบี้ยได้ ในปี 2556 ก็มีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ออกมาให้ลงบัญชีแบบหนึ่ง ก็คือให้ไปแสดงรายการเงิน
ฝากภายใต้รายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ก็ไปแสดง แต่แสดงไม่หมด ซึ่งแบ่งออกเป็น  
2 ส่วน ส่วนรายได้ดอกเบี้ยก็น าไปจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี อยากทราบว่า เมื่อไม่ท าตามท่ีนายทะเบียนก าหนด
แล้วน าไปจ่ายเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืนแล้ว จะแก้ไขปัญหาอย่างไร 
  นายวิทยา  ขุนต่างตา ตัวแทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพ่ือไม่ให้สับสน ขอเพ่ิมข้อมูล ปี 2556 
ค าแนะน านายทะเบียนยังไม่ออกเรื่องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส าหรับดอกเบี้ยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จ ากัด เพราะยังไม่มีบทสรุป แต่พอปี 2557 มีบทสรุป ดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด 
ที่จะท าเป็นรายได้ก็ประเมินแล้ว มีความเสี่ยงที่จะท าไม่ได้ ก็แนะน าให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ เพ่ือไม่ให้น าเงิน
ส่วนนี้ ไปจัดสรรปันส่วนเป็นเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนอีก ก็เลยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2557 ให้เต็มที่ แต่ปี 
2556 ยังไม่มีบทสรุป ก็ไม่มีค าแนะน าว่าจะต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มหรือไม่เต็มอย่างไร 
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ วันท่ี 3 ธันวาคม 2556 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีวิธีการปฏิบัติบัญชี
ออกมาว่าให้ไปแสดงรายการภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้ท าถูกต้อง แต่รายได้ดอกเบี้ยที่จะต้องน าไปแสดงกัน
เอาไว้จากการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ให้กันไว้ก่อนจ่ายปันผลเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก แต่คณะกรรมการได้น าไปจ่าย
เรียบร้อยแล้ว แสดงว่าคณะกรรมการไม่ได้ปฏิบัติตามนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว อีก
ครึ่งหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหนังสือบันทึกลงวันที่ 3 ธันวาคม 2556 
  นายวิทยา  ขุนต่างตา งบปี 2556 มียอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณ 36 ล้าน ถ้าจ าไม่ผิด 
จ านวนเงินนี้ตามค าแนะน าตอนนั้น  คือ กันไว้อาจจะกันแยกไว้ แต่รับรู้เป็นรายได้ 
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ไม่ได้กันไว้ จัดสรรเป็นก าไรสุทธิ ปันผลเฉลี่ยคืนไปแล้ว 
  นายวิทยา ขุนต่างตา ปี 2556 มีดอกเบี้ยจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จะรับรู้เป็นดอกเบี้ย
ค้างรับกัน รับรู้เป็นรายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งก็ไปจัดสรรก าไรสุทธิตามปกติ เป็นกระบวนการปกติของดอกเบี้ยปกติ 
แต่พอปี 2557 มีมาตรฐานตามนายทะเบียน แจ้ง ก็มีจ านวนเงินที่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ 80 ล้าบาท  ทางนาย
ทะเบียนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก็แจ้งว่าให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 80 ล้านบาท จะไม่ได้เหมือน ปี 2556 
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ท่านตอบไม่ตรงประเด็น ปี 2557 คณะกรรมการท าตามหนังสือเวียน 
ฉบับใหม่ ไปตั้งส ารอง ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 80 ล้าน ซึ่งตัดเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตั้งส ารองเรียบร้อย ซึ่งก็ยัง
ไม่ถูกยังมีส่วนผิด แต่ปี 2556 อยากทราบว่าเงิน 36 ล้านบาท ที่น าไปจัดสรรจ่ายปันผลเงินเฉลี่ยคืนแล้ว จะแก้ไข
อย่างไร ในเมื่อเป็นตัวเลขมิใช่ตัวเงิน 
  นายวิทยา  ขุนต่างตา ต่างกรรมต่างวาระ ปี 2556 มีค าแนะน านายทะเบียน 3 ธ.ค. 2556 แต่พอ
ปี 2557 มีค าแนะน านายทะเบียน 19 ม.ค. 2557 
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  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ท่านยังตอบไม่ตรงประเด็น 
  นายวิทยา  ขุนต่างตา เพ่ือไม่ให้เสียเวลาการประชุม ให้สหกรณ์ท าหนังสือหารือไปที่นายทะเบียน 
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ปี 2556 นายทะเบียนแนะน าว่าให้กันออกจากก าไรสุทธิ แต่
คณะกรรมการได้น าไปจ่ายเป็นเงินปันผล และเฉลี่ยคืนไปแล้ว เมื่อผิดจะแก้ปัญหาอย่างไร 
  นายวิทยา  ขุนต่างตา งบปี 2556 จะไปแก้ไขไม่ได้แล้ว และได้ท าตามค าแนะน าของนายทะเบียน 
ปี 2556 
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ เงินดังกล่าวมีแต่ตัวเลข ไม่มีตัวเงินจริง แก้ไขอย่างไร 
  นายวิทยา  ขุนต่างตา  เป็นจริงอยู่ในบัญชีเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 117 ล้าน ต้นเงิน 
มีอยู่ในบัญชีเงินฝาก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น  117 ล้าน จริง 
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ สามารถเอาสมุดบัญชีไปปรับยอด โดยที่ไม่มีเงินถอนได้หรือไม่ กรณี
บอกว่ามีจริง 
  นายวิทยา  ขุนต่างตา ขณะนั้น ยังไม่ได้ตัดสินว่าถอนได้หรือไม่ได้ ในปี 2556 แค่เริ่มกระบวนการ
พอปี 2557 มีข้อสรุปก็เลยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เต็มที่จะได้รับรู้รายได ้
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ปี 2557 ไม่สงสัย เพราะว่ามีหนังสือเวียน อ่านแล้วก็เข้าใจว่า ต้องตั้ง 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
  นายวิทยา  ขุนต่างตา ท่านผู้อภิปรายจะสับสนตรงที่มีหนังสือเวียนแจ้งมา 2 ฉบับ 
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ไม่สับสน 
  นายวิทยา  ขุนต่างตา ปี 2556 อย่าน าไปโยงปี 2557 ปี 2556 รับรู้เป็นรายได้ 30 ล้าน โดยใน 
ปีนั้นยังไม่รู้ว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จะมีปัญหามากมายขนาดนี้ ตอนนั้นก็เกณฑ์ปกติ รับรู้รายได้คงค้าง 
รายได้ดอกเบี้ยรับก็เดบิตดอกเบี้ยค้างรับ เครดิตดอกเบี้ยใช่หรือไม่ ดอกเบี้ยอยู่ด้านรายได้ก็ท าให้มีก าไรเพ่ิม 
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ  ไม่ใช่ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ลงบัญชีเป็นเดบิตเงินฝาก เครดิตรายได้
ดอกเบี้ย และเอารายได้ดอกเบี้ยไปอยู่ในก าไรขาดทุนและก็น าไปจัดสรรเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ไม่ได้กันไว้
ตามนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด อันนี้ก็ปฏิบัติผิด 
  รศ.ดร.สวัสดิ์  แสงบางปลา ขออนุญาต มีการตรวจสอบบัญชี ไปแล้ว จัดส่งไปให้กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถ้ามีรายการใดที่ไม่ถูกต้องหรือคณะกรรมการด าเนินการไม่เหมาะสม ทางกรม
ดังกล่าวคงมีหนังสือแจ้งมาแล้ว ขอยกตัวอย่าง กรณี อาคารจามจุรี 9 ที่ สหกรณ์ของเราได้สิทธิการใช้ พ้ืนที่ตั้ง
ส านักงาน 30 ปี ก็น า 30 ปี ไปหารตัดค่าเสื่อมราคารายเดือน พอสิ้นปี 2 ทางกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์แจ้งว่า
ต้องใช้คิดแค่ 20 ปี 
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ประเด็นที่ท่านประธานน าเสนอมาเทียบเคียงกันไม่ได้ 
  รศ.ดร.สวัสดิ์  แสงบางปลา ขอให้ท่านหยุดบ้าง ฟังผมบ้าง ทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เขาเข้มงวด
กวดขันอย่างมาก แจ้งว่าเป็นหลักเกณฑ์ทางบัญชี ทางคณะกรรมการด าเนินการก็ต้องปฏิบัติตาม ต้องเข้าใจตาม
หลักบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การลงบัญชีทางธุรกิจกับบัญชีของสหกรณ์ไม่เหมือนกัน เราต้องท าตาม
ค าแนะน าของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าอะไรท าได้อะไรท าไม่ได้ แม้แต่ในครั้งหลังสุด ทางคณะกรรมการจะจัดเป็น
ทุนเพ่ือความมั่นคง กรณีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น แต่กรมฯ แนะน าให้ตัดเป็นหนี้สงสัยจะสูญ 80.9 ล้าน
บาท เพราะก าไรเกิน 1,000 ล้านบาท เรียนเพื่อทราบ 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์  เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกที่ได้ข้อมูล 2 ด้าน ผมขออนุญาตอ่านอ านาจ
หน้าที่ของนายทะเบียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณเ์ป็น นายทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรา 15 นายทะเบียนสหกรณ์
มีอ านาจในข้อ 2 ก าหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีที่สหกรณ์ต้องยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์รวมทั้ง
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แบบพิมพ์อ่ืนๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เพราะฉะนั้นอ านาจหน้าที่ของผู้ควบคุม ซึ่งหน้าที่ก ากับ
สหกรณ์ เขาสามารถก าหนดระบบบัญชีได้ อันนี้เป็นข้อเท็จจริงตามมาตรา 16  
  นางรัชนีพร  พึงประสพ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ขอ
อนุญาตก่อนที่สมาชิกจะพูดต่อไป อยากจะอธิบายนิดหนึ่งว่านายทะเบียนสหกรณ์ได้ก าหนดให้อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์เป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์ที่ก ากับเรื่องมาตรฐานการบัญชี การเงินของสหกรณ์และเป็นผู้ออกแบบ
ระบบการบัญชีด้วย ทีนี้นายทะเบียนสหกรณ์ที่เป็นกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ได้มองทุกด้านว่าในการด าเนินการเม่ือ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นมีปัญหาเกิดข้ึน ท าอย่างไรที่จะช่วยเหลือให้ด าเนินการต่อไปได้ ถ้าก าหนดมาตรฐาน
การบัญชีออกมาให้ตัดส ารองหนี้สูญ ทั้งเต็มจ านวนทั้งหมดเลยก็จะกระทบกระเทือนกับสหกรณ์ในหลายๆ สหกรณ์ 
สหกรณ์ขนาดใหญ่จะไม่กระทบ จึงท าให้มีการแก้ไขปรับปรุงมาตลอด อย่างท่ีประธานกรรมการด าเนินการบอกว่าปี 
2556 นั้น เมื่อมีการสอบบัญชีแล้วและก็มาตรฐานที่บอกยังไม่ได้ออกคือคิดปรับปรุงอยู่ตลอดยังไม่ได้ออกยังใช้
แบบเดิม ซึ่งอยู่ในระหว่างสิ้นปีบัญชีใกล้ๆ ระยะเวลาคือเดือน ธ.ค. เพราะฉะนั้นเมื่อสหกรณ์จัดท างบการเงิน
เรียบร้อยเสนอผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีถึงแม้จะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชนก็ต้องตรวจตามระเบียบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด เมื่อเขาตรวจสอบแล้วต้องน ารายงานการตรวจสอบเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์รับรอง
ก่อนและก็น างบการเงินนั้นมาเสนอที่ประชุมใหญ่ เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติวาระพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน
อนุมัติแล้วถึงจะไปจัดสรรก าไรสุทธิได้และก็จัดสรรจ่ายไปหมดเรียบร้อยแล้ว ถ้าท่านจะกลับมาย้อนว่าไม่ถูกต้อง 
เป็นไปไม่ได้ที่ไม่ถูกต้องในเมื่อนายทะเบียนก็รับรองแล้ว ไม่มีเรื่องการสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่องหรือรับรองแล้วว่า
สหกรณ์แห่งนี้มีการรับรองงบถูกต้อง นายทะเบียนไม่ได้ท้วงติงเลยก็แสดงว่างบที่รับรองไปแล้วนั้นถูกต้องและมีการ
จัดสรรก าไรจ่ายไปหมดแล้วถูกต้อง แต่ในปีใหม่ก็ต้องปฏิบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด เรื่องของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด เป็นการที่เรามีการแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดว่าทางใดที่จะท าให้มีการฟ้ืนฟู นโยบายของ
รัฐบาลไม่ต้องการให้สหกรณ์แห่งนี้ล่มสลายหรือไม่ต้องการให้สหกรณ์แห่งนี้ท าให้ประชาชนเดือดร้อน ถึงได้หาทาง
ที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ซึ่งในวันพรุ่งนี้ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ได้จัดประชุมชี้แจงกับสหกรณ์ที่เป็นผู้ไปลงทุน
กับเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ถ้าท่านใดสนใจอยากจะไปฟังก็ได้เราจัดที่ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
สหกรณ์ เพ่ือจะให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด มาชี้แจงแผนการฟ้ืนฟู ชี้แจงการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้ท่านผู้
ที่ลงทุนได้สร้างความมั่นใจว่าท่านอาจจะได้เงินคืนหรือไม่ได้เงินคืนหรือก าลังช่วยเหลือกันอย่างไรหรือด าเนินการ
อย่างไร แล้วก็มีการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาด้วย ทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจ ค าว่าเรานี้คือขบวนการ
สหกรณ์ก็ดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็ดี  ไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหา แม้แต่รัฐบาลก็
ไม่ได้นิ่งนอนใจ ท่านนายกพูดตลอดเวลาว่าเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นต้องแก้ไข ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าท่านคงจะ
ย้อนกลับไป ถ้าเกิดย้อนกลับไปของปีเก่าๆ อีกในฐานะที่รับรองงบไปแล้ว จ่ายไปแล้ว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็
รับรองไปแล้ว คงไม่เกิดประโยชน์แล้ว 

  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ  คือค าถามที่ถามไปว่าเหตุใดจึงท าไม่เหมือนกัน ในเมื่อมันเป็นรายได้
ดอกเบี้ยค้างตรงนั้น ซึ่งตอบก็ไม่ตรงประเด็นเท่าที่ถามค าถามตรงนี้ไป ขอข้ามไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาอันนี้ก็ขอฝากไว้ก็
แล้วกัน กรณีที่เราน าเงินไปฝากโดยที่มันเป็นดอกเบี้ยตัวนี้ ถามว่าแค่เอาสมุดไปปรับเฉยๆ และเขาก็ปรับมาให้ทุก
เดือนๆ และมาลงบัญชีตัวนี้สามารถท าได้ด้วยใช่ไหม โดยไม่มีหลักฐานการฝากเงินหรือะไรทั้งสิ้น เดินเข้าไปเอาสมุด
ให้เขาปรับกลับมาจะเอาตัวเลขเท่าไรก็บอกเขาไป แต่ดีตรงที่ว่าเราค านวณรายได้ดอกเบี้ยเป็นเดือนเอาไว้แล้ว เขาก็
เลยระบุจ านวนตามนั้นมา ท าได้ใช่ไหม 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ เพ่ือประโยชน์ของข้อมูลของสมาชิก ดอกเบี้ยที่เกิดจากการจ านอง 
กฎหมายก าหนดไว้ว่าผู้รับจ านองก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่ค้างช าระในการจ านองเกิน
กว่า 5 ปี ไม่ได้ อันนี้คือเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพ่ือไม่ต้องการให้ผู้รับจ านองเล็งทรัพย์ที่น าเอามาจ านองแล้วยึด
เป็นของตน เพราะฉะนั้นถ้ามีการรับดอกเบี้ยถือว่ามีการช าระดอกเบี้ย ผมถามต่อไปว่าถ้าคดีฟ้ืนฟูมันเดินไปอีก 5 ปี 
ขณะนี้เดินมาแล้วปีกว่าๆ ก็จะเป็น 6 – 7 ปี ถ้าเราไม่รับดอกเบี้ยไว้นี่คือผลทางกฎหมายที่เกิดขึ้น ก็คือว่าเราจะได้
ดอกเบี้ยเพียง 5 ปี แต่ถ้ารับดอกเบี้ยการรับนั้นลงในบัญชีก็แสดงว่าลูกหนี้ได้จ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีแล้ว เพราะฉะนั้น
ตรงนี้ผลทางกฎหมายมันมีตามนัยมาตรา 745 มีฎีกาเสร็จ ตรงเรื่องนี้ผมศึกษาไว้แล้ว อันนี้คือข้อมูลอีกฟากหนึ่งที่
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ผมต้องการให้กับสมาชิก ท่านไปประมวลเอง ผมไม่ชี้น าท่าน ผมในฐานะนักวิชาการผมจะให้ข้อมูล ส่วนข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายผมมีหน้าที่ให้และท่านต้องไปประมวลของท่านเอง อันนี้คือผลทางกฎหมาย 
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ มีค าถามอีกข้อหนึ่ง กรณีที่รายได้ดอกเบี้ยตัวนี้เป็นตัวเลขไม่เป็นตัวเงิน 
และเราเอาไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ถามว่าตัวนี้ที่มันไปปรากฏในงบก าไรขาดทุน ท าไมมันเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
  นายวิทยา  ขุนต่างตา มีค่าใช้จ่ายอะไร งงๆ รายได้มีค่าใช้จ่ายเหรอ 

น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ  ก็รายได้ดอกเบี้ยตัวนี้ที่น าไปตัดเป็นหนี้สูญ 
         นายวิทยา  ขุนต่างตา ก็ยังสับสน วิธีการปฏิบัติของนายทะเบียนวันที่ 3 ธ.ค. 2556 

น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ก็มาจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เอง 
นายวิทยา  ขุนต่างตา มันมี 3 ธ.ค. 2556 กับ 19 ม.ค. 2557 ซึ่งมันใกล้กันมาก คาบเก่ียวกันมาก 

เลย เพราะฉะนั้นปี 2556 ท่านดูได้ในเอกสารสมาชิกน่าจะมีด้วย  
น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ  มีค่ะ 
นายวิทยา  ขุนต่างตา บรรทัดเกือบล่างๆ ตรงนี้เขาเขียนว่าสหกรณ์จะบันทึกบัญชี อันนี้พูดถึง 

เงินฝาก 100 กว่าล้าน ไม่เอา 1,400 ตามค าแนะน าวันท่ี 9 ธ.ค. 2556 เขาบอกว่าสหกรณ์จะต้องบันทึกบัญชีด้วย
จ านวนเงินคงเหลือตามบัญชีต้น บวกดอกเบี้ย ดอกเบี้ยจะค้างหรือเอาสมุดไปปรับหรือจะได้เงินมาจริงๆ ก็เป็น
ดอกเบี้ยหมด ตัดยอด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 เป็นยอดที่จะต้องรับรู้เป็นรายได้ดอกเบี้ยของปี 2556 และตอนนั้น
ตามค าแนะน าอันนี้ยังไม่พูดถึงว่าดอกเบี้ยที่เกิดจากต้นตรงนี้จะสามารถเอาไปจัดสรรหรือรับรู้เป็นรายได้หรือไม่ได้
จัดสรรหรือจะเข้าเป็นกองทุนหรือจะเข้าอะไรทั้งหมดเลย ตอนนั้นยังเปิดกว้างอยู่และยังเอาไปจัดสรร ปรากฏว่าทุก
สหกรณ์ไม่ใช่เฉพาะสหกรณ์จุฬาฯ  เขารับรู้รายได้ดอกเบี้ย  เงินก็ไม่ได้ ดอกเบี้ยก็ไม่ได้ ไม่ได้เงินจริงๆ หรอก เป็น
เงินที่ลงในบัญชีปรับยอดเพ่ิมขึ้นมาก็เอาไปจัดสรรก็ถือว่ารับรู้เป็นรายได้ของปีนั้นไป แต่พอปี 2557 ท าไม่ได้นาย
ทะเบียนบอกว่าต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับดอกเบี้ยที่จะเกิดในปี 2557 ล้วนๆ เลย แต่สมาชิกเขาอาจจะ
สับสนว่าท าไมปี 2556 ไม่น ามาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญด้วย 

น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรรณ ตัดประเด็นตรงนั้นไปแล้ว ตอนนี้ก าลังพูดถึงปี 2557  ปี 2556 นั้นฝาก 
เอาไว้เป็นข้อคิดว่า ไปคิดต่อว่าจะไปแก้ไขอย่างไร 

นายวิทยา  ขุนต่างตา แก้ไม่ได้แล้วอย่างที่ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสกรณ์พ้ืนที่ 1 บอก 
น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ  ที่ว่ากินกันไปแล้ว แต่ไม่มีตัวเงิน อันนั้นฝากท่านไว้ ส าหรับกรณีปี  

2557 ที่ท่านอธิบาย 2 บรรทัดล่าง 
นายวิทยา  ขุนต่างตา ท าความเข้าใจตามค าแนะน าวันที่ 19 ม.ค. 2558 
น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ 19 ม.ค. 2558 ประเด็นที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตรงนั้นไม่ได้แคลงใจ 

อะไร แต่แคลงใจตรงรายได้ดอกเบี้ยที่ไปปรากฏในงบก าไรขาดทุน ถามว่าตัวรายได้ที่มันไม่ได้มาเป็นตัวเงินมันตัด
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเหรอ เป็นการด าเนินงานปกติเหรอ 

นายวิทยา  ขุนต่างตา ส าหรับประเด็นรายได้ดอกเบี้ยของปี 2557 เอาสรุปเลยว่าพอรายได้ 
ดอกเบี้ยเฉพาะที่รับปี 2557 นายทะเบียนออกค าแนะน าว่าวันที่ 19 ม.ค. 2558 ให้เอารายได้ดอกเบ้ียส าหรับ
สหกรณ์คลองจั่น เพราะคาดว่าจะไม่ได้แล้ว เพราะมันเป็นเหมือนทรัพย์สินที่มันจะเสีย เขาเลยมีการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเต็มจ านวนส าหรับปี 2557 และมันก็จะไปโชว์เป็นเหมือนค่าใช้จ่ายอย่างอาจารย์ว่าในงบก าไรขาดทุน 
ประเด็นนี้แค่นี้เอง 

น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ทีนี้ที่ถามว่าที่มันไปแสดงในรายการก าไรขาดทุนตัวนั้น มันเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินงานเหรอ 

นายวิทยา  ขุนต่างตา   ใช่ครับ  
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น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ  แปลว่าด าเนินงานผิดพลาดก็เอาไปหักค่าใช้จ่ายได้เหรอ 
นายวิทยา  ขุนต่างตา ไม่ใช่ ไม่ใช่ด าเนินงานผิดพลาด เป็นการวิเคราะห์คุณภาพของทรัพย์สินที่ 

มันก่อให้เกิดรายได้ ถ้ามันไม่น่าจะเกิดรายได้เท่านั้น 
น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ  แต่ในการปฏิบัติ ท่านดูเล่มใหญ่ 
นายวิทยา  ขุนต่างตา ปีไหนที่คลองจั่นเกิดจ่ายดอกเบี้ยคืนมาหมดเลย ตัวนี้ก็จะเป็นค่าเผื่อหนี้ 

สงสัยจะสูญเกินความจ าเป็นจะได้รับเป็นการลดค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเหมือนกันในปีนั้น 
น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ตรงนั้นเข้าใจ แต่ประเด็นที่สงสัยคือสงสัยว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

ด าเนินงานเหรอ 
นายวิทยา  ขุนต่างตา ใช่ 
น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ การบริหารงานแล้วมันผิดพลาดตรงนี้ 
นายวิทยา  ขุนต่างตา ไม่ใช่ ค่าใช้จ่ายด าเนินงานไม่เก่ียวกับการบริหารผิดพลาดหรือไม่ผิดพลาด  

มันเป็นธุรกรรมของธุรกิจสหกรณ์ในเรื่องเฉพาะ มันก็เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของสหกรณ์ในแต่ละปี ถ้าคาด
ว่าจะได้จริงๆ เราก็จะไม่มีผลเรื่องค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ แต่กรณคีลองจั่นเป็น กรณพิีเศษ ดอกเบี้ยเราเยอะด้วยของ
ที่นี่ นายทะเบียนก็เลยต้องตั้งเป็นค่าเผื่อเลย เพ่ือที่จะไม่เหมือนปี 2556 อีก ปี 2556 คือพลาดไปแล้วพูดง่ายๆ 
ยอมรับว่าพลาดไปแล้ว บางสหกรณ์เอาก าไรตัวนั้นไปจัดสรรแล้วปี 2557 เลยกันว่าไม่ให้เอาไปจัดสรรอีก ก็เลยตั้ง
ค่าเผื่อไว้ลดก าไรไปเลย 

น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ  ก็แสดงว่ายอมรับแล้วใช่ไหมว่าปี 2556 ด าเนินการผิดพลาดและก็บกพร่อง 
นายวิทยา  ขุนต่างตา มันเป็นการที่ยังไม่ตกผลึก ตรงนี้ถ้าดูหนังเมื่อคืน  
น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ดิฉันยอมรับได้ แต่ขอให้เคลียร์ปัญหากัน 
นายวิทยา  ขุนต่างตา ถ้าดูหนังเมื่อคืน online อะไรสักอย่าง ไม่จ าเป็นต้องไปหาว่าใครผิดหรือ 

ใครถูก แตต่้องให้องค์กรเราอยู่ได้ มันไม่มีใครผิดใครถูกหรอก 
น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ คืออันนี้เป็นการศึกษาข้อมูลงานและก็รายงานให้สมาชิกทราบ 

นายวิทยา  ขุนต่างตา ข้อมูลคลองจั่นมันเป็นกรณ ีพิเศษจริงๆ บางทีนายทะเบียนก็ออกค าแนะน า 
มากระชั้นกันมากเลย ธ.ค. ปลายปีและก็มา ม.ค. มันใกล้เคียงกันมาก และอย่างที่บอกว่าผมยังดีใจแทนกรมเลยว่า
เรามีทางของจุฬาฯ เป็นที่ถอดบทเรียนให้สหกรณ์เล็กๆ เอาไปใช้ได้เป็นประโยชน์กับสหกรณ์อ่ืนเยอะ ก็ถือว่าเป็น
เรื่องที่สหกรณ์อ่ืนจะต้องใช้จากที่นี่เป็นกรณีพิเศษ  ที่ผมต้องมานั่งด้วยวันนี้ ผมอยากจะมาเอง ผมอยากจะมาดูว่า
บทเรียนที่ได้จากที่นี่วันนี้ ที่น่าสนใจก็คือเรื่องอยากมานั่งฟังและได้เอกสารไปนั่งถอดบทเรียนกัน จริงๆ ก็เรื่อง
เอกสารที่รายงานผลการศึกษาตัวนี้ที่ของท่าน อ.ปริญญา ท า เพราะไปท าเพ่ือจะไปดูว่าสหกรณ์อ่ืนจะใช้ประโยชน์
ได้อย่างไร 

น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ขอเข้าประเด็นนิดหนึ่ง ค่าใช้จ่ายเมื่อก้ีบอกว่ารายได้ตัวนี้มันไม่ได้เป็น 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในงบก าไรขาดทุน แล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายตรงไหน ท่านตอบมาบอกว่ามันไม่ได้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

นายวิทยา  ขุนต่างตา ใครตอบ ผมบอกว่าเป็นเมื่อกี้ ไม่ได้บอกว่าไม่เป็น 
น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ตกลงมันเป็นหรือไม่เป็น 
นายวิทยา  ขุนต่างตา เป็น ดูในงบสิ 
น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ถ้าเป็นและเม่ือกี้ดิฉันบอกแปลว่าจะท าผลตรงนี้และเก็บเงินไม่ได้ ก็เป็น 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ผิดพลาดหรือบกพร่องอย่างนั้นใช่ไหม 
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นายวิทยา  ขุนต่างตา ไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่าย มันเป็นรายได้ที่คาดว่าจะไม่ได้ ในหลักบัญชีเราก็ต้องตั้ง 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ก็ปกติคล้ายๆ เป็นหนี้คาดว่าจะเสีย  
  นางสุมาลี  โคกขุนทด สมาชิกเลขท่ี 262378 สังกัดส านักงานตรวจสอบภายใน จะขอน าเสนอ
จากสิ่งที่ได้ศึกษาโดยได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นฐานให้กับสมาชิกน าไปพิจารณา โดยตั้งประเด็นในการศึกษาไว้ว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ปล่อยกู้ให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด โดยมีพฤติการณ์ที่รู้อยู่แล้วหรือไม่ว่า
สหกรณ์ผู้ขอกู้นั้นไม่มีความสามารถที่จะช าระหนี้ได้ โดยได้รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้น าเสนอให้กับสมาชิกเป็นข้อๆ 
ขออนุญาต ข้อที่ 1 เราพบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้มีการท าธุรกรรมน า เงินไปฝากกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
คลองจั่น จ ากัด ตั้งแต่ปี 2551 เรื่อยมา และก็จนถึงการให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด กู้ครั้งที่ 1 ย่อมเห็น
ได้ว่าเมื่อเงินฝากแต่ละก้อนครบก าหนด สหกรณ์ผู้รับฝากเงินมีความสามารถช าระต้นเงินและดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์
ผู้ฝากเงินได้หรือไม่ และพบว่าส าหรับการให้กู้ครั้งที่ 1 วงเงินที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ขอกู้มาวงเงิน 
1,100 ล้านบาท สหกรณ์จุฬาฯ อนุมัติให้ 1 ,000 ล้านบาท ในวันท่ี 22 ธ.ค. ปี 2553 โดยก าหนดจ่ายเงินให้กับ
สหกรณ์ผู้ขอกู้ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จ านวน 800 ล้านบาท ครั้งที่ 2 ใช้วิธีการหักกลบกับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่จะ
ครบก าหนดในเดือน ม.ค. ปี 2554 อันนี้คือข้อสังเกตข้อที่ 1 ในข้อที่ 2 หลักทรัพย์ที่สหกรณ์ผู้ขอกู้น ามาจ านองเป็น
ประกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นโฉนดที่ดินจ านวน 3 แปลง โดยสหกรณ์ผู้ให้กู้ประเมินราคาที่ดินต่อ ตรว. 
สูงกว่าราคาประเมินของกรมที่ดินจ านวน 2 แปลง อีก 1 แปลงประเมินราคาเท่ากับท่ีกรมท่ีดินวางไว้ โดยราคาที่ดิน
ทั้ง 3 แปลง มีมูลค่าต่อ ตรว. คือ 94,000, 64,000 และ 25,000 บาท ต่อ ตรว. แต่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ นั้น
ประเมินอีก 2 แปลงสูงกว่าในอัตราส่วนร้อยละเกือบ 50% และ 200 กว่า% ในข้อที่ 3 วงเงินปล่อยกู้เกินกว่า
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด จากแผ่นพับของฝ่ายสินเชื่อวางเกณฑ์ไว้ว่า สหกรณ์ที่ขอกู้เป็นครั้งแรกให้กู้ได้ไม่เกิน 100 ล้าน
บาท แต่กรณีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นเป็นการขอกู้ในคร้ังแรกในปี 53 แต่ในแฟ้มไม่พบรายงานการให้
ความเห็นของคณะกรรมด าเนินการ ถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องให้สินเชื่อเกินวงเงินที่ก าหนดและให้ระยะเวลา
ผ่อนช าระหนี้เกินกว่าเกณฑ์ท่ีประกาศก าหนดด้วย ซึ่งตามเกณฑ์ที่แสดงในแผ่นพับของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ นั้น 
กรณีท่ีมีวงเงินกู้ 100 ล้านขึ้นไป ให้มีระยะเวลาในการช าระหนี้ไม่เกิน 120 งวด  

แต่กรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ให้ผ่อนช าระเป็นจ านวน 180 งวด โดยไม่ปรากฏ 
รายงานความเห็นเป็นกรณีพิเศษจากคณะกรรมการด าเนินการในแฟ้มเช่นเดียวกัน ในข้อถัดไปเราพบความเร่งรีบใน
การปล่อยสินเชื่อ เร่งเวลาให้เร็วขึ้นโดยไม่เรียกเอกสารที่ส าคัญให้ครบถ้วนก่อนการส่งมอบเงินให้กู้แก่สหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ได้แก่การให้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยในตัวสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน มีเอกสารใน
แฟ้มที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์จุฬาฯ ได้มีการติดตามทวงถามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยหลายครั้งจาก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด แต่กว่าสหกรณ์ผู้ให้กู้จะได้รับกรมธรรม์เป็นระยะเวลาภายหลังจากที่ได้ปล่อย
เงินกู้ให้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ไปแล้ว ในข้อถัดไปเราพบว่าสัญญาให้กู้ครั้งที่ 1 นั้น สหกรณ์ผู้ขอกู้ช าระถึงงวดเดือน มี.ค. 
ปี 2556 รวมจ านวนงวดที่ได้ช าระมาแล้วทั้งสิ้นคือ 27 งวด ส่วนงวดช าระท่ี 28 และ 29 นั้นต้องช าระในเดือน เม.ย. 
และ พ.ค. ปี 2556  สหกรณ์ผู้ขอกู้ได้มีบันทึกมาถึงสหกรณ์จุฬาฯ ขอผ่อนผันช าระทั้ง เงินต้นและดอกเบี้ยและเป็น
ที่มาให้เกิดสัญญากู้ในครั้งที่ 2 เกิดขึ้น โดยอนุมัติให้กู้ในวันที่ 25 มิ.ย. ปี 2556 วงเงินที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลอง
จั่นขอกู้มา 1,100 ล้านบาท แต่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ นั้นให้กู้ 1,431ตามที่เรารู้กันอยู่แล้ว และระยะเวลาในการ
ผ่อนช าระหนี้ก็ 180 งวดเท่าเดิม ข้อถัดไปตามสัญญากู้ครั้งที่ 2 ในงวดช าระที่ 1 – 3 สหกรณ์ผู้ขอกู้ขอจ่ายช าระ
เพียงดอกเบี้ยบางส่วนของจ านวนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดเดือนรวมเป็นเงิน 3.5 ล้านบาท เท่านั้น ซึ่งจาก
ดอกเบี้ยในแต่ละเดือนที่เราทราบกันจากกรรมการท่านอ่ืนก็คือดอกเบี้ยในแต่ละงวดนั้นจะต้องช าระมาไม่ต่ ากว่า 6 
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ล้านเศษ ไม่รวมต้นเงิน เพราะฉะนั้นถ้า 3 งวดเดือนจะต้องไม่ต่ ากว่า 18 ล้านบาทเศษ แต่เรารับมาเพียง 3.5 ล้าน
บาท เท่านั้น ส่วนเงินต้นไม่ช าระและที่ส าคัญที่พบก็คือที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการครั้งที่ 1076 ปี 2556 เมื่อ
วันที่ 20 พ.ย. ปี 2556 ได้มีการอนุมัติให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ปลอดช าระทั้งต้นเงินรวมจ านวน 30 งวดเดือน โดยให้มีผล
ย้อนหลังไปยังงวดที่ 1 ที่ผ่านมาด้วย ตามที่ท่านทราบกันอยู่แล้ว ในข้อถัดมาเมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้เกิดปัญหาขาดสภาพ
คล่องทางการเงินอย่างรุนแรงจึงได้มีมติที่ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2556 ระหว่างสหกรณ์ผู้ให้กู้กับสหกรณ์ 
ผู้ขอกู้ที่ให้น าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดเดือนที่เกิดขึ้นตามสิทธิ์ให้คงเงินโดยการฝากไว้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยน 
คลองจั่นและข้อตกลงเงินเก่านี้ได้มีมติที่ประชุมของคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผู้ให้กู้ ข้อความตรงนี้จะอยู่
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2556 ในส่วนของสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ ข้อถัดมาตั้งแต่ที่เราคงเงินฝากไว้
กับสหกรณ์ผู้ขอกู้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เคยท าเรื่องขอถอนเงิน 1 ครั้งจากบัญชีดังกล่าว แต่สหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ไม่สามารถถอนเงินให้กับเราได้ ข้อถัดมา การที่สหกรณ์ผู้ให้กู้อนุมัติการปลอดต้นเงินเป็น
จ านวน 30 งวด เท่ากับรู้สภาพทางการเงินของสหกรณ์ผู้ขอกู้ว่าขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรงและกรณี
ปกติ หากไม่สามารถช าระต้นเงินและดอกเบี้ยได้จะต้องด าเนินการทางศาลแต่กลับปล่อยเวลาให้ผ่านไปไม่คิดจะ
ด าเนินการโดยมาฟ้องคดีในเดือน ส.ค.2557 ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมาเป็นปีเศษ และในทางปฏิบัติทางบัญชีจะต้อง
ท าการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส าหรับลูกหนี้ให้กู้รายนี้ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544 ข้อ 6 โดยต้องตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือน าไปหักกับจ านวนวงเงินให้กู้ 1 ,431 เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินนั้นเห็น
ศักยภาพของลูกหนี้แต่ละราย ส่วนในข้อถัดมาแต่เดี๋ยวขอย้อนกลับไปเมื่อกี้นิดหนึ่ งที่ว่าจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ของนายทะเบียนสหกรณ์ เราพบว่าในงบการเงินปี 2557 ในส่วนของงบการเงินไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ส าหรับการปล่อยกู้ให้กับลูกหนี้รายนี้ไว้ในงบการเงินเช่นเดียวกับปี 2556 ในข้อถัดมาเราพบว่าในรายงานกิจการ
ประจ าปี 2556 มีพฤติการณ์ท่ีเปิดเผยข้อมูลไม่ชัดเจนคือเมื่อได้อ่านถ้อยค าที่อยู่ในนโยบายการบัญชี เมื่องวดปีบัญชี 
2556 ที่ผ่านมา เราพบว่ามีการเปิดเผยข้อมูลท าให้สมาชิกนั้นเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ท าให้เข้าใจว่าสหกรณ์
นั้นมีการน าเงินไปฝากไว้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วเงินฝากตัวนั้นต้นตอ 
มาจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ต่างหาก เพียงแต่ว่าเป็นการแปลงสภาพให้มันดูดีขึ้น เพราะฉะนั้นจากสิ่งที่น าเสนอต่อ
สมาชิกเป็นข้อเท็จจริงที่เราพบจากเอกสารแฟ้มสินเชื่อ ซึ่งจากพฤติการณ์ต่างๆ เหล่านี้มีความเพียงพอที่ท าให้เรา
สรุปได้ว่าสหกรณ์จุฬาฯ นั้นให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด กู้ โดยมีพฤติการณ์อยู่แล้วว่าสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด นั้นไม่มีความสามารถในการช าระหนี้ได้ เราขอสรุปแบบนั้น สุดท้ายอีกนิดหนึ่งในคราว
ประชุมใหญ่ที่ ผ่านมามีสมาชิกบางท่านพูดว่ามันเสียหายไปแล้วจะกลับไปพูดถึงอดีตท าไม เราควรพูดถึง 
อนาคตดีกว่า  

ดิฉันเห็นด้วย แต่จากพฤติการณ์ที่ได้น าเสนอเป็นข้อเท็จจริงที่เราพบจากแฟ้มสินเชื่อ หาก 
กรรมการด าเนินการยังมีพฤติการณ์ในการปล่อยเงินกู้แบบนี้ คงต้องขออนุญาตใช้ท าตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 22 
ของพระราชบัญญัติสหกรณ์ปี 2542 ที่เขียนว่ากรณีที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์กระท าการหรือร่วมกัน
กระท าการในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนท าให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์  
มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงินนั้น ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติการดังต่อไปนี้ มัน
จะมีระบุอยู่ประมาณ 4 ข้อ 1.ให้แก้ไขข้อบกพร่องเสียก่อน 2.ระงับการปฏิบัติการบางส่วน 3.หยุดปฏิบัติหน้าที่  
เป็นการชั่วคราวและอ่ืนฯ และที่สุดนี้ขออนุญาตน าเสนอค าพิพากษาฎีกาเลขที่ 2191 ปี 41 ที่พิพากษาโดยน า
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1168 เป็นบทบัญญัติท่ีว่าด้วยหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ
ผู้จัดการมาตัดสินการกระท าของจ าเลยที่เป็นกรรมการบริหารของธนาคารแห่งหนึ่ง ต้องรับผิดชอบต่อโจทย์ ในที่นี้
คือธนาคารที่ได้รับความเสียหาย ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทย์และขอตัดเฉพาะท่อนหนึ่งของค าพิพากษานี้
มาน าเสนอให้ท่านสมาชิกได้รับทราบดังนี้ เป็นถ้อยค าท่อนหนึ่งเท่านั้นเพ่ือไม่ให้เสียเวลา บอกว่าจ าเลยที่ 4 แม้มิได้
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เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ แต่มีหน้าที่ดูแลด้านสินเชื่อภายในประเทศ ซึ่งได้รับรายงานสรุปสถานการณ์ปล่อยกู้ที่
เรียกเก็บไม่ได้จากเจ้าหน้าที่ของธนาคารโจทย์หลายครั้ง แต่ไม่มีการสั่งการแต่อย่างใด เป็นเหตุให้ไม่สามารถติดตาม
หนี้สินของลูกหนี้ของโจทย์ได้ ถือว่าจ าเลยที่ 4 นั้นละเว้นไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และระเบียบของโจทย์ เป็นการกระท า
ละเมิดต่อโจทย์ เป็นเหตุให้โจทย์ได้รับความเสียหาย ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทย์ ดิฉันจะขอให้มวล
สมาชิกช่วยกันพิจารณาอนาคตของพวกเราว่า อนาคตของพวกเราเหล่าสมาชิกจะเป็นอย่างไร สหกรณ์ออมทรั พย์
จุฬาฯ ในอนาคตจะเป็นอย่างไร ดิฉันจึงมีความเห็นว่ากรรมการด าเนินการของสหกรณ์ควรแสดงความรับผิดชอบ 
ไม่ทราบกรรมการท่านอ่ืนเป็นอย่างไร  
  ว่าที่ร้อยตรี พิพัฒน์  เพ็งคุ้ม สมาชิกเลขท่ี 403292 สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ จากที่ได้ฟังท่าน
คณะกรรมการศึกษาท าธุรกรรมนิติสัมพันธ์และท่านสมาชิกหลายๆ ท่านรวมถึงผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์สรุปได้ว่าสหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ท าให้เราเกิดความเสียหายอย่างขั้นต้น เงิน
เฉลี่ยคืนที่ผ่านมาของเราขาดไปถึง 80 กว่าล้าน และยังไม่รวมถึงหนองจอก แต่ผมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการ
ที่มาศึกษาวันนี้ ที่ได้ให้ข้อมูลกระจ่างแก่เรา สุดท้ายนี้ผมอยากจะขอมติในที่ประชุม ปัจจุบันมันเป็นปัญหาที่หาข้อ
ยุติแทบจะไม่ได้เลย ต้องรอ 5 – 7 ปี อยากจะขอมติในที่ประชุมแห่งนี้ให้มันมีหน่วยงานกลางเกิดขึ้นมาอีก ก็คือ
สภาคณาจารย์อธิการบดี สภามหาวิทยาลัย โดยมีตัวเชื่อมคือคณะกรรมการท านิติสัมพันธ์ รายงานไปยังหน่วยงาน
ดังกล่าวทุกเดือน เพราะอย่างไรเราก็มอบหมายให้ท่าน อ.ปริญญา อยู่แล้วเมื่อกี้นี้ จึงขอมติในที่ประชุมแห่งนี้รับรอง
เรื่องการท ารายงานการประชุมหรือว่าขอเอกสารไปยังสภาคณาจารย์ อธิการบดี และสภามหาวิทยาลัย ขอมติครับ
ผม  
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ขอมติคือให้ผมท าใช่ไหม 
  ว่าที่ร้อยตรี พิพัฒน์  เพ็งคุ้ม คืออาจารย์อยู่แล้ว แต่เพียงว่าให้มีหน่วยงาน 3 หน่วยงานเพ่ิมขึ้นมา 
เพราะว่าพวกเราเป็นสมาชิกในฐานะที่เราเป็นลูกน้องของท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ท่านอธิการบด ี 
ท่านสภาคณาจารย์ ท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านจะได้มาติดต่อเชื่อมสัมพันธ์และดูแลพวกเราอีกทางหนึ่ง คือปัจจุบันนี้เรา
กระจัดกระจายกันมาอภิปรายกันก็แค่ตรงนี้กัน และท่านอาจารย์ก็เป็นผู้ใหญ่ อยากจะให้มีหน่วยงานใหญ่ๆ และก็
มันจะมีงบประมาณค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยประชุม ค่าเอกสารก็ให้สหกรณ์รับไป เพียงแค่ว่ามาขอมติในที่ประชุมแห่งนี้ ถ้า
เห็นด้วยท่านก็ยกมือ อยากให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยดูแล ถ้าท่านไม่เห็นด้วยท่านก็ไม่ต้องยกมือ ขอบพระคุณครับ 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ จริงๆ สหกรณ์เป็นของทุกคน เพราฉะนั้นเมื่อเป็นความต้องการก็ต้อง
หารือกัน ระหว่างฝ่ายสมาชิก ฝ่ายคณะกรรมการด าเนินการ ว่าที่สมาชิกเสนอทางคณะกรรมการด าเนินการ เรื่อง
ของบประมาณด าเนินการไม่ทราบว่างบจะต้องตั้งไว้ก่อนหรือเปล่า แต่ผมจะต้องถามก่อน 
  ว่าที่ร้อยตรี พิพัฒน์  เพ็งคุ้ม อาจารย์แค่ดอกเบี้ย 80 ล้าน ผมว่างบคงไม่ถึง 1 ล้าน เงินที่จะได้มา 
ตั้ง 80 คูณ 5 ก็ 400 กว่าล้าน และก็ค่าจ้างทนายผมว่ามัน 10% ตั้ง 40 กว่าล้าน แล้ว เงินแค่ปีละ 1 ล้าน ค่าเบี้ย
ประชุมอะไร ซึ่งท่านผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัย ผู้บริหารท่านก็นั่งอยู่ ผมก็อยากจะให้ท่านได้มาใช้ความรู้และศักยภาพที่มี
มาช่วยเหลือพวกเรา 7,000 – 9,000 คน ให้เกิดปัญหาลุล่วงไป ถ้าท่านว่าอย่างไรอย่างน้อยก็ได้ท างานกับท่าน 
ส าหรับวันนี้ถ้าไม่ขอมติตรงนี้ก็คงไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ ถ้ามติให้ท าก็คงต้องท าต่อไปในเรื่องของสภา
คณาจารย์ อธิการบดี  และก็สภามหาวิทยาลัย ที่ท่านจะต้องไปศึกษาร่วมกันกับท่านที่จะให้ค าตอบพวกเรา อนาคต
ของพวกเราอยู่ที่มือของท่านแล้ว ขอมติถ้าเห็นด้วยก็ยกมือ  
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ คือยกมือ เป็นมติที่เราต้องการ แต่ผมต้องขอหารือกับกรมส่งเสริม
สหกรณ์ก่อน ผมต้องหารือและท าไมผมต้องหารือ เพราะว่ามันมีระเบียบหรือมีกฎที่เราท าได้หรือไม่ คืออย่างนี้มติ
ของที่ประชุมนี้ไม่สามารถฝ่าฝืนกฎระเบียบขอบังคับหรือว่ากฎหมายได้เท่านั้นเอง ผมน าหารือไม่ได้ปฏิเสธอะไร 
เพียงแต่ว่า 1.หารือในข้อกฎหมายว่าท าได้ไหม ถ้ามันท าแล้วมันไม่เข้าข้อกฎหมายมันก็คงท าไม่ได้ 2.ผมต้องหารือ
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กับทางด้านประธานด าเนินการว่าความต้องการของสมาชิกตรงนี้ท่านสนับสนุนได้หรือเปล่า เชิญ อ.สวัสดิ์ ก่อนแล้ว
กัน 
  ประธานฯ คณะกรรมการมา 15 คน ประธานไม่ได้เผด็จการท าไม่ได้ กรรมการจะไปสั่งผมไม่ได้
เผด็จการ ถ้า 15 คนว่าอย่างไร วันน้ีวาระรายงานผลการศึกษาไม่ใช่มาท าอะไรอ่ืนๆ กราบเรียนด้วยความเคารพ 
ถามนายทะเบียนก็ได ้
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ทางนายทะเบียนว่าอย่างไร 
  นายอุดม  โชคศิริ เลขที่สมาชิก 384591 สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย ต้องเรียนท่านประธาน
และคณะกรรมการ เมื่อกี้ที่ผมได้ฟังอาจารย์พูดว่าเมื่อเอ่ยถึงมติ เข้าใจได้ว่าสหกรณ์เป็นนิติบุคคล ผมจะถามท่าน
เหมือนกันว่าสหกรณ์เป็นนิติบุคคลและที่ปัญหาคลองจั่น หรือการบริหารงานอะไรมา หรือจะพลาดหรือไม่พลาด 
สหกรณ์คือสมาชิกเป็นใหญ่ เช่น สมาชิกไปลงทุนและให้คณะกรรมการดูแล เพราะฉะนั้นท่านลืมค าหนึ่งไปหรือ
เปล่าว่า อุดมการณ์ของสหกรณ์ หลักการของสหกรณ์ มันคืออะไร ก็คือผมเป็นคนย้ าเลยว่าอุดมการณ์ของสหกรณ์ก็
คือให้สมาชิกอยู่ดีกินดี มีสันติสุข ประหยัด ซื่อสัตย์และก็ช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันนี้คือ
อุดมการณ์ของสหกรณ์ที่มาเก่าแก่ ส่วนคุณค่าของสหกรณ์ก็คือสหกรณ์อยู่บนพ้ืนฐานแห่งคุณค่าของการช่วยเหลือ
ตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเองในระบบประชาธิปไตย ความเสมอภาค เพราะฉะนั้นธุรกิจตรงน้ีคือสหกรณ์
สมาชิกเขาลงทุน เขาต้องการมติจะแต่งตั้งอะไรก็ตามก็ต้องผ่านมติจากที่ประชุมเท่านั้น ขอบคุณครับ 
  นางรัชนีพร  พึงประสพ คืออย่างนี้ อย่าเพ่ิงยกมือเดี๋ยวตอบให้ฟังว่าท่านต้องพิจารณานิดหนึ่งว่า 
อะไรเป็นอ านาจของท่ีประชุมใหญ่ อะไรเป็นอ านาจของคณะกรรมการ ที่ท่านเสนอเป็นเรื่องดีจะได้ให้หน่วยงานที่
เป็นคนในองค์กรของท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้เข้ามาดูแล ท าได้ แต่ไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้มติตรงนี้ ท่านมอบหมายให้
คณะกรรมการด าเนินการไปพิจารณาและด าเนินการตามที่ที่ประชุมใหญ่เสนอได้ แต่ไม่จ าเป็นจะต้องมาลงมติว่า
จะต้องเอาตามนี้ๆ แต่ว่าท าได้ ท่านเสนอไปเลยให้คณะกรรมการที่ท่าน อ.สวัสดิ์ บอก 15 คนไปด าเนินการตามที่ที่
ประชุมใหญ่เสนอ ท าได้ แต่ไม่จ าเป็นต้องลงมติว่าต้องเป็นไปตามนี้ เพราะคณะกรรมการต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งว่า
จะเชิญใครบ้างมาเป็นที่ปรึกษา จะเชิญหน่วยงานใดที่เป็นองค์กรอย่างที่ท่านเรียกว่าสภาอะไรของท่าน ท าได้อยู่
แล้ว เพราะปกติท่ีจุฬาฯ นี้ก็เชิญผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นที่ปรึกษาเยอะแยะ จะเชิญท่านมาเป็นคณะที่จะช่วยเหลือดูแล
ไม่มีปัญหา ฝากให้ท่านคณะกรรมการรับไปพิจารณาแล้วกัน 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์  เชิญ อ.ปณิธาน 

  ศ.กิตติคุณ ดร. ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือมีหลายประเด็นที่ผม
อยากจะขออนุญาตเรียนในที่นี้ เรื่องที่ 1 ไม่ใช่ว่าไม่ไว้ใจคณะกรรมการที่ท่านด าเนินการอยู่นี้ แต่สหกรณ์นี้รวมทั้ง
การด าเนินการของสหกรณ์ด้วยไม่ใช่ไม่ไว้ใจ แต่ว่าการด าเนินการขององค์กรทั้งหลาย ถ้าสมาชิกมีความเคลือบ
แคลงสงสัยแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่นอน เพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะเสนอก่อนประเด็นอ่ืนเดี๋ยวผมว่าตามมา เสนอ
ว่าให้มีการต้ังคณะกรรมการมาดูเรื่องนี้ คณะกรรมการจากหลายๆ ผู้เชี่ยวชาญ ทางบัญชี ทางกฎหมาย ทางอะไร
ทั้งหลายทั้งปวง เหมือนกับเป็น การตรวจสอบอิสระ ไปตรวจสอบว่าในขณะนี้ อย่างผมสงสัยและหลายๆ ท่านสงสัย
ที่บอกว่าให้กู้ไป 2,600 ล้าน และมันมีที่ไหนอ่ืนอีกหรือเปล่า หมดแล้วหรือยัง อันนี้เราก็ไม่ทราบ เพราะฉะนั้น
ข้อมูลพวกนี้ก็อยากจะให้มีการตรวจสอบ อันที่ 2 เมื่อกี้ที่ฟังมาการด าเนินงานบางอย่าง มันอาจจะมีความจ าเป็น
จะต้องท าให้มันรวดเร็ว คล่องตัวหรืออย่างไรผมไม่ทราบ แต่ฟังดูแล้วคล้ายกับว่าผมไม่ได้กล่าวหา แต่ผมฟังดูแล้ว
คล้ายกับว่าบางอย่างไม่ได้ท าตามระเบียบที่เคร่งครัดหรือเปล่า อันนี้ก็ไม่ทราบ ถ้าหากว่ามีคณะกรรมการไป
ตรวจสอบไปดูและก็แก้ไขให้มันดี อะไรที่มันแล้วไป สมมติถ้ามันผิดพลาดจริงๆ ก็ให้รู้ว่ามันผิดพลาดและก็แก้ไขและ



เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2558

46

 -   16   - 

ก็จบกัน ไม่ได้จะไปเอาผิดใคร ผมคิดว่าเราก าลังอยู่ในยุคปฏิรูป สหกรณ์อาจจะต้องมีคณะกรรมการมาดูว่าจะปฏิรูป
อะไรหรือเปล่า แต่ว่าค านี้อาจจะมากเกินไปอาจจะบอกว่าปฏิรูป เราปฏิรูปประเทศไม่ใช่เหรอ ไม่ได้หมายความว่า
ประเทศก าลังจะพัง ปฏิรูปสหกรณ์ก็ไม่ได้หมายความว่าสหกรณ์ก าลังมีการบริหารที่แย่ ไม่ใช่อย่าได้เข้าใจผิดอย่าง
นั้น ท่าน อ.สวัสดิ์ กับผมก็อยู่คณะเดียวกัน ผมนับถือท่าน แต่ว่าองค์กรนี้อยู่ได้ด้วยความโปร่งใส ด้วยการรักษา
กฎระเบียบกติกาอย่างเคร่งครัดและให้ไม่มีความสงสัย ไม่อย่างนั้นอยู่ไม่ได้ ถ้าหากว่าสมาชิกสงสัยไปถอนเงินล่ะก็
พังแน่นอน เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันมีอยู่แค่ 2,600 ล้าน จบแล้วไม่มีที่อ่ืนอีกไม่ต้องสงสัย แต่ถ้ายังมีที่ตรงนั้นอีก  
เดี๋ยวอีก 2 วันโผล่มาตรงนั้นอีก 500 ล้าน ตรงนั้นอีก 200 ล้าน อย่างนี้ไม่ดีแน่นอน ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน และ
เรื่องท่ีท่านบอกว่าได้ไปตรงที่ดินที่มาจ านองจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นว่าจ านองกับจุฬาฯ รายเดียวผมเชื่อ
ท่าน แต่เมืองไทยเล่นแร่แปรธาตุเยอะ ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรอย่างอ่ืนซึ่งเราไม่รู้ ท่านไม่รู้เดี๋ยวถึงเวลามาแบ่งกันแล้ว 
แล้วกันมี 10 รายยกตัวอย่าง มันไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ เป็นไปยากแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ ก็ไม่ทราบเหมือนกัน ผม
ก็เป็นวิศวกรผมไม่รู้เกี่ยวกับพวกนี้หรอก ก็เพียงแต่ว่าได้มีการตรวจสอบหรือเปล่าและตรวจสอบอย่างไร และ
หลักฐานที่ว่าเขาไปฟ้อง เขาอาจจะเขียนในค าฟ้องว่าเขาเอาที่ดินนี้มาจ านองกับที่จุฬาฯ แห่งเดียวพูดจริงหรือเปล่า 
เราก็ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่ผมก็เชื่อท่าน เพียงแต่ว่าให้มีความรอบคอบหน่อยหนึ่งว่าหลักฐานพวกนี้ถ้ามีและ
แจกจ่ายให้กับสมาชิกก็น่าจะท าให้สมาชิกหายข้อข้องใจ ผมขอแค่นี้ขอบคุณครับ  
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ เพ่ือความเข้าใจของสมาชิก เพราะว่าสมาชิกท่านหนึ่งท่านสงสัย ถ้าใคร
สงสัยเดี๋ยวมาดูหลังโฉนดที่นี่ก็ได้ คือการจ านองนั้นกฎหมายก าหนดไว้ชัดเจนเลยว่าต้องท าเป็นหนังสือและน าไป 
จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพราะฉะนั้นเมื่อจดทะเบียนแล้วและโฉนดนี้อยู่กับเรา ซึ่งในข้อสัญญาที่เขามากู้
เขาบอกด้วยว่า ในระหว่างที่กู้อยู่นี้ถ้าเขายังไม่ได้ช าระหนี้เขาให้เราถือโฉนดไว้ โฉนดมันเป็นเอกสารสิทธิ์ที่เราถือไว้ 
เขาไปด าเนินการอะไรไม่ได้ อันนี้ถ้าสมาชิกท่านใดอยากจะดูเราก็มีให้ดู จะหาสักขีพยานมาดูและบอกว่าอันนี้คือ
ข้อเท็จจริง ผมต้องการให้ทุกท่านได้ทราบ ได้รู้ข้อเท็จจริง ส่วนท่านจะคิดอย่างไร ท่านจะประมวลอย่างไร เป็น
ดุลพินิจของท่าน เป็นความคิดเห็นของท่าน แต่ว่าสิ่งที่ส าคัญท่ีเรามีร่วมกันก็คือว่าสหกรณ์เราจะต้องคงอยู่ ขอบคุณ
ครับ  
  รศ.ดร. ธีระพร วีระถาวร สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พอดีเข้าฟังมา 2 ครั้ง อันนี้พูด
จากใจจริงเลย คือจับใจความแล้วมันยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรแน่ อันนี้เป็นข้อเสนอแนะว่าถ้าฟังจากผู้ศึกษาก็จะมี
ประเด็นต่างๆ ขออนุญาตเอ่ยชื่อบางท่าน เช่น อ.พงษ์ศักดิ์ คุณสุมาลี คุณวรรณิตา คือมันยังมีข้อบางอย่างที่ไม่แน่ใจ
ว่าการด าเนินงานของสหกรณ์จุฬาฯ โดยคณะกรรมการบริหารมันเป็นไปด้วยความระมัดระวัง รอบคอบเพียงพอใน
บางประเด็นหรือไม่ คือเขาไม่ได้กล่าวหาอะไร แต่ว่าจากหลักฐานที่เขารวบรวมได้จากกรณีศึกษาบางอย่างที่เขา
ยกขึ้นมา และสิ่งที่ เห็นได้ชัดที่ เขากล่าวอ้างก็คือหลักฐานสภาพคล่องตรงนี้  มันอาจจะมีความจ าเป็นที่
กรรมการบริหารหรืออะไรก็แล้วแต่จ าเป็นจะต้องแสดงออกมาให้ชัดเจน แม้กระทั่งหลักทรัพย์ในการค้ าประกันว่า
มันมีปัญหาแบบที่ อ.ปณิธาน พูดหรือเปล่า เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมหวังว่าจากวันนี้ไปถ้าคณะกรรมการด าเนิน การ
สหกรณ์ชุดนี้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อไป  

น่าจะท าข้อสรุปอะไรบางอย่างเสนอสภามหาวิทยาลัยหรือเสนอประชาคมหรือเสนอสมาชิกให้ 
ชัดเจน เพราะว่าสาเหตุที่มา 2 ครั้ง เนื่องจากว่าข้อมูลที่ตามเส้นทางต่างๆ มันเป็นข้อมูลที่คนข้างนอกสงสัย คนข้าง
นอกถามมา ถามจริงๆ คนข้างในพูดต่อไปในจะไม่ตรงกันตอนนี้ เพราะว่าตอนนี้ข้อมูลมันยังไม่แน่นอนว่าจริงๆ แล้ว
มันคืออะไรแน่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมหวังว่าจะเห็นถ้าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือช่วยคณะกรรมการศึกษาก็จะเป็น
ประโยชน์ เพราะว่าคณะกรรมการศึกษา ในความเป็นจริงแล้วจะต้องไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหาร
ด้วยตามหลักการ แต่เมื่อตั้งไปแล้วโดยที่ประชุมแล้วอันนั้นก็แล้วไป แต่ผมคิดว่าในส่วนที่จะท าให้ข้อมูลนี้มีความ
ชัดเจน มีความน่าเชื่อถือต่อไป ก็อาจจะต้องมีกรรมการขึ้นมาอีกสัก 1 ชุด เพ่ือท าการศึกษา จริงๆ ก็ไม่อยากเรียก
ศึกษาเรียกว่าสอบทานประเด็นต่างๆ ที่สมาชิกหรือกรรมการศึกษายังสงสัยอยู่ เพราะผมก็ไม่เคยเห็นรายงานศึกษา
ที่ไม่มีข้อสรุปรวม ปกติมันจะมีข้อสรุปรวมที่ชัดเจนว่าจริงๆ แล้วมันเกิดอะไรขึ้น ส าหรับข้อสรุปแยกรายบุคคล มันก็
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ดีในแง่ท่ีว่าจะได้ทราบว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นอย่างไร อันนั้นก็เห็นด้วย สิ่งที่คาดว่าอันนี้เป็นความรู้สึกว่าอาจจะ
ต้องมองไปข้างหน้า เพราะฉะนั้นสิ่งที่ สมมติเพราะว่าบังเอิญสอนความน่าจะเป็นอยู่ เพราะฉะนั้นการที่น าเสนอมา
คือเรามองในแง่บวกซะเยอะ สมมติว่าประเด็นที่ 1 สมมติว่าศาลไม่อนุญาตทรัพย์สินที่จ านอง ในกรณีนี้เพราะว่ามัน
จะต้องใช้เวลาอีก  7 ปี ก็คือ 5บวก2 ตรงนี้ส่วนที่เกิดการเสียหายขึ้นมาหรือเกิดอะไรที่มันพลาดไปในส่วนนี้จะท า
อย่างไร สิ่งที่เราก าลังแทงหนี้ศูนย์ไปที่มันปรากฏข่าวหรือตาม เว็ป ต่างๆ อันนี้ก็เป็นข้อที่ท าให้มหาวิทยาลัยมี
ปัญหาเหมือนกันหรือหน่วยงานของเรามีปัญหา อย่างนั้นก็อยากจะให้มองประเด็นนี้เหมื อนกัน อีกกรณีหนึ่งซึ่ง
อาจจะเกิดขึ้นก็คือการบังคับจ านองอาจจะท าไม่ได้อันนี้สมมติ ถ้าท าได้ก็จะเป็นผลดีกับเรา เนื่องจากว่าเวลาผ่านไป
อีก 7 ปี ราคาต่างๆ มันก็อาจจะสูงขึ้น เพราะฉะนั้นการบังคับจ านองอาจจะเป็นไปไม่ได้ ยกเว้นว่ากรณีที่เราตีค่า
ประเมินที่ดินของเรา 3 ที่ ซึ่งผู้ศึกษาบางท่านก็บอกว่าเราตีสูงกว่าความเป็นจริงถึงเท่าตัวก็มี อันนั้นเพ่ือว่าอันนี้ผม
คาดคะเนเท่านั้นไม่ได้กล่าวหา คาดคะเนว่าเพ่ือว่าจะได้เงินรวมทั้งหมดเท่ากับ 1,431 ล้านบาท เท่ากับราคาที่เราให้
กู้เขาไปจ านวนเงิน เพราะทั้งๆ ที่เขาขอมา 1 ,100 อันนี้ถ้าเข้าใจผิดก็ขออภัย ส าหรับประเด็นที่ 3 ที่อาจจะเกิด
ปัญหาที่ว่าศาลสั่งล้มละลาย ฉะนั้นเงินต่างๆ ที่มีมูลค่าสูง 100 บ. ก็จะเหลือ 6 บ. ตามที่ท่านประธานได้ให้ข้อมูลไว้ 
ในส่วนนี้ เราอาจจะต้องคิดหลายๆ รอบว่าในฐานะถ้าเป็นบริษัทจ ากัดมหาชนสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบคือ
กรรมการบริหารบริษัทจะต้องรับผิดชอบแต่ในแง่ของสหกรณ์ผมว่ายังมีโอกาสเพราะคนยังเชื่อว่าท่านก็คงตั้งใจท า 
แต่ถ้ามันมีข้อเคลือบแคลง มีข้อที่ยังไม่แน่ใจผมคิดว่าสิ่งที่จะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายก็คือการให้ข้อมูลที่มันเป็นบรรทัด
ฐานที่มีมาตรฐานและออกมาเป็นเสียงเดียวกันไม่อย่างนั้นก็จะมีปัญหาว่าประชุมครั้งใดก็จะมีข้อถกเถียงอย่างนี้ไป
เรื่อยๆ และไม่มีผลดีกับทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งตัวผู้ท างาน ทั้งตัวสมาชิก ทั้งองค์กรรวมของเราซึ่งผมว่าชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยก็หวังว่าหลังจากนี้ไปจะเห็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่เป็นที่ยอมรับของพวกเร าได้ ขอบคุณ
ครับ  
  ผศ. ธีระพล เมฆอธิคม เลขที่สมาชิก 223038 สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ผมได้มี
โอกาสพบท่านรองอธิการบดีนานแล้ว ท่านบอกว่าต้นทุนทางสังคมของจุฬาฯ ค่อนข้างสูง ผมคิดว่าจุฬาฯ ก็เป็นเสา
หลัก ที่ใหญ่ ผมเกรงว่าถ้าเราท าอะไรต้องชัดเจนโปร่งใส ผมเห็นแล้วว่าวันนี้รู้สึกมีข้อขัดข้องหลายอย่างที่เราเข้าใจ
ไม่ตรงกันและมันไม่จบ ประเด็นที่ 1 ที่เห็นก็คือมีผู้อภิปรายบางคนก็จะยกหนังสือฉบับนี้มา อีกคนก็บอกท าได้ ท า
ไม่ได้ ก็เลยมันไม่ยุติข้อที่ 1 ข้อที ่2 อันนี้เฉพาะยูเนี่ยนคลองจั่น ชี้แจงเฉพาะยูเนี่ยนคลองจั่น ประเด็นต่อไปคือเรื่อง
ที่ดิน อีกคนก็บอกว่า motorway ออกไม่ได้ อีกคนก็บอกออกได้ ใครจะเป็นคนที่บอกได้ อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามัน
จะไม่จบ ท่าน อ.ปณิธาน เสนอ อาจารย์ ดร.ธีรพร เสนอมาผมเห็นด้วยว่าเราควรจะมีกรรมการอีก 1 ชุด และดูให้
ครบถ้วนและคนที่มีส่วนได้เสีย นี่ด้วยความเคารพนะครับไม่ควรเข้ามา อย่างชุดที่แล้วท่าน อ.สวัสดิ์ มีส่วนได้เสีย
เป็นประธานอยู่ในนี้ เป็นที่ปรึกษาอยู่ทุกยุค เพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเชิญท่านมาเป็นที่ปรึกษาได้หรือมาให้ข้อมูล
ได้ ไม่ควรเป็นกรรมการ ขอประทานโทษที่ผมต้องพูดแบบนี้ ด้วยความเคารพอาจารย์สวัสดิ์ ท่านรู้จักผมดี ใช่ไหม
อาจารย์ยืนยันนะครับ ผมอยากให้ทุกคน ไม่อยากให้จุฬาฯ เสียชื่อ และอยากเคลียร์อาจารย์สวัสดิ์ด้วยว่ามีคนรู้สึก
ว่าไม่ไว้วางใจหรืออย่างไรให้ชัดเจนลงไป เราจุฬาฯ ด้วยกันเรารักกัน ขออนุญาตเสนอว่าท าให้ถูกต้อง โปร่งใส ให้
ละเอียดให้หมด เจ้าหน้าที่สหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นอย่างไรขอให้มาคุยให้ชัดเจนไปอย่ามาพูดกันเองต่าง
คนต่างไม่รู้ เมื่อกี้ อ.พงษศักดิ์ ผมบอกว่าอาจารย์ไปเชิญทางเจ้าหน้าที่ของทางด่วนหรือ motorway มาให้ข้อมูล
ดีกว่าจะได้จบกันและจะเป็นอย่างไรบ้าง นี่ผมก าลังคิดว่าถ้าอย่างนั้นที่ อ.ปณิธาน เสนอ เป็นทางออกที่ดีผมขอ
อนุญาตสนับสนุนและอย่างที่ อ.ธีรพร พูดด้วย ขอบคุณครับ  
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ผมขออนุญาตรับข้อเสนอนี้และชี้แจงเพ่ิมเติมนิดหน่อยว่าเนื่องจาก
เงื่อนเวลาที่เราไม่สามารถตรงนี้ได้เพราะว่าเราจะต้องรายงานต่อที่ประชุมใหญ่ แค่รายงานที่ เราท าก็เรียกว่าไฟลน
ก้นเลย ทีนี้ถ้าจะมีการท าต่อก็ไม่ใช่เรื่องยากในประเด็นที่ยังเป็นข้อสงสัยอยู่ไม่ใช่เรื่องยากแล้ว เพราะฉะนั้นที่ท่าน
เสนอถ้ามีการตั้งกรรมการจริงเรื่องนี้สามารถสานต่อไปได้และสามารถสิ่งที่เราต้องการคือประเมินราคาทรัพย์สิน 
เราได้ขอไป คือสหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด 
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  ผศ. กิตติ อมตชีวิน  สังกัดคณะรัฐศาสตร์ เกษียณแล้ว ก็ได้มาประชุม 3 คร้ัง เดือน พ.ย. และ 12 
ก.พ. และวันนี้ ผมขอสั้นๆ ประเด็นใหญ่ๆ 2 ประเด็นที่ติดตามมาตลอด อยากฟังว่ากรรมการหลายชุดตั้งแต่ปี 51 
ถึงปัจจุบันนี้ เอาไปฝาก เอาไปกู้ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือประมาทเลินเล่อ หรือมีเจตนาในแต่ละครั้ง อันนี้ผมข้อง
ใจจริงๆ แต่ข่าวล่ าลือเหมือนเพ่ือนสมาชิกทั้งหลายมันออกไปในทางลบ ในทางมีเจตนาถึงผมไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็น
อย่างไรแต่จากข้อมูลที่อาจารย์พงษ์ศักดิ์ใช่ไหมหรือสุมาลีใช่ไหม มีข้อพิรุธมากมาย มีข้อน่าสนใจเยอะก็สมควรที่
หลายคนเขาจะสงสัย ท่านที่เสียสละท่านอาจารย์สวัสดิ์ ท าดีมาเยอะ ท าชื่อเสียงให้จุฬาฯ มาเยอะ นี่ก็ส่วนดีของ
ท่านมี แต่ปี 51 ถึงปัจจุบันเริ่มไม่ค่อยดีแล้ว เสียงเป็นอย่างนั้นท่านไม่ดีหรือเพราะท่านไปคบกับคนไม่ดีหรืออะไรผม
ก็ไม่ทราบ อยากเห็นด้วยกับอาจารย์วิศวะที่เสนอว่าผมก็ฟังว่าประมาณเจตนาทุจริตหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่ผ่านมา
ผิดพลาดนั่นผิดพลาดหรือไม่ ถ้าผิดพลาดประมาทหรือเพราะเจตนาหรืออะไร เอาให้ถึงความจริงขึ้นมาให้ได้ 
ส่วนมากรู้ความจริงแล้วเสียหายเท่าไรจะต้องมีการรับผิดชอบทั้งแพ่งและอาญาหรือไม่มาว่ากัน แต่ห่วงคดีละเมิด
อายุความปีเดียวจะหมดอายุความเสียก่อน นั่นคืออดีตที่แล้วมา ฟังมา 3 ครั้งก็ข้องอยู่นั่นล่ะ ยิ่งพูดยิ่งข้องใจ ยิ่งฟัง 
อ.ปริญญา ยิ่งออกนอกทะเลใหญ่ ไม่รู้อาจารย์จะมาเป็นทนายให้กับกรรมการต่างๆ ผมไม่เข้าใจนะ  
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ อาจารย์อภิปรายพาดพิงเพ่ือให้ผมโต้ตอบอาจารย์หรือชี้แจงอาจารย์
หรือเปล่าหรืออาจารย์จะอภิปรายข้างเดียว  
  ผศ. กิตติ อมตชีวิน  เดี๋ยวให้อาจารย์ชี้แจงได้ อย่าเพิ่งขัด 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ผมอาสามาท างานนี่นะ ผมอาสามาท างานผมต้องการก าลังใจ
เหมือนกันนะ  
  ผศ. กิตติ อมตชีวิน  ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวกรรมการชุดใหม่มาท าจะได้พักนะ  คิดว่าเรื่องนี้คงไม่จบ
วันนี้นะคงต้องมีอะไร ถ้าไม่ตั้งท า พวกผมไปตั้งกลุ่มท าต่อไปต้องเอาความจริงให้ปรากฏถ้าไม่ท าแบบนี้ อยากเป็น
กันนักกรรมการบริหาร แย่งกันเป็น ไม่ทราบเพราะอะไรแต่พวกเราคงรู้นะ ถ้าไม่ท าพวกผมคงต้องท า ผมท าหมด 
ผมส่งเสริมอะไรต่ออะไร ผมตรวจบัญชีผู้สอบบัญชี ถ้าจบเรื่องอดีตต้องท าต่อในอนาคตอยากฟังข้อเสนอแนะ ผม
อ่านวารสารกฎหมายฉบับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาการเงินและภาษีของจุฬาฯ เป็นวิทยานิพนธ์ประมาณ 20 หน้า 
ชื่อเรื่องบรรษัทภิบาลในสหกรณ์ไทย ศึกษากรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ผมอ่านแล้วอย่ามาขอตามหลักกรม
ส่งเสริม กรมบัญชีเขาพาดพิงพวกท่านเยอะนะครับ ผมไม่อยากเอามาเล่าเดี่ยวท่านอ่านเองดีกว่า เขาศึกษาโดยใช้
หลักการของ OECD ไม่ใช่ธรรมาภิบาลของอาจารย์ปริญญาท่ีเขียนรายงานหรอกมันเก่าแล้วครับ OECD ก็คือ 
organization for economic corporation deployment แปลว่าโครงการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
สมาชิก 29 ประเทศ และเขาก็เสนอหลักการ OECD principle corporate governance และวิเคราะห์ว่าสหกรณ์
ยูเนี่ยนและของจุฬาฯ มันใหญ่ หน่วยงานของรัฐตาม พรบ.สหกรณ์ กรมส่งเสริม กรมตรวจบัญชีหรือผู้สอบบัญชีเรา
เลือกตั้งไปนั้นรวมทั้งที่ประชุมใหญ่ กรรมการบริหารฝ่ายค้านพ่ึงไม่ได้เลยครับ อ่อนแอหมดเลย กรมส่งเสริม  
กรมตรวจบัญชี ท่านรีบเอาไปอ่านเลยหน้า 150-179 เดี๋ยวมาถ่ายเอกสารที่ผมไปและเราจะท างานร่วมกัน  
อ.ปริญญา อ.ชูชาติ เพ่ือนผมจะได้พัก และ อ.สวัสดิ์ ท่านเป็นผู้บริหารแล้ว กรรมการอิสระให้พวกเราท างาน 
โดยอิสระดีกว่า ท่านอย่ามายุ่งกับพวกเราเลย ท่านคอยให้ข้อมูลให้เอกสารที่เราขอมา  
นิดหนึ่งนะครับที่เถียงกันเรื่องที่ดินชายธง ผมคิดว่ากรรมการศึกษาไปไม่ถึง การทางพิเศษเวนคืนไป  นั้น ไปดู
กฎหมายการทางพิเศษเพ่ือว่าเขาปล่อยให้ผ่านได้ไหม ผู้ที่ให้ข้อมูลได้ถูกต้องก็คือผู้อ านวยการกองจัดกรรมสิทธิ์ของ
การทางพิเศษ แต่รู้สึกว่านักกฎหมาย  เข้าไปไม่ถึงข้อมูลอันนี้เลยศึกษาไม่ได้เลยต้องมาถกเถียงกันผ่านได้ ผ่านไม่ได้ 
ก็แสดงว่าผมให้ตกตั้งแต่เดือน พ.ย.ไปแล้ว วันนี้ยังมาเสนอได้อีก อ.ปริญญา นี่ ปลดไปแล้วยังอยู่อีก เอาล่ะครับ
คร่าวๆ แค่นี้ ผมไม่ลงรายละเอียดมากเพราะ  มันพาดพิงหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์เยอะแยะ กระทรวงเกษตร
กรมของท่านทั้งหลายจะฟ้องเขาก็ได้นะครับและไปตรวจสอบกัน แต่พวกผมก็ก าลังศึกษาเพ่ิงจะมาใช้ในการควบคุม
พัฒนาสหกรณ์จุฬาฯ เรา ให้รั่วไหลน้อยให้เป็นผลทางบวกมากขึ้น ไม่เกิดแบบคลองจั่นและยุ่งไปหมดเลย ยุ่งกับ
พระยุ่งกับเจ้า ยุ่งกับรัฐบาล กระทรวงเกษตรหน้าตาเฉย กรรมการสหกรณ์จุฬาฯ ก็นั่งเสวยสุข ยิ่มร่าใกล้ๆ ผม  
ไม่รับผิดชอบอะไรเลย มีความสุขเหลือเกิน วิธีนี้ท่านออกไปข้างนอกและร้องไห้และขอโทษ ผมว่าท่านไม่ท าหรอก 
ครับขอบคุณครับ 
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  นางรัชนีพร  พึงประสพ ขออนุญาตท่านประธานสักครู่ต้องขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะคะ 
อยากได้บทวิเคราะห์ที่ท่านถือ ขออนุญาตมอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ไหมจะได้เอาไปวิเคราะห์ว่าบทของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ด าเนินการตามกรอบ พรบ.สหกรณ์อ่อนแอ และเป็นมุมมองท่ีดีในการด าเนินงาน
อยากจะเรียนว่าสหกรณ์เป็นนิติบุคคลนะคะ พรบ.สหกรณ์เป็นเร่ืองของการก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ ถ้า
หน่วยงานภาครัฐก ากับดูแลอ่อนแอ ท่านต้องการให้ก ากับอย่างไร จริงๆ แล้วกฎหมายแก้ได้ค่ะ ในเรื่องของวาระ
แห่งชาติด้านสหกรณ์ที่ก าลังท าอยู่นี่ เราต้องการแบบนี้มากเลย ประชาพิจารณ์ที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความเห็นมา เรา
จะได้ไปแก้ไขกฎหมายให้เป็นไปตามนั้น แต่ท่านต้องเข้าใจว่าสหกรณ์เป็นนิติบุคคลบริหารโดยคณะกรรมการและ
สมาชิก ท่านต้องมีทั้งสิทธิและหน้าที่ในการดูแลสหกรณ์เองนะคะ ก็ขอบคุณมากในการนี้จะได้สะท้อนการแก้ไข
ปัญหาอาจจะไปแก้ในกฎหมายด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะ  
  นายพิชัยศักดิ์ หรยางกูร สมาชิกเลขที่ 150745 สังกัดคณะนิติศาสตร์ ขอให้เสนอความเห็น
เกี่ยวกับปรับปรุงกฎหมายใช่ไหมครับ สถาบันการเงินที่เป็นธนาคารต้องเป็นบริษัทมหาชน ดังนั้นกฎหมายบริษัท
มหาชนต้องมีกรรมการอิสระ สหกรณ์น้ันเป็นสถาบันการเงินก็ควรจะมีกรรมการอิสระ กฎหมายไม่ได้ก าหนดใน
ขณะนี้แต่สิ่งที่กฎหมายไม่ได้ห้ามก็ท าได้ เพราะฉะนั้นถ้าสหกรณ์จุฬาฯ จะสมัครใจมีกรรมการอิสระเพ่ือมาดูแลให้
เกิดความโปร่งใสก็ท าได้ เพียงแต่กรรมการบริหารกล้าพอหรือไม่ที่จะมีบุคคลภายนอกเข้ามาดูแลเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส ขอบคุณครับ  
  ประธานฯ ขออนุญาตนิดนะครับ เพราะมีผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเข้ามาดูแลได้ทุกอย่างในกฎหมาย
สหกรณ์ไม่ได้เอ้ือให้ท า ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ก าหนดก็ท าได้ เวลานี้อนุกรรมาธิการเมื่อวานผมไปประชุมเรื่ อง
สถาบันการเงินเขาก าลังจะปฏิรูป เรียนว่ามันมีข้อกฎหมายซึ่งยังไม่เหมาะสมเขาก าลังท าการ ประธานคือ อ.ธวัชชัย 
ยงค์กิติ นี่เรียนเพ่ือความก้าวหน้าซึ่งปัจจุบันเขาเห็นว่าบางอย่างไม่ค่อยถูกเรื่อง เขาก็จะมาปฏิรูปในคณะนี้ในชุดของ 
สนช. เรียนเพื่อทราบครับ  

นายพิชัยศักดิ์ หรยางกูร ขอโทษนะครับ ขออนุญาตพูดอีกครั้งหนึ่ง ขอโทษนะครับ ความเห็นของ 
สมาชิกเกี่ยวกับข้อแก้ไขในเรื่องกฎหมายสหกรณ์นั้นไม่จ าเป็นต้องส่งผ่านกรรมการสหกรณ์ ไม่จ าเป็นต้องส่งผ่าน
กรมสหกรณ์ สามารถส่งโดยตรงไปที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกาจะหยิบความ เห็น
ของประชาชนขึ้นพิจารณาในเรื่องการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ด้วย ที่ผมเสนอไปอาจจะมีเพียงเรื่องเดียว 
ท่านทั้งหลายอาจจะมีข้อคิดเห็นอื่นที่ดีกว่าผมก็กรุณาเสนอไปโดยตรงด้วย ที่ไม่ได้เสนอผ่านกรมสหกรณ์ก็เพราะว่า
ในขณะนี้กรมสหกรณ์ทั้ง 2 กรมก็อยู่ในสายตาของประชาชนพิจารณาว่าอาจจะยังมีข้อบกพร่องอยู่ จริงๆ เรื่อง
ท านองนี้เมื่อมีเรื่องเสียหายในทางกฎหมายต้องตั้งผู้ตรวจเข้าไปดูแลสหกรณ์โดยตรงนะครับ จุฬาฯ อาจจะยังไม่
เสียหายถึงขนาดนั้นแต่ก็น่าสงสัยว่ามันถึงเวลาหรือเปล่าที่อาจจะต้องมีคนภายนอกมาช่วยดูแล ขอบคุณครับ  

ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ผมขอเสนอที่ประชุมอย่างนี้นะ ผมเห็นด้วยกับ อ.พิชัยศักดิ์ ในแง่ของ 
ถ้าเอกชนถ้าไม่มีกฎหมายห้ามเป็นเรื่องท าได้ แต่ถ้าเป็นรัฐไม่มีกฎหมายให้อ านาจ ท าไม่ได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่
มีกฎหมายห้ามว่าเป็นเรื่องที่สามารถจะท าได้เพราะว่าสหกรณ์เป็นนิติบุคคล เป็นเอกชนที่อยู่ในก ากับของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์เท่านั้น ไม่ทราบว่าทางกรมมีความเห็นอย่างนี้อย่างไร ผมทราบมาว่าทางกรมส่งเสริมสหกรณ์กับ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรณีเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นมีผู้ที่เขาได้รับความเสียหายและเขาฟ้องทางกรมทั้ง 2 มีไหมครับ 
ขอถามหน่อยครับ มีไหมครับ  
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  นางรัชนีพร  พึงประสพ ฟ้องกรมยังไม่มีนะคะ ยังไม่มีใครฟ้องกรมส่งเสริมสหกรณ์ จริงๆ แล้วตัว
สหกรณ์เขาท านอกกรอบวัตถุประสงค์ที่มันมีปัญหาเพราะเขาท านอกกรอบวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ สหกรณ์ใดที่
ท าอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ก็คงไม่เจอปัญหาแบบนี้ แต่ที่เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าปัญหาคือเขา
นอกกรอบวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และด าเนินการโดยที่มอบอ านาจให้บุคคลคนเดียวในการที่มีคณะผู้ตรวจสอบ
กิจการก็ไม่ท าหน้าที่ ผู้สอบบัญชีก็ไม่ท าหน้าที่ของตนเองอะไรอย่างนี้ค่ะ จริงๆ แล้วในกฎหมายสหกรณ์เขียนไว้
บุคคลที่ส าคัญท่ีจะต้องเข้ามาตรวจสอบทุกเรื่องในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการเป็นผู้แทนของสมาชิกตรวจได้ทุก
เรื่องและไม่ได้จ าเป็นจะต้องเป็นสมาชิกด้วยเป็นบุคคลภายนอกก็ได้ที่ที่ประชุมใหญ่เสนอขึ้นมาสามารถตรวจได้ทุก
เรื่องนะคะ มากกว่าผู้สอบบัญชีอีก เพราะฉะนั้นคนนี้จะต้องเป็นคนที่แจ้งกับบรรดาสมาชิก แจ้งกับกรรมการว่ามัน
มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน มันมีอะไรที่มันอาจจะท าให้เกิดความเสียหาย  
  นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล ท่านประธานด้วยความเคารพนะครับ ที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ที่ท่าน
บอกว่าเรามีท า ไม่มีขอบเขตการท า ถ้าอย่างนั้นผมย้อนกลับไปยังที่เราเอาเงินไปฝากเขา ถามว่าแม้แต่เราเป็น
กรรมการด าเนินงานสหกรณ์เรายังท าผิดกรอบเขาอยู่ล่ะ กรอบอย่างไร กรอบตอนนั้นนะครับผมย้อนไปอีกนิด
หน่อย ตอนที่ท่านท านี่เงินที่เราฝาก 200 ล้าน ตรงนั้น เราพูดถึงสหกรณ์ยูเนี่ยนอย่างเดียวแต่ว่ามงคลตอนนั้นเราไม่
พูดถึงแต่ถ้าไม่พูดถึง  ถ้าหากว่าเรามีเงินเป็นร้อยล้านขึ้นไปนี่มัน 200 ล้านนะครับผม ถามว่าถ้าไม่มีตัวประกันเลย
แปลว่าท่านก็ท านอกกรอบสิ แต่ถ้าเราท านอกกรอบเราจะไปสอนเขาได้อย่างไร เมื่อคณะกรรมการบอกหาให้มี
กรรมการอิสระ สิทธิเสรีภาพที่จะดูแลพวกเรา เอาผู้ใหญ่เข้ามาบริหารบ้างนั่นก็คือเป็นอิสระ ไม่เ กี่ยวกับท่าน
ประธานสวัสดิ์ ไม่เกี่ยวกับท่าน อ.ปริญญา ตรงนี้ถ้าเรากล้า ใจกว้าง ไม่แคบ ไม่เห็นแก่ตัวไม่กล้าเหรอครับ มี จ ากัด  
สิครับเล่นการเมือง ถูกต้องไหมครับ อาจารย์เสนอมามันถูกต้องแล้ว เออผมจะรับพิจารณาถ้าเป็นไปได้ท่านแก้
พระราชบัญญัติที่มีอยู่ในสหกรณ์ที่เรามี ท่านน าเสนอสหกรณ์เขาได้นี่ เพราะนี่ที่ประชุมใหญ่ประชุมวิสามัญมันต้อง
มีมติที่ประชุมเห็นด้วยรับหลักการพิจารณา เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจบ ท่านต้องพิจารณาสหกรณ์ว่าเป็นอย่างนี้ดี
ไหม น าเสนอได้ไหม ตรงนั้นเอง ผมไม่ว่าท่านมีอะไรผมไม่พูดถึงที่ผมบอกว่าที่เราเป็นตรงนั้ นมันมีอสังหาริมทรัพย์
กับไม่อสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมอาจารย์ และท าไมให้เขาตั้ง 200 ล้าน ให้เขาได้ซึ่งไม่มีตัวประกันแต่ท่านอ้างรัฐมนตรี
ไม่ใช่เหรอ แต่ผมไม่พูดให้ลึกกว่านั้นมิใช่เหรอ รู้นะแต่พูดท าไมล่ะ เราเรียนกฎหมายแต่ต้องหลีกเลี่ยงกฎหมายเป็น 
นาย ก. ผิด ฟ้องร้องตาย มีล้านเดียวเอาอะไรไปใช้เขา กราบด้วยความเคารพท่านอาจารย์ด้วย อ.สวัสดิ์ ก็เคย
แนะน าผมแต่ อ.ปริญญา ยังไม่สอน ผมขอกราบด้วยความเคารพนะอาจารย์ รักอาจารย์ทุกคน เพราะว่าที่นี่ผมไม่มี
ต าแหน่งหน้าที่หรอก แต่ผมเป็นสมาชิกสหกรณ์มาตั้ง 20-30 ปีแล้ว มันรู้ไก่เห็นตีนงู งูเห็นตีนไก่นี่ เพราะฉะนั้นถ้า
เกิดสมาชิกแนะน าว่าควรจะมีกรรมการอิสระขึ้นมาบริหารเรา ดูแลเรา เราต้องใจกว้างพอสิครับ ขอโทษ อ.สวัสดิ์ 
บอกว่าไม่ได้ค าเดียว ขอโทษอาจารย์ไม่อยากให้ท่านปฏิเสธอย่างนั้นนะครับ กราบด้วยความพิจารณากับสมาชิกให้
เกียรติสมาชิกกับพวกกระผมด้วยที่ตาด าๆ มาให้ท่านบริหารแทนพวกกระผม กราบขอบพระคุณครับผม  
 
 
 

งูเห็นนมไก
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นางรัชนีพร  พึงประสพ เมื่อกี้นี้ท่านว่าหนูโดยตรงหรือเปล่า เพราะว่าเมื่อกี้นี้ได้ตอบไปนะคะ 
ในข้อบังคับเราเขียนว่าอ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ข้อ 41(13) คือหน้าที่ของท่านคือก าหนดรูปการซึ่งสหกรณ์
คิดจะท าเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามความมุ่งหมายของสหกรณ์ ท่านท าได้อยู่แล้ว มีอ านาจหน้าที่ที่
ประชุมใหญ่ พออ านาจหน้าที่ของที่ประชุมกรรมการข้อ 47(19) บอก กรรมการต้องพิจารณารายงานหรือความเห็น
ของผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการหรือความเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ เห็นไหมคะพอเอา 2 ข้อนี้มา
รวมกัน หมายถึงว่าสมาชิกในที่ประชุมใหญ่เสนอได้ รูปการท่ีจะท าบอกว่าจะเสนอกรรมการอิสระก็เสนอมา และ
กรรมการเขาต้องเอาไปพิจารณาว่าท าได้หรือไม่ได้ที่สมาชิกเขาเสนอมา เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นที่ประชุมใหญ่เป็นผู้
ก าหนดกรอบนโยบาย คณะกรรมการก็เอากรอบนโยบายที่ที่ประชุมใหญ่เสนอไปคิดว่าท าได้หรือไม่ได้นะคะ อันนี้
เป็นเรื่องที่ท าได้อยู่แล้วไม่ได้ปิดกั้นนะคะ แต่เพียงแต่ให้ท่านดูว่ามันเป็นอ านาจท่านเสนอได้แต่ไม่ใช่เสนอและต้อง
ท าแต่คณะกรรมการต้องรับที่ที่ประชุมใหญ่เสนอและไปหาแนวทางว่าจะท าได้มากน้อยประการใด อาจจะท าอย่าง
ที่ท่านบอกก็ได้ว่าไปเชิญสภาต่างๆ มาเป็นกรรมการอะไรก็แล้วแต่ แต่จริงๆ แล้วท่านหมายความว่าคณะกรรมการ
ของเราที่ตามข้อบังคับเป็นคณะท างานที่เป็นตัวแทนของสมาชิก ถามว่าท่านเหล่านั้นเป็นสมาชิกหรือไม่ ถ้าท่านเป็น
สมาชิกท่านก็เลือกเขามาเป็นกรรมการสหกรณ์มาบริหารแต่ถ้าท่านไม่ได้เป็นสมาชิกท่านก็เชิญมาเป็นที่ปรึกษาได้ 
เชิญมาให้ค าแนะน ากับสหกรณ์หรือเชิญท่านมาเป็นอนุกรรมการพิจารณาในแต่ละเรื่อง เช่น ถ้ามีเรื่องแบบนี้ที่ท่าน
ไม่อยากให้คณะกรรมการเป็นผู้ด าเนินการอยากให้เรื่องนี้ไปขอร้องคณะสภาคณาจารย์อะไรที่ท่านเรียนต่อที่ประชุม
นะคะ ให้มาช่วยท าก็ได้ ไม่ได้ผิด แต่ให้คณะกรรมการไปคิดว่าจะต้องท า จะเชิญใคร ท าอะไร อย่างไร เพราะที่
ประชุมใหญ่คงไม่มีเวลาที่จะไปคิดตรงนี้ 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ เปิดอิสระให้ในความคิดเห็นเชิญอาจารย์  
  น.ส.ศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ เลขประจ าตัวสมาชิก 214127 สังกัดคณะรัฐศาสตร์ เราอภิปรายกัน
มาเยอะมากก็ขอขอบคุณกรรมการที่ช่วยกันศึกษาข้อมูลมาและความดีของกรรมการด าเนินงานทุกชุด ตอนนี้
สมาชิกร่อยหรอหมดแล้ว เมื่อก้ีมีคนฝากว่าท าไมต้องประชุมบ่าย 2 ท าไม ท าให้สมาชิกต้องรีบกลับบ้าน มันเหมือน
จงใจให้เขาไม่อยู่  
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์   ไม่ใช่อย่างนั้น 
  ประธานฯ มีอยู่แล้ว 
  น.ส.ศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ คนเสนอว่าขอให้ประชุมเช้า อย่าเพ่ิงแก้ตัวอาจารย์และอีกอย่างหนึ่ง
เนื่องจากว่าอาจารย์ก็เหนื่อยกันมามากแล้วนะคะ ดิฉันคิดว่าวันนี้อยากจะขอโหวตในที่ประชุมแต่งตั้ ง
คณะกรรมการใหม่อีก 1 ชุดแทนกรรมการศึกษาชุดนี้ เพ่ือที่ว่าจะศึกษาให้ครอบคลุมในกรณีที่มีข่าวว่ามีหนี้ก าลังจะ
สูญอีก 1,000 กว่าล้าน  คือขอให้มีอ านาจหน้าที่โดยทีไม่มีการแทรกแซง 
  ประธานฯ อันนี้จบแล้ว 
  น.ส.ศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ อาจารย์ไม่มีสิทธิ์พูดคะ 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ผมเป็นประธาน ประธานไม่มีสิทธิ์พูดได้อย่างไร 
  น.ส.ศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ คนอภิปรายยังพูดไม่เสร็จเลย 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ไม่ใช่ คุณพูดคนละประเด็น คุณพูดผมไม่ได้ขัดอะไรแต่คุณบอกว่าผมไม่
มีสิทธิ์พูด 
  น.ส.ศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์  ขออภัยค่ะ ขอถอนค าพูดคะ่ 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ตกลง ขอบคุณ 
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  น.ส.ศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ ขอโหวตสมาชิกเลยได้ไหมคะ เพราะเราเหลือน้อยกันเต็มทีแล้วค่ะ 
จากทีแรกล้นไปข้างหน้าตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้ จะยิ่งยืดยาดกันออกไปอีกนี่มันจะไม่จบไม่สิ้นนะคะ ขอยกมือโหวต  
ตั้งใหม่เลยค่ะ ใครเห็นด้วยช่วยโหวตหน่อยค่ะ  
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ เดี๋ยวนะครับ คือท่ีเสนอมาผมในฐานะประธานท่ีประชุมวันนี้จะไป
ด าเนินการให้คณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อเสนอ ทีนี้การโหวตนี่ไม่ทราบว่าโหวตแล้วผลโหวตถ้ามันไปขัดอะไร
ที่ท าไม่ได้ โหวตมันก็จะเสียเปล่า เพราะประเด็นวันนี้ประเด็นของเราคือคลองจั่นแต่สมาชิกทุกคน เกี่ยวข้อง 
เกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยกู้ เรื่องของวิธีการบริหาร แต่ที่ประชุมต้องยอมรับว่าคณะกรรมการด าเนินการเขามา
โดยสมาชิกมอบความไว้วางใจให้มาบริหาร เขาจะมีอ านาจส่วนหนึ่งคือ อ านาจในการบริหารจัดการ ถ้าเขาบริหาร
จัดการแล้วไม่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและก่อให้เกิดความเสียหาย เราสามารถด าเนินการได้ด้วยช่องทาง
ทางกฎหมาย เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเองอยากให้คือเราท างานกันมา ผมถามนิดเดียวว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เรา
นี่มีผลด าเนินการขาดทุนหรือไม่ มีการเฉลี่ยปันผลคืนให้สมาชิกทุกปีได้หรือไม่ สภาพอย่างนี้มันเป็นสภาพที่เราคิด
ว่าสภาพอย่างนี้มันยังเป็นสภาพที่ดี ผมออกไปข้างนอกเขาชมเลยว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ บริหารเยี่ยมเลยอะไร
ต่างๆ ผมคิดว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องค านึงถึงเหมือนกัน  

น.ส.ศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ ขอโทษนะคะ ท่ีเสนอกรรมการศึกษาข้อมูลนะคะ ไม่ใช่
กรรมการบริหาร และอีกอย่างการจ่ายดอกเบ้ียปันผลในอัตรา ที่สม่ าเสมอผลตอบแทนดีทุกอย่าง สวัสดิการดี 
ทุกอย่าง ทราบไหมว่าสหกรณ์คลองจั่นจ่ายปันผลร้อยละ 10 นะคะ มาหลายสิบปีแล้วด้วย ถึงได้มีคนลงเงินไป 
คนละ 20-30 ล้าน การบริหารการจ่ายตอบแทนที่ดีไม่ใช่หมายความว่ามีการบริหารที่โปร่งใส เพราะฉะนั้นอย่าเพ่ิง 
คนละประเด็นนะคะ และดิฉันขอเสนอตั้งกรรมการศึกษาข้อมูลและที่มีอ านาจไม่ถูกครอบง าจากกรรมการ
ด าเนินงาน คนละประเด็นแล้วค่ะ ในที่นี้ถือเป็นที่ประชุมวิสามัญซึ่งสมาชิกมีสิทธิ์ออกเสียงและแต่งตั้งได้นะคะ 
เข้าใจด้วย  
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ คือวาระเป็นวาระเกี่ยวกับคลองจั่นนะครับ เพราะฉะนั้นวาระอ่ืนผมจะ
ผลักดันด าเนินให้เขาพิจารณา เดี๋ยวจะบอกว่าเราประชุมไม่เป็น 
  ผศ. ธีระพล เมฆอธิคม เลขที่สมาชิก 223038 สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คือพอดี
เจ้าหน้าที่จากกรมมาพูดว่าเราสหกรณ์เราด าเนินการอยู่ในกรอบก็จะไม่เกิดความเสียหาย ถ้าท านอกกรอบนี่
เสียหาย ผมก็เห็นด้วยนะครับและผมก็คิดว่าเรื่องการควบคุมในระบบธุรกิจข้างนอกจะมีกรรมการตรวจสอบมีทั้ง
บุคคลภายในและบุคคลภายนอก ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบคณะกรรมการ ขอประทานโทษพูดภาษาอังกฤษนิดหน่ึง 
ผมก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่จากกรม ท่านกรุณาบอกว่าเรามีสิทธิ์เสนอ ผมก็ขอเสนอว่าให้ควรจะมีอันนี้ด้วย และผมก็เลย
ไปเห็นอันหน่ึงท่ีผมสงสัยว่าในระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ภาคผนวก 2 บอกเอาไว้ว่าให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืม
เป็นอย่างไร อันแรกสุดคือบอกว่าครั้งแรกต้อง 100 ล้าน แต่เราให้กู้ทีหนึ่งก็ 1,000 ล้าน และแบ่งเป็น 2 งวด 800 
กับ 200 ผมก็เลยสงสัยแต่ก็จะมีอีกข้อหนึ่งก็คือข้ออ่ืนที่บอกว่าอาจจะท าได้โดยคณะกรรมการ กรรมการออกกฎเอง
ท าเองเยอะแยะไปหมด ผมก็เลยเห็นว่าอันนี้มันไม่ใช่กรอบที่ดี ผมขออนุญาตว่าทางกรมนี่รบกวนว่าช่วยตรวจสอบ
ทุกๆ แห่งเลยว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 1,400 ล้าน เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของอะไรบ้าง มันมีผลกระทบเยอะไหม ตั้งกรอบ
อันนี้ได้ก็จะดีนะครับ แต่ผมเห็นว่าในนี้ไม่มีเขียนเลยว่าอ านาจสูงสุดของกรรมการชุดนี้เท่าไร ให้กู้ 10,000 ล้านก็ได้ 
ถ้ากรรมการชุดนี้ท าแบบนี้นะครับ ผมขอขอบคุณกรรมการนิดหนึ่งว่ารับไปแก้ไขได้ไหมครับ ส าหรับประธาน
ด าเนินงานนี่นะครับ ผมเห็นว่าอันนี้มันไม่ถูก ถ้ากรณีของทางสภาของเรา สภาผู้แทนนี่รัฐบาลจะไปผูกพันภาระกับ
ต่างชาติต้องขอมติที่ประชุมในสภาก่อน แต่ผมคิดว่าเรื่องเงินเรานี่เยอะ 1,000 ล้านนี่ 1,400 ล้าน ถ้าสมมติว่าเรา
ถูกท าอะไรก็แล้วแต่ อ้างสิทธิมาและปรากฏว่ามาแบ่ง เรามีเป็น 1 ใน 5 เราได้ประมาณ 10% ของหนี้ทั้งหมด เรา
จะได้คืนมาประมาณ 140 ล้าน  แค่นั้นเอง ผมก็คิดว่ากระทบกระเทือนนะครับ เพราะฉะนั้นก าไรปีนี้ 1,000 ล้าน 
หายหมด ไม่พอส าหรับหนี้อันนี้ เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าขอฝากถ้าเป็นไปได้ว่าลองไปแก้ไขระเบียบข้อนี้ดูและ
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รบกวนทางกรมช่วยแนะน าด้วยว่าถ้าไปเจอที่อ่ืนหรือเจอของเราข้อใดอีกในระเบียบที่มีการให้อ านาจเกินไป 
รบกวนว่าช่วยแนะน าด้วย ผมต้องกราบขอบพระคุณมากครับ สวัสดีครับ  
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ผมขอชี้แจงประเด็นนี้นิดหนึ่งกลัวลืม คือระเบียบที่ท่านอาจารย์อ้างมา
ว่าระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมนั้นระเบียบนี้จะประกาศใช้ได้ในข้อ 3 บอกว่า
ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ีนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบเป็นต้นไป เพราะฉะนั้นระเบียบน้ีเป็นระเบียบที่  
นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบไปแล้ว ระเบียบนี้ออกนะครับ ดูนะครับออกเมื่อปี 2550 ใช้มาตั้งแต่ปี 2550  
การกู้ยืมมันเกิดขึ้นปีไหนอยากให้ท่านดู คือผมเองจะไม่ชี้น า ผมบอกว่านี่คือข้อเท็จจริงและในข้อ 7 ระบุไว้
กระบวนการกู้ คณะกรรมการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการมีอ านาจพิจารณา คณะอนุกรรมการนั้นมีพิจารณา
ตามข้อ 7 ทีนี้กรณีที่เมื่อพิจารณาแล้วให้คณะอนุกรรมการในข้อ 8 ให้คณะอนุกรรมการแจ้งผลการพิจารณาให้
คณะกรรมการทราบ และท่านลองดูข้อ 12 ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการเป็น
ผู้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดท่ีขั้นตอนของการใช้อ านาจตามระเบียบนี้ 
  ผศ. ธีระพล เมฆอธิคม คือผมไม่ได้ฝากอาจารย์นะครับ ผมฝากคณะกรรมการและทางกรมไป  
อันนี้ผมทราบว่าใช้อยู่แล้ว ผมเห็นว่ามีข้อที่น่าจะปรับปรุงผมจึงเสนอ ผมเข้าใจดีทั้งหมดที่อาจารย์บอกเพราะ
มิฉะนั้นใช้ไม่ได้ อันนี้ผมก าลังบอกว่าผมฝากไปทางกรมนะครับ และฝากคณะกรรมการตามที่ทางกรมบอกว่า 
ผมสามารถเสนอได้ ผมไม่ได้มีอะไรผมเข้าใจหมดนะครับที่อาจารย์พูด เพียงแต่ผมฝากไปเท่านั้นเอง  

ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ เข้าใจ ให้ผู้รับสารได้รับสารทั้ง 2 ด้านไปพร้อมกัน 
ผศ. ธีระพล เมฆอธิคม กรรมการรับไปแล้ว อ.สวัสดิ์ รู้ ทางกรมส่งเสริมทราบแล้ว อันนี้ไม่มีปัญหาครับ 
นาย พลไกร จันทนะสุคนธ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  เกษียณไปแล้ว 10 ปี ปัจจุบันนี้ท า 

ทนายความอิสระอยู่ ผมคิดว่าพวกเราก าลังพูดย้อนหลังในอดีตซึ่งมันผ่านมาแล้วเป็นประวัติศาสตร์มันท าอะไรไม่ได้
หรอก แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าพระราชบัญญัติล้มละลายปี 2541 ฉบับที่ 4 มันมีทางเลือก 2 ทาง คือทางแรกเมื่อเขามา 
แจ้ง เรา ไม่ให้เราด าเนินการต่อ เราท าไมไม่ท าข้อ 2 ที่ว่าเจ้าหนี้และบุคคลที่ถูกจ ากัดสิทธิ์ตามมาตรา 90/2 
ล้มละลาย ก็สามารถยื่นค าร้องเพ่ือจะข้อคัดค้านว่ายูเนี่ยนคลองจั่นหรืออะไรที่เป็นลูกหนี้เรามันจะล้มละลายอยู่แล้ว
อย่างนี้จะดีกว่าผมว่าเพ่ือจะเอาเงิน 1,431 ล้าน ของเรามาคืน เพราะว่าเราเป็นเจ้าหนี้จ านองอยู่แล้ว บังคับจ านอง
อยู่แล้วถึงแม้ว่าใครจะมาซื้อไป 1,800 หรือ 3,000 ล้าน หนี้จ านองนี้มันก็ติดไปกับผู้ซื้อรายใหม่ เพราะฉะนั้นของ
เราไม่เสียหาย พูดถึงตามหลักพูดถึงมองในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นการที่จะตั้งกรรมการรื้อฟ้ืนอะไรผมว่ามันเป็น
ประเด็นที่รอง เราควรจะไม่ให้เสียเวลาเราก็ควรจะด าเนินการต่อไปคือส่งค าร้องขึ้นไปขอคัดค้านการฟ้ืนฟู เพราะว่า
การฟ้ืนฟูนี้มันเป็นเรื่องของการที่ถ่วงเวลาเข้าใจไหมครับ ใช้เวลา 5 ปี 7 ปี กรรมการชุดนี้อาจจะล้มหายตายจากไป
แล้วก็ได้ เพราะฉะนั้นผมว่าเราควรจะหาทีมคิดอย่างไรขอคัดค้านที่เขาจะไม่ล้มละลาย ซึ่งเราจะปล่อยให้เขา
ล้มละลายดีกว่าเพราะเราสามารถบังคับจ านองได้อยู่แล้ว ถ้าเป็นไปตามที่ว่า 1,431 ล้าน จะขาดทุน 100-200 ล้าน 
เราเอาที่เหลือมาไว้ที่เราดีกว่า ผมว่าพวกเรายังหลงประเด็นเถียงกันอย่างนั้นอย่างนี้ต้องไปรื้อฟ้ืนฝอยหาตะเข็บ  
ผมว่ามันไม่มีประโยชน์ ประโยชน์ที่จะได้ก็คือเราต้องการอะไร เราต้องการบังคับจ านองจากบริษัทยูเนี่ยนเครดิต 
ยูเนี่ยนเครดิตเขามีบริษัท ในเครือข่าย อยู่ 27 บริษัท มันเละเทะหมดแล้ว อย่างไรๆ มันก็ต้องล้มแหงๆ เพียงแต่ยัง
ไม่ทันสืบพยานเลยทุกคนก็บอกว่าจะเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้ ผมว่าผมขอแนะน าให้ตั้งทีมที่ไปหาข้อมูลว่าเจ้าบริษัท
นี้มันสมควรที่จะล้มละลายจะดีกว่าครับ ขอบคุณครับ  
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  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ถ้าสมาชิกอยากฟังข้อคิดเห็นทางกฎหมายต่อกรณีนี้ไหมครับ กรณีนี้
เพ่ือลูกหนี้ยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ ศาลแค่รับค าร้องก็จะเกิดสภาพ automatic stay คือสภาวะพักการช าระหนี้ 
เมื่อเกิดสภาวะพักการช าระหนี้แล้วคดีต่างๆ ที่เจ้าหนี้ต่างๆ ฟ้องคลองจั่นเป็นลูกหนี้บังคับคดีถูก หยุดหมดเลย นี่คือ
สิ่งที่ไม่อาจท าได้ นี่คือข้อเท็จจริงไม่อาจท าได้ และศาลเมื่อพิจารณาแล้วถ้าศาลจะรับค าร้องให้มีการฟ้ืนฟูกิจการ 
ศาลจะต้องตั้งผู้ท าแผน ศาลจะต้องไต่สวนก่อน มีทั้งผู้ยื่นค าร้อง มีทั้งผู้คัดค้าน ถ้าศาลไต่สวนได้ความจริงว่าการ
ฟ้ืนฟูกิจการนี้ ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวจริงข้อที่ 1 2.มีหนี้รวมกันไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 3.มีช่องทางฟ้ืนฟูกิจการ 
4.ยื่นของฟ้ืนฟูโดยสุจริต ถ้าเข้าองค์ประกอบ 4 ข้อนี้ ศาลจะให้ฟ้ืนฟูกิจการมากกว่าที่จะให้ล้มละลายเพราะอย่างที่
ผมเรียนว่ากฎหมายฟ้ืนฟูกิจการนั้นเป็นกฎหมายที่เน้นเพ่ือให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้มากกว่าที่จะปล่อยให้ลูกหนี้
ล้มละลายครับ นี่คือหลักกฎหมาย ขอบคุณครับ อันนี้ผมแชร์เฉยๆ เพราะผมถือว่าสหกรณ์ก็เป็นของผมเหมือนกัน
แต่ขณะเดียวกันสมาชิกต้องได้รับข้อมูลทั้ง 2 ด้าน มีสมาชิกอีกไหมครับ มีประเด็นหลักๆ ที่สามารถจะให้ข้อมูล 
อันเป็นสาระส าคัญได้ไหมเพราะมิฉะนั้น.. เอาประเด็นหลักๆ เลย  
  นายบุญชอบ  มีนาภา ผมดูแล้วสมาชิกก็เริ่มร่อยหรอไปแล้ว ทีนี้เรายังไม่รู้เลยเจตนาของ
คณะกรรมการชุดนี้หรือที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะให้เราเข้าฟ้ืนฟูเห็นด้วยกับแผนฟ้ืนฟูหรือไม่เห็นด้วยกับแผนฟ้ืนฟู และ
จะให้ใครตั้งถ้าที่ประชุมใหญ่นี้ตั้งผมก็เห็นด้วย แต่ถ้าให้ท่านตั้งเองผมก็ไม่เห็นด้วย เพราะว่าอะไร ท่านก็ตั้งในกลุ่มที่
มีปัญหา สร้างปัญหา และไปตั้งให้ไปแก้ปัญหา ผมว่ามันไม่เหมาะสม ผมอยากให้เสนอที่ประชุม ณ แห่งนี้ เลือกตั้ง
ผู้ติดตามแผนการฟ้ืนฟู ศาลจะสั่งอย่างไรก็ช่างแต่เราต้องมีเจตนาก่อนว่าเราจะเข้าหรือไม่ เข้า เข้าแล้วได้ประโยชน์
อะไร เข้าแล้วเสียประโยชน์อะไร ผมว่าตรงนี้เราเอาให้ชัดเจนนะครับ อยากให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาว่าเราควร
จะเข้าแผนฟ้ืนฟูหรือไม่เข้าแผนฟ้ืนฟู เพราะวันที่ 22 มี.ค. จะเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมที่ศาลจะพิจารณา ผมได้ข้อมูล
แค่นั้นเพราะฉะนั้นอยากจะถามตรงนี้ว่าเพราะเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ถ้าคณะกรรมการตัดสินใจ
เข้าร่วมแผนฟ้ืนฟู ถ้าเกิดความเสียหายท าอย่างไร และถ้าไม่เกิดความเสียหายก็เป็นผลดี เพราะฉะน้ันอยากให้ที่
ประชุมใหญ่นี้ตัดสินใจว่าเข้าหรือไม่เข้า นี่ผมเสนอแนะนะครับ อยู่ที่ท่านประธาน 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ เรื่องที่ติดตามกระบวนการการฟ้ืนฟูกิจการของเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
ทางคณะกรรมการด าเนินการชุดที่แล้วได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาติดตามพิจารณาคดีฟ้ืนฟูกิจการ 
ภาระหน้าที่หลักอันหนึ่งก็คือให้ดูแลสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้มีประกันให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมาย ได้มี
คณะอนุกรรมการชุดนี้แล้ว คณะอนุกรรมการชุดนี้ได้ด าเนินการเกี่ยวกับติดตามคดีฟ้ืนฟูกิจการมาโดยตลอด ตอนนี้
เราก็ให ้
  นายบุญชอบ  มีนาภา ท่านครับขออนุญาต ท่านไม่เข้าใจค าถามผม ผมบอกว่าให้ที่ประชุมแห่งนี้
พิจารณาว่าควรจะเข้าแผนหรือไม่เข้าแผน และผลประโยชน์ได้อย่างไร ท่านอธิบายได้ แต่ไม่ใช่ตั้งเพราะถ้าตั้งโดย
คณะกรรมการผมบอกแล้วท่านก็ต้ังกลุ่มของท่านเข้าไปพิจารณาไปร่วมพิจารณาผลประโยชน์เกิดกับใคร เกิดกับ
สหกรณ์หรือเปล่า เพราะฉะนั้นผมอยากให้ที่ประชุมแห่งนี้เป็นผู้ตั้งและพิจารณาว่าจะเข้าแผนหรื อไม่เข้าแผน 
เข้าแผนแล้วได้อะไรหรือไม่ได้อะไร ปลอดภัยแก่ท่านเองนะครับ  

ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ผมเรียนถาม อ.สวัสดิ์ ในฐานะประธานด าเนินการว่าวาระประชุม 
วิสามัญ เป็นวาระท่ีมันเป็นเรื่องท่ีสืบเนื่องมาจากการประชุมสามัญ การเสนอน่าจะไปที่ประชุมใหญ่สามัญ 

น.ส.ศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ อันนี้ไม่เก่ียวกับท่านประธาน อันนี้ขอฝากไปที่กรมส่งเสริม สมาชิก 
สามารถขอเสนอแนะได้ใช่ไหม อยากให้กรมส่งเสริมช่วยบัญญัติหรือมีกฎระเบียบสักข้อหนึ่งว่าในหน้าที่ความรับผิด
ของกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ขอให้มีการรับผิดในการด าเนินงาน 
  ประธานฯ มีอยู่แล้ว 
  น.ส.ศุพัชรณันท์ เจริญจิตต์ และ 2.ก็คือขอให้แสดงทรัพย์สินของผู้บริหารสหกรณ์ทุกครั้งที่มารับ
ต าแหน่ง 



เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2558

55

 -   25   - 

  รศ.ชูชาติ  ธรรมเจริญ ท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่าน ผมคิดว่าการประชุมวันนี้ประสบ
ผลส าเร็จเพราะผมขอตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราพูดกันด้วยเหตุผลไม่ได้ใช้อารมณ์ และก็ อ. กิตติ ขอโทษนั่งอยู่หรือเปล่า 
กลับไปแล้ว อ.กิตติ ต้องการข้อเท็จจริง เราก็พูดข้อเท็จจริงกันมากพอควรและสิ่งที่ อ.กิตติ ให้เราก็คือผลงานวิจัย
ตรงนั้น ซึ่งผู้แทนกรมก็ไม่เคยเห็นตรงนั้นมาก่อนก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคน ผมว่าเรารักองค์กรเรา เราคิดว่าสิ่งที่
สมาชิกส่วนใหญ่ผมคาดเดานะครับ อยากจะเห็นก็คือถ้าท่านท าผิดพลาดโดยที่ท่านไม่ได้เจตนา ท่านยอมรับว่าท่าน
ท าผิด และขอโทษและมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดอย่างนี้มันก็น่าจะเดินต่อไปข้างหน้าได้ ผมคิดในแง่บวกนะครับ 
แต่ถ้าท่านท าโดยมิจฉาทิฐิท่านต้องการเอาชนะตลอด องค์กรมันเดินไม่ได้หรอกครับ สิ่งที่สมาชิกกังวลว่าหนี้ทั้งหมด 
2,600 แบบที่ท่าน อ.ปณิธาน เสนอว่ามันเต็มที่แล้ว หรือยังหรือมากกว่านั้น ถ้าย้อนกลับไปดูรายงานเก่า 9,000 
กว่าล้าน ให้สหกรณ์อ่ืนกู้เป็นอย่างไร สมาชิกก็ตีต่อไปว่า 77-78 สหกรณ์กู้เงินจากเราไปหรือเปล่า จริงๆ แล้วเรา
เสียเงินไปเท่าไร ต้องท าตรงนี้ให้กระจ่าง ในฐานะที่เราเป็นสมาชิก เราต้องการข้อเท็จจริงและเราต้องถอดบทเรียน
จากที่ผ่านไปแล้วนี้เพื่อจะไม่ให้เรื่องราวนี้เกิดขึ้น ผมไม่ได้ต าหนิใคร ผมไม่ได้ว่าใคร ผมยืนยันแต่เดิมมาตลอดว่าเรา
เป็นกรรมการศึกษา เราต้องการข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงมี 2 แง่ อย่างที่ท่านประธานปริญญาพูดก็คือข้อเท็จจริงใน
เชิงกฎหมายกับข้อเท็จจริงที่เป็นข้อเท็จจริงจริงๆ และเข้ากันให้ได้ เพราะฉะนั้นมุมมองมันจะไม่เหมือนกันทั้งหมด 
nothing is perfect ไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์แบบหรอก ถ้าเราไม่ทิฐิเรายอมรับว่าผิดพลาดเกิดขึ้นและไม่ท าอย่างนั้น
อีก ท าให้สหกรณ์เราแก้ปัญหาได้และเดินไปข้างหน้าได้มันก็น่าจะตกลงกันได้ แต่เมื่อไรก็ตามที่ไม่สามารถจะปัด
ความระแวงต่อไปได้มันก็อยู่อย่างนี้และผมคิดว่าเราพูดมานานพอควรแล้วและควรจะยุติเรื่องนี้ได้แล้วและท่านจะ
ด าเนินการอย่างไรต่อไปในเรื่องของสิ่งที่สมาชิกส่วนใหญ่ยังติดใจสงสัยอยู่เกี่ยวกับสหกรณ์อ่ืนๆ รวมทั้งยอดเงินที่อยู่
ในรายงานการประชุม 9,000 กว่าล้าน ต้องท าตรงนั้นให้กระจ่าง ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วย ขอบคุณครับ 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ผมในฐานะประธานที่ประชุมวันนี้ ขอบคุณ อ.ชูชาติ มาก ที่ได้สรุปให้
เห็นภาพว่าเราทุกคนปรารถนาต่อองค์กรของเรา ข้อติติงต่างๆ ผมเชื่อว่าจะมีการเรียนรู้และจะมีการถอดบทเรียนนี้ 
สุดท้ายนี้ผมขออนุญาตขอบคุณทุกท่านและขอปิดประชุม ณ ที่นี้    
  ที่ประชุมรับทราบ      
 
 
ปิดประชุมเวลา 17.50 น. 
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์  แสงบางปลา 

ประธานในที่ประชุม 
 

นายอธิรัตน์  บุญสมบูรณ์สกุล 
เลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
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  รศ.ชูชาติ  ธรรมเจริญ ท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่าน ผมคิดว่าการประชุมวันนี้ประสบ
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กลับไปแล้ว อ.กิตติ ต้องการข้อเท็จจริง เราก็พูดข้อเท็จจริงกันมากพอควรและสิ่งที่ อ.กิตติ ให้เราก็คือผลงานวิจัย
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รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2558 ครั้งที่ 2 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 

วันพุธที่  24  มิถุนายน  2558 
ณ ห้องประชุม 117 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

--------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. นายสวัสดิ์ แสงบางปลา  ประธานกรรมการ  
2. นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย  รองประธานกรรมการ  
3. นายวิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง  รองประธานกรรมการ 
4. นายวิศิษฐ์ หินแก้ว  เหรัญญิก   
5. นายชาญวิทย์ อุปยโส  กรรมการ   
6. นายวินัย  มั่นยิ่ง  กรรมการ   
7. นางอารมณ์ โสตถิอ ารุง  กรรมการ  
8. น.ส.อติวรรณ พวงวัฒนา  กรรมการ  
9. นางสุดา  หินแก้ว  กรรมการ 
10. นายทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร  กรรมการ 
11. นายศิริศักดิ์ สีค าภา  กรรมการ 
12. น.ส.ปิยะวรรณ เชยโชต ิ  กรรมการ  
13. นายสมชาย หอมจันทร์  กรรมการ   
14. นายณรงค์ เพชรสุก  กรรมการ 
15. นายอธิรัตน์ บุญสมบูรณ์สกุล  เลขานุการ 
16. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด อีกจ านวน 1,075 คน 

(จากสมาชิกทั้งหมด 11,477 คน) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางณัฐพร เวชาคม ผู้แทนจาก ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
    (นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการพิเศษ) 
2.  นายอภิชาต โกสุมาศ ผู้แทนจาก ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 
    (ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2) 
     
ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
1. สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  จ านวน 1 คน 
     (จากสมาชิกทั้งหมด 3,955 คน) 
เริ่มประชุมเวลา  14.01  น. 

กิจการที่ประชุม 
 

  นายอธิรัตน์  บุญสมบูรณ์สกุล เลขานุการได้เชิญประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัดจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
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  ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญครั้งที่ 2 โดยมีวาระเร่ือง รับทราบข้อเท็จจริง และ
ข้อสรุปเกี่ยวกับการฝากเงินและการให้กู้แก่สหกรณ์ต่าง ๆ  ทั้งนี้ขอแนะน าคณะกรรมการด าเนินการ ผู้อ านวยการกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ 2 ผู้แทนจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  บัดนี้สมาชิกในห้องประชุม ถือว่าครบองค์
ประชุม ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับทราบข้อเท็จจริง และข้อสรุปเกี่ยวกับการฝากและการให้กู้แก่สหกรณ์ต่าง ๆ  
  ประธานฯ ได้น าเสนอเรื่องรับทราบข้อเท็จจริง และข้อสรุปเกี่ยวกับการฝากและการให้กู้แก่สหกรณ์
ต่าง ๆ ตามเอกสารประกอบการประชุม เอกสารทั้งหมด 20 กว่าหน้า ผมจะแจ้งให้รับทราบเรื่องข้อเท็จจริงและก็สรุป
เกี่ยวกับการฝากและการให้กู้แก่สหกรณ์ต่างๆ เอกสารผมเรียนให้รับทราบในภาคผนวกท่านจะเห็นว่าเรามีระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ ากัดว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2550  ที่เป็นฉบับล่าสุด 
ระเบียบนี้เรายกเลิกระเบียบปี 2545 และใช้ 2550 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบเป็นต้น
ไป ระเบียบนี้ไม่ใช่บัญญัติเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เองต้องส่งไปให้นายทะเบียนให้ความเห็นชอบก่อนถึงจะใช้ได้ อันนี้ก็
เรียนให้ทราบว่าระเบียบมันมีหลายระเบียบ ระเบียบสวัสดิการ ระเบียบอะไรต่างๆ เราด าเนินการมีมติและเราก็
สามารถจะใช้ได้เลยและแจ้งไปท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือนายทะเบียนเพื่อทราบเท่านั้น แต่นี้ไม่ใช่เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
ถ้าไม่ถูกต้องนายทะเบียนจะไม่ให้ความเห็นชอบและก็ยังใช้บังคับไม่ได้และต่อไปทางหน้า 17 – 19 อยู่ด้านหลัง
ภาคผนวกและก็มีหลักเกณฑ์การฝากเงินกับสหกรณ์อ่ืนตามมติคณะกรรมการด าเนินการชุดต่างๆ ที่มีอยู่ เพราะฉะนั้น
จะมองเห็นว่ามติกรรมการด าเนินการชุดที่ 52 ปี 2555 ในการประชุมคร้ังท่ี 1050/2555 เมื่อวันอังคารท่ี 17 ก.ค. 
2555 และก็มีข้อก าหนดไว้ว่าเราให้สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ท าอย่างไร ประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ออมทรัพย์ท าอย่างไร และ
หน้าต่อมาเป็นมติกรรมการชุดที่ 53 ปี 2556 ครั้งท่ี 1062/2556 วันอังคารท่ี 19 ก.พ. 2556 เราก็มีหลักเกณฑ์หรือมี
การเปลี่ยนแปลงไปบ้างและก็มีมติชุดที่ 53 กลางๆ หน้านี้เมื่อครั้ง 1064/2556 วันอังคารที่ 19 มี.ค. 2556 ก็ทบทวน
หลักเกณฑ์ก็เปลี่ยนแปลงไปและได้พิมพ์รายชื่อคณะกรรมการด าเนินการชุดต่างๆ ประจ าปี 2552 ชุดที่ 49 จริงๆ ชุดที่ 
1 - 48 ไม่ได้ให้ท่านทราบเพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับการฝากหรือกู้ยืมเงินตอนนี้ก็ต้องเอาชุด 49 ประจ าปี 2552 ท่าน
ดูว่าเริ่มปฏิบัติงานวันที่เท่าไร มันเป็นวันหลังจากประชุมใหญ่ประจ าปีนั้นๆ ไปถึงวันที่ประชุมใหญ่ของปีถัดไปและก็แต่
ละชุดก็ก าหนดไว้ให้ตามช่วงเวลาอย่างไรบ้าง จนถึงหน้าสุดท้ายซึ่งเป็นชุดปัจจุบันที่คณะกรรมการด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 
13 ก.พ. 2558 จนถึงปัจจุบันอันนี้ก็มีรายชื่อทุกคนอยู่ในนี้จะได้รับทราบว่าเหตุการณ์ต่างๆ นั้นเกิดเมื่อไร สมัยไหน ชุด
ไหน และเรื่อยๆ มาตามล าดับกราบเรียนอย่างนี้ ผมก็จะมีการล าดับความเรื่องของเงินฝากเงินกู้ที่ท าธุรกรรมกับ
สหกรณ์ท่ีเกิดปัญหาคือสหกรณ์การเกษตรหนองจอก สหกรณ์เคหะสถานนพเก้ารวมใจจ ากัด และเรื่องที่ 3 ธุรกรรมกับ
สหกรณ์เครดิตยูเนียนมงคลเศรษฐีจ ากัด อันนี้ก็เป็น 3 เรื่องที่ผู้ที่เข้าชื่อกันมาและก็อยากให้ทราบความเป็นมาเป็นไป
อย่างไร เราท าถูกต้องหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็จะได้ชี้ให้ทราบ เอกสารมีอยู่แยะแต่ว่ามันก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่
คณะกรรมการไม่ว่าชุดไหนต้องด าเนินการไปตามระเบียบที่ก าหนดและหลักเกณฑ์ที่เป็นและทั้งหลายก็เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา ข้อบังคับก็เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ไม่มีอะไรท่ีท านอกเหนือออกไปจากกรอบ
ที่กฎหมายก าหนดอันนี้ก็กราบเรียนโดยรวม การด าเนินการปล่อยสินเชื่อให้สหกรณ์ทั้งหลายให้กู้ยืมเงินมาด าเนินการ
มาตั้งแต่ปี 2531 เป็นครั้งแรกและก็เรื่อยๆ มาจนบัดนี้ ด าเนินมาถึงปี 58 ท่านดูและจะพบว่า 27 - 28 ปีที่ด าเนินการ
เช่นนี้มาถ้าย้อนไปจะพบว่าต้นๆ นั้นเราให้สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์เท่านั้นที่ให้กู้ยืมเงินและยังจ ากัดไปว่าให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐบาลและต่อมาได้ขยายขอบเขตออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ในรัฐวิสาหกิจและต่อไป
ก็ไปสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการคือบริษัททั้งหลายที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ ต่อมาก็ได้สหกรณ์ประเภทอ่ืน
ด้วย สหกรณ์ประเทศไทยมี 8,000 กว่าแห่ง เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ก็ประมาณ 2,000 สหกรณ์ประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ 
ออมทรัพย์ก็มีการเกษตร นิคม ประมง บริการ ร้านค้า เครดิตยูเนียน รวมออมทรัพย์ก็เป็นทั้งหมด 7 ประเภทที่เป็นอยู่
ในขณะนี้ เพราะฉะนั้นระเบียบเราก็ผันแปรไปจนกระทั่งสุดท้ายที่ผมเรียนท่านสักครู่ว่าอยู่ในภาคผนวก เราก็ด าเนินการ
ตามท่ีนายทะเบียนให้ความเห็นชอบกับระเบียบ 
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  นายบุญชอบ  มีนาภา ท่านประธานขออนุญาต ขอถามตัวแทนกรมส่งเสริมว่าการเปิดประชุมวิสามัญ
วันนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นี้คืออันที่ 1 อันที่ 2 ที่ปิดคราวที่แล้วหนีข้อเท็จจริงนั้นจริงหรือเปล่า เพราะว่าเวลาวันนั้น
สมาชิกทักท้วงถือไมค์ยังไม่จบเลย คนยังถือไมค์รออยู่ตั้งแต่วันที่ 26 จนถึงวันนี้เขารอจะพูดอยู่ เพราะฉะนั้นเรื่องที่ท่าน
อธิบายผมเข้าใจแต่ถามว่ามันตรงกับเรื่องที่เราขอเปิดวิสามัญหรือไม่ เราขอเปิดวิสามัญในเรื่องสมาชิก 400 กว่าคน
เข้าชื่อเนื่องจากว่าวันที่ประชุมวันที่ 26 วิสามัญนั้น เรารายงานเรื่องคลองจั่นยังไม่เรียบร้อยประธานส ารองอยู่ๆ ก็ปิดที่
ประชุมเฉยๆ ต่อหน้ากรม ต่อหน้าประธานตัวจริง เพราะฉะนั้นขอให้กรมชี้ก่อนว่าการเปิดประชุมวิสามัญวันนี้ถูกต้อง
ตามข้อบังคับหรือไม่เพราะมันเกิน 30 วันตามที่ยื่นขอไปแล้ว ขอเรียนเชิญ 
  ประธานฯ สักครู่ หนังสือที่มีมานั้นลงชื่อได้ 439 คน ได้ตรวจสอบแล้วมีชื่อซ้ ากันบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรซ้ า
กันสัก 6 คนก็เหลือ 433 ก็เกิน 100 คน ก็สามารถที่จะเปิดประชุมใหญ่วิสามัญได้ ผมจะเรียนว่าหนังสือที่มีใบปะหน้า
นั้นมี 3 หน้ากระดาษและมาหน้า 1 – 2 ก็พูดถึงวันเก่าก่อนและมาสรุปเหตุผลสุดท้ายสรุปอย่างนี้ผมอ่านให้ฟังถ้าใครยัง
ไม่เห็นเพราะคนที่เซ็นชื่ออาจจะไม่เห็นใบปะหน้าด้วยซ้ าแต่ผมไม่ว่าอะไรก็มีรายชื่อมาหลายแผ่น สรุปเหตุผลที่พวก
ข้าพเจ้าผู้ร่วมลงรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายหนังสือนี้ต้องการให้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญใหม่อีกครั้งดังนี้ 1.ข้อเท็จจริงที่
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ ากัดปล่อยกู้และน าไปฝากที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผิดนัดช าระหนี้ที่
คาดว่าจะเกิดหนี้เสียมีทั้งหมดกี่ราย ใครบ้าง จ านวนเงินที่ปล่อยกู้และน าไปฝากรวมทั้งหมดเท่าใด ปล่อยกู้หรือฝากมี
หลักประกันและไม่มีหลักประกันกี่รายและเป็นเงินเท่าใด ใครบ้าง นั่นข้อที่ 1 ข้อที่ 2 การปล่อยกู้แล้วท าให้สหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาเสียประโยชน์ เช่น ไม่ได้รับช าระดอกเบี้ยหรือช าระไม่ครบถ้วน กรรมการออมทรัพย์คนใดหรือ
คณะกรรมการด าเนินการชุดใดจะต้องรับผิดชอบและต้องรับผิดชอบอย่างไร จ านวนเท่าใดหรือไม่ ข้อที่ 3 มีการทุจริต
หรือส่อว่าทุจริตประการใดบ้างหรือไม่ มีข้อพิรุธอะไรบ้าง มีการกระท าความผิดทางอาญาบ้างหรือไม่ เช่น การฟอกเงิน 
การรับเงินใต้โต๊ะ เป็นต้น ข้อที่ 4 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาออกข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ.2542 หรือไม่ ถ้ามีขัดกี่ประเด็นและอะไรบ้างและจะแก้ไขอย่างไร ข้อที่ 5 มาตรการป้องกันในอนาคต เช่น การ
ปล่อยกู้หรือฝากเงินจะมีมาตรการใดป้องกันมิให้เกิดการกระท าซ้ าบ้าง จึงเรียนมาเพ่ือได้โปรดเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ ากัดมาอีกครั้งด้วยจะขอบคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือและก็มีสมาชิก 400 
กว่าคน ที่ลงชื่อแนบท้ายมา ผมอ่านให้ท่านฟังจะได้เข้าใจว่าประเด็นอารัมภบทก็ว่าไป แต่สรุปแล้วเหตุผลที่เปิดนี้เพ่ือ
อะไรและผมก็มาชี้แจงแต่ผมไม่ได้ตอบข้อ1 ข้อ 2 ข้อ 3 แต่ตอบรวมๆ ให้เข้าใจว่าเราใช้ระเบียบในการให้เงินกู้เมื่อกี้พูด
ไปแล้วว่าในภาคผนวกนั้นมันมีบอกไว้แล้วว่าระเบียบนี้ต้องผ่านให้ความเห็นชอบโดยนายทะเบียนถึงจะบังคับใช้ได้และ
หลักเกณฑ์ก็มีในการประพฤติปฏิบัตินั้นท าอย่างไร ประเภทออมทรัพย์อย่างไรที่ไม่ใช่ประเภทออมทรัพย์และประเภท
อ่ืนที่ไม่ใช่ออมทรัพย์ด าเนินการอย่างไร ก็มีอยู่ในข้อที่อยู่ในภาคผนวกและผมก็น ารายชื่อคณะกรรมการซึ่งเรียงล าดับ
ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมาให้เห็นไว้จนถึงปีปัจจุบัน คือผมไม่ได้ตอบเป็นข้อๆ แต่ตอบทั้งหมดโดยรวมจะได้รู้ว่าท าถูกท า
ผิดท าอย่างไร แต่ถ้าเรื่องของทุจริตอาญาอะไรพวกนั้นคุณฟ้องเลยไม่ใช่เรื่องตรงนี้ ผมก็ต้องท าไปตามระเบียบข้อบังคับ
และกฎหมายที่ก าหนดไว้ไม่ได้ละเมิดตรงนี้จะได้กระจ่างอันนี้คือสิ่งที่ผมจะชี้แจง ไม่ได้บอกว่าทางคลองจั่นนั่นยังไม่เสร็จ
หรืออะไรไม่ใช่แต่ก็อารัมภบทมา จริงๆ เขาถามทุกอย่างผมก็เอาสิ่งที่ให้รับทราบว่าเรามีอยู่ 3 รายการที่ท่านยังไม่ได้
เห็นและยังไม่ได้ทราบ อันนี้เป็นสิ่งที่สาเหตุของการเรียกประชุมใหญ่โดยก็สรุปเหตุผลมาแล้ว 
  นายบุญชอบ  มีนาภา  ขอบคุณท่านประธาน ผมก็อ่านแล้วในจดหมายที่เขาส่งไปให้ผมและผมไม่ได้
ลงชื่อ แต่ว่าที่ถามค าถามตัวแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าถูกต้องด้วยข้อบังคับหรือไม่เพราะมันเกินมา 30 วันแล้ว  
  ประธานฯ ผมก็ตอบไม่ได้ว่า 
  นายบุญชอบ  มีนาภา ผมถามตัวแทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  ประธานฯ ผมไม่มีสิทธิ์พูดเลยเหรอ 
  นายบุญชอบ  มีนาภา  มีสิทธิ์พูดแต่ค าตอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์คือเป็นบรรทัดฐานเพราะว่าพูด
ตามกฎหมาย 
  ประธานฯ ผมก็อยู่ในขบวนการมานานแล้ว 
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  นายบุญชอบ  มีนาภา ตอนนี้เราต้องพูดด้วยตัวกฎหมายแล้วประธานฯ  เพราะว่าเรื่องถ่วงไปถ่วงมา
ในเรื่องคลองจั่นแทนที่มันจะจบตั้งแต่วาระ 2 จบตั้งแต่คราววันที่ 26 ก็ไม่จบ ถามไล่ไปไล่มาก็เวลานี้จนเข้าแผนฟ้ืนฟูไป
แล้วต้องรออีก 7 ปี ผมถึงมีจดหมายถามสมาชิกว่าท่านเห็นว่าสหกรณ์เสียหายหรือยัง เพราฉะนั้นที่เปิดวันนี้ก็มีผู้รู้
กฎหมายบอกว่าให้ถามกรมส่งเสริมสหกรณว์่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เปิดเกิน 30 วัน ผมถามค าถามนี้ 
  นายอภิชาต  โกสุมาศ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ขออนุญาตท่านประธาน ในประเด็นที่
ท่านสมาชิกได้ถามค าถามข้ึนมา จริงๆ ข้อความในลักษณะของการประชุมใหญ่วิสามัญ ถ้าในพระราชบัญญัติสหกรณ์จะ
ปรากฏอยู่ในมาตรา 55 แต่ถ้าอยู่ในข้อบังคับของสหกรณ์น่าจะเป็นข้อ 38 ทีนี้ประเด็นที่บอกว่าเรื่องของการเปิดครั้งนี้
ถูกต้องหรือไม่ ในเรื่องของกฎหมายผมจะใช้ค าว่าถูกหรือไม่ถูกไม่ได้เพราะ 1.ไม่ใช่อ านาจของผม แต่ผมจะชี้แจงเหตุผล
ของสิ่งที่บัญญัติอยู่ในกฎหมาย เพราะว่าแค่ข้อบังคับอ านาจในการวินิจฉัยเป็นอ านาจของนายทะเบียนสหกรณ์เท่านั้น 
เพราะฉะนั้นในสิ่งที่จะตอบก็คือการให้ความคิดเห็นในฐานะที่ผมเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และรับผิดชอบในการ
แนะน าส่งเสริมสหกรณ์แห่งนี้ ในเรื่องของการเปิดวิสามัญก็อย่างที่ท่านสมาชิกได้เรียนถามว่าคือในกรณีที่สมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกของสหกรณ์เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับค าร้องขอ ถ้าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุ มใหญ่วิสามัญ
ภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในระยะเวลาตามท่ี
เห็นสมควรก็ได้ ประเด็นแรกคือสมาชิกท าเรื่องร้องขอเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางคณะกรรมการก็รับเรื่องมาพิจารณา 
แต่ประเด็นปัญหาเป็นปัญหาหรือไม่ผมไม่ทราบในเรื่องของการพิจารณา 1.เรื่องของรายชื่อของสมาชิกที่เข้าชื่อกัน ถาม
ว่าต้องมีการตรวจสอบไหม ต้องมีการตรวจสอบ ทั้งหมดเท่าไรอันนั้นก็แล้วแต่สหกรณ์ด าเนินการ ถามว่าสิ่งที่กฎหมาย
ในความเห็นของผมในขณะนี้ก็คือว่าในเมื่อมีการก าหนดก็เพ่ือให้มีระยะเวลาที่ชัดเจนในกฎหมาย เพ่ือที่ว่ าทั้งเงื่อนไข
ตรงนี้ไม่สามารถด าเนินการได้มันก็ไปอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ให้อ านาจนายทะเบียนในการพิจารณา แต่ถ้าจะถามว่าครั้งนี้มี
การเปิดถูกต้องหรือไม่ ผมไม่ตอบค าถามเพราะว่า 1.ไม่ใช่อ านาจ ผมตอบไปก็จะมีปัญหาในลักษณะของการวินิจฉัย
เพราะว่าผมเป็นผู้รับผิดชอบในการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ ค าพูดของผมในเรื่องของการวินิจฉัยกฎหมาย 1.ไม่ใช่
อ านาจ 2.พูดไปมีการน าไปกล่าวอ้างซึ่งในขณะที่ข้อบังคับของสหกรณ์อ านาจในการวินิจฉัยก็ไม่ใช่ของผมก็เป็นขอ ง 
นายทะเบียนและก็ต้องท าเรื่องหลังจากที่นายทะเบียนตอบสหกรณ์ก็ปฏิบัติตามอันนี้มันปรากฏอยู่ในกฎหมาย 
ผมให้ความเห็นแค่นี้ไม่ทราบว่าจะมีประเด็นต่อไหม 
  นายบุญชอบ  มีนาภา คืออย่างนี้ในพระราชบัญญัติข้อ 55 บอกว่าถ้ากรรมการไม่สามารถเรียกภายใน
ก าหนดต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมหรือนายทะเบียนเป็นผู้ก าหนดเปิดภายใน 90 วัน ถ้าท่านไม่ก าหนด ท่านไม่
เรียกประชุมใหม่ภายใน 90 วัน นั่นคือข้อกฎหมาย แต่ถ้าท่านจะตัดสินให้ประชุมผมไม่ได้ว่า แต่มันจะเป็นโมฆะหรือ ไม ่
ก็ต้องไปตีความกัน  อันนั้นก็แล้วแต่ที่ประชุมนี้จะเดินต่อก็ได้ แต่เรื่องที่จะประชุมนั้นไม่ใช่เรื่องที่เขียนไว้ว่ารับทราบ
ข้อเท็จจริงอะไรไม่เกี่ยว เกี่ยวคือเรื่องของคลองจั่นยังไม่จบ คนถือไมค์ตั้งแต่วันที่ 26 ยังยืนอยู่และเขาทักท้วงแล้วในวัน
นั้น ท่านประธานก็ค่อยๆ ไหลออกไปจนหมดและหน้าที่ของคนปิดประชุมไม่ใช่ประธานต่อหน้าตัวแทนกรมส่งเสริมซึ่งผิด
ข้อบังคับแน่นอนใช่ไหม เพราะฉะนั้นท่านจะด าเนินการต่อผมไม่ได้ว่าท าไปแต่เรื่องกฎหมายว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง 
  ประธานฯ ดังนั้นผมจะถามที่ประชุมจะให้ด าเนินการต่อไหม เพราะว่าถึงแม้จะเกิน 30 วัน ทางนาย
ทะเบียนก็ยังไม่มาเรียกประชุมให้หรอกและเราก็ท าเป็นขั้นตอน เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ต้องน าเรื่องราวที่สมาชิก
ขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ต้องผ่านที่ประชุมกรรมการด าเนินการในท่ีประชุมเดือนละครั้งและเราก็ด าเนินการ
ตามนั้น เมื่อวันที่เท่าไรของเดือน พ.ค. จ าวันท่ีไม่ได้ประชุมวันอังคารเราก็เอาวาระนี้เข้าไปพิจารณาในที่ประชุม
ด าเนินการและก็มีมติให้ก าหนดวาระนี้เป็นวันประชุมใหญ่วิสามัญผมคิดว่าไม่น่าจะผิดอะไร แต่ถ้ายังคิดว่าไม่ควรท าก็ไม่
ต้องท าก็จะได้ปิดประชุมไปได้กลับบ้านและก็ว่ากันใหม่ให้นายทะเบียนมาเรียกเอง เอาอย่างไรผมจะได้ด าเนินการต่อ 
เดี๋ยวให้เลขามาชี้แจงว่าจะท าอย่างไร 
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  นายอธิรัตน์  บุญสมบูรณ์สกุล เลขานุการ ขออนุญาตท่านประธาน ผมเลขาคือมีหน้าที่ที่หลังจากที่
หนังสือร้องเรียนมารายชื่อที่อยู่ที่ผมลงทะเบียนมาก็ทราบว่าเป็นการลงชื่อในลักษณะที่ไม่เห็นใบปะหน้า แต่ก็เข้าใจว่า
เป็นลักษณะหนึ่ง รหัสทะเบียนสมาชิกเขาส่งหนังสือลงหนังสือวันที่ 3 เม.ย. แต่ส่งถึงสหกรณ์วันที่ 17 เม.ย. เวลา 
16:37 น. เราก็รับไว้ถึงแม้จะเกินเวลาที่ปฏิบัติงาน แต่เป็นข้อร้องเรียนสมาชิกของสมาชิกก็รับไว้ เราก็ตรวจสอบเสร็จ
เมื่อวันที่ 23 เม.ย. แต่เผอิญเราประชุมด าเนินการในวันที่ 21 ฉะนั้นวาระนี้มันก็เลยด าเนินการไปแล้วผมก็จัดวาระนี้เข้า
ในวันที่ 19 พ.ค. ซึ่งทางผู้ร้องเรียนก็ท าหนังสือ ผมยังสงสัยว่ารหัสสมาชิกปี 77 มีด้วยหรือ ซึ่งรหัส 2 ตัวแรกของสมาชิก
เท่าท่ีผมทราบจะเห็นว่าเป็นปีที่ท่านเข้าใช่ไหม แต่ลงมาปี 77 ก็เลยยังงงว่าเราตรวจสอบไม่เจอสมาชิกท่านนั้นว่ายังไม
ได้เข้าเป็นสมาชิกแต่ลงรายชื่อมาอยู่ที่ผมแล้ว เรามีการตรวจสอบอีกว่ามีลักษณะการซ้ าไหม ก็มีการซ้ า บางทีล ง 2 ที่
และก็พ้นสมาชิกภาพไปแล้วก็มี เราก็ตรวจสอบเพ่ือให้ถูกต้องตามสิทธิสมาชิกได้ร้องขอมาเพ่ือให้เป็นไปตามที่ท่านร้อง
ขอมา ฉะนั้นหนังสือที่ท่านปะหน้ามาก็เป็นเรื่องที่ท่านประธานน าเสนอชี้แจงเมื่อสักครู่นี้แล้วว่าเป็นวาระอะไร สงสัย
อะไร ในกรณีของคลองจั่นประธานได้รายงานไปเสร็จสิ้นแล้วใน ณ วันที่ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 วันที่ 26 ก.พ. 
ฉะน้ันคณะกรรมการด าเนินการเมื่อหลังจากการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็เห็นเป็นวาระที่สมาชิกร้องเรียนใน
ลักษณะสงสัยว่าการบริหารงานของเรานั้นให้สหกรณอ่ื์นกู้มีหลักเกณฑ์อย่างไร มีใต้โต๊ะหรือไม่ ใครได้ประโยชน์ ซึ่งเราก็
ไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็ตรวจสอบลักษณะนี้และเช่นเดียวกันสมาชิกก็ส่งหนังสือไปที่กรมอีก กรมก็ถามกลับมาอีกเราก็
ชี้แจงไปว่าเราท าอะไรบ้างแล้ว เข้าประชุมวันที่ 19 พ.ค. ตกลงว่าประชุมใหญ่วิสามัญวันนี้ครั้งที่ 2 คือ 24 พ.ค. นี้ เราก็
ท าหนังสือถึงท่านอธิการบดีขออนุญาตประชุม ติดต่อห้องประชุม ก็อยู่ในลักษณะ 90 วัน ซึ่งไม่เกินในลักษณะของ
ข้อบังคับตรงนี้ต้องขอบคุณท่าน ผศ.กิตติ อมตชีวิน ที่ท าหนังสือทบทวนไปอีกครั้งและชี้ข้อกฎหมายมาว่ากรณีไม่
สามารถเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ตกเป็นอ านาจของนายทะเบียนซ่ึงจะต้องเรียกประชุมตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
ในวงเล็บ แต่ระยะเวลาที่เรียกประชุมต้องเป็นไปตามมารตรา 49 และมาตรา 9 (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 คือไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับหนังสือร้องเรียน เรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญ ผมคิดว่าข้อมูลตรงนี้วันนี้สามารถท่ีจะเปิดประชุมได้อันนี้คือให้ข้อมูล แต่ผมไมได้ตัดสินใจว่าจะต้องประชุม 
อยู่ที่ท่านประธานจะน าเสนอว่าจะประชุมหรือไม่ ขอบคุณ 
  นายณัฐวุฒิ  อวนทะเล สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ท่านประธานด้วยความเคารพและ
สมาชิกที่ทรงเกียรติ สมาชิกที่ถามเมื่อสักครู่นี้เองผมก็ได้พิจารณาข้อความของท่านแม้แต่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เอง
ถูกต้องไม่ว่า แต่ว่าท่านสมาชิกบอกว่าที่ผ่านมายังไม่ผ่านเหตุผลเพราะว่าปิดไมค์ท่านว่าอย่างนั้น ข้อ 1 อยากให้ท่าน
ประธานเป็นข้อๆ เช่น ถ้าวันนี้เราได้เปิดประชุมวิสามัญที่มีสมาชิกท้ังหมดท่ีเขียนเข้าไปประมาณ 400 ท่าน แน่นอน
ผู้บริหารแทนหน้าที่ของสมาชิกท้ังหมดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราและทุกท่านที่เป็นสมาชิกไม่ว่าจะรวมหรือว่า
ไม่รวมก็ตาม แต่ท่านเป็นผู้บริหารแน่นอนเราเลือกตั้งท่านเข้าไปนั่งท าหน้าที่ ท่านต้องท าหน้าที่แทนพวกผมให้ถูกต้อง
และโปร่งใสชัดเจนตามที่หาเสียงไว้ใช่ไหมอย่าลืมจุดยืน ถ้าสมาชิกสงสัยว่าวันนั้นที่ท่านถามเป็นข้อๆ แต่บังเอิญเราปิด
ประชุมซึ่งยังไม่สรุปเหตุผลว่าเห็นด้วย รับหลักการหรือไม่เพียงใด นั่นก็คือข้อ 1 แต่วันนี้ที่สมาชิกทั้งหมดได้ล่ารายชื่อไป
ประมาณ 400 ท่าน ท่านก็พูดเมื่อสักครู่นี้เองว่ามีบางท่านซ้ า เมื่อซ้ าผมได้พิจารณาในฐานะท่านทั้งหลายเป็นผู้บริหาร
แทนสมาชิกทั้งหมดตรงนี้พวกเราจะยอมรับตรงนั้น แต่ถ้าได้พิจารณาข้อความแล้วเมื่อมันเป็นอย่างนี้มีมาตราบอกว่า
ท่านบอกว่าไม่ผ่าน 30 วันและ 90 วันก็แล้วแต่ที่อาจารย์พูดถูกต้อง แต่อยากจะถามเป็นข้อๆ ที่พูดเมื่อสักครู่นี้เองก็คือ
ว่าควรประชุมหรือไม่เพียงใดเพราะว่าท่านประธานบอกว่าถ้าไม่ประชุมผมจะปิดถูกต้อง แต่ว่าจะปิดได้หรือไม่ปิด 
คณะกรรมการท่านเป็นผู้บริหารแทนพวกผมทั้งหมด แต่ถามว่าสมาชิกที่นั่งอยู่นี้ผู้ทรงเกียรติ ท่านถามว่าจะเลิกหรือไม่
เลิกแต่ต้องให้ข้อมูลชัดเจนก่อน จะปิดหรือไม่ปิดก็ให้ชัดเจน คือพวกผมได้เปิดประชุมก็เพราะท่านส่งช้าแต่พิจารณาใน
คณะกรรมการมันผ่านมา แต่มันผ่านมาอย่างนี้ได้เปิดให้พวกท่านทั้งหลายได้มาประชุมวันนี้อาจจะผ่าน 3 – 4 วันอย่าง
ที่สมาชิกถามเมื่อสักครู่นี้เอง 1  ชัดเจนแล้วว่าถ้าอย่างนั้นประธานต้องบอกว่าผมอยากจะถามสมาชิกเมื่อท่านอธิบาย
ชัดเจนแล้วสมาชิกท่ีทรงเกียรติที่นั่งอยู่ที่นี่ เชิญมานี่ล่ะ หรือว่าเปิดอธิปรายเปิดวันนี้ นั่นล่ะท่านถ้าเห็นด้วยควรปิด 
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ประธานต้องบอกว่าต้องถามสมาชิกถ้าเห็นปิดก็คือปิดเราไม่ว่ากันอยู่ แล้ว ข้อที่ 2 เมื่อสมาชิกอยากจะถามว่าที่ผ่าน
มายังไม่ผ่านประธานพูดส่วนรวมว่าแน่นอนการบริหารมันส่วนรวมอยู่แล้ว แต่ถามว่าเป็นข้อๆ ให้มันสั้นที่สุดไม่ต้องยาก 
ข้อ 1 คืออย่างนี้ๆ เป็นต้น เห็นด้วยรับหลักการหรือไม่ ผ่าน จบ 1 แล้ว ข้อ 2 ที่ถามมาที่ท่านประธานพูดไว้ชัดเจน 
ข้อ 2 อย่างนี้ๆ ตกลงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย ผ่านไหมผ่าน จบ ไปเรื่อยๆ จนสุดท้ายจบ แต่ท่านประธานพูดส่วนรวมท่านก็
เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นมันไม่ตรงประเด็นเห็นไหม ที่จริงมันตรงแต่มันเป็นส่วนรวม ไม่เป็นข้อๆ เลยฟังอะไรมันยาก ยิ่ง
ยาก มันไม่เข้าใจ ถามว่าคนเรามันไม่เหมือนกันความเข้าใจเหมือนที่ท่านถามว่าเปิดหน้า 4 ทุกคนหน้า 4 เปิดก็หน้า 4 
ลองท่านพูดมั่วสิหน้าไหนท่านพูดผมจะรู้เหรอ ผมอยากให้ท่านประธานด้วยความเคารพท่านอาจารย์ท่านประธาน
สวัสดิ์ อยากให้ตอบเป็นข้อๆ ว่าข้อนี้เป็นอย่างไร ผ่านหรือไม่ผ่านก็จบ 1 จบ 2 จนจบ ผมอยากจะชี้แนะแนวทางอย่างนี้
ท่านประธาน ด้วยความเคารพขอบพระคุณ 
  ประธานฯ คืออย่างนี้ คือที่อ้างอะไรต่างๆ มาและผมอ่านสรุปเหตุผลที่พวกข้าพเจ้าผู้ร่วมลงนามตาม
บัญชีแนบท้ายหนังสือนี้และก็ให้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญอีกครั้งดังนี้และผมอ่านแล้ว 5 ข้อ ทั้ง 5 ข้อผมเชื่อได้ว่าผู้ที่ลงนาม
อาจจะไม่ได้เห็นหนังสือนี้ทุกคนเพราะใบที่ไปให้เซ็นก็แจกจ่ายกันไปเซ็น เซ็นเรื่องอะไรท่านก็อาจจะทราบบ้างไม่ทราบ
บ้าง อันนี้ผมประชุมและผมจะไปตรวจดูด้วยซ้ าว่าผู้ที่เรียกมา 400 กว่าคน เข้าร่วมประชุมหรือเปล่าด้วยอยากจะรู้ แต่ว่า
มีว่า 800 กว่าคนแล้ว ก็น่าจะมีครบไม่ครบผมไม่ทราบก็ค่อยว่าไป แต่ผมไม่ว่าหรอกเพราะ 100 คน ก็เป็นองค์ประชุมอยู่
แล้วไม่เป็นปัญหา แต่ว่าถามข้อ 1 ตอบข้อเท็จจริงอะไรต่างๆ ผมก็จะมาแถลงว่าเราท าอย่างไร วันไหนท าอะไรบอกไปเลย 
บอกทุกอย่างเลย ไม่ได้ปิดบังสิ่งใดๆ เลยและจะพูดโดยรวมก็จะบอกว่าสิ่งที่ท าทั้งหลายทั้งปวงจะท าไปตามข้อระเบียบที่
ออกโดยคณะกรรมการด าเนินการและก็ไปขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน ถ้าระเบียบนี้ใช้ไม่ได้เราก็บังคับไม่ได้ถูกไหม
และเราก็ดูตามกติกา ตามก าหนดกฎเกณฑ์ของระเบียบและก็หลักเกณฑ์ที่เราปฏิบัติ มีตรงไหนท่านต้องวินิจฉัยดูของท่าน
ว่าเราท าถูกหรือไม่ถูก ผิดตรงไหนอย่างไร คุณมาบอกว่ามีทุจริตหรือส่อทุจริต ถ้ามีคุณฟ้องผมไม่มีทางไปดูหรอก  ทุจริต 
ผมไม่ใช่คนที่จะต้องไปสืบทราบตรงนั้น แต่เราท าอย่างไรจะบอกทุกข้อ วันที่ และก็มีรายงานการเคลื่อนไหวของเงินต่างๆ 
รับส่งดอกต้นบอกหมดเลยในเอกสารนี้ซึ่งค่อนข้างละเอียด อันนี้ก็แจ้งให้ทราบข้อเท็จจริงและสรุปเกี่ยวกับฝากและก็ให้กู้
สหกรณ์ต่างๆ จริงๆ ถ้าจะเอาต่างๆ ทั้งหมดเลยมันจะมีสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ตั้ง 40 – 50 แห่ง ซึ่งไม่ค่อยเป็นปัญหา
หรอก แต่สหกรณ์ที่ไม่ใช่ออมทรัพย์ที่ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์มันหัก ณ ที่จ่าย แต่สหกรณ์อ่ืนไม่ได้หัก  
ณ ที่จ่าย ก็แปลว่าเราก็จะต้องดูพิเศษหน่อยถึงได้บอกว่าถ้าสหกรณ์ที่ไม่ออมทรัพย์ต้องมีหลักประกัน หลักประกันต่างๆ 
ในนี้มีโฉนดเลขท่ีต่างๆ จะชี้แจงให้ดูและตรวจสอบได้ ราคาประเมินบอกในนี้ไว้ด้วยว่าเท่าไรเป็นอย่างไร อันนี้คือสิ่งที่เรา
ท าและมันผิดแผกแตกต่างไปไหม ถ้าใครท าละเมิดไปมันก็ต้องผิดโดยคณะกรรมการชุดนั้นๆ ที่มีมติไป แต่ถ้าใครท าโดย
พละการ เช่น ประธานไปท าการประธานก็มีความผิดอันนี้ก็สุดแท้ ก็จะกราบเรียนอย่างนี้ 
  นายจิตประภัสร  ใจอารีย์  คณะเศรษฐศาสตร์ ห่างที่นี่ไป 10 ปีก็จะมาลับเขี้ยวสักหน่อยเขี้ยวก็
หายไปหลายซี่แล้วไม่มีจะลับ เห็นคุยกันเรื่องนี้ผมคิดว่าก่อนอ่ืนที่เราจะลงลึกไปว่าอะไรผิด อะไรถูก อะไรใช่ อะไรไม่ใช่ 
ผมอยากจะถามให้สมาชิกที่เราห่างสหกรณ์กันไปนานได้สบายใจสักหน่อย เรารู้กันในเชิงว่าสหกรณ์ของเราก็เพลี่ยงพล้ า 
จริงๆ ก็ไม่ได้เพลี่ยงพล้ าในครั้งนี้เป็นครั้งแรก สมัยก่อนสมัยที่เอราวัณ ทรัสต์ เราก็พลาดไป ก็ถือว่าความผิดพลาดเราก็
เอามาแก้ไขจนสหกรณ์เรารุ่งเรืองได้ถึงทุกวันนี้และโอกาสนี้เราก็ถือว่าเราผิดพลาดไปอีกครั้งหนึ่ง แต่จะเรียกว่าเรา
ผิดพลาดหรือไม่ผิดพลาดก็ยังตอบกันไม่ได้ แต่สิ่งที่สมาชิกอยากรู้เอากันให้แค่สบายใจเบื้องต้นก่อนว่าหนี้ที่เราปล่อยกู้
ไป ผมขอถามเป็นข้อแรกว่า 1 เราจะสูญหรือไม่สูญหรือจะได้มาเท่าไร เพราะเราเป็นเจ้าหนี้ที่ 1 ตามกติกาที่ทาง
สหกรณ์ก็ประชาสัมพันธ์ให้ ข้อ 2 เมื่อสมัยเอราวัณ ทรัสต์ หนี้ต้นเราไม่สูญแต่ดอกเราสูญไป ถามว่าเราจะได้มาทั้งต้น
และดอกหรือไม่ ข้อที่ 3 ระยะเวลาด าเนินการตอนนี้ได้ข่าวว่าศาลก็ระงับอะไรกันอยู่ผมไม่ทราบ เอาเป็นว่าพูดกันภาษา
ลูกทุ่งแล้วกันว่าได้ข่าวว่ายังติดเงื่อนไขทางศาล ดอกเบี้ยของเราที่อยู่ในระหว่างระงับนั้นมันเดินอยู่หรือไม่และเราจะ
เรียกคืนกันได้เม่ือไร จะได้ครบถ้วนหรือไม่ขอตรงนี้ก่อน ส่วนใครจะผิดหรือใครจะถูกเดี๋ยวไล่เบี้ยกันทีหลัง ขอบคุณ 
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  ประธานฯ ถ้าพูดถึงเอราวัณ ทรัสต์ ก็เรื่องเก่า อันนั้นก็เราไปฝากไว้ 1,500,000 ถ้าผมจ าไม่ผิดเพราะ
ผมเป็นกรรมการอยู่ในช่วงนั้นด้วยและก็เราได้มาแค่ 300,000 เสียไป 1,200,000 และก็ตัดสินในที่ประชุมใหญ่ว่าหนี้นั้น
เป็นหนี้สูญไปเลย 1,200,000 ผมไม่อยากจะฟ้ืนฝอยหาตะเข็บ แต่ว่าสิ่งต่างๆ ถ้าตอนนี้หนี้สูญก็คงมี สมาชิกเราก็เคยตัด
หนี้สูญใช่ไหม ปีหนึ่ง 5 – 10 คนก็ว่ากันไปสมาชิกเราก็เคยเกิด แต่เราด าเนินการกันตามกฎหมายทุกประการไม่ใช่
หลีกเลี่ยงและหนี้สงสัยจะสูญก่อน มันจะสูญจริงหรือไม่จริงก็ว่ากันไปตามหลักบัญชีก็จะเรียนอย่างนี้ แต่ว่าถ้าพูดเมื่อกี้
เรื่องของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นก็กราบเรียนว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการท าแผนฟ้ืนฟูก็ด าเนินการอยู่และศาลก็สั่ง
ให้ผู้ท าแผนก าลังร่างว่าจะด าเนินการให้ศาลมีค าสั่งว่าจะให้ใครท าฟ้ืนฟูและฟ้ืนฟูอย่างไรและก็หนี้ที่ติดอยู่นี้จะได้คืน
หรือไม่เท่าไรก็เรื่องของตรงนั้น แต่อยากกราบเรียนถ้าจะพูดตรงนี้ก็เรียนไปเลยว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ นั้นเป็น
เจ้าหนี้รายเดียวที่มีหลักประกันและก็เราไม่มีตรงนี้ไม่เสียไม่สูญหรอกมันสงสัยจะสูญ แต่หนังสือพิมพ์บางฉบับลงบอกหนี้
สูญ รายการทีวีก็มีออกไปว่าเราไปฝากท้ังๆ ที่เราไปให้กู้ไม่ได้ฝาก ตรงนี้เราก็ได้ยื่นช าระหนี้เป็นเจ้าหนี้รายที่ 7,000 มันมี
สมาชิกประมาณ 50,000 คน ที่มีหนี้อยู่ด้วยและก็มีสหกรณ์ต่างๆ 70 แห่ง มีบริษัทอีก 27 บริษัท เป็นต้น มูลหนี้ที่เรายื่น
ขอไปต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยจ านวน 1,567,656,000 เศษ และดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปีของต้นเงิน 1 ,431 ล้าน นับจาก
วันที่ 20 มี.ค. 2558 เป็นต้นไปจนกว่าจะรับช าระหนี้เสร็จสิ้น เมื่อเอาหมาดๆ เลยเมื่อ 16 มิ.ย. นั้น ประธานสหกรณ์
เครดิตยูเนียนคลองจั่นและบริษัท National Advicery จ ากัด ก็เป็นที่ปรึกษาในการท าแผนฟ้ืนฟูกิจการนี้เข้ามาพบ
ผู้บริหารเราในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์เพียงรายเดียวเพ่ือหารือแนวทางการฟ้ืนฟูกิจการและก็เสนอแนะในการจัดท าแผน
ฟ้ืนฟูเราก็ให้ข้อคิดความเห็นไปและก็มาถาม แต่ว่าแน่นอนเราเองนั้นเป็นหนี้ที่มีหลักประกันมันจะช้าได้เร็วก็ไม่มีเสียหาย 
ต้นก็ได้ ดอกก็ได้ แต่ได้ช้าไปหน่อยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ดอกมันก็ต้องเดินอันนี้ไม่เป็นปัญหาหรอก ทีนี้ท่านจะถาม
รายละเอียดเรื่องคลองจั่นไปมากๆ ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วเพราะตอนนี้อยู่ในระหว่างแผนฟ้ืนฟู เราท าอะไรไม่ได้ที่
เขาพูดภาษอังกฤษว่า auto stay มันต้องหยุดธุรกิจต่างๆ อยู่ในมือของผู้ท าแผนแล้วไม่ได้อยู่ที่เราและอยู่ในศาล
ล้มละลายกลางไม่ได้อยู่ที่อ านาจเราแล้ว แต่ถามว่าเราจะเสียหายไหม ไม่เสียหาย เพราะที่ดิน 28 ไร่ 2 งาน 94 ตรว. 
และอาคารที่อยู่บนที่ดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของจุฬาฯ เขามาจดจ านองถูกต้องตามกฎหมายและจะเอาหนี้ไปเฉลี่ยกับใครก็
ไม่ได้ ก็แปลว่าเราได้เต็มๆ ตรงนี้ เว้นแต่ว่าที่ดินผืนนั้นมันประเมินราคาเว่อร์ไปก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าขายทอดตลาดแล้วไม่คุ้ม 
การขายทอดตลาดผมกราบเรียนว่าเดี๋ยวนี้เขามีคู่มือมีเรื่องของการขายทอดตลาดมาแล้วว่าเมื่อก่อนนี้ตั้ง 100% ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2 ลดไปเหลือ 90% 80% ไป 70% ครั้งที่ 4 กี่ครั้งๆ ก็ต้อง 70% เพราะต่ ากว่านี้ไม่ได้แล้ว เมื่อก่อนนี้ข้อบังคับเขา
ก็ดีเขาจะลดไปถึง 50% ถึงจะมีคนซื้ออันนี้ก็เรียนให้ทราบ บัดนี้ก็แก้แล้วว่าไม่ต่ ากว่า 70%  เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ต้อง
ได้คุ้มค่าอยู่แล้ว ถ้ามันหล่นไป 50% หรือ 20% อย่างนั้นถึงจะเป็นปัญหาอันนี้ก็เรียนเรื่องความเข้าใจด้วย ทีนี้ผมก็จะพูด
เรื่องของ 3  สหกรณ์ท่ีท่านยังไม่ได้ทราบรายละเอียดและผมก็จะชี้แจงรายละเอียดให้ทราบไป 
  นายบุญชอบ  มีนาภา ขออนุญาตอาจารย์ถามเพราะเรื่องคลองจั่นอย่างไรๆ ก็ต้องรอ 5 - 7 ปี เพราะ
เข้าแผนฟ้ืนฟู ทีนี้ผมติดใจในการอนุมัติตามที่ผมเขียนเอกสารไว้เป็นค าถามเพราะผมจะไม่ถามตรงนี้ ถามตรงนี้ก็มีคน
มาแทรก พอมาแทรกและท่านก็ไปยาวและก็ไม่ได้เนื้อ ผมอยากจะถามว่าท าไมถึงแถมเงินให้เขาไป 114 ,900,000 บาท 
ในการอนมุัติ ท่านไม่ต้องตอบเพราะท่านไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ อาจารย์สวัสดิ์ไมได้เป็นประธาน เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ใน
เหตุการณ์นั้นควรจะตอบจะเป็นคุณวิศิษฐ์หรือจะเป็นคุณเริงศักดิ์ก็ได้ผมยินดีรับฟังและสมาชิกก็อยากถามเหมือนกันว่า
ท าไมถึงต้องแถมเงินให้เขาไปอีก 114 ,900,000 บาท ในการอนุมัติครั้งที่ 2 ซึ่งเงื่อนไขในการอนุมัติให้กู้ผมว่าไม่
สมเหตุสมผล ผิดหลายๆ อย่างเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ผมได้เขียนชี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบเพราะข้อมูลที่ให้ออกมานั้นมัน
ไม่ตรงกับความเป็นจริง ผมจึงต้องท าหนังสือเขียน อันนี้เรื่องหนึ่งและเรื่องนี้ผมไม่ติดใจว่ามันจะได้คืนเมื่อไรเพราะมัน
เป็นไปตามกฎหมายของศาลล้มละลาย ศาลล้มละลายอาจจะสั่งอย่างไรก็ได้เพราะมีอ านาจเหนือศาลแพ่งและก็
อยากจะถามต่อไปว่ามีข่าว พอดีผมได้เอกสารเมื่อวันที่ 30 เม.ย.2558 ล่าสุด เอกสารบอกว่าสหกรณ์มงคลเศรษฐีก าลัง
ฟ้องอยู่ 200 ล้าน ซึ่งเอาไปให้กู้เมื่อปี 2553 ต่อ 2554 เวลานี้จะออกเลข 0 หรือเปล่า ผมไม่ทราบและก็สหกรณ์เคหะ
สถานนพเก้าร่วมใจ ท่านสมาชิกหลายๆ ท่านถ้าอยู่บ้านฟังข่าวตอนนี้เคหะสถานต่างๆ ที่เป็นสหกรณ์ก าลังมีปัญหาผุด
เป็นดอกเห็ดเลยตอนนี้มีเรื่องออกทีวี เมื่อคืนรู้สึกจะช่องคุณอรอุมาออกมาสัมภาษณ์ เรื่องเคหะสถาน อันนี้ผมว่าข่าว
สหกรณ์อย่างนี้ท าให้เราตกใจ พอมาดูเคหะสถานนพเก้าร่วมใจที่เอาไปปล่อย 915 ล้าน ซึ่งผมก็ประเมินราคาที่
มหาสารคาม อ าเภอกันทรลักษ์  มันไร่ละประมาณ 6 ล้าน เลยเหรออันที่ 1 ไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านค่อยตอบ 
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ประธานฯ ผมจะชี้แจงเป็นข้อๆ ไป 
นายบุญชอบ มีนาภา ผมถามให้สมาชิกทราบเดี๋ยวให้อาจารย์ตอบและก็ถามอีกนิดหนึ่ง ผมได้รายงาน 

นี้มาว่าสหกรณ์จุฬาฯ น าเงินไปฝากให้ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทยมีหลักประกันหรือเปล่า 550 ล้าน มีอะไรเป็นหลักประกัน 
 ประธานฯ ตกลงก าลังจะชี้แจงเป็นเรื่องๆ ไป อันนี้ผมไม่ทราบแต่จะเรียนว่าเมื่อกี้มงคลเศรษฐีไม่ได้กู้ 
ฝาก ตัวเลขก็ไม่ถูก ฝากกับกู้คนละเรื่องกันเลยและที่เราท าต้องกราบเรียนท่านว่าการฝากเงินปกติเขาไม่ต้องมี
หลักประกันก็ได้ แต่ในการด าเนินการของเราฝากต้องมีหลักประกันอันนี้ส าคัญมาก ที่ไหนไปถามสิทั่วประเทศเขาปล่อย
เงินกู้กันสหกรณ์ไม่ใช่เรา ที่ไหนที่ปล่อยเงินกู้ทั่วประเทศมีอยู่เยอะ ฝากเขาไม่มีหลักประกัน แต่คณะกรรมการเรามี
หลักประกัน หลักประกันนี้ไปท าจ านองที่ส านักงานที่ดินจะเรียนให้ท่านทราบว่าส านักงานที่ดินเขาบอกไม่มีหรอกฝากที่
ไหนต้องมาจ านองกันหรือท าจ านองด้วย ผมก็เถียงกับส านักงานที่ดินว่าเจ้าหน้าที่เขาท าการแล้ว บอกเวลาที่ท่านมีคน
ไปค้ าประกันคนออกจากศาลเอาโฉนดไปวางหรือว่าฝากใครเข้าท างานและก็มีหลักประกันเอาโฉนดไปค้ าประกัน มันกู้
กันหรือเปล่าท าไมท าได้ ฉะนั้นฝากก็ต้องท าได้เพราะเราต้องการความมั่นคงถึงได้ท าตรงนี้ อันนี้ก็ท าแปลกกว่าคนอ่ืน
แล้วท าเพ่ือให้เป็นความมั่นคงของสหกรณ์จะเรียนตรงนี้ เพราะว่าพูดทางโน่นที ทางนี้ที มันไม่จบและผมจะแจงเป็น
เรื่องๆ ไปให้รับทราบข้อเท็จจริง ถ้าอะไรมันไม่จริงคุณจะฟ้องหรือคุณจะท าอะไรก็ท าเลย ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากจะไปโต้
เป็นเรื่องๆ ถ้าอย่างนั้นมันก็รู้ไมจ่บ ความเข้าใจมันไม่ตรงกันอยู่แยะถ้าคุณถามว่าท าไมๆ ไม่มีใครตอบได้และคุณดูสิการ
ปล่อยเงินกู้ดูจากธนาคารที่อยู่ในประเทศไทย กรุงเทพพาณิชย์การ ธนาคารศรีนคร อยู่ในก ากับดูแลของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก็ยังเจ๊งได้ใช่ไหมและผมมันเก่งขนาดไหนถึงจะต้องไปตามใจทุกอย่างและทุกเรื่อง มันก็ท าเต็มที่ที่ความ รู้
และความสามารถจะท าไปได้ เราต้องซ่ือสัตย์สุจริตและก็ท าตามกรอบของตัวบทกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ อันนี้ก็เพ่ือความมั่นคงของเรา ถ้าอย่างนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์เรามันไม่เติบโตจาก 303 ล้าน ที่วัน
แรกท่ีผมเข้ามาเป็นประธานปี 2528 แต่ไม่ใช่ผมคนเดียวที่เป็นประธาน มันมีทีมงานทุกคน คณะกรรมการมีมาหลายชุด
แล้วก็ท าให้มันเจริญมาจน 34,000 ล้าน หนี้สงสัยจะสูญจะเสียมันมีทั้งนั้น สมาชิกเราก็มีหนี้สูญ มันก็ต้องมี มันไม่มี
อะไรที่รั่วไปหรอกและสหกรณ์มีอยู่ 8,000 กว่าแห่งมันดีทุกแห่งเหรอ ธนาคารมีอยู่สัก 10 กว่าแห่งมันก็เจ๊งให้ท่านเห็น 
มันก็มีแต่ถามว่าท าสุจริตหรือเปล่า ท าตามระเบียบข้อบังคับหรือเปล่าไม่มีใครรู้ได้หรอกว่าท าวันนั้นมันก็ดีๆ อยู่และวัน
หลังมันไม่ดีใครรู้ได้ ผมท้าได้เลยว่าใครมาบริหารมันก็ต้องมีปัญหาแต่ท าตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือไม่ สุจริตหรือ
เปล่า โปร่งใสสะอาดไหมตัวนี้ส าคัญ แต่ถ้าถามว่าทุจริตหรือเปล่าถ้าคุณเห็นว่าใครทุจริตมีใต้โต๊ะฟ้องเลย อย่าไปกล่าว
อ้างเฉยๆ และผมก็ไม่ใช่ผู้พิพากษาที่จะมาท าอะไรให้ท่านหรอก เพียงแค่ผมท าอย่างไร คณะกรรมการของเราท า
อย่างไรโดยการน าของผมในขณะหนึ่งและเว้นวรรคไปบ้าง ประธานถัดไปมีคณะกรรมการดูแลเขาก็ท าตามระเบียบของ
เขาหมดก็เรียนอย่างนี้ ให้ผมด าเนินการตามวาระ ตามเรื่องราวที่เตรียมมาไหมจะได้ท าต่อไป ถ้ามาสะดุดตรงที่ถามตรง
นั่นก็ไม่จบหรอก เชิญครับ 
  นายเริงศักด์ิ  บุญบรรดาลชัย รองประธานกรรมการ ขออนุญาตตอบเรื่องคลองจั่นซึ่งคุณบุญชอบ
สงสัยมานาน ผมคิดว่าได้ตอบไปหลายครั้งและแกก็ไม่ค่อยเข้าใจหรืออย่างไรผมก็ไม่เข้าใจ 114 ล้าน ที่แถมไป ณ เวลา
นั้นการตัดสินใจในการบริหารนี้ การที่ต้องการจะเอาหลักทรัพย์ทั้งหมดมาครอบคลุม หนี้เงินฝากเงินกู้ที่เรามีอยู่ ถ้าเรา
ไม่แถม ณ เวลานั้นป่านนี้เราไมได้ที่ดินแปลงนี้มาเป็นบุริมสิทธ์ของเราเพียงคนเดียวหรอก เราใช้หลักการบริหารว่ามัน
ต้องมีอะไรบ้างนิดหน่อยเพ่ือให้ทุกอย่างมันลงเอย ถ้าเขาไม่ได้เงินไปและเขาไม่เซ็นสัญญา ณ วันนั้นที่ดินแปลงนี้มันไม่
ได้มาเป็นของเราและไม่รู้ว่าจะเป็นของใคร อันนี้ก็เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนไม่ได้มีอะไรพิเศษเลย 
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นายบุญชอบ  มีนาภา ผมเข้าใจที่ท่านพูด แต่ถามว่าสัญญาที่แถมเงินเขา 114 ล้าน มันเกิดทีหลัง  
1,000 ล้านแรก ใช่ไหม ใช้โฉนดฉบับเดียวกันใช่ไหม ในเมื่อโฉนดเรามีแล้วและอยู่กับเราแล้วยังบอกไม่เป็นบุริมสิทธิ์  
อีกหรือ สมมติคุณมีทอง 1 บาท เดินเข้าไปในโรงจ าน า ดอกต้นไม่ส่งและคุณบอกไปขอเพ่ิมโดยบอกว่าเอาทองเส้นนั้น 
เขาจะให้ไหม เขาให้หรือเปล่า คุณเป็นเจ้าของเงินคุณแถมเขาเพ่ืออะไรเพราะคุณไม่ได้พิจารณาถึงการท่ีเขาไม่ส่งเรา 
เขาติดหนี้เรามา 2 เดือน ส่ง statement ก็ไม่ครบ เงื่อนไขต่างๆ อันนี้มันขาดทั้งนั้น ขาดในการที่จะอนุมัติ ผมอยู่มา 
18 ปีผมก็พอจะรู้บ้างว่าอะไรมันควรอนุมัติและอะไรไม่ควรอนุมัติ เพราะอะไรถึงต้องอนุมัติให้เขาในราคา 100% ของ
หลักทรัพย์และยังต้องแถมเงินอีก ผมท าตัวอย่างไว้ในหนังสือวาระ 2 ซึ่งท่านก็ไปแยกออกจากเล่มนี้มีใครถือมาไหม  
ไม่มี เพราะท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องคลองจั่นเลย ท่านไปพูดเรื่องใหม่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือเรื่องของคลองจั่น  
ที่อยู่ในนี้ยังไม่จบ ท่านจะต้องเอาเล่มนี้มาแจก เพราะฉะนั้นจะบอกว่าผมไม่เข้าใจ ผมเข้าใจแต่ท่านสิไม่เข้าใจ 
  นายเริงศักดิ์  บุญบรรดาลชัย ก็เพราะสมองท่านแยกส่วนไปคนละส่วน คือ ณ เวลานั้นมีทั้งเงินกู้และ
มีทั้งเงินฝาก สมมติเงินกู้ 1,000 เงินฝากอีก 200 และต้องการเอา 200 มารวมกับ 1 ,000 จะท าอย่างไรให้เขาเซ็นใหม่
ให้มันรวมทีเดียว 

นายบุญชอบ  มีนาภา สมาชิก ถ้าใครมีหนังสือที่ผมถามว่าสหกรณ์เสียหายหรือยัง ท่านล าดับ 
เหตุการณ์ตามที่ผมเขียนและท่านจะรู้ว่าเขาควรอนุมัติหรือไม่  
  นายเริงศักดิ์  บุญบรรดาลชัย  สรุปว่าจะฟังชี้แจงหรือว่าชี้แจงเอง 
  นายปฐมพงศ์  บรรพบุรุษ  สมาชิกเลขที่ 263528 สังกัดคณะแพทยศาสตร์ และเลขานุการกรรมการ
ชุดที่ 49 ผมจะขอพูดบางอย่างให้สมาชิกในห้องประชุมนี้ฟัง การลงทุนของสหกรณ์เราต้องการได้รับการตอบแทนสูงสุด
ใช่ไหม ในการลงทุนนี้ส าหรับคลองจั่นจะมี 2 กรณี กรณีท่ี 1 คือเงินกู้และกู้สมัยผมเพราะผมเป็นคนไปท าสัญญาเองเลย 
1,000 ล้าน และก็จะมีเงินฝากซึ่งฝากมาก่อนนี้แล้วอยู่ตรงนั้นคือ 450 ล้าน เงินกู้ดอกเบี้ย 4.5 บาท ร้อยละ 4.5 แต่เงิน
ฝากร้อยละ 5.5 มันมีเงิน 2 กองตรงนี้ที่เราไปลงทุนไว้ เงินกู้เราท าสัญญาท าจ านองมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน แต่เงินฝาก
อีก 450 ล้าน นั่นไม่มีอะไรค้ าประกันเลย ณ วันที่เขาให้กู้ครั้งที่ 2 ถ้าผมเป็นกรรมการอยู่ตรงนั้นผมก็ให้กู้ ถามว่าท าไม
ให้กู้เพราะที่จะต้องเอาหลักทรัพย์นั้นมาครอบคลุมกับเงิน 450 ล้าน ซึ่งเป็นเงินฝากและมารวมดูแล้วเงินกู้ตอนนั้นหนี้
หายไปแล้วอีก 200 ล้าน เหลือ 800 จาก 1 ,000 เหลือ 800 และถ้าเกิดว่ามีปัญหาจริงๆ หลักทรัพย์มันครอบคลุม 
แต่ 800 ล้าน แต่อีก 450 ล้าน เราไม่มีอะไรที่จะไปครอลคลุมหนี้ตรงนั้นได้เลย ถ้าผมเป็นกรรมการอยู่ ณ วันนั้นผมก็
ต้องให้กู้เพ่ือที่จะเอาหลักทรัพย์นั้นมา ครอบคลุม หนี้สินทั้งหมด ซึ่งหลักทรัพย์นั้นพอและถ้าเกิดว่าเราจะขอให้เขาเอา
หลักทรัพย์ที่ดินมาค้ า 450 ล้าน ด้วยใครจะท า ผมเป็นลูกหนี้ผมก็ไม่ท า ในขณะที่เขาก็จะตาย แต่ถ้าเรามีเงินส่วนหนึ่ง
ให้เขาเพ่ือจะต่อลมหายใจให้เขาด้วยได้เขาก็ท าตามที่เราได้เห็นๆ กัน อันนี้ผมก็บอกว่าการลงทุนเราต้องการการตอบ
แทนสูงสุด ดังนั้นผมคิดว่าถ้าผมเป็นกรรมการอยู่ในชุดนั้นผมก็ท าอย่างนี้ ผมให้สมาชิกลองคิดกันดูให้ดีและก็เรียนท่าน
ประธาน ท่านประธานเก่งในการลงทุนท่านน่าจะชี้แจงว่าลงทุนตรงไหนที่จะท าให้เราได้ประโยชน์สูงสุด ขอบพระคุณ 
ประธานฯ ที่ให้ผม ได้พูด 
  นายอุดม  โชคศิริ   เลขที่สมาชิก 384591 อดีตเลขานุการประจ าปี 2555 – 2557 ต่อจาก 
คุณปฐมพงศ์ ในเมื่อสมาชิกต้องการรู้และทราบประเด็นจากคลองจั่นวันนี้ไม่มากก็น้อย ท่านสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม
หรืออาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่สงสัยและแคลงใจกัน ต่อจากปี 2551 ผมจะโยงนิดหนึ่งคุณปฐมพงศ์ เป็นเลขา 
ชุดนั้น 2551  รศ.ดร.บัญชา  ชลาภิรมย์ เป็นประธาน ผมก็มาต่อเนื่องปี 2556  - 2557 เกริ่นน าเลยว่าปัญหาคลองจั่น
ฝากกับโฉนดในยุค 2551 ไม่มีหลักทรัพย์อะไรมาค้ าประกันอันนี้เรียนให้ทราบ ผมรับประกัน เพราะผมเป็นอดีตเลขา
ต่อและหาความผิดเอาบอกว่าใครผิดใครถูก ไม่มีหลักทรัพย์มาค้ าประกันฝาก 450 ล้าน จากนั้นปล่อยกู้อีกก็ไม่มีอะไร
มาค้ าประกันเป็น 1,300 ล้าน และต่อจากชุดของผมในภาวะจ ายอมจะเรียนให้ทราบเป็นระยะได้ว่าในภาวะจ ายอมมา
ขอกู้เพ่ิมอีก 100 กว่าล้าน ประธานเรียนชี้แจงว่าถ้าไม่ให้สูญ แต่เราขอโฉนดเอามาได้ไหม ในมติกรรมการชุดของผม
บอกว่าจ ายอมคิดแล้วติดอีกจ ายอมต้องให้ปล่อยอีก 100 กว่าล้าน ที่ขาดแคลนที่หายไปและขอโฉนดกลับมาพวกผมจึง
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ยอม ถ้าไม่ยอมสูญ ในที่ประชุมพูดอย่างนี้ เรียนให้ทราบนิดหนึ่ง ขอบคุณ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมบอกจริงๆ ว่าปัญหาคลอง
จั่นเกิดขึ้นจากจะบอกว่าเลินเล่อไม่ได้ปล่อยกู้กับฝากถึง 2 ครั้งโดยไม่มีหลักทรัพย์นี้ ถ้าครั้งแรกถือว่าเลินเล่อ แต่อันนี้
มัน 2 – 3 ครั้งที่ผ่านมาผมถือว่าเจตนาหรือเปล่าผมไม่ทราบ สมาชิกคิดเอาเอง แต่ที่ผ่านมากระบวนการอย่างนี้เกิดขึ้น
ได้เพราะว่าเราสมาชิกทุกคนแม้กระทั่งผมเราขาดความรับผิดชอบในตัวเราของสมาชิกเราไม่เข้าประชุม ถ้าเราเข้า
ประชุมในมติทุกคนท าหน้าที่ของตัวเอง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกเข้าประชุมหยั่งเสียงเลือกตั้งหยั่งเสียงและประชุม
ใหญ่ท่านใช้สิทธิ์ของทา่น รับรองจะให้กระบวนการไหนมาจากเป็น 100 ก็สู้เราไม่ได้ เหตุการณ์ถึงเป็นแบบนี้ตามล าดับ 
ขอบคุณ  
  ประธานฯ ขอรบกวนสักอย่าง บอกอีกนิดหนึ่งหลักปฏิบัติเมื่อก่อนนี้ 70 กู้ 30 ฝาก หลักประกัน 
100% กติกาเป็นอย่างนั้นและตอนหลังมาถ้าหากว่าฝากอย่างเดียวก็ต้องฝากมีหลักประกันเต็ม 100 มันก็มีความมั่นคง
ของมันเป็นหลักอยู่แล้ว มันก็มีเหตุมีผลของมัน ผมจะกราบเรียนให้ทราบที่คณะกรรมการที่จะท าแผนเขามาปรึกษาเมื่อ
วันที่ 16 มิ.ย. นี้ได้มีข้อเสนอแนะไป เราอยากได้เงินเราคืนโดยเร็วและเขาบอกว่าที่ดินตรงนั้น 28 ไร่ 2 งาน 94 ตรว. 
มูลค่า ตรว.ละ 91,000 บาท ในราคาสมัยนั้นตอนนี้อาจจะเป็น 100,000 แล้วก็ได้และก็มี U Tower เป็นตึกอยู่ตรง
ข้ามกับ รพ.สมิติเวชตรงนั้นสูง 10 ชั้นและก็มี convention hall และก็มีโกดังสินค้าอยู่ข้างหลัง มูลค่าหลักทรัพย์นั้นถ้า
เอาราคาที่ประเมินตรงๆ มันก็ 100% แต่ท่านทราบใช่ไหมให้สมาชิกกู้ เราเอา 1.7 คูณกับพ้ืนที่ดิน เอา 1.7 คูณและก็
เอา 0.7 คูณกลับมันจะออกมาเป็น 1.19 เราลองเอา 1.7 x 0.7 = 1.19 ราคาท่ีเราเอามาใช้แค่ 1.00 ซึ่งจริงๆ แล้วก็เอา
ตามสมาชิกจะได้ 1.19 ซึ่งมันก็มากกว่าหลักทรัพย์อยู่แล้วเรียบร้อย เราไม่ได้โง่เง่าเต่าตุ่นก็ท าอย่างตรงไปตรงมาอย่าง
ถูกต้อง ทีนี้อยากจะเรียนต่อไปว่าที่แนะน าผู้ที่เขาท าตามแผนที่เป็นประธานปัจจุบันคือคุณเผด็จ มุ่ง ธัญญา ซึ่งเป็น
คณะกรรมการที่จะท าแผนปัจจุบันนี้ เขามาปรึกษาเราได้เรียนกันไว้ว่าอย่างไร ให้เขาไปขอแผนท าอย่างไร ขอให้ใส่ลง
ไปว่าทรัพย์สินที่จ านองไว้จุฬาฯ ให้มีโอกาสขายออกไปและก็เอาหนี้มาใช้จุฬาฯ เลยได้ แต่ถ้าไม่ขอเอาไว้ก็ท าไม่ได้ ผม
จะเรียนว่ามันเป็นอย่างไรที่เสนอแนะเขาเพราะมูลค่าหลักทรัพย์ตรงนี้มีคนจะซื้อ 1 ,800 ล้าน มันครอบคลุม หนี้สินอยู่
แล้วและก็ถ้าเขาเอาทิ้งไว้ ค่าเช่าของตึกนั้นกับ convention hall กับคลังสินค้ามันได้เท่าไร ได้เดือนละ 2,000,000 แต่
จ่ายดอกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เดือนละ 6 ,500,000 คุณคิดดูสิเขาฉลาดไหมล่ะที่จะท าอย่างนี้ ถ้าขายไปเขาก็ได้
มูลค่าของทรัพย์สินนั้นมากกว่าหนี้ที่จ่ายจุฬาฯ พร้อมดอก ยังเหลืออีก 200 – 300 ล้าน เอาไปใช้อย่างอ่ืนได้และก็ลดที่
ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยจุฬาฯ 6,500,000 และได้มาแค่ค่าเช่าแค่ 2,000,000 ก็ได้ก าไรมาอีก 4,500,000 เราเสนอแนะเขา
ไปเขาเห็นตรงนี้หรือเปล่าไม่ทราบก็บอกเขาไป อย่างนี้เราจะได้เงินเราคืนเร็วขึ้นไม่ต้องรอ 7 ปี -5 ปี + 1 + 1 อันนี้ก็
กราบเรียนว่าอันนี้ควรจะเป็นสิ่งที่พอสมควรพอฟังกันได้แล้วใช่ไหม อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะท าให้ดีที่สุดผมอยากจะ
ด าเนินการตามสิ่งที่ได้เตรียมมาตรงนี้ก็พอสมควรแล้ว คุยแต่เรื่องคลองจั่นเรื่องอ่ืนก็ไม่ต้องท าแล้ว ไม่ต้องรู้เรื่องแล้ว 
เรื่องใหม่ๆ 2 – 3 เรื่อง ท่านก็ต้องเห็นด้วยว่าเราท าอย่างไรเป็นอย่างไร ขออนุญาตที่จะด าเนินการไปตามที่ได้เตรียมไว้
ว่าให้ท่านได้ทราบข้อเท็จจริงว่าท าอย่างไร ท าถูกท าผิดเดี๋ยวท่านดูว่ามันเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับหรือไม่ผม
ด าเนินการได้ไหม เห็นด้วย อ.ปริญญา ว่าอย่างไรเชิญ 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์  ขอใช้สิทธิ์พาดพิงคือเรื่องของการประชุมหนังสือที่อยู่ในมือผมมีบุคคลลง
นามและบอกว่าประธานชั่วคราวเมื่อคราวที่แล้ว ผมท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวาระที่ 2 จริงๆ เรื่องของ  
การรายงานคลองจ่ันผมในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาการท าธุรกรรมและนิติสัมพันธ์ของคลองจั่น ผมจะต้อง
รายงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญซึ่งเราก็ได้รับรายงานไปแล้ว เมื่อเรารายงานไปแล้วปรากฏว่ามีข้อสงสัย มีข้อสอบถาม
และวันท่ีประชุมใหญ่นั้นมีวาระมากก็มีสมาชิกของเราเสนอว่าวาระนี้เนื่องจากมีคนสนใจมากก็เลย จริงๆ รายงานไป
แล้ว แต่ว่าข้อซักถาม ข้อข้องใจยังไม่ได้รับการตอบอย่างกระจ่างชัดก็มาประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 ซึ่งก็มี 2 วาระ ใน  
2 วาระนี้ก็สอดคล้องกับหนังสือที่ยื่นขอเปิดประชุม 2 วาระ บอกว่าในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.  
ที่คณะครุศาสตร์นั้นมีวาระการประชุม 2 วาระ ตรงนี้ข้อเท็จจริงตรงและก็มีบอกว่าผมขออนุญาตนิดหนึ่งว่าผลจากการ
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ชี้แจงรายงานนี้ของ ผศ.ปริญญา เป็นคุณแก่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นอย่างมาก ตรงนี้ผม
อยากจะเพ่ิมเติมว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นคุณต่อสหกรณ์ไม่ใช่คณะกรรมการ คือคณะกรรมการถ้าในผลการศึกษานั้น 
ถ้าเราพบว่ามีหลักฐานอันบ่งชี้ได้ว่าด าเนินการโดยขัดต่อระเบียบ ด าเนินการโดยไม่สุจริตและด าเนินการท าให้เสียหาย
เป็นรูปธรรม เราสามารถจะด าเนินการเอาผิดได้ แต่ในเมื่อนิติกรรมระหว่างสหกรณ์คลองจั่นกับสหกรณ์ออมทรัพย์  
จุฬาฯ ด าเนินการโดยผ่านกระบวนการของบอร์ดทั้ง 2 อย่างถูกต้องและก็ทรัพย์การจ านองนั้นกระท าการโดยชอบด้วย
กฎหมายก็คือ ตามที่กฎหมายก าหนดว่า จ านองต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินก็ถูกต้อง 
เพราะฉะนั้นสัญญาจ านองจึงเป็นสัญญาที่ไม่เป็นโมฆะสามารถบังคับกันได้ สัญญาจ านองคือสัญญาประกันการช าระหนี้ 
เพราะฉะนั้นผลของการศึกษาที่ผมได้ศึกษาวิเคราะห์และรายงานรวมทั้งกรรมการในชุดผมที่มีความเห็นต่างก็เป็นเรื่อง
ของความคิดที่อิสระ ซึ่งผมคิดว่าผลการศึกษาตรงนี้มันไปสอดคล้องกับกรณีที่คลองจั่นยื่นเข้าแผนฟ้ืนฟูกิจการ ไป
สอดคล้องข้อมูลไปสอดคล้องกัน เพราฉะนั้นผมเชื่อว่าการชี้แจงผลการศึกษานี้เป็นคุณต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ แต่ในนี้
บอกว่าเป็นคุณแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะอคติ หรือมโนไปนิดหนึ่ง ทีนี้อีกส่วนหนึ่งในหนังสือที่
ขอเรียกประชุมใหญ่ 3 หน้านี้มีชื่อผมอยู่ 7 ต าแหน่งให้ความส าคัญมากเลย แต่มีต าแหน่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่ผมยอมรับ
ได้ก็คือว่าวาระการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 นั้นมี 2 วาระตรงกันและก็วาระที่คิดว่าข้อมูลมโนนิดหน่อยก็คือว่าผล
การศึกษารายงานของผมเป็นคุณต่อกรรมการ จริงๆ ผมศึกษากรรมการเป็นใครและหน้าตาอย่ างไรผมไม่เคยสนใจ 
สนใจว่าสหกรณ์องค์กรจะต้องอยู่ ผมถือว่าถ้าท าโดยมีอ านาจให้กระท าเพราะว่าคณะกรรมการด าเนินการนั้นได้อ านาจ
ในการบริหารมาโดยถูกต้องถือว่ามี อ านาจ ในการตัดสินใจด าเนินการและตามมาตรา 62  
  ประธานฯ อาจารย์เอาพอสมควร 
  ผศ.ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์ ตรงนี้จะช่วยให้สมาชิกได้เข้าใจ เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น อันนี้เป็น
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์สามารถฝากหรือลงทุนได้ ไม่ว่าจะไปฝากในชุมนุม
สหกรณ์ ไม่ว่าจะไปฝากในธนาคาร ซื้อหลักทรัพย์ ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์เป็นเรื่องท าได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท าไปผมถือ
ว่ามันไม่ได้ขัดต่อกฎหมายและผลการศึกษาของผมก็ไม่พบว่ามีการกระท าที่ขัดต่อกฎหมายอันนี้คือข้อเท็จจริง ทีนี้ใน
การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 มีการอ้างบอกว่าในการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 ผศ.ปริญญา ผ่องผุดพันธ์ ได้รวบรัดปิด
การประชุมท่ามกลางเสียงคัดค้านของสมาชิก ไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายต่อที่ประชุม ทั้งๆ ที่ในวันนั้นในที่ประชุม
ประชุมกันยังไม่ถึง 3 ชม. วาระเดียว 3 ชม. โดยที่อ านาจปิดประชุมและขอมติที่ประชุมของ รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา 
ซึ่งนั่งอยู่ในที่ประชุมดังกล่าวด้วย การปิดประชุมจึงไม่ชอบด้วยข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ข้อที่ 49 ผมก็
ตามไปดูว่าข้อบังคับของสหกรณ์ข้อที่ 49 นี้ คนเขียนอันนี้แสดงว่าอ่านกฎหมายแล้วไม่เข้าใจ ข้อบังคับข้อที่ 49 นั้นเป็น
การพูดมาซึ่งการได้มาซึ่งประธานของที่ประชุม ไม่ได้พูดถึงเรื่องการที่ประธานอยู่ แต่มอบหมายให้ตัวแทนด าเนินการ 
ผมถือว่าผมด าเนินการวันนั้นด าเนินการภายใต้ตัวการและตัวแทนตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง สัญญา
ตัวแทนคือสัญญาซึ่งให้บุคคลหนึ่งเรียกว่าตัวแทน มีอ านาจท าการแทนบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าตัวการและตกลงจะท า
การนั้น เพราะฉะนั้นข้ออ้างดังกล่าวนั้นผมถือว่าพาดพิงที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงก็ท าให้เกิดความเข้าใจผิดว่าการ
ประชุมนั้นปิดประชุมโดยไม่ชอบอันนี้คือข้อกฎหมาย ผมท าภายใต้กรอบเพราะกฎหมายใช้ค าว่ามีอ านาจท าการแทน  
ผมถือว่าวันที่ผมปิดประชุมนั้น อ.สวัสดิ์ ซึ่งเป็นประธานในวาระที่ 1 ผมเป็นประธานในวาระที่ 2 และไม่มีวาระที่ 3 ซึ่ง
มันแตกต่างจากการประชุมสามัญเขามอบให้ผมเป็นประธาน พอผมท าหน้าที่เสร็จผมก็โยนให้ประธานคนเดิมซึ่งเขามี
วาระอ่ืนๆ อยู่ แต่วันนั้นมีแค่ 2 วาระ เพราะฉะนั้นโดยข้อกฎหมายตามที่ผมอ้างกับข้อระเบียบที่ผู้ขอเปิดอ้างนั้นข้อมูล
ไม่ตรงกัน ผมถือว่าผมมิได้ท าการที่ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด ผมมีอ านาจปิดประชุมและวันที่ผมปิดประชุมนั้น  
อ.สวัสดิ์ ก็นั่งอยู่ด้วย ถ้าจะมีการคัดค้าน อ.สวัสดิ์ สามารถโต้แย้งได้แต่ว่า อ.สวัสดิ์ ก็ไม่ได้คัดค้านโต้ แย้งใดๆ ก็ถือว่า 
เป็นเรื่องซึ่งยอมรับหรือให้สัตยาบัน เพราะฉะนั้นการปิดประชุมในวันนั้นก็ชอบโดยกฎหมาย ขอบคุณ 
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  ประธานฯ ชี้แจงสบายใจแล้วใช้ไหม เชิญสมาชิก 
  นางสุภาพรรณ  รัตนาภรณ์  ข้าราชการบ านาญ สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คือดิฉันมา
วันนี้ก็ด้วยความที่อยากรู้ความเป็นไปของเงินที่เราปล่อยไปว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นอย่างไรของแต่ละอัน เพราะดิฉันมี
เวลานิดเดียว เพราะฉะนั้นอยากจะให้อาจารย์ช่วยสรุปว่าสรุปแล้วแต่ละอันที่เราปล่อย เราได้อะไรคุ้มกลับมาไหมและ
จะเกิดความเสียหายกับสหกรณ์อย่างไร เราจะไม่พูดถึงความหลังที่มันเกิดข้ึนไปแล้วเพราะมันแก้อะไรไมได้แล้ว ก็อยาก
เดินหน้าว่าตอนนี้ ณ วันนี้เราอยู่ในฐานะได้เปรียบหรือเสียเปรียบในแต่ละกรณี เราจะได้เงินคืนเท่าไรและเราจะ
เสียหายเท่าไร ช่วยสรุปตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าเสร็จแล้วดิฉันจะขอไปแล้ว ขอบคุณ 
  ประธานฯ กราบเรียนอย่างนี้ ผมจะด าเนินการในธุรกรรมท่ีเงินฝากเงินกู้กับสหกรณ์การเกษตร 
หนองจอกกราบเรียนอย่างนี้ ผมเรียนว่ามันมีระเบียบข้อบังคับเดี๋ยวผมจะสรุปขั้นตอนเลย เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรแล้ว
ส าหรับคลองจั่น แล้ว เรามีหลักประกันคุ้มครองป้องกันเรียบร้อยและก็ไม่เสียหายเลย ทั้งต้นและดอกไม่เสียหาย อันนี้
เป็นแห่งเดียวที่เป็นเจ้าหนี้ของคลองจั่นที่ได้ประโยชน์เต็มที่ ที่มาที่ไปมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ถ้าเงินฝากไม่มี
อะไรคุ้มครองก็เอาเงินฝากกลายเป็นเงินกู้รวมเป็นก้อนแล้วและมีหลักประกันคุ้มครอง ครอบคลุม คุ้มค่า เราก็มีสิทธิ
เหนือเจ้าหนี้รายอื่นหมด เขาจะเอาเราไปแฮร์คัตก็ไม่ได้ เอาเราไปแบ่งคนอ่ืนก็ไม่ได้ มันเป็นของเราโดยแท้ 100% และ
ที่กราบเรียนเมื่อกี้เสนอแนะไปกรรมการฟ้ืนฟูบอกให้เขาเติมไปด้วยว่าขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ได้ ซึ่งแม้จะจ านองไว้
จุฬาฯ ขายไม่ได้ ขายให้ได้ก าไรและเอาเงินมาคืนเรา อันนี้ถ้าเขาท าตามนี้ก็จะได้เกิดประโยชน์กับเขาด้วย ธรรมดาก็
ต้องเสียดอกจุฬาฯ เดือนละ 6,500,000 ถ้าเขาขายและได้เงินค่าเช่ามาแค่ 2,000,000 ขาดทุนไปเปล่าๆ 4,500,000 
ต่อเดือน ถ้าเขาท าอย่างที่เราเสนอแนะที่เขามาหา ถ้าเขาใส่ไปในแผนเขาก็ท าการขายได้และก็มาเคลียร์หนี้เราได้ เรื่อง
คลองจั่น 100% 1,000% เราไม่ได้เสียเปรียบอะไรเลย แต่แน่นอนแต่ละครั้งๆ เป็นฝากบวกกู้ เพราะกู้ 70 ฝาก 30 
ตอนนี้เอาไปกู้เต็ม 100 ฝากไม่ใช่ไม่มีอะไรค้ าเลยก็ค้ าเรียบร้อยแล้ว มันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเพ่ือความมั่นคง
ของสหกรณ์เราไม่เสียเปรียบเขาประเด็นอย่างนี้ แต่คิดได้สารพัด แต่อย่าลืมถ้าเราไม่ลงทุนปล่อยกู้อย่างที่เป็น ไม่มีทาง
ที่จะกู้ดอกเบี้ยถูกๆ ปีที่แล้วปันผล 6.10 บาท ดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยคืนไปแล้ว 48% เหลือ 2.60 บาท มีสหกรณ์แห่งไหน
ในประเทศไทยไหมกู้แล้วได้ก าไรมีไหม ถ้าไม่ท าธุรกิจนี้เลย ไม่ไปให้ใครกู้ ไม่เสี่ยงอะไรเลยก็ปล่อยกู้ต่อสมาชิกเท่านั้น 
ปันผลก็จะ 6.10 บาท เงินกู้ก็ต้อง 7 บาทกว่า อันนี้คือสิ่งที่เราท ามาและบางอย่างก็มีเสี่ยงบ้าง แต่เสี่ยงที่รับได้ เสี่ยง
ไม่ได้เกิดการเสียหาย อันนี้เป็นสิ่งส าคัญไม่อย่างนั้นเราก็ไม่เติบโตมาขนาดนี้หรอก การลงทุนของเราขาดทุนทุกบาททุก
สตางค์ที่ให้สมาชิกกู้แต่ไปลงทุนที่อ่ืนที่ได้ก าไรมา รับดอกเบี้ยจากสมาชิกแค่ไม่เกิน 14% ของรายได้รวม 86% จากการ
ลงทุน ลงทุนสารพัดอ่ืนๆ ตราสารหนี้ ทุนที่ท าไปเราก าไรมาทั้งสิ้น แต่ตรงนั้นไม่มีใครมาชื่นชมบอกกล่าว แต่พอ
ผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ และก็ไม่ใช่เสียหายมาก หนี้สงสัยจะสูญยังไม่ทันสูญเลยโวยวายอุตลุด อันนี้คือประเด็นอาจจะ
น้อยใจเหมือนกันที่ท างานนี้ ท าดีไม่ชม แต่พอผิดนิดหน่อยก็ด่าเลย ทั้งๆ ที่อยู่ในกรอบตามอ านาจที่ท าได้ ทีนี้ผมจะขอ
ไปในกรณีของหนองจอกต้องเร็วกว่าเดิมแล้วผมอ่านทุกบรรทัดตายแน่ ผมจะเรียนสรุปอย่างนี้ในเบื้องต้นเมื่อปี 2552 
เราเอาเงินไปฝากประเภทออมทรัพย์ ที่ฝากออมทรัพย์ เพราะเราถอนต้นได้ คือถ้าฝากประจ าคือประจ าทั้งปีถอนไม่ได้ 
ถ้า 1 ปีแล้วครบก าหนดฝากต่อเรากินเฉพาะดอก แต่ถ้าฝากออมทรัพย์เราสามารถถอนต้นได้เรื่อยๆ แต่ครั้งแรกจะเป็น
อย่างนี้เรามีหลักเกณฑ์ว่าถ้าฝากอย่างเดียวตอนแรกไม่มีหลักประกัน ตอนหลังเราก็ใช้หลักประกัน ถ้ามีฝากกับกู้รวมกัน 
เรากู้ 70% และ 30% ไปครอบคลุม เงินฝากจะฝากไม่เกินยอดนี้ ตอนแรก 16 ก.ค. 2552 เราฝาก 5 ล้าน ถึง มี.ค.
2553 เราก็ฝากอีก 10 ล้าน นี่เป็นการฝากและฝากต่อ การเคลื่อนไหวการเงินอยู่ในเอกสารด้านหลังหน้า 5 บอกว่าวัน
ไหนส่งต้น ส่งดอก เราถอนต้นทีละ 500,000 หักไปตามนั้น ที่บอกว่าฝากออมทรัพย์เราถอนต้นได้ก็จะต้องลดลงมา 
พอครบก าหนดต้นคืนหมด ดอกก็เก็บได้ตามเวลาเหมือนเราฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ให้ดอกปีละ  
2 ครั้ง กลางปีกับสิ้นปี ของเขาสิ้นปีจ่ายหนเดียวแต่ดอกเบี้ยเขามีก าหนดไว้ร้อยละ 5 หรือ 5.5 แล้วแต่กาลเวลา ต่อมา
เป็นเรื่องเงินกู้ก็มีหลักประกันถ้าดูหน้าต่อๆ ไปจะเห็นว่าเรามีหลักทรัพย์ มีโฉนด ค้ าประกัน หน้าที่ 2 วันที่ 30 ม.ค.
โฉนด 2 โฉนด มูลค่า 19 ล้านเศษ สิ่งปลูกสร้างรวมแล้ว 40 ล้าน เราให้เงินกู้เขาไป 50 ล้าน คิดให้ถูกคือโฉนด 19 ล้าน
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ต้องคูณด้วย 1.7 และมารวมกับหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และคูณด้วย 0.7 ลงมา ยอดเงินนี้ไม่ได้ปรากฏในนั้น
พบว่าเราต้องปล่อยกู้ไป เพราะเงินตรงนั้นเป็น 51 ล้านเศษ เราให้เขา 50 ก็อยู่ในเกณฑ์ ผมพูดโดยรวมและ 1 มิ.ย.52 
มีหลักประกันเพิ่มขึ้นและมีอสังหาริมทรัพย์เพิ่มข้ึนอีก 3 รายการ หน้า 2 ด้านล่าง จะพบว่าหลักประกันเอา 1+2   
1 คือโฉนดคูณด้วย 1.7 จะได้ 20 กว่าล้านจะกลายเป็น 34 ล้านเศษ บวกอสังหาริมทรัพย์อีก 85 ล้าน รวมแล้ว 99 
ล้านเศษ คูณ 0.7 จะออกมา 69 ล้าน เราให้ไป 58 ล้าน นี่ยกตัวอย่าง อันนี้จะเดินตามกติกาที่เราก าหนดไว้ในระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่เป็น และ 7 ธ.ค. 2553 ในเอกสารหน้า 4 สิ่งที่เพ่ิมเติมอีกเป็น 12 รายการ จะเห็นแค่ 8 รายการ 
อสังหาริมทรัพย์ 81 ล้านเศษ แต่โฉนดที่ดินเพ่ิมอีกโฉนดหนึ่งเป็น 21 ล้าน หน้า 4 จะมีเอามาคูณกับ 1.7 และบวก
อสังหาริมทรัพย์อีก 81 ล้านเศษ และคูณด้วย 0.7 จะออกมาเป็น 74 ล้านเศษ แต่เราให้กู้ไป 70 ล้าน ก็แล้ว ต่อมาการ
ช าระหนี้ก็เกิดปัญหาถูกทวงถามเพราะเกษตรหนองจอกเปลี่ยนคณะกรรมการบ่อยและเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ใน
กทม. มีส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 กับ 2 เราอยู่ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พ้ืนที่ 1 แต่เกษตรหนองจอกอยู่พื้นที่ 2 เกิดปญัหาในเรื่องคณะกรรมการเลือกตั้งหลายครั้งก็เป็นปัญหา คนใหม่เข้ามาก็
ฟ้องกันไปมาไม่รู้จบ เราก็เกิดปัญหาว่าตกลงใครเป็นกรรมการกันบ้างตอนนี้ เราให้กู้ 70 ล้าน ส่งมาแค่ 500,000 เหลือ 
69,500,000 อยู่ในหน้า 4 ข้อ 8 เราก็ต้องฟ้อง เพราะเขาผิดนัดช าระหนี้ไม่ว่ากรรมการชุดไหนจะดูแลท าการก็ว่าไป 
ฟ้องสืบพยาน ศาลพิพากษาให้จ าเลยช าระหนี้ก็ด าเนินการเสร็จแล้วออกมาว่าเขาต้องช าระหนี้เรา กรรมการชุดเก่าของ
สหกรณ์หนองจอกเขายื่นอุทธรณ์ก็ต้องว่ากันต่อไป เมื่อ 18 พ.ค.2558 จะต้องมีการพิจารณาว่ายื่นอุทธรณ์จะนัดพยาน 
จ าเลยก็ว่ากัน และพิพากษาออกมาอย่างไรยังไม่ทราบ ต้องรอ ถามว่ารอท าอย่างไร เราก็ตั้งหลักบัญชีตามที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์เขาบอกไว้ เราต้องตั้งหนี้สงสัยจะสูญและหลักประกันที่ผมเรียนสักครู่ หลักประกัน 105 ล้าน คูณ 0.7 ได้ 
74 ล้าน แต่หนี้แค่ 69.5 ล้าน มันก็คุ้ม และราคาหลักทรัพย์ก็ขึ้นราคา แต่อสังหาริมทรัพย์อาจจะเสื่อมราคา เอามาหมด
อาคารส านักงาน สถานีบริการปั๊มน้ ามัน ร้านค้า CPU ศูนย์อาหาร โกดังเก็บปุ๋ย ตลาดนัด ส านักงานตลาดกลาง
จ าหน่ายปุ๋ย คาร์แคร์ คือสหกรณ์การเกษตรเขาท าธุรกิจมากมาย และมีห้องเช่า มีหอพัก 5 ชั้น และมีเช่าร้านจ าหน่าย
จักรยานยนต์ ทุกอย่างเอามาหมดเขาไม่มีอะไรเหลือเอามาค้ าประกันหมด ตรงนี้ตั้งหนี้สงสัยจะสูญตามกฎหมายก็ตั้ง
เรียบร้อยแล้ว ไม่เข้าเนื้อเราแล้วเข้าใจไหม แต่เมื่อไรขายทอดตลาดได้เราก็ได้ ก าไรเราไม่ได้ต้องเอาต้นกับดอกที่เหลือ
ต้องคืนเขาไป เราไม่ใช่เอาเกินที่ได้ก าไร กราบเรียนเรื่องขายทอดตลาดแล้ว กรมบังคับคดีเขาออกมาว่าเมื่อก่อนประมูล 
4 ครั้งจะเหลือ 50% และตอนนี้เหลือ 70% ก็ 74 ล้าน ไม่เป็นปัญหาใดๆ ขอเรียนสรุปถามว่าสหกรณ์นี้เป็นอย่างไร เรา
ด าเนินการตามกฎหมายครบถ้วนและตามหลักบัญชีก็ตั้งหนี้สงสัยจะสูญไปเรียบร้อยไม่กระเทือนก าไรอีกต่อไป แต่ยังอยู่
ในศาลอุทธรณ์ต่อไปอาจจะฎีกาก็ได้ ถ้าเป็นฎีกาก็จบเราจะได้ขายทอดตลาดและเอาทั้งต้นและดอกมา อันนี้แจ้งให้
ทราบเกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตรหนองจอก  

การท าธุรกรรมกับสหกรณ์เคหะสถานนพเก้ารวมใจ จ ากัด จะเรียนว่าตรงนี้มีเงินฝากทั้งหมด ไม่มี 
เงินกู้ เงินฝากมีบางส่วนใช้หลักประกันและหลักประกันทยอยเข้ามา มีตารางฝาก-ถอนเงิน หน้า 11 น าฝากตั้งแต่ 
ปี 2555 วันที 27 ส.ค. น าฝาก 100 ล้าน ฝากประเภทออมทรัพย์ วันที่ 28 ก.ย. ถอนออกมา 1 ล้าน เหลือ 99 ล้าน 
และฝากใหม่วันที่ 29 ต.ค. อีก 195 ล้าน ที่ฝาก 100 และ 195 มีหลักประกัน อยู่ในหน้า 9 จะมีโฉนดต่างๆ ที่เขียนไว้ 
ยกตัวอย่าง 21 ส.ค. มีที่ดินที่ไหน โฉนดเลขที่เท่าไร มีกี่ไร่ ราคาซื้อขายที่ดิน ที่ดินเปล่าไม่มีอาคาร ตอนนี้เขาท าเป็น
บ้านจัดสรรก็มีอาคารบนที่ดินน้ัน มูลค่าก็เพ่ิมข้ึนเพราะตอนแรกเป็นท่ีนา ตอนหลังถมเรียบร้อยและปลูกบ้าน สร้าง
เรือนขาย เป็นบ้านจัดสรรมูลค่าก็เพ่ิม เพราะสิ่งที่อยู่บนที่ดินนั้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา เพราะถ้าหากว่าเกิดการบังคับ
จ านองเราจะได้ตรงนี้ ตอนแรกมูลค่าซื้อขายเบื้องต้น ที่ดินเปล่าที่เป็นที่นา 104 ล้านกว่า เราให้ไป 100 ล้าน ต่อมา
วันที่ 24 ต.ค.2555 หลักทรัพย์เพ่ิมขึ้นเป็น 198 ล้านกว่า ย้ าอีกทีว่าที่ดินเปล่าไม่มีบ้านเรือนตอนนี้มีบ้านจัดสรรสร้าง
บนที่ดินนั้นแล้วมูลค่าเพ่ิมขึ้นแล้ว ไม่ได้คูณ 1.7 ไม่ทอน 0.7 ออกมา เพราะทอนมาราคาจะมากกว่า เพราะ 1.7 คูณ
และตีกลับมาที่ 0.7 จะได้ 1.17 นี่ราคา 1.00 ยังได้ 198 ล้าน เราฝากแค่ 195 ดูหน้า 11 ฝาก 195 ก็กลายเป็น 294 
และวันที่ 31 ต.ค. เราถอนมา 1 ล้านบ้าง 2 ล้านบ้าง เรื่อยๆ มา วันที่ 1 มี.ค.56 ถอนมา 54 ล้าน ก็ลดเหลือ 231 ล้าน  
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เราฝาก 300 ล้าน วันที่ 19 มี.ค.2556 ในข้อ 10 ดอกเบี้ยที่เราได้ 6% ธรรมดา 5.5% ระยะเวลาฝาก 6 เดือน อีก 300 
ล้าน มาดูตารางหน้า 11 ฝากอีก 300 เป็น 531 เราก็รับเงินต้นและดอกเบี้ยออกมา 2 ล้าน เหลือ 527 ตอนหลังฝาก
วันที่ 23 พ.ค.จ่ายเงินกู้ 200 ล้าน กลายเป็น 727 และถอนมาจนเหลือ 715 สุดท้ายวันที่ 27 พ.ย.2556 น าเงินไปฝาก
อีก 200 ล้านเป็น 915 อันนี้เป็นตัวสุดท้ายที่อยู่กับเขา ระยะเวลาฝาก 24 เดือน ดอกเบ้ีย 6% จ่ายดอกทุกวันท าการ
สุดท้ายของเดือน มี.ค. กราบเรียนให้ทราบว่าดอกเบี้ยยังค้างอยู่ประมาณ 70 ล้าน แปลว่ารวมแล้วยังติดหนี้เราต้องฟ้อง 
ขั้นตอนที่เขายังไม่ผิดนัดเพราะดอกจ่ายสิ้นปี 915 ล้าน รวมดอกอีกประมาณ 70 ล้าน เพราะดอกเบี้ยร้อยละ 6 ก็ 50 
กว่าล้าน มีดอกเบี้ยปรับด้วย ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนจะถอนเงินฝากคืน ไม่อย่างนั้นถ้าเขาผิดนัดเราก็เอาหลักทรัพย์ที่ค้ า
ประกันมูลค่าเกิน 915 ล้าน แน่นอน จะได้ต้นและดอกคืนแน่นอน นั่นเป็นสรุปของนพเก้ารวมใจ  

การท าธุรกรรมกับมงคลเศรษฐี เรามีการฝาก 200 ล้าน ระยะเวลา 12 เดือน หน้าถัดไป เราจะถอน 
เงินต้นทีละ 200,000 และถอนดอกเบี้ยมา 821,000 กว่าบาท ลดไปเรื่อยๆ ตอนแรกดีเพราะดอกได้คืนหมด มันดีไม่
นานก็เป็นปัญหา จะพบว่าดอกเบี้ย 900,000 จะถอนได้แค่ 100,000 ตอนนี้เกิดปัญหาแล้ว ประธานที่นี่บอกว่าเป็นคน
เดียวกับเครดิตยูเนียนคลองจั่น อันนี้ก็ใช่ แต่คนที่เป็นประธานเครดิตยูเนียนคลองจั่น นายทะเบียนถอดถอนไปแล้ว เขา
ก็เป็นประธานเครดิตยูเนียนมงคลเศรษฐีไม่ได้ ต้องมีคนอ่ืนมาท าหน้าที่ ถ้าดูมาเรื่อยๆ จะพบว่า 28 ก.พ.2558 เงินต้น
และดอกเบี้ย 5 มี.ค.2558 เงินต้น 200 ล้าน ดอกเบี้ย 15,400,000 กว่าบาท รวมทั้งสิ้น 215 ล้านบาท ตรงนี้ถึง
ขั้นตอนที่คณะกรรมการด าเนินการ เราท าหนังสือแจ้งว่าให้น าเงินฝากให้ทางสหกรณ์เรา ทวงคืน อยู่ในขั้นตอนทาง
กฎหมายอยู่ หนี้สงสัยจะสูญยังไม่ได้ตั้งออกไปชัดเจน เพราะการตั้งดอกเบี้ยเงินกู้กับเงินฝากมันขึ้นอยู่กับกรมตรวจบัญชี
สหกรณจ์ะมีค าสั่งมาว่าให้ท าอย่างไรได้ ปีที่ผ่านมาเรื่องคลองจั่น ดอกเบี้ยที่เราติดอยู่ 80,900,000 ตอนแรกบอกว่าเงิน
ก้อนนี้ต้องตั้งเวลาจัดสรรก าไรสุทธิ ไม่ให้จัดสรรเป็นปันผลที่เฉลี่ยคืน ให้ตั้งเป็นทุนเพ่ือทุนสะสมสักอย่างเพ่ือไม่ให้เอา
เงินที่ไม่ได้มาจริง เพราะดอกเบี้ยที่ได้มันได้แต่ตัวเลขไม่ได้ตัวเงิน เขาก็ไม่ให้ท าตามหลักบัญชีไม่ให้ท า ไม่ให้เอามา
จัดสรร ตอนหลัง 19 ม.ค.2558 ผมยังไม่เข้าท าหน้าที่แต่เป็นที่ปรึกษาก็มองเห็น เขาให้ตั้งเป็นหนี้สงสัยจะสูญเลย 80.9 
ล้าน มีเศษ แต่ไม่ต้องตั้ง 100 ก็ได้ เนื่องจากปีที่แล้วเราก าไร 1,100 กว่าล้าน ตัดไปแล้วเหลือ 1,036 ล้าน ถ้าจ าไม่ผิด 
ตรงนี้เราก็จัดสรรได้ ปันผลก็ได้ 6.10 เฉลี่ยคืน 48% เราก็ไปได้อย่างดี เราตัดหมดเลยเพ่ือไม่เป็นปัญหา แต่ปี 2556 
ค้างอยู่ 36 ล้าน ซึ่งเป็นของเก่าไม่ใช่ปีที่ผ่านมาแต่ของเก่ายังติดค้างอยู่ยังไม่ตั้งหนี้สงสัยจะสูญ ปีใหม่ด าเนินการมาแล้ว
ยังไม่ถึงสิ้นเดือน มิ.ย.ไม่ทราบว่านายทะเบียนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะให้ท าอย่างไร ถ้าให้ท าอย่างไรก็ท าตามนั้น ถ้า
ต้องตั้งหนี้สงสัยจะสูญอีกเราจะต้องท าให้ก าไรลดลงจากเป้าหมายแต่อย่าลืมว่าคณะกรรมการชุดปัจจุบันต้องท ามาหา
กินอ่ืนให้ได้ดอกเบี้ยมากขึ้น ก าไรจากที่อ่ืนไม่ใช่ก าไรจากสมาชิก ดอกเบี้ยเงินกู้ของสมาชิกจาก 5% มาให้เลือก 3% ก็
ได้ 4 ก็ได้ 4.75 ก็ได้ อยู่ที่ร้อยละ 5 ลดมาเหลือร้อยละ 3 ดอกหายไป 40% เพราะ 5 บ. เหลือ 3 บ. กู้ 600,000 เสีย
ดอกปกติ 2,500 ต่อเดือน เหลือ 1,500 มันหายไป 1,000 ต่อเดือน ตรงนี้ประโยชน์ก็ให้กับผู้กู้แต่กรรมการต้องไปหา
รายได้อ่ืน เราประกาศให้สหกรณ์ทั้งหลายเขามากู้เราโดยอัตราดอกเบี้ยเท่าไร ลดจาก 5.50 ส่งช าระได้ 180 เดือน 
เหลือ 4.50 ผ่อนช าระใน 50 เดือน แปลว่าเอาไป 100 ล้าน ต่อสหกรณ์จะต้องส่งคืนเงินต้นเรา 2 ล้าน ดอก 4.5 ท า
อย่างนี้เพ่ืออะไร เพ่ือแข่งกับธนาคารตอนนี้ธนาคารปล่อยเงินกู้สหกรณ์เป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน 4.75 เราต้องชนะเขา 25 
สต. ปรากฏว่าเดือนที่ผ่านมา มากัน 24 สหกรณ์ และไม่อนุมัติ 3 สหกรณ์ ถ้าไม่ดีเราก็ไม่ให้ต้องดูความมั่นคงของเรา
เป็นหลัก ได้ 21 สหกรณ์ จะปล่อยเงินกู้ได้ 1,700 กว่าล้าน ตอนนี้กรรมการต้องออกไปเซ็นสัญญาทั่วประเทศทุกคน 
บางคนก็มาเซ็นสัญญาที่นี่ เดือนนี้จะมีเงินกู้เพ่ิมขึ้นเราจะได้ค่าตอบแทนสูงเพราะเรามีตราสารหนี้ทั้งหลายที่เป็น
พันธบัตร หุ้นกู้ เอาไปค้ าประกันที่เราจะกู้จากธนาคารทั้งหลาย 7 ธนาคารที่เรามี เริ่มจาก ธนาคารกรุงเทพ ไปจน
ธนาคารธนชาติ ท่านทราบไหมว่าเราเอาพวกนี้ไปไว้กับเขา เรากู้ด้วยอัตราดอกเบ้ียถูกมากๆ 2.33 บาท และปล่อย 
4.50 บาท ก าไร 2.17 บาท ยังมีวงเงินเหลืออีก เราเพิ่งกู้มาประมาณ 7,000 ล้าน เราสามารถกู้เต็มที่ได้ 13,900 ล้าน  
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แต่เราเก็บไว้รักษาสภาพคล่องด้วย 10% ประมาณ 1,400 ล้าน ลดแล้วจะต้องเหลือ 12,500 เราต้องรักษาตัวไม่ให้
สมาชิกตื่นตูมมาถอนเงิน ตอนนี้ไม่ตื่นตูมใดๆ แล้ว เรียนมาเพ่ือทราบ ท่านคงเข้าใจสถานการณ์ที่เรามีข่าวออกไป เงิน
ฝากเข้ามา 614 ล้าน เดือนละประมาณ 100 ล้าน แต่ส าหรับหุ้นเข้ามาทั้งปี ปีที่แล้ว 750 ล้าน ปีนี้ครึ่งปีแต่ มิ.ย.ยังไม่
จบ จะได้ประมาณ 370 ล้าน เงินหุ้นเยอะอยู่แล้วเพราะปันผลดี ไม่เสียภาษี 6.10 บาท ผมเรียนตรงนี้เราต้องท ามาหา
กินที่อ่ืนไม่ใช่ท าจากสมาชิก ลดดอกเบี้ยสมาชิกเพ่ือเขาจะได้อยู่ได้ไปรอด กู้ที่ไหนไม่ได้หรอกดอกเบี้ย 3 บ. เฉลี่ยคืน 
5% เหลือ 2.85 ถ้ากู้ร้อยละ 4 เฉลี่ยคืน 30% 1.20 บาท เหลือ 2.80 บาท ถ้ากู้ 4.75 บาท เฉลี่ยคืน 42% จะเหลือ 
2.75 บาท สวัสดิการมหาวิทยาลัยดอกเบี้ยก็ไม่ต่ าเท่าที่เราเป็น เราดูแลสมาชิกผู้กู้เต็มที่แต่กรรมการต้องเหนื่อยที่จะไป
หาเงินออกดอกออกผลที่อ่ืนให้ได้ผลตอบแทนมากขึ้นเพ่ือก าไรปีนี้จะได้เกิน 1,000 ล้าน และจ่ายปันผลอยู่ประมาณ 
6% กราบเรียนเพื่อทราบ เอกสารประกอบทั้งหลายก็มี ระเบียบและหลักเกณฑ์ก็มี ท่านพิจารณาว่าเราได้ท าผิดหรือถูก 
อย่างไร ถ้าทราบว่าเราทุจริตมีใต้โต๊ะ ฟ้องได้เลย และใครท าผิดคนนั้นต้องรับผิดชอบไป แต่ถ้าท าตามระเบียบข้อบังคับ
ตามหลักเกณฑ์ถือว่าท าได้ถูกต้อง เมื่อ 2 วัน กรมตรวจบัญชีพาสหกรณ์อ่ืนมาดูงานเรา เพราะงานของเราได้รับโล่เป็น
สหกรณ์ดีเด่นทางบัญชีดีเด่น ผมเรียนครบถ้วนแล้ว ขอบคุณครับ 
  นางสุวดี  ธนประสิทธิ์พัฒนา สังกัดคณะอักษรศาสตร์ ในกรณีอ่ืนคิดว่าคณะกรรมการพยายามท า
อย่างดีแล้วแต่สงสัยในกรณีของสหกรณ์เครดิตมงคลเศรษฐี เพราะว่าประธานของเขาเป็นคนเดียวกับสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนคลองจั่นและจากการที่ติดตามข่าวทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ทราบเรื่องไม่ชอบมาพากลของเครดิตยูเนี่ ยนคลอง
จั่น มาตั้ง 2-3 ปีแล้ว ตั้งแต่ประมาณปี 2554 ความไม่ชอบมาพากลก็คือเขาปล่อยให้คนที่ไม่ใช่สมาชิกกู้เงินจ านวนเยอะ 
ท่านอธิบดีขณะนั้นเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่านก็บอกว่าท่านพยายามแก้ปัญหามาขณะนี้ท่านเป็นอธิบดีแล้ว 
ตรงนี้ดิฉันสงสัยว่าท่านประธานของเราก็เป็นผู้กว้างขวาง ท่านน่าจะทราบเรื่องนี้ ขณะที่ปล่อยให้เ ครดิตยูเนี่ยน 
มงคลเศรษฐีกู้ไป 200 ล้าน  
  ประธานฯ เอาไปฝากครับ 
  นางสุวดี  ธนประสิทธิ์พัฒนา ค่ะ โดยไม่มีหลักประกันอะไรเลย ตรงนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาให้
รอบคอบกว่านี้ เพราะประธานเป็นคนเดียวกันและเราฝากโดยไม่มีหลักประกันอะไรเลย ขณะนี้ก็เป็นหนี้สูญ 100% ที่
เราต้องมาตั้งเป็นหนี้สงสัยจะสูญ ดิฉันสงสัยว่าเราคิดอย่างไรเราถึงให้เขากู้ไป ขอบคุณค่ะ 
  ประธานฯ มันอยู่ที่ระเบียบและหลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์ปกติทั่วไปเงินฝากไม่มีหลักประกันก็ได้ และดู
การประพฤติปฏิบัติของเขา ตอนแรกดี ตอนหลังไม่ดี อย่าลืมว่าเครดิตยูเนี่ ยนคลองจั่นกว่าจะทราบเร่ือง 3 ปีที่แล้ว 
ไม่ใช่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะละเลยหรือไม่กระท าการ อย่าลืมว่าเรามีผู้สอบบัญชีของเครดิตยูเนียนคลองจั่นเป็น
ข้าราชการบ านาญที่เกษียณจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เขามีใบอนุญาตที่จะตรวจสอบบัญชีได้ แต่ท าสิ่งที่ไม่เหมาะสม
อยู่ บอกว่าเงินที่ปล่อยเงินกู้ 27 บริษัทกับ 1 สหกรณ์ มีหลักประกันคุ้มครองบ้าง ไม่คุ้มครองบ้าง และผิดนัดช าระหนี้
ตั้งแต่ 6-7 เดือน จน 16-17 เดือน ผมทราบเพราะผมเป็นกรรมการชั่วคราวแทนกรรมการที่นายทะเบียนสั่งปลดไปทั้ง
คณะ เขาตั้งผมเป็นหนึ่งของกรรมการชั่วคราวที่แก้ไขปัญหานี้ใช้เวลา 180 วัน เขาตั้งผมที่จริงผมไม่มีต าแหน่งอะไร ตั้ง
ผมในฐานะที่เป็นนักสหกรณ์แห่งชาติและเป็นปราชญ์สหกรณ์โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียน เขาเห็น
ว่าผมควรจะช่วยอะไรได้ก็เข้าไปท าการนี้ มารู้ทีหลังแต่สายไปแล้ว และพอความมันแดงขึ้นตอนนี้กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ต้องเข้าไปดูแลเต็มตัวก็พบปัญหา ผมเรียนว่าคนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ต้องน่าเห็นใจ มีจ านวนคนไม่พอ 
สหกรณ์ใดที่มีสินทรัพย์ 50 ล้านขึ้นไป สามารถจะจ้างตรวจสอบบัญชีเองได้ เขาให้อิสระในการท าการ เราจะรู้ว่าผู้สอบ
บัญชีนั้นดีเลวแค่ไหน กรมเองก็ขาดคนที่จะติดตามดูแล แต่รู้หลังจากผ่านไปแล้ว 3 ปี ผมยกตัวอย่างสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬา เราตั้งค่าเสื่อมราคาของอาคารที่เรามีอยู่ที่เช่ามหาวิทยาลัย 30 ปี ต้องตัด 360 เดือน ทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ท้วงมาว่าไม่ได้ต้องตั้ง 20 ปี ค่าเสื่อมราคาแค่ 240 เดือน เราตั้งไปแล้ว 360 ตามเวลาที่เราเช่า เราเช่ามหาวิทยาลัย 
100 ล้าน หาร 360 เดือน ก็ตัดไปตามนี้ เราได้รับการทักท้วงหลังจาก 3 ปี แต่ตรงนี้มันไม่เสียหายอะไร การเสื่อมราคา 

2.755 บาท
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ผมก็เถียงเหมือนกันแต่ไม่ได้เพราะเป็นหลักบัญชี ผมเถียงว่าสิ่งที่เราตั้งค่าเสื่อมไม่ว่าเรื่องอะไร ถ้าถึงเวลาครบก าหนดค่า
เสื่อมราคาที่ตัดไปแล้วมันจะมีเงินพอไปซื้อของใหม่มาแทน ยกตัวอย่างคอมพิวเตอร์ค่าเสื่อมราคาตามกฎหมาย 5 ปี แต่
แท้จริงมันเสื่อมแค่ 30 เดือน เพราะผมอยู่ในวงการคอมฯ ผมรู้อยู่แล้วบริษัท IBM เขาขายมาเท่าไรก็ตามถ้าขอเช่าจาก
เขา เขาจะเอา 30 หาร เป็นค่าเช่าต่อเดือน พอครบ 30 เดือนแปลว่าหมดราคาแล้ว เราตั้งไป 5 ปี 60 เดือนก็เกินไป 
ผมเถียงตามหลักตรรกะคือถ้าเราตัดเมื่อครบก าหนดแล้ว เราจะซื้อของมาทดแทนได้นี่เป็นเรื่องหลัก ท่านบอกว่าเป็น
หลักการบัญชีผมก็ต้องรับตรงนั้น ปีนั้นท าให้ก าไรเราลดลงก็ไม่เป็นไร แต่ยังจัดสรรก าไรสุทธิได้ตามเป้าหมายคือไม่ต่ า
กว่า 6% ปีนี้พวกเราพยายามจะท าการลงทุนอ่ืนแต่ต้องดูนโยบายหลักของเราคือความมั่นคงของสหกรณ์เป็นอันดับ
แรก อันนี้กรรมการทั้งหลายรับทราบและเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ทุกประการ ที่อาจารย์ถามผมก็ตอบว่าสิ่งที่
เรารู้มันสายไปแล้ว มันก็ผ่านไปแล้วเราต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องดีที่สุด ขอบคุณครับ  
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ สังกัดส านักงานทะเบียน ขอถามสั้นๆ จากการดูในงบ สหกรณ์มงคลเศรษฐี 
ขณะนี้เขาไม่ได้ส่งดอกเรา ทางสหกรณ์ได้เอาดอกเบี้ยมารวมกับต้นเพราะต้นแค่ 200 ล้าน  
  ประธานฯ 200 ล้านบาท เป็นเงินฝาก และ 15 ล้านเศษ เป็นดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ เราเรียกเงินฝากคืน 
ท าหนังสือฟ้อง 
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ตอนนี้ฟ้องแล้วหรือ 
  ประธานฯ ครับ ด าเนินการแล้ว ทั้งต้นและดอก 215 ล้านบาท 
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ทางบัญชีลงอย่างไร 
  ประธานฯ ยังเพราะตรงนี้ต้องดูกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะสั่งการอย่างไร เราต้องตั้งเต็ม 100 หรือก่ี
เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเรื่องเงินกู้ผิดนัดช าระหนี้ 3 เดือนไม่เกิน 6 เดือน ให้ตั้งหนี้สงสัยจะสูญ 20% ถ้าเกิน 6 เดือนไม่ถึงปี 
ให้ตั้ง 50% ถ้าเกิน 1 ปี ตั้ง 100% เรื่องเงินฝากยังไม่มีกติกาชัดเจน เขาสั่งอย่างไรเราก็ท าอย่างนั้น 
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ เท่าท่ีดูสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีและนพเก้ารวมใจฯ และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 3 สหกรณ์ท่ีมีปัญหา รู้สึกทางบัญชีไม่เหมือนกัน 
  ประธานฯ สุดแท้จะสั่ง เราละเมิดไม่ได้ เพราะเป็นค าสั่งของรองนายทะเบียนคืออธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์เป็นรองนายทะเบียน เราต้องปฏิบัติตาม  
  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ขอย้อนไปคลองจั่น ตอนนั้นเคยถามว่าเงินฝากท่ีเราฝากเขาเป็นดอกเบี้ยที่
เก็บไม่ได้ มีเฉพาะตัวเลข ไม่มีตัวเงิน  

ประธานฯ ตั้งสงสัยจะสูญแล้ว 80.9 ล้าน  
น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ เข้าใจ ตอนนั้นถามว่ากรณีเงินฝากใช้ได้กับเงินกู้ในบันทึกที่กรมส่งเสริมเขา 

ให้มาหรือไม่ ยังไม่ได้ค าตอบเลย 
ประธานฯ  ตอนแรกก็คิดแบบหนึ่งแต่ 19 ม.ค.2558 สั่งมาอีกแบบก็ต้องท าตามแบบหลังสุด 
น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ตอนนั้นถามในที่ประชุมว่ากรณีนั้นยังเป็นเงินฝากที่เป็นดอกเบี้ยแต่ไม่ใช่เป็น 

เงินกู้ท่ีให้เขากู้และเก็บไม่ได้  
ประธานฯ พิจารณาไปแล้วเราท าถูกต้อง รองนายทะเบียนคืออธิบดีกรมตรวจบัญชีที่เขาสั่งมา  

เขาไม่ให้ตั้งเต็ม 100 แต่คิดว่าเราได้ก าไรมากพอ เราก็ตั้งเต็ม 100 ไม่ได้ท าให้ปันผลลดไปมากขึ้น  
น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ประเด็นที่ตั้ง 100% หรือไม่ ไม่ติดใจเพราะในนั้นบอกว่าจะตั้งเท่าไรก็ได้  

เรามีก าไรมากในปีที่แล้วสามารถตั้ง 100% ได้ คือ 80 กว่าล้าน แต่กรณีที่ถามคือถามว่ากรณีท่ีเราเอารายได้ดอกเบี้ยที่ 
เก็บไม่ได้เอาไปฝากกับเขา มันท าได้หรือไม่ ในนั้นเขาบอกว่าเงินกู้ท่ีเก็บไม่ได้เอาไปฝาก แต่ตัวนี้เป็นเงินฝากคนละเรื่องกัน  
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  ประธานฯ ดอกเบี้ยเงินกู้และไปฝาก การผิดนัดช าระหนี้ก็ไม่เกิด สมมติได้ตัวเลขมาเดือนละ 6.5 ล้าน 
เราก็ฝาก 6.5 ล้าน เท่ากับเงินไม่ได้มาแต่ในหลักบัญชีตอนแรกเขาบอกว่าในเมื่อเขาจ่ายมาและเอาไปฝากบัญชีออม
ทรัพย์ ดอกก็เกิดดอก การแนะน าให้ท าอย่างนี้จะไม่เกิด NPL มันจะได้ฟ้องร้องไม่ได้ แต่เข้าใจว่ามันได้แต่ตัวเลข ไม่ได้
ตัวเงินเพราะเราขอถอนดอกเบี้ยก็ไม่ได้ก็จะเกิดเป็น NPL ขึ้นทั้ง 100% ดอกของเงินกู้และใส่เป็นบัญชีออมทรัพย์ตรง
นั้นก็เลยต้องตัดไม่ 100% ก็ได้ถ้ากระทบกับผลก าไรเป็นผลเสียหายกับสหกรณ์นั้น แต่เราตัดเต็ม 100  

น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ  ยังไม่เคลียร์ในค าตอบ ไม่เป็นไรขอผ่านไปก่อน  
ประธานฯ ผมก็ตอบชัดตามกรมตรวจบัญชีสหกรณแ์นะน า 

  น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ กรณีเงินฝากเป็นสินทรัพย์ เงินกู้เป็นอะไรหนี้สิน มันคนละตัวกัน ไม่เป็นไร
แต่ค าตอบยังไม่เคลียร์ จะถามว่านพเก้ารวมใจตอนไปฝากเขา 915 ล้าน ตอนนี้ดอกผลก็ไม่เกิดเหมือนกัน  

ประธานฯ ติดเรื่องดอกอยู่  
น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ เป็นเวลาปีกว่าแต่รายงานที่แจกไม่มีระบุไว้ว่าตอนนี้เก็บดอกไม่ได้ 
ประธานฯ มันเฉพาะปีนี้ เพราะจ่ายดอกปีละครั้ง  
น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ มัน 1 ปีกับ 155 วัน ถ้าดูแล้วถึง ณ ปัจจุบัน 

ประธานฯ  ตอนแรกเขาจ่ายมาแล้วและตอนไปฝากใหม่ก็หักลบกับดอกตรงนั้นหมดแล้ว มาเฉพาะ 
ปีใหม่ 915 ล้าน ดอก 70,300,000  กว่า ผมจ าตัวเลขไม่ได้  

น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ เฉพาะปี 2558? 
ประธานฯ 70,868,731.99 บ. ถึงวันที่ 30 มิ.ย. มีค่าปรับด้วย  
น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ อันนี้ท าตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดไหม  
ประธานฯ ท าไม่ละเมิด 
น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ตอนนี้ไม่เห็นมีการตั้งชั้นล าดับลูกหนี้ 
ประธานฯ ยังไม่สิ้นปีบัญชี  
น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ค้างเกิน 3 เดือนแล้ว  
ประธานฯ คนละเรื่องกับผิดนัดช าระหนี้ของเงินกู้ นี่ติดเรื่องดอกเขาจ่ายปีละครั้งไม่ได้จ่ายทุกเดือน  

ผิดนัดช าระหนี้ถ้าเป็นเงินกู้ผมจะไมเ่ถียง 3 เดือนไม่เกิน 6 เดือน  6 เดือนไม่เกิน 1 ปี  เกิน 1 ปี ก็อีกเรื่อง นี่คือเงินฝาก
จ่ายดอกสิ้นปีหนเดียว ถ้าลองคิดรายเดือนก็ยังไม่ถึงสิ้นปี ถ้าถึงสิ้นปีเขากับเราก็ไม่เหมือนกัน สิ้นปีเขา 31 มี.ค. สิ้นปีเรา 
31 ธ.ค. ฉะนั้น 31 มี.ค.มาถึงปัจจุบันยังไม่จ่ายดอก แต่ไปถึง 31 มี.ค.2559 จ่ายดอกถัดไป จ่ายดอกปีละครั้ง ตอนนี้เรา
ตัดไปก่อนว่าไม่ได้ไว้ก่อน เขาสั่งให้ท าอย่างไรก็ต้องท าตามกฎเกณฑ์ของกรมฯ  

น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ มีผลการด าเนินงานที่รายงานในข่าวสหกรณ์ท่ีแจกเป็นเอกสารเผยแพร่ของ 
สหกรณ์เรา ในงบทุนของสหกรณ์เดือน ก.พ.2558 11.9 ล้าน ฉบับเดือน พ.ค.2558 ทุนเรือนหุ้น ในเดือน มี.ค.กับ ก.พ.
2558 เป็นยอดเดียวกัน อย่างนี้จะให้สมาชิกเชื่อถือได้อย่างไร 

ประธานฯ ได้แก้ไขแล้ว ในฉบับปัจจุบัน มิ.ย.จะออกใกล้ๆ นี้ อันนั้นคลาดเคลื่อนจริงๆ เขาหยิบตัวเลข 
มาผิด มีคนท้วงมาแล้วและแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว จะเรียนว่าวันที่  6 มิ.ย.ไปชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เรามีเงินเข้ามาอีก มีหุ้น 510 ล้าน ปันผล 5.80 %  จะได้เงินก้อนเข้ามาอีก 29.58 ล้าน ประมาณ 30 ล้าน วันที่ 11 
ก.ค.จะได้ปันผลจากชุมนุมธนกิจไทยอีก นั่นเราลงทุน 50 ล้าน ถ้าปันผลเท่าปีที่แล้ว 6.10 % จะได้อีกประมาณ 3 ล้าน 
จะเป็นก าไรที่เพ่ิมขึ้นเฉพาะกาล แต่ก าไรเฉพาะปีถ้าดูกันจริงๆ อยู่ในบริษัทที่เราจัดจ้างมาท าตราสารหนี้เดือนที่ผ่านมา
ผลประกอบการไม่ดี   
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น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ขอเข้าประเด็นนี้ ก.พ.ที่เมื่อกี้แจ้งว่าเป็นตัวเลขเดียวกับ มี.ค.อันนี้ไม่ทราบว่า  
ก.พ. หรือ มี.ค. ผิด   

ประธานฯ ผมจ าไม่ได้แต่มันคลาดเคลื่อน  
น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ดูอันใหม่ของเดือน มิ.ย. ข้างในเป็น มี.ค.กับ เม.ย. มันเป็นยอดยกมาท่ี 

ผิดอีก อยากรู้ว่าที่ถูกคืออะไรที่บอกว่าแก้แล้ว  
ประธานฯ ผมจ าไม่ได้ 
น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ถ้าเป็นตัวเลขท่ีของเดือนใหม่ที่ถูก 
ประธานฯ ถ้าได้ตัวเลขอย่างไรจะแจ้งไปที่คุณกบ ผมจ าไม่ได้จริงๆ ผมจะแจ้งว่าคลาดเคลื่อนอะไรใน 

งบการเงินแต่เจ้าหน้าที่เขาคัดลอกมาผิดก็เลยเกิดเรื่อง ถ้าเขาใช้ Excel รวมก็ไม่ผิด แต่เขาคีย์เฉยๆ ไม่ได้รวมยอดก็เลย
คลาดเคลื่อน  

น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ  อันนี้ทุนคลาดเคลื่อนลงไป ก าไรสุทธิตัวนี้ที่เอามารวมก็คลาดเคลื่อนไปด้วย
ไหม 

ประธานฯ ไม่กระทบตัวอ่ืน มันผิดเฉพาะตัว เขาไม่ได้ใช้ Excel ค านวณ แต่ก าไรยังถูกตามนั้น แต่ 
ก าไรยังต่ ากว่าเป้าอย่างที่ผมเรียน  

น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ อยากทราบว่ารายได้ดอกเบี้ยที่บอกว่าเราเอาไปฝากไว้กับสหกรณ์คลองจั่น 
ในปัจจุบันที่เป็นตัวเลขมันยังเดินอยู่ไหมหรือหยุดแล้ว  

ประธานฯ หยุด เพราะเข้าขบวนการของศาล เขาต้องหยุดทุกอย่าง เอาเงินดอกเบี้ยไปใส่อีกไม่ได้ 
ต้องหยุดท าการ  

น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ คือจะไม่มีการเอาไปใส่แล้วใช่ไหม 
ประธานฯ ไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว ไม่ใช่เอาดอกท่ีพึงได้จากเงินกู้ไปใส่ มันใส่ไม่ได้แล้วตั้งแต่วันที่เท่าไรที่ 

ศาลพิพากษา ผมจ าวันที่ไม่ได้แต่ต้องหยุดเอาดอกไปใส่อีกไม่ได้  
น.ส.วรรณิตา  วิไลวรรณ ที่ถามเพราะจะดูว่าก าไรสุทธิตัวนี้มันมีตัวนั้นเข้ามารวมด้วยหรือไม่  
ประธานฯ ไม่รวม จบนะครับ เชิญๆ  
รศ.ดร. พอพันธ์ วัชจิตพันธ์ ข้าราชการบ านาญ สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เท่าท่ีฟังผมก ็

เห็นใจคณะกรรมการบริหารของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา ต้องพยายามหาก าไรเพ่ือมาจ่ายปันผลและลดดอกเบี้ยเงิ นกู้
สมาชิก ผมชื่นชมมากเพราะได้ผลประโยชน์ แต่ก่อนไม่เคยถอนเงินพอเกษียณแล้วเริ่มห่วงความมั่นคง ผมฟังแล้วมี
สมาชิกท่านหนึ่งบอกว่ากรรมการมีหน้าที่หาก าไรสูงสุด ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น ก าไรมันคู่กับความเสี่ยง ผมเชื่อ
ว่าทางคณะกรรมการก็คงดูเรื่องความเสี่ยงและได้แถลงตัวอย่าง 3 สหกรณ์ที่มีปัญหา ท่านประธานพูดว่าจะต้องมี
หลักทรัพย์ค้ าประกันในลักษณะคุ้มr ทั้งเงินฝากและเงินกู้ เท่าท่ีผมดูของสหกรณ์หนองจอกก็คุ้มดี แต่ของนพเก้า ไม่เลย  

ประธานฯ คุ้มค่าเพราะเงินฝากท้ังก้อน 915 ล้าน มีหลักประกันเกินนั้น มีพันกว่าล้านผมจ าไม่ได้  
ที่ผมเรียนที่ดินเขาเอามาค้ าประกันเป็นที่ดินเปล่า ตอนนี้เขาถมที่แล้วและสร้างบ้านบนที่ดินนั้น ถ้าเรายึดมาเราจะได้
อสังหาริมทรัพย์ติดมาด้วย มูลค่าจะแพงกว่า 

รศ.ดร.พอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ในขณะที่ปล่อยกู้เราก็ไม่ทราบว่าเขาจะท าอะไร  
ประธานฯ ทราบครับ ทราบแต่ต้นเพราะเราไปดูและถ่ายรูปมา ถ้าเราเอาที่เปล่าๆ เป็นที่นามาไม่ได้ 

เรื่องแน่ เขาก็มาขอเราแบ่งเป็นแปลงเล็กๆ เพื่อขายให้นิสิตที่เรียน ม.มหาสารคาม นิสิตปี 1 เขามี 10,000 คน แต่คนที่
อาศัยอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย มีประมาณ 5,000 คน อีก 5,000 ต้องการที่อยู่ ไม่อย่างนั้นต้องไปอยู่ไกล  

รศ.ดร.พอพันธ์  วัชจิตพันธ์ เท่าท่ีดูรายการฝากถอนยังเป็นหนี้ 915 ล้าน แต่ที่มาค้ ามัน 198 ล้าน  
ยังห่างไกล 
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ประธานฯ  198 ล้าน ให้ 195 ตอนช่วงนั้น  
รศ.ดร.พอพันธ์  วัชจิตพันธ์ มันไม่คุ้ม 900 กว่าล้าน 
ประธานฯ ไม่ใช่ ตอนให้ 195 มีหลักทรัพย์ 198 ล้าน   
รศ.ดร.พอพันธ์  วัชจิตพันธ์  ไม่ได้พูดถึงท่ีมาขอกู้เพ่ิมอีก 200-300 ล้าน มีอะไรมาค้ า เพราะฉะนั้นจะ 

ดูแล้วตรงนี้เสี่ยงมาก 
ประธานฯ มีครับ มาดูในหน้า 11 ข้อ 19 วันที่ 12 พ.ย. เรามีอีก 200 ล้าน เราได้รับจ านองโฉนดของ 

เคหะสถานนพเก้าจ านวน 218 ไร่ 2 งาน 40 ตรว. ทั้งนี้ได้หักเงินรับฝากเดิม 715 ล้าน พร้อมดอกเบี้ยที่ค้างช าระ เราก็
ตัดตอนตรงนี้ไปแล้ว และให้กรรมการเคหะสถานนพเก้าท าหนังสือค้ าประกันเงินฝากเป็นฐานะส่วนตัวด้วย รับเงินฝาก
ไว้ 27 พ.ย. 2556  

รศ.ดร.พอพันธ์  วัชจิตพันธ์ 218 ไร่ ไม่บอกราคาทั้งหมด 
ประธานฯ อาจจะใส่ไมค่รบ ขอโทษครับ แต่มีตัวเลขอันนี้ยินดีให้ดูได้ ข้อมูลอาจจะใส่ไม่ครบ แต่เรียน 

ตรงๆ ไมคุ่้ม ไม่ให้อยู่แล้ว  
รศ.ดร.พอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ผมรู้สึกว่าทั้ง 3 ราย เหมือนกู้แล้วผ่อนไป 4-5 เดือน ผ่อนไม่ได้ เขาต้องให้ 

กู้เพ่ือเอาเงินกู้เรามาจ่ายยอดที่แล้วและกู้ต่อไปท าอย่างนี้หลายครั้ง เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังมากผมคิดว่ามันเป็นการ
ต่อหนี้ สหกรณ์อะไรนี่อันสุดท้ายเป็นวิธีการหักหลังเราเลย ถ้าคุณไม่ให้เรากู้เราไม่เอาโฉนดมาค้ า ซึ่งคณะกรรมการต้อง
ระมัดระวังเรื่องแบบนี้เป็นกลยุทธ์ในการที่จะกู้เงินด้วยการหักหลัง  ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นความเสี่ยงถ้าไม่รอบคอบ ที่แจ้ง
มาเงินมีแค่ 3 ราย ที่เราเห็นในรายงาน 

ประธานฯ รายอื่นไม่มีปัญหา  
รศ.ดร.พอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ก่อนผมเข้ามามีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าไม่มีปัญหาไม่ต้องแตะต้อง  

ผมบอกไม่ใช่ อาจจะก าลังมีปัญหาในอนาคต ถ้าไม่แตะต้องเดี๋ยวครั้งหน้ามีประชุมต้องมาคุยกันอีก ท่านบอกมี 50-60 
สหกรณ์ท่ีเป็นลูกหนี้เรา เราต้องดูทั้งหมด เราต้องส ารวจทั้งหมด 

ประธานฯ ดูครับ ส ารวจครับ  
รศ.ดร.พอพันธ์  วัชจิตพันธ์ มันอาจจะส่อเค้าก็ได้ และนี่แจ้งแค่ 3 ราย มันไม่หมด มันวิเคราะห์ 

ความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาไม่ได้เลย ผมเรียนตรงๆ ผมดูแค่นี้ผมก็ยังไม่ไว้วางใจอย่างสนิทใจ มีอีกค าพูดหนึ่ง
บอกอ านาจการปล่อยกู้เป็นอ านาจของฝ่ายบริหาร ผมขอเรียนว่าผมค้านเด็ดขาด ณ ปัจจุบันเราต้องพูดถึงความโปร่งใส 
เราต้องพูดถึงธรรมาภิบาล ถ้าบอกว่าเป็นอ านาจฝ่ายบริหารอย่างเดียวท าอะไรก็ได้ ผมว่าต้องไปศึกษาหลักการบริหาร
ใหม่ เพราะฉะนั้นความเสี่ยงทั้งหลายผมคิดว่ารายงานฉบับนี้ไม่พอที่จะวิเคราะห์ความเสี่ยง อีกประการหนึ่งมีท่านหนึ่ง
พูดถึงชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย เกิดอะไรขึ้น เรามีเหตุการณ์ที่ผู้บริหารของเราไปเป็นผู้บริหารของสหกรณ์อ่ืนบ้างหรือ
เปล่า อย่างนี้เราต้องป้องกันอย่างเต็มที่และต้องรายงานให้ชัดเจน ถ้าจะท าอะไรประเภทนั้นต้องมีเหตุผลเป็นสหกรณ์ใน
เครือหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ท าไม่ได้ ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องความเสี่ยง ถ้าเราไม่ป้องกันอนาคตจะซับซ้อนและจะมีวิธีการอะไร
ต่างๆ มากขึ้น ถ้าเราไม่ท าให้ดี ไม่เปิดเผยอย่างโปร่งใส ไม่มีการให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึง ผมอยากขออนุญาต
ขอข้อมูลเพื่อจะวิเคราะห์ความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา  

ประธานฯ ได้ครับ ยินดีให้  
รศ.ดร.พอพันธ์  วัชจิตพันธ์ ผมยินดีท ามาก ขอบคุณครับ  
ประธานฯ ผมขอกราบเรียนว่าที่ไม่ได้รายงานอันอ่ืนสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งหลายมันหัก ณ ที่จ่าย  

ตรงนี้ส าคัญมากๆ และสหกรณ์ออมทรัพย์มันไม่มีปัญหา ไม่ส่งต้น ไม่ส่งดอก ไม่มี ตอนนี้ยังไม่ปรากฏแต่ไม่ได้การันตีว่า
จะไม่มี ที่เกิดปัญหากับสหกรณ์บางประเภท เช่น ต ารวจโคราช เราไม่ได้ให้กู้ปีกว่าแล้ว และเขาเกิดปัญหา ไม่ได้เป็น
ลูกค้าเราไม่เป็นไร  
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รศ.ชูชาติ  ธรรมเจริญ สมาชิกคณะวิทยาศาสตร์ เลขที่ 154740 เรื่องท้ังหลายทั้งปวงที่มีวันนี้เกิดข้ึน 

เพราะมาจากสิ่งเดียวคือไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เรามีคนในห้องนี้ 4 กลุ่มๆ หนึ่งคือ 2 ท่านที่เป็นผู้แทนกรมฯ
กลุ่มที่ 2 คือกรรมการบริหารสหกรณ์ กลุ่มที่ 3 คือสมาชิก กลุ่มที่ 4 เป็นสมาชิกที่เห็นแย้งกับการด าเนินการของ
ผู้บริหารปัจจุบัน ปัญหาที่เราผ่านมาไม่มีใครคิด ผมพูดตลอดเวลาว่าผมไม่เข้าข้างผู้บริหารสหกรณ์ ผมต้องท าทุกอย่าง
เพ่ือให้สหกรณ์เราด ารงอยู่ได้ สหกรณ์เราเป็นสหกรณ์ชั้นน าได้รับเกียรติมา 3 ครั้ง ผมไม่ต้องการให้อยู่เฉย ๆ  หรือสิ่งที่
ดีงามตรงนี้มันหมดสิ้นไป การประชุมวันนี้ที่มีมาก็มีความสับสนในเชิงกฎหมาย ท่านผู้แทนกรมสหกรณ์ท่านก็ไม่ฟันธง
เพราะท่านบอกว่าไม่ใช่อ านาจของท่าน แต่สิ่งที่น าเสนอนั้นละเลยมิได้ กรรมการบริหารสหกรณ์ต้องเข้มงวดกวดขันกับ
กฎกติกาข้อบังคับท้ังหลาย ปฏิเสธมิได้ ฉะนั้นเมื่อสมาชิกมีความข้องใจในเรื่องข้อมูลและด าเนินการไป ท่านจะบอกว่า
ใช้เวลาเกินไป 30 วัน ไม่รู้จะใช้ได้หรือไม่ เพราะมีขั้นต่อไปคือตัวอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนมีสิทธิ์
ที่จะท าและกฎหมายก็พูดชัดเจน เพราะฉะนั้นทุกคนก็เดาว่าการประชุมครั้งนี้มันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อันนั้นไม่ใช่
เรื่องท่ีจะข้ามไปเป็นเรื่องที่เราต้องถอดบทเรียน ถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายผมอยากจะขอว่าไม่ต้องพูดซ้ าเพราะท่านชี้แจง
ด้วยความจริงใจ ถ้าชี้แจงโดยการให้ข้อมูลทั้งหมดโดยปราศจากข้อกังขาก็ไม่ต้องพูดซ้ าและขั้นตอนกฎหมายถ้าสมมติ
ครั้งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและภายในเวลาต่อมาผู้มีอ านาจตามกฎหมายก็เปิดประชุม ถ้ามันครบองค์ประชุมที่ประชุมก็
รับตรงนี้ไปและเสร็จส้ินและมันจะได้จบส้ิน ถือเป็นการถอดบทเรียน ไม่ทราบว่าสิ่งท่ีผมพูดผู้แทนจากฝ่ายรัฐบาล 2 
ท่าน คิดว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ สิ่งที่ผมกังวลมากคือความคิดเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดา แต่ต้องเห็นตรงกันคือตัว
องค์กรต้องอยู่ ถ้าท่านไม่สนใจ ท่านไม่เคร่งครัด ไม่เข้มงวดกับระเบียบข้อบังคับและบอกว่าลายเซ็นมันเยอะ มันจะต้อง
มีข้ันตอน นั่นคือขั้นตอนปกติผมไม่เถียงเป็นอ านาจของท่าน แต่ท่านสามารถให้มันเร็วขึ้นได้ภายในเวลาที่ก าหนด การ
ก าหนดเวลาเป็นเรื่องท่ีบอกว่าไม่ต้องการให้เตะถ่วง เวลาเท่ากัน มันซีเรียสมาก ในชีวิตผมยังไม่เห็นว่าจะท าอย่างไรจะ
ชดเชยเวลานั้นได้ ผมอยากจะกราบท่านกรรมการทุกท่าน ท่านโปรดกรุณาศึกษาพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ
อย่างชัดเจน ถ้าอะไรมิชัดเจนท าให้ชัดเจน  

อีกประเด็นคือเมื่อตัดสินใจให้มีระเบียบวาระการประชุมแล้วขอให้ก าหนดระเบียบวาระการประชุมให้ 
ตรงกับที่ผู้ร้องขอน าเสนอ การก าหนดของท่านวันนี้ผมไม่ได้ต าหนิ เพราะกฎหมายมิได้บังคับไว้ ท่านใช้ค าว่ารับทราบก็ 
ตกลงก็คือรับทราบ มันเหมือนรับรู้รับเห็น มันไม่ตรงเจตนารมณ์ สิ่งดังกล่าวก็คงค้างคาใจกันตลอด เพราะสิ่งที่ส าคัญ
ที่สุดคือความซื่อสัตย์ ซื่อตรง เชื่อมั่นและทุกอย่างองค์กรจะด าเนินต่อไปได้ดี ทุกคนเพ่ือคนเดียว  เพ่ือองค์กร คิดเห็น
ต่างกันมิใช่เรื่องแปลกแต่อย่าให้เกิดความแตกแยกเพราะความคิดเห็นต่างกันและต้องการเอาชนะกันไม่ได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์อะไรกับองค์กร การประชุมวิสามัญแต่ละครั้งเสียเวลา เสียงบประมาณ ท่านได้ความรู้เพ่ิมเติมไหม ท่าน
อาจจะเข้าใจว่าก าลังเถียงกันเรื่องอะไร กลายเป็นท่ีช าระความแค้นหรือจะเอาชนะกันหรืออย่างไร ผมไม่เข้าใจ เม่ือ
ท่านสมาชิกที่มีความข้องใจ ท่านได้น าเสนอขอความกรุณาท างบการเงิน เป็นเรื่องเป็นราว เพ่ือเป็นแบบแผน เพ่ือให้
เห็นว่าจุฬาฯ พระนามอันสูงส่งที่ทุกคนเชิดชูและมีความดีงามอยู่ด้วย พระเกี้ยวที่อยู่หน้าเราก็เป็นสัญลักษณ์เครื่อง
เตือนใจเป็นสิ่งที่เปล่งประกายความถูกต้องและความดีงามเพ่ือความยั่งยืนขององค์กรเราตลอดไป ขอบพระคุณครับ  

นายอธิรัตน์  บุญสมบูรณ์สกุล เลขานุการ คือผมเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมว่ากรมส่งเสริมสหกรณเ์ขาท า 
หนังสือมาถึงเราแล้วให้ชี้แจงว่าการไม่เรียกประชุมใหญ่ใน 30 วัน เป็นอย่างไร ซึ่งหนังสือนั้นลงวันที่ 15 มิ.ย. เราได้ท า
หนังสือชี้แจงไปที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วว่าการที่ไม่เรียกประชุมใหญ่ภายใน 30 วัน มีเหตุผลอะไรบ้าง ซึ่งทางกรมจะ
ให้เรารายงานไปภายใน 15 วัน หลังจากที่รับหนังสือ เรารับหนังสือวันที่ 15 มิ.ย.ที่บอกว่าไม่เรียกประชุมใหญ่ตาม
สมาชิกเรียกร้องและเราได้ท าหนังสือลงวันที่ 19 ชี้แจงไปที่กรมแล้วว่าเราได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง เรียนมาเพ่ือทราบ 
ขอบคุณครับ  
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รศ.ชูชาติ  ธรรมเจริญ ขอบคุณครับ แต่อย่างน้อยท่ีสุดท่านไม่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบ ผมไม่ต้องการ 

เห็นการประชุมที่เป็นการท้าทาย เป็นการประจันหน้า คนอย่างเราน่าจะใช้เวลาประชุมที่สั้นรวบรัดกระชับตรงประเด็น
และเอาประโยชน์องค์กรเป็นตัวตั้ง เพราะฉะนั้นการปรับทัศนคติของคนเป็นเรื่องยาก สิ่งที่ท าได้ง่ายที่สุด ดีที่สุดคือเจ้า
ตัวเองอยากรู้และผมอยากให้สมาชิกทุกท่านตระหนักรู้หน้าที่ตนเอง กรรมการทุกท่านปฏิบัติสิ่งที่ควรจะปฏิบัติตามกฎ
กติการะเบียบมารยาทข้อบังคับทั้งปวง ไม่ต้องมาเถียงกันไร้สาระ ไม่มีใครอยากให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นแน่นอน ผม
เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ท่านท า ท าด้วยความเต็มใจแต่ไม่ใช่มีปัจจัยภายในอย่างเดียว มันมีปัจจัยภายนอกอยู่ด้วย ตราบใดที่ท่าน
จริงใจ ท่านให้ข้อมูลที่แท้จริง ความจริงมีหนึ่งเดียวตรวจสอบได้เสมอ ท่านกรุณาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ท่าน
ควรพูดแต่ต้นไม่ใช่ผมทักท้วงถึงจะพูดเหมือนพูดไม่หมด เราอายุยังไม่มาก ท่านสวัสดิ์ก็ไม่มาก 70 กว่าๆ แต่องค์กรเรา
ต้องอยู่ต่อไปอยู่อย่างยิ่งยง อยู่อย่างคนอ่ืนอิจฉา ทุกฝ่ายจับตามองเรา ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น โดมิโนเกิดขึ้นแน่นอน ผมหวัง
ว่าสมาชิกทุกท่านคงเข้าใจเจตนารมณ์ของผม มิใช่พูดเพ่ือหวังประโยชน์ส่วนเดียวหรือต้องการดัง สิ่งหนึ่งคือองค์กรต้อง
อยู่อย่างสง่าผ่าเผย ขอบคุณมาก  

ประธานฯ เชิญครับ 
  รศ.ดร.อรุณี จันทรศิริ เลขท่ี 250731 คณะวิทยาศาสตร์ จะเรียนถามเรื่องเกี่ยวกับการท าธุรกรรมกับ
สหกรณ์เคหะนพเกา้รวมใจว่าที่ดินที่ท่านอ้างว่ามีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาของสหกรณ์ ผู้ที่อยู่อาศัยหรือผู้ที่เข้าไปซื้อ
หรือเช่า ผลประโยชน์ตกอยู่กับใครและจะมีเรื่องเกี่ยวกับทางกฎหมายต่อไปหรือไม่ อีกข้อหนึ่งคือตอนแรกที่เข้ามามี
สมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าพวกเราไม่ค่อยสนใจเข้าประชุมเลยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ แต่เดิมการประชุมไม่ได้มีลักษณะนี้จะ
เป็นทั่วๆ ไปคือมาแจ้งผลงานของแต่ละปีเท่านั้นเอง เราไม่ได้มีรายละเอียด เพราะฉะนั้นจะมาต่อว่าสมาชิกไม่ถูกต้อง 
อีกข้อก็คือเมื่อคณะกรรมการคิดว่าตัวเองมีความโปร่งใสก็อยากเรียนเสนอว่าขอให้ต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงและ
คณะกรรมการได้แสดงรายการทรัพย์สินก่อนและหลังจากท่ีเข้ารับงานจะได้หรือปล่า  

ประธานฯ ไม่ใช่ ส.ส. ส.ว. คืออย่างนี้เขาขอโฉนดไปแบ่งแยกเป็นแปลงๆ แต่ละแปลงที่แบ่ง ถ้าเขา 
ขายไปกรรมสิทธิ์อยู่ที่ผู้ซื้อเขาจะไถ่ถอนจ านองจากเราไปและคืนเงินให้เรา  

ศ.กิตติคุณ ดร. ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ เลขที่ 130473  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  
จริงๆ การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับการชื่นชมทุกคนในที่นี้ก็ได้รับผลประโยชน์ถ้วนทั่ว แต่ในระยะหลังที่มี
ข่าวเรื่องสหกรณ์เครดิตคลองจั่น วันนี้ก็มีอีกหลายแห่ง ผมสนับสนุนที่ รศ.ดร.พอพันธ์  วัชจิตพันธ์ พูด ไม่รู้ที่อ่ืนก าลัง
เป็นมะเร็งหรือเปล่า หวังว่าไม่เป็น มีความกังวลแน่นอน อย่างที่ รศ.ชูชาติ  ธรรมเจริญ พูดเราก็อยากให้องค์กรมีความ
ยั่งยืน ถ้าเรานึกถึงการปล่อยกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ของเราปล่อยกู้น้องๆ ธนาคารย่อมๆ แห่งหนึ่ง ผมถามผู้รู้ว่าธนาคาร
ปล่อยกู้อย่างไรและเราท ากันเป็นอย่างไร มีการท ารายการประเมิน หรือเปล่า การประเมินทรัพย์สินอะไรต่างๆ เขามี
วิธีการที่รอบคอบ รวมทั้งดูเรื่องศักยภาพของการคืนหนี้ของผู้ที่มากู้มีมากน้อยแค่ไหน สิ่งเหล่านี้ผมไม่ทราบว่าเราได้ท า
หรือเปล่าในระดับที่ธนาคารท า อาจจะเป็นการดีที่เรามีการปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์เพ่ือความรอบคอบ 
ไม่ให้ปัญหาที่เคยเกิด หรือก าลังเกิดและจะเกิดในอนาคต มันเกิดขึ้นมาอีก ถ้าเราใช้วิธีการที่มีความรอบคอบแบบ
ธนาคารเขาท ากัน นอกจากนี้การด าเนินงานขององค์กรในเอกชนอย่างธนาคารเขาจะมีระบบ ตรวจสอบงบดุล  
ที่รอบคอบ ไม่ทราบว่าเราจะท าสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในสหกรณ์ได้หรือเปล่า ทุกมหาวิทยาลัยอยู่ในก ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการก็ถูกตรวจสอบโดยกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรต่างๆ ต้องมีตรวจสอบงบดุล นี่เป็นเรื่องธรรมดา 
ในทางการเมืองเช่นเดียวกันไม่ใช่เรื่องเสียหาย ผมว่าท่านประธานเคยได้รางวัลเป็นนักสหกรณ์ดีเด่นใช่ไหม  

ประธาน ฯ นักสหกรณ์แห่งชาติ 
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ศ.กิตติคุณ ดร. ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์  ท่านแสดงความเป็นผู้น าแต่งตั้งคณะกรรมการ 

อิสระมาให้ตรวจสอบเพื่อขจัดความกังขาทั้งหลาย จะได้ดูว่าเรามีทรัพย์สินอะไรที่อาจจะเป็นผลเสียหรืออาจจะเป็นหนี้
เน่าในอนาคตหรือเปล่าและเราแก้ไขให้ทันท่วงทีและที่ท่านพูดตั้งแต่แรกบอกว่าเราจะแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต เรา
จะได้มีพ้ืนฐาน รากฐานที่ดีที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่เข้มแข็ง ขอบคุณครับ 

ประธานฯ ขอบคุณครับ เรียนว่าเรื่องการประเมินเราประเมินรูปแบบเดียวกันกับสมาชิกโดยกรรมการ 
เรามีความสามารถในการท าการ ไม่ใช่เราจะนิ่งเฉยไม่ดูวิธีการคนอ่ืน เรามีก าหนดการอบรมทางวิชาการในวันที่  
25 ก.ค.หน้า เชิญเจ้าหน้าที่ส านักงานที่ดินที่ท าเป็นมาตรฐานมาอบรมกรรมการเรา ไม่ใช่เราเก่งหมดทุกเรื่องก็ต้อง
เรียนรู้อ่ืนๆ ข้อสังเกตอ่ืนๆ กรรมการน้อมรับที่จะไปดูและปรับปรุง ท่ีสมาชิกบอกว่าจะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ วิจารณ์ 
ยินดีอย่างยิ่ง เราจะให้ข้อมูลทุกประการ เราโปร่งใสพอให้ตรวจสอบได้ ถ้าจะขอข้อมูลอะไรบ้างยินดีให้หมด  
 
 เมื่อประธาน ฯ ได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ให้สมาชิกทราบแล้ว และไม่มีสมาชิกแสดงความคิดเห็น หรือ
ให้ข้อเสนอแนะอ่ืนใดอีก ประธานจึงปิดประชุม  
 
ปิดประชุมเวลา 16.45 น. 
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์   แสงบางปลา 

ประธานในที่ประชุม 
 

นายอธิรัตน์   บุญสมบูรณ์สกุล 
เลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
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ยินดีอย่างยิ่ง เราจะให้ข้อมูลทุกประการ เราโปร่งใสพอให้ตรวจสอบได้ ถ้าจะขอข้อมูลอะไรบ้างยินดีให้หมด  
 
 เมื่อประธาน ฯ ได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ให้สมาชิกทราบแล้ว และไม่มีสมาชิกแสดงความคิดเห็น หรือ
ให้ข้อเสนอแนะอ่ืนใดอีก ประธานจึงปิดประชุม  
 
ปิดประชุมเวลา 16.45 น. 
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์   แสงบางปลา 

ประธานในที่ประชุม 
 

นายอธิรัตน์   บุญสมบูรณ์สกุล 
เลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 
 



 
 
 
 

CU Savings Coop แอพพลิเคชั่น 
ดูข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสหกรณไ์ด้ทุกที ทกุเวลา 

ดาวน์โหลดผา่น iOS และ Android OS 
รับรหัสผ่านที่ 0-2218-0555 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

่
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ระเบียบวาระที่ 2  
รายงานกิจการประจ าปี  2558 

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 
 

เรียน  สมาชิกทุกท่าน 
  ภาวะเศรษฐกิจในช่วงปี  2558 ที่ผ่านมา  เศรษฐกิจอยู่ในทิศทางชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจาก
ผู้บริโภคและนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในปีหน้า  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนโยบายการเงินมี
ข้อจ่ากัดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่่า ไม่สามารถลดลงได้มากนัก  ประกอบกับระดับอัตราดอกเบี้ยที่ต่่าลง
ก็ไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเท่าที่ควร   ในปี 2558 นี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จึงปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลงเพียง  2 คร้ัง  คร้ังแรก เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2558 ลดลง 0.25 จาก 2.00% เหลือ 1.75%  
และครั้งที่สองเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2558 ลดลงอีก 0.25  จาก 1.75%  เหลือ 1.50%  หลังจากนั้นก็ไม่ได้ปรับ
ลดลงอีกเลย  ปี 2558 ที่ผ่านมา จึงเป็นปีแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนโยบายการคลังเป็นหลัก โดยใช้
มาตรการทางการคลังที่หลากหลาย เช่น มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยให้
ธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยกู้ให้กับกองทุนหมู่บ้านโดย
ปลอดดอกเบี้ย 2 ปี (รัฐบาลเป็นผู้ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ธนาคาร) เพ่ือไปปล่อยกู้ให้กับสมาชิก มาตรการให้ธนาคาร
ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่่าแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  มาตรการลดภาษีช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  มาตรการ
กระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์โดยการให้ผู้มีรายได้น้อยกู้ซื้อบ้านในวงเงินสู งขึ้นด้วยเงื่อนไขผ่ อนปรน   
ลดค่าธรรมเนียมการจดจ่านองและค่าธรรมเนียมการโอนและยังให้น่าราคาซ้ือ 20% มาหักลดหย่อนภาษีได้อีก  
รวมทั้งมาตรการล่าสุด  ช้อปช่วยชาติ ก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสุดท้ายปลายปีได้อีกส่วนหนึ่ง 
               ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงในปีนี้  การด่าเนินงานของสหกรณ์ยังคงด่าเนินไปได้ด้วยดี แม้
จะไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีเท่าปีก่อน   ส่วนหนึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจท่าให้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของสหกรณ์ไม่เป็นไปตามที่คาด  อีกส่วนหนึ่งเกิดจากความจ่าเป็นต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   และอีกเหตุผลหนึ่งที่ท่าให้รายได้ปีนี้ลดลง 
เกิดจากนโยบายการให้สมาชิกเลือกอัตราดอกเบี้ยในการผ่อนช่าระหน้ีได้ตามความสมัครใจตั้งแต่ 3% – 5%  
(ซึ่งเท่ากับว่าสมาชิกบางส่วนได้รับเงินเฉลี่ยคืนไปล่วงหน้าส่วนหนึ่งแล้ว) อย่างไรก็ดี  สหกรณ์ยังคงจัดสิ่งอ่านวย
ความสะดวกต่างๆ มอบแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง  อาทิ การพัฒนาและปรับปรุงแอพพลิเคชั่นให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่  
คือ CU Savings Coop ให้สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือพร้อมตรวจสอบ Statement ตรวจสอบ
ประวัติการรับสวัสดิการต่างๆ ตรวจสอบสิทธิ์การกู้การค้่าประกันของตนเอง ลลล ได้อีกด้วยในอนาคต  
สหกรณ์จะได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการบริการสมาชิกและเป็นสื่อกลางระหว่าง 
สหกรณ์กับสมาชิกได้มากขึ้น 
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  ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับปีก่อน 
        หน่วย: บาท 

รายการ ปี 2558 ปี 2557 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 

จ านนนสมาชิก รราย  15,646 15,320 326 2.13 

สินทรัพย์รนม 37,239,023,391.83 34,270,020,165.65  2,969,003,226.18 8.66 

ทุนเรือนหุ้น 12,473,453,690.00    11,932,198,250.00  541,255,440.00 4.54 

ทุนส ารอง 2,147,461,629.40      1,989,886,203.09  157,575,426.31 7.92 

ทุนสะสมตามข้อบงัคับฯ 737,893,460.08        763,513,079.43  ร25,619,619.35  ร3.36  

เงินรับฝากออมทรัพย ์ 3,459,044,981.86      3,618,877,600.43  ร159,832,618.57  ร4.42  

เงินรับฝากประจ า 9,793,916,216.46      8,027,576,965.83  1,766,339,250.63 22.00 

เงินรับฝากปลอดภาษ ี 103,383,600.00 13,059,000.00 90,324,600.00 6.92 เท่า 

     รวมเงินรับฝาก 13,356,344,798.32 11,659,513,566.26 1,696,831,232.06 14.55 

เงินให้สมาชิกกู้เพิ่มระหน่างป ี 4,559,370,100.00      3,703,716,400.00  855,653,700.00 23.10 

สมาชิกช าระคนืเงินกู้ระหน่างป ี 4,151,123,508.27      3,300,504,664.32  850,618,843.95 25.77 

ลูกหนี้เงินกู้-สมาชิก คงเหลือ 5,645,460,381.29      5,237,213,789.56  408,246,591.73 7.80 

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้เพิ่มระหน่างปี 8,897,250,000.00      7,110,300,000.00  1,786,950,000.00 25.13 

สหกรณ์อื่นช าระคืนเงนิกู้ระหน่างปี 7,972,777,657.42      6,248,678,545.48  1,724,099,111.94 27.59 

ลูกหนี้เงินกู้- สหกรณ์อื่น  คงเหลือ 11,593,889,886.68    10,669,417,544.10  924,472,342.58 8.66 

เงินลงทนุ 17,226,409,783.95    15,394,880,813.88  1,831,528,970.07 11.90 

ทุนของสหกรณ์ 16,680,121,201.71    16,262,704,285.48  417,416,916.23 2.57 

ก าไรสุทธปิระจ าป ี 778,017,912.15      1,036,895,176.38  ร258,877,264.23  ร24.97  
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  สมาชิกภาพ 
 

สมาชิก     
จ านนนสมาชิก เมื่อนันที่ 1 มกราคม 2558   11,468 ราย 
 บวก    รับสมาชิกเข้าใหม่ระหน่างปี 407   ราย 
           คืนสมาชิกภาพระหน่างปี 1        408 ราย 
รนมเป็นจ านนนสมาชิก   11,876 ราย 
 หัก  ผู้ที่พ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับฯ     306 ราย 

คงเหลือจ านวนสมาชิก  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   11,570 ราย 
                     

สมาชิกสมทบกิตติมศักดิ์   1 พระองค์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     

สมาชิกสมทบ       
จ านนนสมาชิกสมทบ เมื่อนันที่ 1 มกราคม 2558   3,851     ราย 
 บวก    รับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ระหน่างปี   311 ราย 
รนมเป็นจ านนนสมาชิกสมทบ   4,162 ราย 

 หัก  ผู้ที่พ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับฯ     87 ราย 

คงเหลือจ านวนสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   4,075 ราย 
     
รวมจ านวนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   15,646    ราย 

                
  ทุนเรือนหุ้น 

 
ยอดยกมา ณ นันที่  1 มกราคม  2558 

 
11,932,198,250.00 

 
บาท 

 บวก   สมาชิกเพ่ิมหุ้นระหน่างปี 277,748,290.00  บาท 
           เงินค่าหุ้นรายเดือน 496,298,110.00 774,046,400.00 บาท 
                       รนมเป็นเงิน  12,706,244,650.00 บาท 
 หัก      จ่ายคืนเงินค่าหุ้นระหน่างปี  232,790,960.00 บาท 

คงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  12,473,453,690.00 บาท 
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  เงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน 
                                                              

 เงินฝากออมทรัพย ์
(บาท) 

เงินฝากประจ า 
(บาท) 

เงินฝากปลอดภาษ ี
(บาท) 

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 
(บาท) 

ยอดยกมา ณ นันท่ี  1 มกราคม 2558 3,618,877,600.43 8,027,576,965.83 13,059,000.00 845,575,413.08 

บวก  เงินฝากเพิ่มระหน่างปี 20,406,195,106.71 10,815,109,592.17 92,480,600.00 818,798,019.47 

หัก  สมาชิกถอนเงินฝากระหน่างปี 20,566,027,725.28 9,048,770,341.54 2,156,000.00 989,347,210.08 

เงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558 3,459,044,981.86 9,793,916,216.46 103,383,600.00 675,026,222.47 

 
เงินให้กู้แก่สมาชิก 

 

ในปี 2558 สหกรณเ์สนอแบบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินเฉลี่ยคืนเพ่ือให้สมาชิกเลือกแบบใดแบบหนึ่งตามคนามสมัครใจ ดังนี้  
แบบท่ี อัตราดอกเบีย้เงินกู้ รร้อยละ  เงินเฉลี่ยคืน รร้อยละ  ดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิ 

1 5.00 ขึ้นอยู่กับทีป่ระชุมใหญ่พิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิ ..... 
2 4.75 42.00 2.755 
3 4.00 30.00 2.800 
4 3.00 5.00 2.850 

 
 

 เงินกู้ฉุกเฉิน 
(บาท) 

เงินกู้สามัญ 
(บาท) 

เงินกู้พิเศษ 
(บาท) 

รวมยอดเงินกู้ 
ทุกประเภท (บาท) 

ยอดยกมา ณ นันท่ี 1 มกราคม  2558 24,536,349.21 1,200,724,578.71 4,011,952,861.64 5,237,213,789.56 

บวก  ให้กู้ระหน่างป ี 87,483,800.00 2,028,563,100.00 2,443,323,200.00 4,559,370,100.00 

หัก  สมาชิกช าระคืนระหน่างป ี 86,218,850.00 1,892,811,166.04 2,172,093,492.23 4,151,123,508.27 

คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 25,801,299.21 1,336,476,512.67 4,283,182,569.41 5,645,460,381.29 
     

 เงินให้กู้ เงินน าไปฝากสหกรณ์อื่น เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลและการลงทุนในตราสารหน้ี 
   

สภาพคล่องคงเหลือของสหกรณ์ฯ หลังจากให้สมาชิกกู้ยืมแล้น  สหกรณ์ฯ  ได้น าไปแบ่งปันให้สหกรณ์ต่างๆ  
ได้กู้ยืมหรือน าไปฝากเพ่ือช่นยเสริมสภาพคล่อง โดยพิจารณาสถานะการเงินและคนามมั่นคงของสหกรณ์นั้นๆ เป็นหลัก 
กรณีเป็นสหกรณ์ประเภทอ่ืนที่มิใช่สหกรณ์ออมทรัพย์  จะต้องมีหลักทรัพย์มาจ านองเป็นประกันด้นย  สภาพคล่องอีกส่นนหนึ่ง 
สหกรณ์ฯ ได้น าไปลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับคนามน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป เพ่ือให้เกิดดอกผลงอกเงย 
น ามาจัดสรรเป็นสนัสดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิก  และสภาพคล่องส่นนที่ เหลือจากกิจกรรมข้างต้น สหกรณ์ได้จัดตั้ง 
กองทุนส่นนบุคคลขึ้น 3 กองทุน ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 3 แห่งบริหารผลตอบแทนโดยสหกรณ์ก าหนดนโยบาย  
การลงทุนให้เป็นไปตามกรอบการลงทุนของสหกรณ์ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ยอดเงินให้กู้แก่สหกรณ์ต่างๆ  ยอดเงินน าฝากสหกรณ์
ต่างๆ  ยอดเงินลงทุนในกองทุนส่นนบุคคล  และการลงทุนในตราสารหนี้ต่างๆ คงเหลือ ณ นันที่ 31 ธันนาคม 2558 มีดังนี ้
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  รายงานผลการติดตามเร่งรดัหนี้สินของสหกรณ์ 

สมาชิกท่ีออกจากสหกรณ์ฯ และยังมีหนี้สินค้างช าระ สหกรณ์ฯ ได้ด าเนินการติดตามและเร่งรัดหนี้สินอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอด  ในปี 2558  สหกรณ์ฯ ได้ด าเนินการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน ประเภทเงินกู้สามัญและประเภทเงินกู้พิเศษ ได้ทั้งสิ้น
จ านนน  39 ราย  เป็นเงินทั้งสิ้น 22,771,998.25 บาท  อย่างไรก็ตาม  ยังคงมีหนี้สินของสมาชิกค้างช าระคงเหลืออยู่ 
ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ด าเนินการจัดชั้นคุณภาพหนี้และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ านนน ตามระเบียบที่กรมตรนจบัญชีสหกรณ์
ก าหนด โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา 
 ณ นันที่ 31 ธันนาคม 2558  สหกรณ์ฯ มีลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ประเภทเงินกู้สามัญ และประเภทเงินกู้พิเศษ  
จ านนน 203 ราย เป็นเงินจ านนนเงิน  80,247,095.87 บาท    แยกรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

หมายเหตุ  
* ลูกหนี้จัดชั้นคุณภาพลูกหนีป้กต ิ หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างช าระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเนลาติดต่อกัน  ไม่เกิน 3 เดือน 

รยังไม่ต้องตั้งคา่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
** ลูกหนี้จัดชั้นต่ ากน่ามาตรฐาน หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างช าระต้นเงนิและ/หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเนลาติดต่อกัน  เกินกน่า 3 เดือน 

แต่ไม่เกิน 6 เดือน ต้องตั้งค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ 20% ของหนี้ค้างช าระ รหักด้นย 50% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่จ านองเปน็
ประกัน  

*** ลูกหนี้จัดชั้นสงสยั หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างช าระตน้เงินและ/หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเนลาติดต่อกันเกินน่า 6 เดือน  แต่ไม่เกิน  
12 เดือน ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 50% ของหนี้ค้างช าระ รหักด้นย 50% ของมูลค่าหลักทรัพยท์ี่จ านองเป็นประกัน  

**** ลูกหนี้จัดชั้นสงสยัจะสญู หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างช าระตน้เงินและ/หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเนลาติดต่อกันเกินกน่า 12 เดือนนับแต่
นันที่ครบก าหนดช าระ ต้องตั้งคา่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 100% ของหนี้ค้างช าระ รหักด้นย 50% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่จ านอง 
เป็นประกัน  

***** ลูกหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง ลูกหนี้เงินกู้ที่ไมส่ามารถช าระตน้เงินและ/หรือดอกเบี้ยได้โดยสิน้เชิง 

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ ยอดยกมานันที่  1 มกราคม  2558 จ านนน   82    สัญญา เป็นเงิน 10,669,417,544.10 
บวก  ให้กู้เพิ่มระหน่างปี จ านนน   90    สัญญา เป็นเงิน 8,897,250,000.00 
หัก  รับช าระหนี้คืนระหน่างป ี จ านนน    61   สัญญา เป็นเงิน 7,972,777,657.42 
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน  111  สัญญา เป็นเงิน 11,593,889,886.68 
เงินน าไปฝากสหกรณ์อ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน    9   สหกรณ์ เป็นเงิน 1,803,968,063.89 
กองทุนส่วนบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน    3   กองทุน เป็นเงิน 1,736,664,851.57 
การลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน    5   ฉบับ เป็นเงิน 577,201,010.00 
การลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558 จ านวน  106  ฉบับ เป็นเงิน 14,367,000,000.00 

    

1.ลูกหนี้จัดชัน้คุณภาพลูกหนี้ปกติ* จ านนน     64   ราย เป็นเงิน 21,409,702.07 บาท 
2.ลูกหนี้จัดชัน้ต่ ากน่ามาตรฐาน** จ านนน     10   ราย เป็นเงิน 2,567,635.77 บาท 
3.ลูกหนี้จัดชัน้สงสัย*** จ านนน       6  ราย เป็นเงิน 3,280,621.91 บาท 
4. ลูกหนี้จัดชัน้สงสัยจะสูญ**** จ านนน       3  ราย เป็นเงิน 4,105,360.76 บาท 
5. ลูกหนี้ชัน้สูญ***** จ านนน    120  ราย เป็นเงิน 48,883,775.36 บาท 
รวมหนี้ค้างช าระ  จ านวน    203 ราย เป็นเงิน 80,247,095.87 บาท 
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  การใช้ทุนสาธารณประโยชน ์

ในปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกและประโยชน์  
แก่สาธารณะ มีรายละเอียดดังนี้ 

ปี 2558 รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

1. ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน  

26 มี.ค.  ทูลเกล้าล ถวายเงินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาล สยามบรมราชกุมารี                        
ในโอกาสครบรอบ 98 ปี แห่งการสถาปนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

100,000.00 

1 เม.ย. ทูลเกล้าล ถวายเงินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาล สยามบรมราชกุมารี                      
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษา  

500,000.00 

 รวม    600,000.00  

2. เพ่ือสมาชิกและประชาคมชาวจุฬาฯ  

8 ม.ค.  สนับสนุนโครงการ ค่ายซอนต้าเพ่ือน้องบนดอย โครงการ 5 ณ โรงเรียนบ้านแม่ติ้ด 
ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่  จัดโดย คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

3,000.00  

27 ม.ค. บริจาคตู้น้่าดื่มเพ่ือบริการแก่อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิต            
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิกศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ประชาชนทั่วไปที่มาออกก่าลังกาย โดยติดตั้งบริเวณสนามกีฬาต่างๆ ของศูนย์กีฬา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ่านวน 7 ตู้ 

47,187.00  

11 ก.พ. สนับสนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนาจุฬาล - ชนบท ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2557              
เพ่ือปลูกสร้างห้องสมุด โรงเรยีนบ้านห้วยผักกูด อ.ปากชม จ.เลย  

3,000.00  

13 มี.ค. สนับสนุนการจัดงานกาแลสัมพันธ์ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาชาวเหนือ                
ประจ่าปี 2557 จัดโดย องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1,260.00  

21 เม.ย. สนับสนุนโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ " รากแก้ว " ครั้งที่ 27 จัดโดย
องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3,000.00  

24 เม.ย. สนับสนุนการบรรพชาอุปสมบทหมู่และบวชเนกขัมมะบารมีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาล สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 5 รอบ 60 พรรษา จัดโดยฝ่ายพัฒนานิสิต ส่านักบริหารกิจการนิสิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6,500.00  
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ปี 2558 รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

24 เม.ย. สนับสนุนโครงการค่ายพัฒนาเยาวชน ครั้งที่ 15 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณภาพ 
ชีวิตและสุขภาพท่ีดี  ให้แก่ประชาชนโดยการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ห่างไกล               
จากสิ่งเสพติด และอบายมุขต่างๆ จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

3,000.00  

21 พ.ค. สนับสนุนโครงงานค่ายผู้น่าเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่  21  เพ่ือเป็นการพัฒนา
แนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ แก่เยาวชน และปลูกฝังให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ
ตระหนักถึงความส่าคัญของวิทยาศาสตร์ จัดโดย ชมรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3,000.00 

22 พ.ค. สนับสนุนบริจาคเงินสมทบ เข็มวันอานันทมหิดล ประจ่าปี 2558 เพ่ือสมทบมูลนิธิ
อานันทมหิดล ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ - ผู้ป่วยยากไร้  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย จัดโดย คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10,000.00 

3 ส.ค. สนับสนุนจัดการแข่งขันแบดมินตัน CU OPEN 2015 Inspired by ThaiPBS            
ในการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาล สยามบรมราชกุมารี           
จัดโดย ชมรมแบดมินตัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

30,000.00  

7 ส.ค. สนับสนุนโครงการร่วมใจปลูกป่านิเวศ  60,000 ต้น เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาล สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 
2 เมษายน 2558 และเป็นการพัฒนาพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย 
จ.สระบุรี จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ่ากัด  

100,000.00 

14 ธ.ค. สนับสนุนโครงการค่ายรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1    
จัดโดยฝ่ายวิชาการ สโมสรนิสติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3,000.00  

  จ่ายเงินค่าพวงหรีดเคารพศพสมาชิก จ านวน 23 ราย 19,600.00  

  รวม 232,547.00 
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ปี 2558 รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

3. เป็น/ร่วมเป็น เจ้าภาพทอดกฐินทอดผ้าป่าสามัคคี   

12 ม.ค. ร่วมท่าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกับ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ่ากัด  เพ่ือสมทบทุนสร้าง
อุโบสถและร่วมเป็นเจ้าภาพในการอุปสมบทหมู่ บรรพชาสามเณร บวชชีพราหมณ์ 
และปฏิบัติธรรม ณ วัดบ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 

1,000.00  

28 เม.ย. ร่วมท่าบุญทอดผ้าป่าการศึกษากับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัย          
ธรรมาธิราช จ่ากัด ณ โรงเรียนบ้านคลองหนึ่ง ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 

1,000.00  

19 มิ.ย. ร่วมท่าบุญทอดผ้าป่ามหากุศล กับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จ่ากัด 
เพ่ือสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสติปัฏฐาน                
ญาณสัมปันโน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม      

1,000.00  

29 มิ.ย. ร่วมท่าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ่ากัด               
ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

5,000.00 

6 ก.ค. ร่วมท่าบุญทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา ครบรอบ 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ่ากัด  เพ่ือมอบทุนสนับสนุนทางการศึกษาให้กับ
โรงเรียน ตชด.สันตินิมิต และ โรงเรียน ตชด.บ้านควนสามัคคี  อ.สวี จ.ชุมพร 

1,000.00  

14 ก.ค. ร่วมท่าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย  ศรีนครินทรวิโรฒ 
จ่ากัด ณ วัดเขาราม อ.เมือง จ.สงขลา 

1,000.00  

14 ก.ค. ร่วมท่าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกับ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ่ากัด    
ณ วัดพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย 

1,000.00  

14 ก.ค. ร่วมท่าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ ทีทีแอนด์ที จ่ากัด  
ณ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

1,000.00  

23 ก.ค. ร่วมท่าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จ่ากัด   
ณ วัดบ้านนา ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่  

2,000.00  

20 ส.ค. ร่วมท่าบุญทอดกฐินสามัคคีกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์  แห่งประเทศไทย จ่ากัด 
ณ วัดวรจันทร์ ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

1,000.00  
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ปี 2558 รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
20 ส.ค. ร่วมท่าบุญทอดกฐินสามัคคีกับ สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย 

จ่ากัด ณ วัดซับยาง ต.ล่านางแก้ว อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา 
1,500.00  

21 ส.ค. ร่วมท่าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ่ากัด ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อ.เมือง                        
จ.สมุทรสงคราม 

1,500.00  

25 ส.ค. ร่วมท่าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับ ส่านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ณ วัดสองพ่ีน้อง อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 

5,000.00  

14 ก.ย. ร่วมท่าบุญทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา กับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ่ากัด ณ โรงเรียนนิคมพัฒนา ต.สังคมสงเคราะห์  อ.เมือง จ.อุดรธานี 

1,500.00  

30 ก.ย. ร่วมท่าบุญทอดกฐินสามัคคีกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ่ากัด   
ณ วัดถ้่าภูค่าเป้  ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย 

1,500.00  

30 ก.ย. ร่วมท่าบุญทอดผ้าป่ามหากุศลจัดสร้างพระพุทธสิหิงค์ กับ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ่ากัด เพ่ือประดิษฐาน ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

2,000.00  

13 ต.ค. ร่วมท่าบุญทอดกฐินสามัคคีกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ่ากัด  
ณ วัดราษฏร์อ่านวย ต.ค่าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

1,000.00  

15 ต.ค. ร่วมท่าบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

30,000.00  

27 ต.ค. ร่วมท่าบุญทอดกฐินสามัคคีกับ สหกรณ์ออมทรัพย์สยามนิสสัน จ่ากัด   
ณ วัดป่า คอนสวรรค์เทพมุนีนาคา ต.เขือน้่า อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 

1,500.00  

27 ต.ค. ร่วมท่าบุญทอดกฐินสามัคคีกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จ่ากัด  
ณ วัดสะอาดชัยศรี  ต.ส่าราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 

2,000.00  

27 ต.ค. ร่วมท่าบุญทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคีกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ วัดบ้านดง ต.ช่าผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

2,000.00 

28 ต.ค. ร่วมท่าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมแผนที่ทหาร จ่ากัด  
ณ วัดห้วยทับมอญ ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง  

1,000.00  
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ปี 2558 รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
28 ต.ค. ร่วมท่าบุญทอดกฐินสามัคคีกับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ่ากัด                 

ณ วัดบางปิดล่าง ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด  
1,500.00  

5 พ.ย. ร่วมท่าบุญทอดกฐินสามัคคีกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรสีะเกษ จ่ากัด                         
ณ วัดโพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 

2,000.00  

12 พ.ย. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกับคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาล 
ณ วัดหนองแดง ต.ท่าง้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน 

300,000.00  

18 พ.ย.  ค่าใช้จ่ายในการท่าบุญทอดกฐิน ณ วัดหนองแดง ต.ท่าง้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน 58,520.00  

27 พ.ย. ร่วมท่าบุญทอดผ้าป่ามหากุศลกับ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ่ากัด 
เพ่ือน่าจตุปัจจัยสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติทางเดินหายใจและอุปกรณ์การแพทย์  
โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

1,000.00  

  รวม 428,520.00 

4. ส่งเสริม สนับสนุนขบวนการสหกรณ์  

12 ม.ค. สนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จ่ากัด 
จัดประชุมใหญ่สามัญประจ่าปี 2557  

2,000.00  

13 มี.ค. สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
จ่ากัด  วัตถุประสงค์เพ่ือจัดสวัสดิการให้กับข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

1,000.00  

28 เม.ย. สนับสนุนชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง/ภาคตะวันออก 
จัดการประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ่าปี 2558 

10,000.00  

28 เม.ย. สนับสนุนชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จัดการประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ่าปี 2558 

10,000.00  

29 พ.ค. บริจาคเงินกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพ่ือช่วยเหลือสหกรณ์ประสบ
แผ่นดินไหว ประเทศเนปาล  

50,000.00 

19 มิ.ย. สนับสนุนสมทบทุนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดสร้างพิพิธภัณฑ์  100 ปี
สหกรณ์ไทย เพ่ือรวบรวมประวัติศาสตร์ บริบทสหกรณ์ไทย  แสดงให้เห็นหลักการ
คิดของพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่ง การสหกรณ์ไทย  

2,000.00  
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ปี 2558 รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
2 ก.ค. สนับสนุนการจัดสัมมนา ของนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง การบริหารเงินของสหกรณ์ยุคใหม่ 

5,000.00  

21 ส.ค. สนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการแด่น้อง  จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ 
จ่ากัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่พร้าว อ.สอง จ.แพร่  
ซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 

2,000.00  

25 ส.ค. สนับสนุนชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยในการจัดสัมมนา 
และประชุมใหญ่สามัญประจ่าปี 2558 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก 

10,000.00  

3 ก.ย. ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการสนับสนุนการก่อสร้าง              
โรงอาหาร  โรงเรียนสันติวนา อ่าเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่  ซ่ึงด่าเนินการ
โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จ่ากัด 

2,000.00  

15 ต.ค. ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ ห้องน้่าของหนู  ซ่ึงด่าเนินการโดยสหกรณ์ 
ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ่ากัด ณ โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง  
ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ  

1,000.00  

3 พ.ย. ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการสร้างรั้วโรงเรียน ซ่ึงด่าเนินการโดยสหกรณอ์อม
ทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จ่ากัด  เป็นโครงการ CSR เพ่ือเป็นการตอบแทนน้่าใจ 
กลับสู่สังคม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหอยเก่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

1,000.00  

  รวม 96,000.00 

5. สาธารณกุศล  

6 พ.ค. สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านพุยใต้             
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ น่าเสนอโครงการโดย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิ
โครงการหลวง จ่ากัด 

500,000.00  

6 พ.ค. สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่ลานค่า ต.สะเมิงใต้ 
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ น่าเสนอโครงการโดย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิ
โครงการหลวง จ่ากัด 

500,000.00  

3 มิ.ย. ร่วมบริจาคเงินเพ่ือสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาล จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จ่ากัด 

2,000.00 
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ปี 2558 รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
23 ก.ค. ร่วมบริจาคเพ่ือจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารสมเด็จพระนางเจ้าร่าไพพรรณี กับ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า
จันทบุรี เพ่ือมอบให้โรงพยาบาลพระปกเกล้า  ใช้ในบริการทางการแพทย์ 

2,000.00  

20 ส.ค. สนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า                
โดยร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ่ากัด 

1,000.00  

29 ต.ค. สนับสนุนทุนการศึกษา ประจ่าปี 2558 แก่มูลนิธิเด็กก่าพร้า 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

10,000.00  

27 พ.ย. ร่วมโครงการสหกรณ์รวมน้่าใจต้านภัยหนาวเพ่ือน้องบนดอยสูง กับสหกรณ์    
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือจัดซื้อเครื่องกันหนาว อุปกรณ์การเรียน เครื่องอุปโภค
บริโภค และสิ่งจ่าเป็นต่อการด่ารงชีวิตเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนและประชาชน                  
ในพ้ืนที่ จ.แม่ฮ่องสอน 

20,000.00  

1 ธ.ค. ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ 5 ธันวา ท่าดีเพ่ือพ่อ จัดโดย ส่านักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 
และจัดหาทุนทรัพย์สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 

100,000.00  

2 ธ.ค. ร่วมบริจาคช่วยเหลือการศึกษา กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโนโวเทล จ่ากัด         
เพ่ือจัดหาทุนเทพ้ืนและปูกระเบื้อง หลังโรงอาหาร ปรับปรุงห้องพยาบาล รวมถึง    
เลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน โรงเรียนวัดสีกุก ต.น้่าเต้า อ.บางบาล                       
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1,000.00  

  รวม 1,136,000.00 

 
รวมทั้งสิ้น 2,493,067.00 
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  ทุนสวัสดิการสมาชิก 
  

 ในปี 2558 สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินสนัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ที ่ ประเภท จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (บาท) 

การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพ่ือ 

1. ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก 2,603 9,416,700.00 
 1.1 ทุนเรียนดี 679   1,720,700.00  

 1.2 ทุนส่งเสริมการศึกษา 1,924   7,696,000.00  

2. สนัสดิการการส าเร็จการศึกษา 56 56,000.00 
3. สนัสดิการส าหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 62 310,000.00 
4. สนัสดิการมงคลสมรส 64 64,000.00 
5. สนัสดิการรับขนัญทายาทใหม่ 102 95,000.00 
6. สนัสดิการสมาชิกเพื่อการอุปสมบท 23 23,000.00 
7. สนัสดิการสมาชิกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติธรรม 5 5,000.00 
8. สนัสดิการสมาชิกเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ - - 
9 สนัสดิการบ าเหน็จสมาชิก 249 4,166,877.40 
10. สนัสดิการสมาชิกเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอานุโส 2,930 28,473,400.00 

 10.1 รับครั้งแรก 241    3,987,400.00  

 10.2 รับอัตโนมัติ 2,689  24,486,000.00  
11. สนัสดิการรักษาพยาบาล 495 1,582,000.00 
12. สนัสดิการสงเคราะห์ศพบิดามารดา 258 2,550,000.00 
13. สนัสดิการสมาชิกเพือ่สงเคราะหส์มาชิกประสบสาธารณภัย                              5 115,000.00 

 13.1 ธรณีพิบัติภัย  - -  

 13.2 อุทกภัย 3  15,000.00  
 13.3 นาตภัย  - -  
 13.4 อัคคีภัย 2  100,000.00  
14. สนัสดิการสงเคราะห์สมาชิกทุพพลภาพถานรสิ้นเชิง 2 150,000.00 

15. สนัสดิการสงเคราะห์เกี่ยนกับการศพและประสบอุบัติเหตุ 42 23,075,200.00 

 15.1 สมาชิกถึงแก่กรรม 43  13,015,200.00  
 15.2 เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ    1        500,000.00  
 15.3 เงินค่าใช้จ่ายในการศพ  42   3,220,200.00  

 15.4 สนัสดิการสงเคราะห์เกี่ยนกับศพคู่สมรสของสมาชิก      33  6,339,800.00  

 15.5 เงินสนัสดิการสงเคราะห์เกี่ยนกับการศพบุตรของสมาชิก  - -  

รวม  70,082,177.40 
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  การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
  
 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  ได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558  สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของมหานิทยาลัย 
ประจ าปี 2558   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
1.  สนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในบุคลากรจุฬาฯ 
     ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2558                  300,000.00 บาท 
2.  สนับสนุนการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     ครั้งที่ 33 ประจ าปี 2558 
     - สนับสนุนแก่มหานิทยาลัย                       60,000.00 บาท 
     - สนับสนุนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่คนบคุมทีมเป็นรายบุคคล                   198,400.00    บาท 
3.  สนับสนุนส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่นมแข่งขันกีฬาภายในบุคลากร                    64,975.20 บาท 
   รวม                 623,375.20    บาท 
 
  กิจกรรมระหว่างปี 
 
การสัมมนากรรมการ  ผู้ประสานงาน  เจ้าหน้าที่ และสมาชิก 
 ตลอดปี 2558  สหกรณ์ฯ ได้จัดการสัมมนาและฝึกอบรมให้แก่สมาชิก  กรรมการ ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

ที ่ ปี 2558 สัมมนา เร่ือง สถานที่สมัมนา 

1 21-22  
มีนาคม  

สัมมนาคณะกรรมการด าเนินการ 
ผู้ประสานงาน และเจ้าหนา้ที ่
ประจ าปี 2558 

- นโยบายการบริหารงาน ประจ าปี 2558 
- บทบาทและหน้าท่ีของผู้ประสานงาน 
- การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อส่งเสรมิการท างาน 
- การแต่งกาย  ทรงผม  และใบหน้า 

โรงแรมนาฏิกา รีโซนิลล่า 
กุยบุรี จ.ประจนบคีรีขันธ์ 

2 25-26  
เมษายน  

สมาชิกช้ันน า - คนามมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 
- การบริหารกายใจด้นยสยามหันเราะ 

โรงแรมคลาสสิค คามิโอ       
จ.ระยอง 

3 25 กรกฎาคม สัมมนาคณะกรรมการด าเนินการ 
และเจา้หน้าท่ี  

- เทคนิคการประเมินราคาอสังหารมิทรัพย์ 
เพื่องานสหกรณ ์

ห้องประชุมศุภชัย               
นานิชนัฒนา 

4 29-30  
สิงหาคม 

สมาชิก รุ่นท่ี 1  - สิทธิและหนา้ที่ของสมาชิก 
- มนุษย์เงินเดือนกับการออม 
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการท างานเป็นทีม 

โรงแรมราชศุภมติร  
จ.กาญจนบุร ี

5 26-27  
กันยายน 

สมาชิก รุ่นท่ี 2  
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ที ่ ปี 2558 สัมมนา เร่ือง สถานที่สมัมนา 

6 19-20  
กันยายน 

สมาชิกอานุโส - สหกรณ์ของเรา 
- โภชนาการอาหารต้านโรค 
- สมาธิยามเช้า/ออกก าลังกาย/ฝึกโยคะ/ 

นนดกดจุด 

เดอะ เลกาซี่ รีเนอร์แคน            
รีสอร์ท จ.กาญจนบุร ี

7 23 กันยายน สมาชิกเกษียณอายุงาน 
รุ่นที่ 1 

- สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกผูเ้กษียณอายุงาน         
พึงได้รับ 

- อยู่ 100 ปี ชีนีมีสุข 

ห้องประชุมศุภชัย  
นานิชนัฒนา 

8 24 กันยายน สมาชิกเกษียณอายุงาน 
รุ่นที่ 2 

9 16-18  
ตุลาคม 

สมาชิกเพื่อการปฏิบัติธรรม - คนามสุขสร้างได้ด้นยตนเอง ศูนย์ปฏิธรรม นัดป่าทรัพย์
ทนีธรรมาราม อ.นังน้ าเขียน  
จ.นครราชสีมา 

10 21-22 
พฤศจิกายน 

ไตรภาคีนิชาการ - ภานะเศรษฐกิจปี 2558 และทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ยปี 2559 

- การปฏิรปูสหกรณเ์พื่อคนามยั่งยืน 

- ทิศทางกฎหมายสหกรณ์เพื่อคนามยั่งยืน 

โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 

11 2 ธันนาคม เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย ์
ในเขตปทุมนัน 

- แนนทางการปฏิบัติตามกฎหมายนา่ด้นยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย 

- การจัดท าระเบียบเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย ปปง. 2556 

ห้องประชุมศุภชัย  
นานิชนัฒนา 

12 16-18  
ธันนาคม 

สมาชิกเพื่อการปฏิบัติธรรม - คนามสุขสร้างได้ด้นยตนเอง ศูนย์ปฏิธรรม นัดป่าทรัพย์
ทนีธรรมาราม อ.นังน้ าเขียน  
จ.นครราชสีมา 
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การจัดสัมมนาทางวิชาการให้แก่สหกรณ์ต่างๆ         
  
 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดสัมมนาทางนิชาการให้แก่ผู้บริหารสหกรณ์ต่างๆ ทั่นประเทศ ประจ าปี 255 8               
เพ่ือเผยแพร่คนามรู้ทางนิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานของสหกรณ์ เป็นการสร้างคนามสัมพันธ์อันดี
ระหน่างสหกรณ์และเป็นการด าเนินการตามหลักการเอ้ืออาทรต่อชุมชน จ านนน 5 ครั้ง รนมจ านนนผู้เข้าร่นมสัมมนาทั้งสิ้น  
759 ราย  จาก 241 สหกรณ์ ในหันข้อเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
  “ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒ ิดังนี้ 

1. ดร.ดอน  นาครทรรพ ผู้อ านนยการส านักงานเศรษฐกิจมหภาค ฝ่ายนโยบายการเงิน  
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2. คุณเบญจมาศ โคตรหนองบัว ผู้บริหารส่นน ส่นนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านักงานภาคตะนันออกเฉียงเหนือ 

3. คุณอุษณี ปรีชม ผู้ช านาญการอานุโส ส่นนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ส านักงานภาคใต ้

4. คุณอัครยุทธ  สุนทรวิภาค ผู้บริหารส่นน ส่นนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ส านักงานภาคเหนือ 

5. คุณพงษ์อดุล กฤษณะราช ประธานกรรมการก ากับนโยบายคนามเสี่ยงและธรรมาภิบาล  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด รมหาชน  

 “แนวทางการพัฒนาการลงทุนสหกรณ์” โดย รศ.ดร.สวัสดิ์  แสงบางปลา ประธานกรรมการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหานิทยาลัย จ ากัด 
 “การติดตามหนี้ตามสัญญาค้ าประกัน (ใหม่)” โดย  อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ ส านักงาน
คดีอาญา ส านักงานอัยการสูงสุด 
  
 ตามนัน เนลา และสถานที่ ดังนี้ 
 

ครั้งที ่ ปี 2558 โรงแรม จังหวัด 

1. 15-17 พฤษภาคม เซ็นทารา ดนงตะนัน เชียงใหม่ 

2. 29-31 พฤษภาคม  เซ็นทารา หาดใหญ่ สงขลา 

3. 12-14 มิถุนายน แคนทารีเบย์ ระยอง 

4. 10-12 กรกฎาคม พูลแมน ราชาออคิด ขอนแก่น 

5. 7-9 สิงหาคม มิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ 
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การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน และผู้มาเยี่ยมชมกิจการ         
 ในปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  ได้ให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน  ดังนี้ 

ที ่ ปี 2558 คณะผู้เยี่ยมชม จ านวน 
(ราย) 

1. 9 มีนาคม  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ ากัด 16 

2. 11 มีนาคม  สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มการค้าและพืชไร่ จ ากัด รกรุงเทพฯ  20 

3. 9 เมษายน  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จ ากัด 4 

4. 7 พฤษภาคม  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จ ากัด 40 

5. 5 มิถุนายน  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จ ากัด 20 

6. 12 มิถุนายน กรมตรนจบัญชีสหกรณ์ 20 

7. 23 มิถุนายน สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ ากัด 17 

8. 14 กรกฎาคม สหกรณ์ออมทรัพย์กรีนสปอต จ ากัด 20 

9. 16 กรกฎาคม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จ ากัด 7 

10. 20 สิงหาคม สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไออาร์พีซี จ ากัด 15 

11. 28 สิงหาคม สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอ่างทอง จ ากัด 14 

12. 11 กันยายน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จ ากัด 10 

13. 14 กันยายน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหนัดพังงา จ ากัด 45 

14. 25 กันยายน สหกรณ์ออมทรัพย์มหานิทยาลัยขอนแก่น จ ากัด 10 

15. 25 พฤศจิกายน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมคนบคุมโรค จ ากัด  20 

16. 24 ธันนาคม สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จ ากัด 10 
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การติดต่อธุรกิจกับสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 
  

 ในปี 2558  คณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปติดต่อธุรกิจและเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์
ต่างๆ รนม 102 สหกรณ์   แบ่งตามภูมิภาคได้ดังนี้ 

 ภาคเหนือ      21 สหกรณ์ 
 ภาคกลาง       23 สหกรณ์ 
 ภาคตะนันออกเฉียงเหนือ     37 สหกรณ์ 
 ภาคตะนันออก              5 สหกรณ์ 
 ภาคใต้          16 สหกรณ์ 
 

กรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมสัมมนาและฝึกอบรม 
  
 ในปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่นมประชุม สัมมนาและฝึกอบรม 
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ประสบการณ์ นิสัยทัศน์  ตลอดจนแลกเปลี่ยนคนามรู้และประสบการณ์กับกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆที่มาเข้าร่นมประชุมสัมมนา  เพ่ือเสริมสร้างนิสัยทัศน์และน าองค์คนามรู้มาประยุกต์ใช้  
ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ รนม 79 หลักสูตร 
 
ประธานกรรมการ ที่ปรึกษา และกรรมการ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้หน่วยงานต่างๆ 
  
 ในปี 2558 ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ และกรรมการ ได้รับเชิญเป็นนิทยากรบรรยายให้คนามรู้เรื่อง 
เกี่ยนกับสหกรณ์แก่หน่นยงานต่างๆ รนมทั้งสิ้น 10 แห่ง 
 
กิจกรรมอ่ืนๆ 

 

 เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสต่างๆ 

 นันที่ 7  มกราคม  2558  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงบาตรเนื่องในนาระ
ครบรอบ 98 ปี แห่งการสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหานิทยาลัย  ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการ เข้าเฝ้าฯ 
เพ่ือทูลเกล้าฯ ถนายนารสารข่านสหกรณ์ฯ รนมเล่มประจ าปี 2557 

นันท่ี  26  มีนาคม  2558  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงบาตรเนื่องในนาระ
ครบรอบ 98 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหานิทยาลัย  ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการ  เข้าเฝ้าฯ เพ่ือทูลเกล้าฯ ถนายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จ านนน 100,000 บาท 

นันที่ 2 เมษายน 2558  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานพระราชนโรกาสให้ 
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถนายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 60 
พรรษา จ านนน 500,000 บาท 

 

 ถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มสักการะ วางพวงมาลา และร่วมพิธีท าบุญตักบาตร 

นันที่ 4 ธันนาคม 2558  คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร่นมถนายราชสักการะ และกล่านอาเศียรนาทหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัน เพื่อแสดงคนามจงรักภักดี และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ส านักงาน อาคารจามจุรี 9  
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 นันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ เหรัญญิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่นมถนาย
พานพุ่มสักการะพระอนุสานรีย์พระราชนรนงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในโอกาสนัน
สหกรณ์แห่งชาติ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   
 นันที่ 26 มีนาคม 2558  เนื่องในนาระครบรอบ 98  ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหานิทยาลัย ประธานกรรมการ
ด าเนินการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่นมถนายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสานรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัน และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัน และร่นมพิธีท าบุญตักบาตร  
ณ บริเนณลานพระบรมราชานุสานรีย์ 2 รัชกาล จุฬาลงกรณ์มหานิทยาลัย 

นันที่ 9 มิถุนายน 2558  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ โดย ประธานกรรมการ  คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร่นมนางพนง
มาลาเพ่ือถนายราชสักการะพระบรมราชานุสานรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามา  
ธิบดินทร  เนื่องในนันคล้ายนันสนรรคต ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาฯ  
 

 อวยพรปีใหม่ 

 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่   เข้าคารนะเพ่ืออนยพรปี ใหม่  พร้อมมอบกระเช้าของขนัญเนื่องในเทศกาล 
ปีใหม่แด่ผู้บริหารมหานิทยาลัย  และผู้บริหารส่นนราชการที่เกี่ยนข้องกับสหกรณ์ฯ  ระหน่างนันที่ 25  ธันนาคม 2557 
- 6 มกราคม 2558 
 

 ท าบุญตักบาตร เนื่องในวาระข้ึนปีใหม่ 2558 

 นันที่ 6 มกราคม 2558 ประธานกรรมการ  กรรมการ  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่นมงานท าบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส
ขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ จุฬาลงกรณ์มหานิทยาลัย 

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ครบรอบ 54  ปี 

 นันที่ 13 มกราคม 2558  ประธานกรรมการ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 
ร่นมท าบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เพ่ือคนามเป็นสิริมงคล                
โดยได้รับเกียรติจากสมาชิกรุ่นก่อตั้งสหกรณ์  ผู้บริหารมหานิทยาลัย  ผู้ประสานงาน และสมาชิกสหกรณ์  เข้าร่นมงาน                   
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 
 

 ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี  2557 

 นันที่ 23 มกราคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดให้สมาชิกเข้าร่นมแสดงคนามคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ              
การจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2557 ณ ห้องประชุม 117 อาคาร 3 คณะนิศนกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหานิทยาลัย 
 

 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2557 

 นันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2557 เพ่ือรายงาน 
ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ในรอบปี 2557 เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบและจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี โดยสหกรณ์ฯ  
ท าผลก าไรสุทธิประจ าปี  1,036,895,176.38  บาท ท่ีประชุม ใหญ่จั ดสรรจ่ ายเ ป็น เงิน ปันผลร้อยละ 6.10  
และจ่ายเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 48.00 
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 รับมอบงาน 

 นันที่  13 กุมภาพันธ์  2558 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดให้มี พิธีมอบงานระหน่างคณะกรรมการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์จุฬาฯ ปี 2557  ชุดที่ 54 และคณะกรรมการด าเนินการ ปี 2558  ชุดที่ 55 ณ ห้องประชุมสนัสดิ์ แสงบางปลา 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 
 

 พิธีลงนามสัญญาการให้บริการระบบเอทีเอ็มธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  

 นันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่นมพิธีลงนามในการท าสัญญาการให้บริการผ่านระบบเอทีเอ็ม
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด รมหาชน  เพ่ืออ านนยคนามสะดนกในการใช้บริการฝาก -ถอนเงินของสมาชิกสหกรณ์ผ่านเอทีเอ็ม
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด รมหาชน  ณ อาคารส านักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด รมหาชน   
 

 ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2558 ครั้งที่ 1 

 นันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดการประชุมใหญ่นิสามัญประจ าปี 2558 ครั้งที่ 1 น าเสนอเรื่อง
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พร้อมอัตราเงินเฉลี่ยคืนในแต่ละแบบให้สมาชิกรับทราบ และรายงานผลการศึกษาการท าธุรกรรม
และนิติสัมพันธ์ระหน่างสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ณ ห้องประชุม 101  
อาคาร 3 คณะครุศาสตร์  
 

 ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2558 ครั้งที่ 2 

 นันที่ 24 มิถุนายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดการประชุมใหญ่นิสามัญประจ าปี 2558 ครั้งที่ 2 ชี้แจงสมาชิก
รับทราบข้อเท็จจริง และข้อสรุปเกี่ยนกับการฝาก และการให้กู้แก่สหกรณ์ต่างๆ ณ ห้องประชุม 117 คณะนิศนกรรมศาสตร์ 
 

 พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกผู้ล่วงลับ และรดน้ าขอพรจากผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 

 นันที่ 10 เมษายน 2558 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน และสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จัดพิธีบังสุกุลอุทิศส่นนกุศลให้แก่สมาชิกผู้ล่นงลับ และรดน้ าขอพรจาก ที่ปรึกษา ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอานุโส ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 
 

 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ประจ าปี 2558 

 นันท่ี 24 เมษายน 2558  ประธานกรรมการด าเนินการ น าคณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  
ร่นมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2558 และมอบเงินสนับสนุนการแข่งขัน 
กีฬาบุคลากรจุฬาฯ จ านนน 300,000 บาท ณ สนามกีฬาจุฬาฯ 
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 มอบรางวัลการออกแบบภาพปกรายงานประจ าปี 

 นันที่ 19 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  มอบรางนัลออกแบบภาพปก 
รายงานกิจการ ประจ าปี 2557 ให้แก่ นางสานอมลณัฐ  สิรินัฒน์ธนกุล นิสิตประจ าภาคนิชาการออกแบบอุตสาหกรรม                      
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหานิทยาลัย  จ านนน 6,000 บาท  และมอบเงินสมนาคุณให้แก่ภาคนิชา  
การออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  จ านนน 10,000 บาท  ณ ห้องประชุมสนัสดิ์  แสงบางปลา   
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  อาคารจามจุรี 9 
 

 โครงการ “สหกรณ์พบสมาชิก” 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดโครงการ “สหกรณ์พบสมาชิก” โดยมีนัตถุประสงค์เพ่ือพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็น และรับทราบคนามคิดเห็นจากสมาชิกในการบริหารงานของสหกรณ์ โดยจัดหมุนเนียนภายในจุฬาลงกรณ์
มหานิทยาลัย ตามนันและสถานที่ ดังนี้ 

 

  
 

 ฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ 

 นันที่ 18 กรกฎาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ให้แก่คณะกรรมการ  
และเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เป็นตามประกาศกระทรนงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ และเกิด
คนามปลอดภัยในการท างาน โดยมีทีมนิทยากรจากสถานีดับเพลิงบรรทัดทอง กรุงเทพมหานคร บรรยาย ให้คนามรู้ 
ณ ห้องประชุมศุภชัย นาณิชนัฒนา และฝึกปฏิบัติ ณ จุดรนมพล หน้าอาคารจามจุรี 9  
 

 มอบเงินสนับสนุน การแข่งขันแบดมินตัน “CU Open 2015 Inspired by ThaiPBS” 

นันที่ 6 สิงหาคม 2558  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันแบดมินตัน “CU Open 2015 
Inspired by ThaiPBS” จ านนน 30,000 บาท เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายด้นยกีฬาแบดมินตันให้กับ
เยานชนและประชาชนทั่นไป ตอบสนองนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหานิทยาลัยในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา  ณ อาคาร
เฉลิมราชสุดากีฬาสถาน จุฬาลงกรณ์มหานิทยาลัย 

 
 

ที ่ ปี 2558 หัวข้อบรรยาย สถานที่จัดโครงการ 

1. 12 พฤษภาคม  
ความม่ันคงและการบริหารเงินลงทุน 

ของสหกรณ์ 
โดย รศ.ดร.สวสัดิ์  แสงบางปลา 

ประธานกรรมการ 

ห้องประชุม มิ่งขวัญ 123  
อาคาร 2 คณะครุศาสตร์ 

2. 14 พฤษภาคม 
ห้องประชุม ชั้น 2 
อาคารสถาบัน 3 

3. 21 พฤษภาคม  
ห้องประชุม 206 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

4. 22 พฤษภาคม 
ห้องประชุม 201  
อาคารวิจัยจุฬาล ศูนย์บริการวิชาการ 
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 โครงการ “เด็กดีมีเงินออม” 

นันที่ 3 กันยายน 2558  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดโครงการส่งเสริมการออมเงิน แนะน านิธีการท าบัญชี 
รายรับ-รายจ่าย ให้แก่นักเรียน โดยผู้อ านนยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนนัดดนงแข ให้การต้อนรับ ใน
โอกาสนี้ ประธานกรรมการ ได้ให้โอนาทและมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่ร่นมโครงการ  ณ โรงเรียนนัดดนงแข 
กรุงเทพมหานคร 

 

 มอบเกียรติบัตรและโล่เรียนดี ประจ าปี 2558 
 เมื่อนันที่ 17 กันยายน 2558  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เรียนดี ประจ าปี 2558  
ให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ ที่มีผลการเรียนดีเด่นในแต่ละระดับชั้น โดยมีผู้ได้รับเกียรติบัตรจ านนน 679 ราย  และผู้รับโล่
เรียนดี จ านนน 21 ราย  ณ ห้องประชุม 117 คณะนิศนกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหานิทยาลัย 

 

 ค่ายครอบครัว 

 นันที่ 16-18 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดกิจกรรมค่ายครอบครันให้แก่สมาชิก เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สถาบันครอบครัน ปลูกจิตส านึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้นิธีการรักษา อนุรักษ์สิ่งแนดล้อม เรียนรู้นิธีการปลูกป่าและ
เรียนรู้การอยู่ร่นมกัน  โดยคณะนิทยากรช านาญการจากศูนย์ฝึกอบรมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นผู้ฝึกอบรม 
ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 
 

 ตลาดนัดสหกรณ์ 

 นันที่ 26-28 ตุลาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดโครงการตลาดนัดสินค้าสหกรณ์ภาคการเกษตร “ตลาดนัด
สหกรณ์” เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและกระจายสินค้าเกษตรสู่ชุมชน เพื่อช่นยเหลือให้เกษตรกรมีรายได้ ช่นยเหลือตนเอง
ได้ อีกทั้งยังให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และประชาชนทั่นไปได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าดี มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม  โดย
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ณ ลานจอดรถข้างศาลาพระเกี้ยน จุฬาลงกรณ์
มหานิทยาลัย 
 

 ทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2558 

 นันท่ี 14 พฤศจิกายน 2558 ประธานกรรมการ พร้อมด้นย คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ ร่นมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2558 เพ่ือสบทบทุนสร้างพระอุโบสถ ณ นัดหนองแดง อ.ภูเนียง จ.น่าน  
 

 หย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ปี 2559 
 1. นันที่ 24-28 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ เปิดรับสมัครสมาชิก เพ่ือสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ  ณ  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ  อาคารจามจุรี 9 
 2. นันที่ 24-28 สิงหาคม 2558  คณะกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ  เปิดรับสมัครสมาชิก เพ่ือสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ประสานงานประจ าหน่นยสหกรณ์ฯ  ณ ส านักงานสหกรณ์ 
ออมทรัพย์จุฬาฯ  อาคารจามจุรี 9  
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 3. นันที่ 23 กันยายน 2558  คณะกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  
เปิดรับสมัครสมาชิก เพ่ือสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ประสานงานประจ าหน่นยสหกรณ์ฯ หน่นยที่ 17 เนื่องจากไม่มีผู้สมัคร
ในระหน่างนันที่ 24-28 สิงหาคม 2558 ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  อาคารจามจุรี 9 

4. นันที่ 6 พฤศจิกายน 2558  คณะกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์   
จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่นย ปี 2559  จัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่นยประจ าปี 2559  ล่นงหน้า โดยจัดให้สมาชิกที่ไม่อาจใช้สิทธิ
ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ ในนันลงคะแนนปกติ มาใช้สิทธิลงคะแนนล่นงหน้าได้   ณ หน่นยเลือกตั้งล่นงหน้า  
ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  อาคารจามจุรี 9 
 5.  นันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์    
จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่นย ปี 2559  จัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่นย ประจ าปี 2559 ตั้งแต่เนลา 08.30– 15.30 น. และ            
นับคะแนนรนม ณ ห้องประชุม 117 คณะนิศนกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหานิทยาลัย โดยสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียง
เลือกตั้ง มีจ านนน 11,486 คน มาใช้สิทธิ์หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ และเลือกตั้งผู้ประสานงาน จ านนน 5,669 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.36 
 

  กิจกรรมเพื่อสังคม 
 

 มอบเงินสมทบทุน “หัวใจไทย ส่งไปเนปาล” 

 นันที่ 29 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการ ด าเนินการมอบเงินบริจาคผ่านรัฐบาล ร่นมช่นยเหลือผู้ประสบภัย
แผ่นดินไหนประเทศเนปาลในโครงการ “หันใจไทย ส่งไปเนปาล” จ านนน 50,000 บาท โดยมี มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องรับรอง ตึกนารีสโมสร ท าเนียบรัฐบาล 

 

 มอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านพุย (สาขาพุยใต้) อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ 
 นันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่นมท าพิธีเปิด
และส่งมอบอาคารเรียน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และของเล่นให้กับเด็ก  โรงเรียนบ้านพุย รสาขา
พุยใต้  ในเขตพ้ืนที่สถานีเกษตรหลนงอินทนนท์ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารพร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 500,000.00 บาท ในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่นนต าบล 
ปางหินฝน และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านพุยใต้ เป็นผู้รับมอบ  
 
  มอบอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลานค า อ.สะเมงิ  จ.เชียงใหม่ 

 นันที่ 6 ธันนาคม 2558 ประธานกรรมการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่นมท าพิธีเปิดและ
ส่งมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลานค า ในเขตพ้ืนที่เกษตรหลนงปางดะ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ซึ่งสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารพร้อมอุปกรณ์  เป็นเงิน 500,000 บาท เพ่ือใช้อาคารเรียนหลังนี้ 
เป็นห้องเรียนและห้องกิจกรรมส าหรับเด็กเล็กในหมู่บ้าน ในโอกาสนี้ นายอ าเภอสะเมิง และนายกเทศมนตรีต าบลสะเมิงใต้ 
เป็นผู้รับมอบ    
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  แสดงความยินดี 
 

 ในปี 2558 คณะกรรมการด าเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ร่นมแสดงคนามยินดีกับผู้บริหาร
หน่นยงานในจุฬาลงกรณ์มหานิทยาลัย และหน่นยงานภายนอกในโอกาสต่างๆ  รนม 37 หน่นยงาน ดังนี้ 

ที่ ปี 2558 เนื่องในโอกาส ชื่อหน่วยงาน 

1. 7 มกราคม แสดงคนามยินดีครบรอบ 98 ปี คณะอักษรศาสตร์ 

2. 29 มกราคม แสดงคนามยินดีครบรอบ 98 ปี คณะนิทยาศาสตร์ 

3. 13 กุมภาพันธ์ แสดงคนามยินดีครบรอบ 29 ปี ศูนย์บริการนิชาการแห่งจุฬาฯ 

4. 2 มีนาคม แสดงคนามยินดีครบรอบ 32 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

5. 23 มีนาคม แสดงคนามยินดีเปิดที่ท าการ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ  สาขาศาลาพระเกี้ยน 

6. 2 เมษายน แสดงคนามยินดีครบรอบ 8 ปี ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ  

7. 2 เมษายน แสดงคนามยินดีครบรอบ 38 ปี โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ 

8. 17 เมษายน แสดงคนามยินดีครบรอบ 24 ปี สถาบันนิจัยพลังงาน 

9. 22 เมษายน แสดงคนามยินดีครบรอบ 80 ปี คณะสัตนแพทยศาสตร์ 

10. 24 เมษายน แสดงคนามยินดีครบรอบ 24 ปี สถาบันนิจัยทรัพยากรทางน้ า 

11. 6 พฤษภาคม แสดงคนามยินดีครบรอบ 57 ปี สโมสรอาจารย์ 

12. 22 พฤษภาคม แสดงคนามยินดีครบรอบ 75 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

13. 22 พฤษภาคม แสดงคนามยินดีครบรอบ 82 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

14. 26 พฤษภาคม แสดงคนามยินดีครบรอบ 37 ปี ส านักงานนิทยทรัพยากร 

15. 2 มิถุนายน แสดงคนามยินดีครบรอบ 102 ปี คณะนิศนกรรมศาสตร์ 

16. 18 มิถุนายน แสดงคนามยินดีครบรอบ 43 ปี คณะนิติศาสตร์ 

17. 18 มิถุนายน แสดงคนามยินดีครบรอบ 40 ปี ศูนย์หนังสือจุฬาฯ 

18. 29 มิถุนายน แสดงคนามยินดีครบรอบ 19 ปี ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ 

19. 3 กรกฎาคม  แสดงคนามยินดีครบรอบ 50 ปี คณะนิเทศศาสตร์ 
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ที่ ปี 2558 เนื่องในโอกาส ชื่อหน่วยงาน 

20. 7 กรกฎาคม แสดงคนามยินดีครบรอบ 19 ปี คณะจิตนิทยา 

21. 10 กรกฎาคม แสดงคนามยินดีครบรอบ 58 ปี คณะครุศาสตร์ 

22. 23 กรกฎาคม แสดงคนามยินดีครบรอบ 53 ปี บัณฑิตนิทยาลัย 

23. 7 สิงหาคม แสดงคนามยินดีครบรอบ 45 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ 

24. 18 สิงหาคม แสดงคนามยินดีครบรอบ 67 ปี คณะรัฐศาสตร์ 

25. 15 กันยายน แสดงคนามยินดีครบรอบ 33 ปี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

26. 22 กันยายน แสดงคนามยินดีเปิดที่ท าการ 
ชุมนุมสหกรณ์ต ารนจแห่งชาติ จ ากัด 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารนจแห่งชาติ จ ากัด 

27. 22 กันยายน แสดงคนามยินดีครบรอบ 27 ปี นิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

28. 30 กันยายน แสดงคนามยินดีครบรอบ 8 ปี นิทยาลัยนิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

29. 22 ตุลาคม แสดงคนามยินดีครบรอบ 77 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

30. 6 พฤศจิกายน แสดงคนามยินดีครบรอบ 38 ปี สถาบันภาษา  

31. 16 พฤศจิกายน แสดงคนามยินดีครบรอบ 24 ปี คณะสหเนชศาสตร์ 

32. 20 พฤศจิกายน แสดงคนามยินดีครบรอบ 45 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ ากัด 

33. 8 ธันนาคม แสดงคนามยินดีครบรอบ 102 ปี คณะเภสัชศาสตร์ 

34. 14 ธันนาคม แสดงคนามยินดีเปิดส านักงานใหม่ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาฯ 

35. 18 ธันนาคม แสดงคนามยินดีครบรอบ 50 ปี สถานีนิทยุจุฬาฯ 

36. 23 ธันนาคม แสดงคนามยินดีครบรอบ 49 ปี นิทยาลัยประชากรศาสตร์ 

37. 25 ธันนาคม แสดงคนามยินดีครบรอบ 27 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ 
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สมาชิก

เมือ่วันที่  1 มกราคม  2558  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  มีสมาชิกทั้งส้ิน 11,468 ราย
ในระหว่างป ี 2558   ได้มีการเปล่ียนแปลงจ านวนสมาชิก  ดังนี้

บวก รับสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 407
คืนสมาชิกภาพระหว่างปี 1 408

รวมจ านวนสมาชิก 11,876 ราย
หัก ผู้ที่พ้นสมาชิกภาพตามข้อบงัคับฯ ข้อ 10

ข้อ 10 (1) ตาย 46
ข้อ 10 (3) ลาออกจากสหกรณ์ 87
ข้อ 10 (4) ต้องค าพิพากษาใหล้้มละลาย -
ข้อ 10 (5) ถูกใหอ้อกจากงานประจ าตามข้อ 4(3) โดยมีความผิด 5
ข้อ 10 (6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 4
ข้อ 10 (7) ขาดคุณสมบติัตามข้อ 4 โดยไม่มีความผิด 

        และมีอายุการเปน็สมาชิกไม่ถึง 10 ปี 164 306 ราย
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2558 11,570 ราย

สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบกิตติมศักด์ิ 1 พระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จ านวนสมาชิกสมทบยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 3,851 ราย
บวก รับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ระหว่างปี 311 ราย

คืนสมาชิกภาพระหว่างปี - 311 ราย
รวมเปน็จ านวนสมาชิกสมทบ 4,162 ราย

หัก ผู้ที่พ้นสมาชิกภาพตามข้อบงัคับฯ ข้อ 17/8
ข้อ 17/8 (1)  ตาย 4
ข้อ 17/8 (3)  ลาออกจากสหกรณ์ 82
ข้อ 17/8 (5)  ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 1 87 ราย

คงเหลือสมาชิกสมทบ ณ   วันที่ 31 ธนัวาคม 2557 4,075 ราย

รวมจ านวนสมาชิกทั้งหมด 15,646 ราย

ระเบียบวาระที ่3
เรื่อง รบัทราบการรบัสมัครสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกสมทบ

และสมาชิกลาออกจากสหกรณอ์อมทรพัย์ฯ ในระหว่างปี 2558
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การขอหนังสือรับรองแสดงฐานะทางการเงินการขอหนังสือรับรองแสดงฐานะทางการเงิน  
สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองเพื่ อแสดงฐานะทางการเงิน           

ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถแจ้งความจ านงได้ที่สหกรณ์ฯ ส านักงาน    
อาคารจามจุรี 9 และทุกสาขา และรับเอกสารได้ในวันท าการถัดไป 

 
**สมาชิกสามารถขอได้ฟรีบัญชีละ 3 ชุด**สมาชิกสามารถขอได้ฟรีบัญชีละ 3 ชุด  

หากขอเพิ่มเสียค่าธรรมเนียมชุดละ 50 บาทหากขอเพิ่มเสียค่าธรรมเนียมชุดละ 50 บาท****  
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บาท % บาท %

1. ก ำไรสุทธิ 778,017,912.15     100.00  1,036,895,176.38   100.00  
2. ทุนส ำรอง

ไมน่อ้ยกว่ำร้อยละ 15 ของก ำไรสุทธิ 116,780,488.61     15.01   155,637,965.97     15.01   
3. ค่ำบ ำรุงสันนบิำตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย

ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิ แต่ไมเ่กนิ 10,000 บำท 10,000.00            0.00     10,000.00            0.00     

4. เงินปนัผล* ร้อยละ  4.48 + 1.02 = 5.50 (ป ี2557 = 6.10) 542,116,148.13     69.68   703,050,038.84     67.80   
แหง่ค่ำหุน้ที่ช ำระแล้วของสมำชิกแต่ละคน โดยคิดใหต้ำมส่วนระยะเวลำ 123,258,901.99     15.84   

5. เงินเฉล่ียคืน**  (ป ี2557 = 48.00) 104,431,096.29     13.42   119,485,973.85     11.52   
6. ทุนอดุหนนุกำรศึกษำของบตุรสมำชิก

ไมเ่กนิร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิ 6,600,000.00        0.85     9,500,000.00        0.92     
7. โบนสักรรมกำรและเจ้ำหนำ้ที่

ไมน่อ้ยกว่ำร้อยละ 1 แต่ไมเ่กนิร้อยละ 2 ของก ำไรสุทธิ 7,780,179.12        1.00     11,687,455.30       1.13     
8. ทุนสำธำรณประโยชน์

ไมเ่กนิร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิ 100,000.00           0.01     580,479.21           0.06     
9. ทุนสวัสดิกำรสมำชิก  

ไมเ่กนิร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิ 100,000.00           0.01     22,396,935.81       2.16     
10. ทุนรักษำระดับอตัรำเงินปนัผล

ไมเ่กนิร้อยละ 2  แหง่ทุนเรือนหุน้วันส้ินปี 100,000.00           0.01     14,546,327.40       1.40     

115.84  
หมายเหตุ

                                                                                 และเงินเฉล่ียคืนของอตัรำดอกเบีย้เงินกูอ้ตัรำอืน่เปน็ไปตำมสัญญำ
**เงินเฉล่ียคืน ร้อยละ 45.00 ของอตัรำดอกเบีย้เงินกูร้้อยละ 5.00 เหลืออตัรำดอกเบีย้เงินกูสุ้ทธิร้อยละ 2.75 ต่อปี

*เงินปนัผล ร้อยละ 5.50 ของทุนเรือนหุน้ โดยขออนมุติัที่ประชุมใหญ่ใช้ทุนรักษำระดับอตัรำเงินปนัผลอกีจ ำนวน  123,258,901.99 บำท มำรวมด้วย

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2558

รายการ ปี 2557ปี 2558
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ผลของการจัดสรรก าไรสุทธิ 
 

 

                     ก าไรสทุธิประจ าปี  2558  (100.00%) 778,017,912.15 บาท 
1. เป็นของสมาชิกร้อยละ  98.95  ของก าไรสุทธิ  คือ   

   1.1  เงินปันผล  (69.69%) 542,116,148.13 บาท 

                       และใช้ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล มารวมด้วยอีก  (15.84%) 123,258,901.99 บาท 

   1.2  เงินเฉลี่ยคืน  (13.42%)   104,431,096.29 บาท 

รวม 769,806,146.41              บาท 
   

2.  เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกร้อยละ  15.89  ของก าไรสุทธิ  คือ   

     2.1  ทุนส ารอง  (15.01%) 116,780,488.61 บาท 

     2.2  ทุนสวัสดิการสมาชิก  (0.01%) 100,000.00 บาท 

     2.3  ทุนสาธารณประโยชน์  (0.01%) 100,000.00 บาท 

     2.4  ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก  (0.85%) 6,600,000.00 บาท 

     2.5  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  (0.01%) 100,000.00 บาท 

รวม 123,680,488.61 บาท 
   

3.  เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 1.00 ของก าไรสุทธิ  คือ 7,780,179.12 บาท 

รวม 7,780,179.12 บาท 
   

4.  เป็นของสันนิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย  ร้อยละ 0.00  ของก าไรสุทธิ  คือ   

    ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย                 10,000.00 บาท 

รวม 10,000.00 บาท 
   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  (115.84%) 901,276,814.14 บาท 
 
 
 

 

83.11 



 
 
 
 
 
 
 
 

การมอบอ านาจการมอบอ านาจให้ผู้อื่นถอนเงินฝาก โปรดแสดงให้ผู้อื่นถอนเงินฝาก โปรดแสดง  
1. บัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของบัญชี พร้อมถ่ายส าเนาบัตรฯ และรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ พร้อมถ่ายส าเนาบัตรฯ และรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

**กรณีเป็นบัญชีโครงการหรือหน่วยงานสหกรณ์ฯ อนุญาตให้แสดงเฉพาะ**กรณีเป็นบัญชีโครงการหรือหน่วยงานสหกรณ์ฯ อนุญาตให้แสดงเฉพาะ
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรฯ**บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรฯ**  
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-  1  -

งบประมาณ จ่ายจริง ขอต้ังงบประมาณ

ปี 2558 ม.ค. - ธ.ค. ปี 2559

1 หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่

1.1 เงินเดือน 28,050,000.00 28,046,700.13 3,299.87 28,650,000.00
1.2 ค่าล่วงเวลา 800,000.00 794,773.16 5,226.84 800,000.00
1.3 ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000.00 1,321,263.50 178,736.50 1,500,000.00
1.4 ค่าเล่าเรียนบุตร 204,000.00 179,601.00 24,399.00 196,350.00
1.5 สวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร 43,000.00 42,300.00 700.00 40,800.00
1.6 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000.00 6,153.00 (153.00) 6,000.00
1.7 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 533,000.00 529,504.00 3,496.00 531,000.00
1.8 เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 1,977,000.00 1,942,532.88 34,467.12 2,021,000.00
1.9 ค่าบ าเหน็จและชดเชยเจ้าหน้าที่ 3,362,000.00 3,507,286.03 (145,286.03) 6,726,000.00
1.10 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ 133,000.00 130,426.00 2,574.00 133,000.00
1.11 ค่าเคร่ืองแต่งกายเจ้าหน้าที่ 480,000.00 480,000.00 0.00 480,000.00
1.12 เงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่ประสบภัย 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00
1.13 ค่าเบี้ยประกันภัยสุขภาพกลุ่มเจ้าหน้าที่ 354,000.00 355,664.12 (1,664.12) 354,000.00
1.14 เข็มเกียรติคุณ 90,000.00 46,472.00 43,528.00 18,000.00
1.15 ค่าฝึกอบรมและส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา 600,000.00 356,580.00 243,420.00 600,000.00
1.16 ค่าสัมมนาเจ้าหน้าที่ 2,353,000.00 1,469,701.72 883,298.28 2,353,000.00

40,685,000.00 39,408,957.54 1,276,042.46 44,609,150.00
2 หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์

2.1 ค่าเช่าอาคารสถานที่ 632,000.00 504,547.00 127,453.00 632,000.00
2.2 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอาคาร 862,000.00 891,800.00 (29,800.00) 862,000.00
2.3 ค่าบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ส านักงาน 467,000.00 403,929.13 63,070.87 530,000.00
2.4 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงเคร่ืองใช้ส านักงาน 250,000.00 100,058.00 149,942.00 250,000.00
2.5 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบงาน 3,830,000.00 3,378,121.50 451,878.50 5,432,000.00
2.6 ค่าประกันเส่ียงภัยทรัพย์สิน 60,000.00 48,342.60 11,657.40 60,000.00
2.7 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะ 115,000.00 137,408.33 (22,408.33) 115,000.00
2.8 ค่าเบี้ยประกันภัยและภาษียานพาหนะ 146,000.00 128,344.49 17,655.51 106,000.00
2.9 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 400,000.00 206,229.67 193,770.33 400,000.00

6,762,000.00 5,798,780.72 963,219.28 8,387,000.00
3 หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก

3.1 ค่าสัมมนาสมาชิก 5,160,000.00 2,370,556.97 2,789,443.03 5,160,000.00
3.2 ค่าใช้จ่ายฝึกวิชาชีพ 100,000.00 7,350.00 92,650.00 100,000.00
3.3 ค่าใช้จ่ายมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 72,000.00 73,289.50 (1,289.50) 72,000.00

ระเบียบวาระที่ 8
เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินงานของสหกรณ ์ประจ าปี 2559

สหกรณอ์อมทรัพย์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จ ากัด

รายการ คงเหลือ
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-  2  -

งบประมาณ จ่ายจริง ขอต้ังงบประมาณ

ปี 2558 ม.ค. - ธ.ค. ปี 2559
รายการ คงเหลือ

3.4 ค่าพิมพ์หนังสือรายงานกิจการประจ าปี 636,000.00 609,475.50 26,524.50 650,000.00
3.5 ค่าพิมพ์หนังสือและเอกสารเผยแพร่สมาชิก 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00
3.6 ค่าใช้จ่ายการบริการด้านการเงินครบวงจร 1,500,000.00 1,588,050.00 (88,050.00) 1,500,000.00
3.7 ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ท านิติกรรม 268,000.00 213,435.00 54,565.00 268,000.00
3.8 ค่าที่จอดรถ 20,000.00 22,000.00 (2,000.00) 20,000.00

7,856,000.00 4,884,156.97 2,971,843.03 7,870,000.00
4 หมวดค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน

4.1 ค่าเบี้ยประชุม 1,084,000.00 964,200.00 119,800.00 984,000.00
4.2 เงินสมนาคุณ 3,363,000.00 3,299,868.00 63,132.00 3,870,000.00
4.3 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 240,000.00 252,000.00 (12,000.00) 260,000.00
4.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 260,000.00 260,000.00 0.00 260,000.00
4.5 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกรรมการ 39,000.00 38,250.00 750.00 39,000.00
4.6 ค่าเคร่ืองแต่งกายกรรมการ 68,000.00 67,700.00 300.00 68,000.00
4.7 ค่าฝึกอบรมและส่งกรรมการเข้าร่วมประชุมสัมมนา 550,000.00 104,977.10 445,022.90 550,000.00
4.8 ค่าสัมมนากรรมการ 1,020,000.00 696,990.92 323,009.08 1,020,000.00
4.9 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 2,992,000.00 2,134,720.20 857,279.80 3,043,200.00
4.10 ค่าใช้จ่ายในการให้สินเชื่อ 1,000,000.00 665,172.10 334,827.90 1,000,000.00
4.11 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาเพือ่การให้สินเชือ่แก่สหกรณ์อืน่ 2,500,000.00 2,452,159.69 47,840.31 2,500,000.00
4.12 ค่ารับรอง 250,000.00 158,205.00 91,795.00 250,000.00
4.13 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 250,000.00 94,856.00 155,144.00 250,000.00
4.14 ค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล 5,000,000.00 3,763,022.46 1,236,977.54 4,000,000.00
4.15 ค่าใช้จ่ายส านักงาน 680,000.00 658,285.44 21,714.56 680,000.00
4.16 ค่าใช้จ่ายงานบ้าน 400,000.00 501,137.99 (101,137.99) 400,000.00
4.17 ค่าเบี้ยประกันโจรภัย 351,000.00 198,258.06 152,741.94 351,000.00
4.18 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ 682,000.00 603,353.00 78,647.00 682,000.00
4.19 ค่าวัสดุส านักงาน 950,000.00 764,556.42 185,443.58 950,000.00
4.20 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,300,000.00 1,300,240.26 (240.26) 1,300,000.00
4.21 ค่าใช้จ่ายหย่ังเสียงเลือกต้ัง 1,500,000.00 1,587,280.51 (87,280.51) 1,000,000.00
4.22 ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมใหญ่ 3,300,000.00 3,454,029.07 (154,029.07) 2,950,000.00
4.23 ค่าเบี้ยเล้ียงพาหนะ 500,000.00 469,770.00 30,230.00 500,000.00
4.24 ค่าสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัย 690,000.00 623,375.20 66,624.80 890,000.00
4.25 ค่าใช้จ่ายด าเนินคดี 1,000,000.00 852,705.36 147,294.64 2,000,000.00
4.26 ค่าใช้จ่ายโครงการครบรอบการจัดต้ัง สอ.จฬ. 150,000.00 78,273.50 71,726.50 7,150,000.00
4.27 ค่าโทรศัพท์ 420,000.00 395,187.58 24,812.42 420,000.00
4.28 ค่าไฟฟ้า 1,600,000.00 1,541,464.44 58,535.56 1,600,000.00
4.29 ค่าน้ าประปา 50,000.00 25,581.78 24,418.22 50,000.00
4.30 ค่าเช่าใช้บริการระบบ INTERNET ของ CAT 0.00 0.00 0.00 500,000.00
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งบประมาณ จ่ายจริง ขอต้ังงบประมาณ

ปี 2558 ม.ค. - ธ.ค. ปี 2559
รายการ คงเหลือ

4.31 ค่าใช้จ่ายในการให้เช่าห้องประชุม 50,000.00 5,860.00 44,140.00 50,000.00
4.32 ค่าใช้จ่ายจัดท าโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์ 500,000.00 610,660.95 (110,660.95) 1,250,000.00
4.33 ค่าใช้จ่ายจัดท าแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์  ปี 2560 - 2563 0.00 0.00 0.00 350,000.00

32,739,000.00 28,622,141.03 4,116,858.97 41,167,200.00
5 หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน

5.1 เคร่ืองค านวณไฟฟ้า  (ปี 2558 = 1 เคร่ือง) 4,000.00 3,424.00 576.00 0.00
5.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,225,000.00 340,955.50 3,884,044.50 5,660,000.00
5.3 เคร่ืองนับธนบัตร  (ปี 2558 =  2 เคร่ือง) 150,000.00 136,500.00 13,500.00 0.00
5.4 ค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 1,350,000.00 0.00 1,350,000.00 1,350,000.00
5.5 ตู้เหล็ก 2 ล้ินชัก  (ปี 2558 = 1 ตู้) 5,000.00 2,953.20 2,046.80 0.00
5.6 ตู้เก็บเอกสารกันไฟ  (ปี 2558 = 1 ตู้) 70,000.00 68,480.00 1,520.00 0.00
5.7 เคร่ืองปั๊มน้ า (ปี 2558 = 1 เคร่ือง) 20,000.00 5,400.00 14,600.00 0.00
5.8 ระบบควบคุมการเข้า-ออก ส านักงาน  1 ระบบ 300,000.00 0.00 300,000.00 700,000.00
5.9 ไมค์ลอย  (ปี 2558 = 1 ชุด) 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
5.10 กล้องวงจรปิด IP Camera Infrared Wireless 1 ระบบ 500,000.00 0.00 500,000.00 900,000.00
5.11 เคร่ืองสแกนเอกสาร 1 เคร่ือง 0.00 0.00 0.00 50,000.00
5.12 พัดลมติดผนัง 4 เคร่ือง 0.00 0.00 0.00 10,000.00
5.13 เคร่ืองฟอกอากาศ 6 เคร่ือง 0.00 0.00 0.00 102,000.00
5.14 ถังต้มน้ าร้อนสแตนเลส 1 ใบ     0.00 0.00 0.00 15,000.00
5.15 โต๊ะเทรนนิ่ง 8 ตัว 0.00 0.00 0.00 240,000.00
5.16 เคร่ืองเจาะกระดาษไฟฟ้า 1 เคร่ือง 0.00 0.00 0.00 60,000.00
5.17 ชั้นวางแผ่นพับและข่าวสหกรณ์ฯ 8 อัน 0.00 0.00 0.00 80,000.00
5.18 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 เคร่ือง 0.00 0.00 0.00 700,000.00
5.19 ตู้เย็น 1 เคร่ือง 0.00 0.00 0.00 16,000.00

6,654,000.00 587,712.70 6,066,287.30 9,883,000.00
6 หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสินทรัพย์

6.1 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 8,300,000.00 2,173,137.00 6,126,863.00 8,000,000.00
6.2 ค่าปรับปรุงที่ท าการ 1,104,000.00 901,727.20 202,272.80 180,000.00

    9,404,000.00 3,074,864.20 6,329,135.80 8,180,000.00
7 หมวดส ารอง

7.1 ส ารอง 2,000,000.00 454,896.00 1,545,104.00 2,000,000.00
2,000,000.00 454,896.00 1,545,104.00 2,000,000.00

106,100,000.00 82,831,509.16 23,268,490.84 122,096,350.00

หมายเหตุ 1. งบประมาณทั้งหมด ขออนุมัติให้ถัวจ่ายได้ ยกเว้นหมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์

2. กรณีขึ้นปีงบประมาณใหม่ ขออนุมัติใช้จ่าย 20% ของงบด าเนินการปีงบประมาณเดิม เพื่อให้งานประจ าด าเนินต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น
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»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ ÃÒÂä´Œ ÃÒÂ¨‹ÒÂ »ÃÐ¨ํÒ»‚ 2559ประมาณการ  รายได้  รายจ่าย  ประจ าปี  2559 
 

               ล้านบาท 
1. ประมาณการรายได้        
 1.1  ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 260      
 1.2  ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 585 
 1.3  รายได้อื่น 775 
  รวม                                                                  1,620      
 
2. ประมาณการรายจ่าย        
 2.1  ดอกเบี้ยจ่าย 625    
 2.2  ค่าใช้จ่ายบริหาร              95 
   รวม             720 
     
             
         
ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย            900            



 
 
 
 
 

สมาชิกที่ยื่นกู้และรับเงินกู้ไม่ว่าในวันใดของเดือนสมาชิกที่ยื่นกู้และรับเงินกู้ไม่ว่าในวันใดของเดือน  
  

ต้องช าระหนี้งวดแรกในเดือนที่รับเงินกู้   
และต้องกันยอดเงิน หรือน าเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ให้หักช าระหนี้ได้ทัน  

ภายในเวลา 15.30 น.ภายในเวลา 15.30 น. ของวันท าการสุดท้ายของเดือน 

 

สมาชิกไม่ควรผิดนัดช าระหนี้สหกรณ์ฯสมาชิกไม่ควรผิดนัดช าระหนี้สหกรณ์ฯ  
เพราะตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ 

(ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย) ในปีใดจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีนั้น 
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 64(2) 
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ÃÐàºÕÂºÇÒÃÐ·Õ่ 9 
àÃ×่Í§ ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑ้§¡ÃÃÁ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹¡ÒÃáÅÐÃÑº·ÃÒº¼Å

¡ÒÃàÅ×Í¡µÑ้§¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹»ÃÐ¨ํÒË¹‹ÇÂ »‚ 2559

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  ผ่องผุดพันธ์)

ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ

หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการฯ ประจ�าปี พ.ศ. 2559

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

ข่าวหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ และเลือกตั้งฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

คณะกรรมการอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการฯ	 	
ฉบับที่	4	วันจันทร์ที่	23	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2558

และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วย	ปี	พ.ศ.	2559

	 ตามที่คณะกรรมการอ�านวยการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ	 และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ�าหน่วยปี	 พ.ศ.	 2559																		

ได้จัดให้มีการลงคะแนนตามเจตจ�านงของสมาชิก	 ทั้งการลงคะแนนล่วงหน้าตามหนังสือแจ้งความจ�านง	 การลงคะแนน														

ล่วงหน้าทางไปรษณีย์	 และการลงคะแนน	 ณ	 หน่วยลงคะแนนเมื่อวันศุกร์ที่	 20	 พฤศจิกายน	 2558	 แล้วนั้น	 บัดนี้																													

การรวมคะแนนทั้งหมดได้เสร็จสิ้นและได้รับการสรุปเรียบร้อยแล้ว	 ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง																						

ซ่ึงคณะกรรมการอ�านวยการหยัง่เสียงเลอืกตัง้ฯ	 และเลือกตั้งฯ	 จะได้น�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 พ.ศ.	 2558																

ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ	ในวันพฤหัสบดีที่	11	กุมภาพันธ์	2559	ต่อไป	

	 ในการนี้	 กระผมใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมการอ�านวยการฯ	 คณะกรรมการด�าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ																			

เจ้าหน้าที่ประจ�าหน่วยเลือกตั้งฯ	 ผู้สมัครเข้ารับการหย่ังเสียงฯ	 และเลือกตั้งฯ	 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯทุกท่าน																		

รวมถึงนิสิตอาสาสมัครจากหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ที่ทุกฝ่ายต่างร่วมท�างานกันอย่างแข็งขันตั้งแต่รุ่งอรุณ																

ของวันศุกร์ที่	20	พฤศจิกายน	2558	จนเกือบเข้าวันใหม่ของวันถัดไป	ด้วยจิตวิญญาณที่ตรงกัน	คือผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม																			

ถูกต้องและโปร่งใส	 ตามหลักการแห่งสหกรณ์ซ่ึงเป็นองค์กรประชาธิปไตยที่ควบคุมด้วยมวลสมาชิก	 (Democratic																				

Member	 Control	 Organization)	 จนส�าเร็จลุล่วงและสัมฤทธิ์ผล	 ส่วนปัญหาและอุปสรรค	 ตลอดถึงข้อเสนอแนะต่างๆ														

คณะกรรมการอ�านวยการฯ	จะได้ประมวลสรุปและน�าเสนอต่อคณะกรรมการด�าเนนิการของสหกรณ์ในชดุถดัไป	เพือ่พิจารณา

ด�าเนินการ	แก้ไข	ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง	ต่อไป

	 อนึ่ง	หากมีข้อบกพร่อง	ผิดพลาด	หรือผิดหลงใดๆ	อันอาจมีเกิดขึ้นในการหยั่งเสียงฯ	และเลือกตั้งฯ	ในครั้งนี้	

ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากข้อจ�ากัดอันมิอาจคาดหมายได้ท้ังด้านเวลา	 บุคคล	 งบประมาณ	 สถานที่	 ฯลฯ	 กระผมขอน้อมรับ																									

และขออภัยมา	ณ	โอกาสนี้	และใคร่ขอขอบพระคุณอีกครั้งในทุกความร่วมมือจากท่านเพื่อสหกรณ์ของเรา

N.B. ผลสรุปการลงคะแนนยังมิใช่ผลการรับรองของคณะกรรมการอ�านวยการฯ แต่อย่างใด จนกว่าที่ประชุมใหญ่จะลงมติรับรองผล
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ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 

ปี พ.ศ. 2559

ผลการนับคะแนนการหยั่งเสียงเลือกตั้ง
กรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

ปี พ.ศ. 2559
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รศ.วิสนศักดิ์	อ่วมเพ็ง
รองประธาน

นายอุดม	โชคศิริ
เหรัญญิก

นายอุลเวงค์	มติมาลังกรณ์
กรรมการเขตที่ 2

อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์	รุ่งเรืองกิจไกร
กรรมการเขตที่ 6

นางอังคณา	พวงเงิน
กรรมการเขตที่ 7

นายลับแล	ณ	บางช้าง
กรรมการเขตที่ 8

นายอภิชา	เดียขุนทด
กรรมการเขตที่ 10

ต�าแหน่งที่สมัคร
รับการหยั่งเสียงฯ

หมายเลข
ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร รวม อันดับ

ที่ได้

รองประธาน 2 ว่าที่ร้อยตรี	พิพัฒน์	เพ็งคุ้ม 	375	 4

3 รศ.วิสนศักดิ์	อ่วมเพ็ง 	1,860	 1

5 รศ.ภญ.สาริณีย์	กฤติยานันต์ 	1,792	 2

6 ผศ.ดร.จุมพล	พูลภัทรชีวิน 	500	 3

ไม่ประสงค์จะเลือก 	738	

บัตรเสียรองประธาน 	366	

รวมจ�านวนบัตร 5,631

เหรัญญิก 4 ผศ.มานิต	โกศลอินทรีย์ 	1,181	 3

5 นายปฐมพงศ์	บรรพบุรุษ 	1,459	 2

6 นายอุดม	โชคศิริ 	1,982	 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 	717	

บัตรเสียเหรัญญิก 	292	

รวมจ�านวนบัตร 5,631

กรรมการเขตที่ 2 1 นายบุญชอบ	มีนาภา 	1,030	 3

4 น.ส.อภิญญา	สังข์กะนิษฐ์ 	1,287	 2

6 นายอุลเวงค์	มติมาลังกรณ์ 	1,374	 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 	1,368	

บัตรเสียกรรมการเขตที่	2 	572	

รวมจ�านวนบัตร 5,631

กรรมการเขตที่ 6 2 อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์	รุ่งเรืองกิจไกร 	2,121	 1

6 นายพารา	รื่นสุนทร 	1,870	 2

ไม่ประสงค์จะเลือก 	1,121	

บัตรเสียกรรมการเขตที่	6 	519	

รวมจ�านวนบัตร 5,631

กรรมการเขตที่ 7 1 นางอังคณา	พวงเงิน 	1,927	 1

3 น.ส.นันทวรรณ	ธีรสรเดช 	1,266	 2

5 น.ส.รวงทอง	พุทธิกุล 	505	 3

ไม่ประสงค์จะเลือก 	1,348	

บัตรเสียกรรมการเขตที่	7 	585	

รวมจ�านวนบัตร 5,631

กรรมการเขตที่ 8 3 นายชลวุฒิ	พูลสมบัติ 	1,646	 2

4 นายลับแล		ณ	บางช้าง 	1,955	 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 	1,482	

บัตรเสียกรรมการเขตที่	8 	548	

รวมจ�านวนบัตร 5,631

กรรมการเขตที่ 10 1 ว่าที่ร้อยตรี	รุ่งรัตน์	อินทรประเสริฐ 	601	 4

2 นายธ�ารงค์		มะลิอ่อง 	678	 3

3 นายอภิชา	เดียขุนทด 	1,207	 1

5 น.ส.อารีย์	โพธิ์ขวัญ 	1,173	 2

ไม่ประสงค์จะเลือก 	1,432	

บัตรเสียกรรมการเขตที่	10 	540	

รวมจ�านวนบัตร 5,631

บัตรดี 5,631

บัตรเสียทั้งฉบับ  38 

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  5,669 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  11,486 

ผู้มาใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ 49.36
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หน่วย
ประสานงานที่

หมายเลข
ผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร
คะแนน
รวมที่ได้

ล�าดับ
ที่ได้

ผู้มา
ใช้สิทธิ

ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิ์
คิดเป็นร้อยละ

1 2 นางอวัตถา	เทพหยด 122 1

140 236 59.32ไม่ประสงค์จะเลือก 15
บัตรเสียทั้งฉบับ 3

2 1 นายสมชาย	น�้าแก้ว 33 3

252 382 65.97

4 นายเสกสัน	จิตต์มงคล 65 2
6 นางร�าไพร	ทองค�า 130 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 12
บัตรเสียทั้งฉบับ 12

3 1 นายภัทรพณ	ติดตารัมย์ 81 2

191 419 45.58
5 นายสยาม	ทองแสง 103 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 7
บัตรเสียทั้งฉบับ -

4 3 นางประนอม	ศิลปนภาพร 54 1
62 142 43.66ไม่ประสงค์จะเลือก 8

บัตรเสียทั้งฉบับ -
5 2 นายกิตติวัฒน์	การศาสตร์ 59 1

64 141 45.39ไม่ประสงค์จะเลือก 5
บัตรเสียทั้งฉบับ -

6 1 น.ส.ล�าไพ	หลวงราช 78 4

521 1,312 39.71

2 นายเลิศ	พานไธสง 344 1
3 นายวิชัย	กาละชัย 128 3
5 นายชรินทร์	เหนี่ยงแจ่ม 238 2
6 นายเมธาสิทธิ์	ศรีอินทร์ 67 5

ไม่ประสงค์จะเลือก 37
บัตรเสียทั้งฉบับ 9

7 1 นายสมชาย	มีประสพ 72 4

449 1,080 41.57

3 นายมิตร	น่วมนิวงษ์ 128 3
4 นายวรา	นิ่มงาม 242 2
6 นายพรฤทธิ์	ฤทธิ์ส�าเร็จ 275 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 16
บัตรเสียทั้งฉบับ 4

8 2 นางบุศรา	เสือพอน 123 1

297 780 38.08

5 นายพจน์	เจริญพร 111 2
6 นายพรชัย	ช่างม่วง 34 3

ไม่ประสงค์จะเลือก 21
บัตรเสียทั้งฉบับ 8

9 3 นายธนากร	น้อยค�าสิน 110 1

132 428 30.84ไม่ประสงค์จะเลือก 21
บัตรเสียทั้งฉบับ 1

10 5 นายชรินทร์	โกศิยะกุล 377 1

399 883 45.19ไม่ประสงค์จะเลือก 18
บัตรเสียทั้งฉบับ 4

11 6 นายชัยนันท์	พรมนิ่ม 214 1
239 517 46.23ไม่ประสงค์จะเลือก 25

บัตรเสียทั้งฉบับ -

นางอวัตถา	เทพหยด
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 1

นางร�าไพร	ทองค�า
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 2

นายสยาม	ทองแสง
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 3

นางประนอม	ศิลปนภาพร
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 4

นายกิตติวัฒน์	การศาสตร์
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 5 

นายเลิศ	พานไธสง
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 6

นายชรินทร์	เหนี่ยงแจ่ม
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 6

นายพรฤทธิ์	ฤทธิ์ส�าเร็จ
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 7

นายวรา	นิ่มงาม
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 7

นางบุศรา	เสือพอน
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 8

นายธนากร	น้อยค�าสิน
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 9

นายชรินทร์	โกศิยะกุล
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 10

นายชัยนันท์	พรมนิ่ม
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 11

ผลการนับคะแนนเลอืกตัง้ผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2559
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ผลการเลอืกตัง้
ผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2559
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จดัท�ำโดย คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรหย่ังเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรด�ำเนนิกำรสหกรณ์ออมทรัพย์จฬุำฯ และเลือกตัง้ผูป้ระสำนงำนประจ�ำหน่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
อาคารจามจุรี ๙ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๕๕๕ ต่อ ๑๒๐๓ โทรสาร ๐-๒๖๑๑-๗๔๑๑

น.ส.พรรณพร	ภูวนวัฒก์
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 12

นายอัคเดช	เกษเจริญ
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 13

นายบุญนพ	ค�าแหง
ผูป้ระสานงานหน่วยที ่14

นายวัฒนพร	ดวงแก้ว
ผูป้ระสานงานหน่วยที ่15

นายเทวัญ	พุ่มจันทร์
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 16

นายพงษ์สธิร	แสงน้อย
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 17

นายวิสุทธิ์	สุดบุญมา
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 18

นายนที	ขวัญรัตน์
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 19

นายบุญทอม	สุขใหม่
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 20

นายสมนึก	บุพลับ
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 21

นางสุภา	บุญศรี
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 22

นายเดชา	น้อยเรืองวงศ์
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 23

นายณัฐวัฒน์			สุขทั่วญาติ
ผู้ประสานงานหน่วยที่ 24

หน่วย
ประสานงานที่

หมายเลข
ผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร
คะแนน
รวมที่ได้

ล�าดับ
ที่ได้

ผู้มา
ใช้สิทธิ

ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิ์
คิดเป็นร้อยละ

12 5 น.ส.พรรณพร	ภูวนวัฒก์ 163 1
179 330 54.24ไม่ประสงค์จะเลือก 14

บัตรเสียทั้งฉบับ 2
13 5 นายอัคเดช	เกษเจริญ 140 1

165 309 53.40ไม่ประสงค์จะเลือก 20
บัตรเสียทั้งฉบับ 5

14 2 นายบุญนพ	ค�าแหง 146 1
166 372 44.62ไม่ประสงค์จะเลือก 18

บัตรเสียทั้งฉบับ 2
15 2 นายวัฒนพร	ดวงแก้ว 94 1

120 195 61.54ไม่ประสงค์จะเลือก 18
บัตรเสียทั้งฉบับ 8

16 1 นายเทวัญ	พุ่มจันทร์ 110 1

176 362 48.62
5 นายบญุเทยีม	เรอืงกระโทก 50 2

ไม่ประสงค์จะเลือก 14
บัตรเสียทั้งฉบับ 2

17 4 นายพงษ์สิธร	แสงน้อย 123 1
146 312 46.79ไม่ประสงค์จะเลือก 22

บัตรเสียทั้งฉบับ 1
18 4 นายวิสุทธิ์	สุดบุญมา 88 1

172 302 56.95
5 นางเพ็ญศรี	จั่นจ�ารัส 37 2
6 นายบรรจง	มะลิวัลย์ 27 3

ไม่ประสงค์จะเลือก 13
บัตรเสียทั้งฉบับ 7

19 2 นายนที	ขวัญรัตน์ 183 1

202 319 63.32ไม่ประสงค์จะเลือก 18

บัตรเสียทั้งฉบับ 1

20 2 นายวัชรกุล	จันทราเวช 240 2

610 1,055 57.82
3 นายบุญทอม	สุขใหม่ 244 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 120
บัตรเสียทั้งฉบับ 6

21 6 นายสมนึก	บุพลับ 206 1
224 262 85.50ไม่ประสงค์จะเลือก 13

บัตรเสียทั้งฉบับ 5
22 1 นางสุภา	บุญศรี 79 1

148 197 75.13
5 นายชัยวิทย์	รติมงคลรักษ์ 52 2

ไม่ประสงค์จะเลือก 11
บัตรเสียทั้งฉบับ 6

23 1 นายเอกพล	ส่งเสริม 115 2

446 838 53.22
6 นายเดชา	น้อยเรืองวงศ์ 240 1

ไม่ประสงค์จะเลือก 86
บัตรเสียทั้งฉบับ 5

24 2 นายณัฐวัฒน์			สุขทั่วญาติ 134 1
169 313 53.99ไม่ประสงค์จะเลือก 34

บัตรเสียทั้งฉบับ 1

รวมทุกหน่วยเลือกตั้ง  5,669 11,486 49.36

ผลการนับคะแนนเลอืกตัง้ผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2559
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ผลการเลอืกตัง้
ผู้ประสานงานประจ�าหน่วย ปี พ.ศ. 2559
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1.1 ค่าจัดพิมพ์เอกสาร 302,698.26 บาท
รวมค่าใชจ้่าย 302,698.26 บาท

2.1 ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 51,063.00 บาท
รวม 51,063.00 บาท

3.1 ค่าเบีย้ประชุม 425,000.00 บาท
3.2 ค่าพาหนะเหมาจ่าย 43,200.00 บาท
3.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีห่้องประชุม 7,500.00 บาท
3.4 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 24,941.00 บาท

รวมค่าใชจ้่าย 500,641.00 บาท

4.1 ค่าเช่าห้องประชุม 117 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16,000.00 บาท
4.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 5,154.25 บาท
4.3 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 74,125.00 บาท
4.4 ค่าจัดแสดงวิสัยทัศน์ 16,000.00 บาท
4.5 ค่าตอบแทนอื่นฯ 573,450.00 บาท

รวม 684,729.25 บาท
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งทั้งสิ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30  ธันวาคม 2558) 1,539,131.51 บาท

4. ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ

สรุปค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้ง
การหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ปี พ.ศ. 2559

3. ค่าใชจ้่ายในการประชมุคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินการ

1. ค่าจัดพิมพ์ขา่ว,  ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งฯ, จัดพิมพ์เอกสารตา่งฯ และป้ายประชาสัมพันธ์

2. ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
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ระเบียบวาระที่  10 
 

เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการหย่ังเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ประจ าปี 2560 

 

 
 เมื่อวันพุธที่  12  กุมภาพันธ์  2558  ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557  ได้มีมติเลือกตั้ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา ผ่องผุดพันธุ์  เป็นประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ
สหกรณอ์อมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด และเลือกตั้งผู้ประสานงานประจ าหน่วย ประจ าปี  2559   
บัดนี้ได้สิ้นสุดภารกิจลงแล้ว 
 
 จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558  พิจารณาเลือกประธานกรรมการด าเนินการหยั่งเสียง
เลือกตั้งกรรมการด าเนินการฯ และเลือกตั้งผู้ประสานงานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  
ประจ าปี 2560  ต่อไป 
 
 
 มติที่ประชุม  ..................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ 11 
 

เรื่อง การก าหนดวงเงิน ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม  
 
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  ข้อ 29   ได้ก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่
ก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
ข้อบังคับ  ข้อ 29 
 “วงเงินกู้ยืม  ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมส าหรับปีหนึ่งๆ  ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การ     
ด าเนินงาน  วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมส าหรับปีใดก็ให้ใช้
วงเงินกู้ยืมส าหรับปีก่อนไปพลาง” 
 
 ในปี  2558  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ให้ก าหนดวงเงินกู้ยืมไว้เป็นจ านวน  
13,900,000,000.00.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยล้านบาทถ้วน) 
 
 ส าหรับในปี 2559  คณะกรรมการด าเนินการฯ ใคร่เสนอขออนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  
อาจกู้ยืมได้ในวงเงิน  14,600,000,000.00  (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยล้านบาทถ้วน)   
  

 ทั้งนี้  เพ่ือความรอบคอบในการด าเนินกิจการให้สามารถรองรับการขยายขอบเขตของการให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกให้กว้างขวาง และเพ่ือให้การบริหารงานมีสภาพคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
  
 จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
 
 
 มติที่ประชุม .................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 12 
 

เรื่อง  การคดัเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2559 
 
 ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จ ากัด  ได้ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี  2558   โดยมีระเบียบวาระการประชุม  เรื่อง  การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี  2559  
นั้น    
 บัดนี้  มีผู้เสนอราคาบริการตรวจสอบบัญชี ประจ าปี 2559  รวม 3  ราย  เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2558  ดังนี้ 
 

 ผู้เสนอบริการตรวจสอบบัญชี  จ านวน  3  ราย   ได้แก่ 
1.  ส านักสอบบัญชี ลักขณา เขคม   โดย  นางลักขณา เขคม 
2.  บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด โดย  นายมนตรี  ช่วยช ู
3.  บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ ากัด  โดย  นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์ 

   
   
 

 

 มติที่ประชุม................................................................................................................. ...................... 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2558

190

1. 
ราค

าต่อ
ปี

2. 
ขอ
บเข

ตก
ารต

รวจ
สอ
บ จะป

ระเ
มนิ

ปร
ะส
ทิธ
ภิาพ

 ระ
บบ

การ
คว
บคุ

มภ
ายใ

นข
องส

หก
รณ์

ฯเพ
ือ่จ
ดัท

 า
จะป

ระเ
มนิ

ปร
ะส
ทิธ
ภิาพ

 ระ
บบ

การ
คว
บคุ

มภ
ายใ

นข
องส

หก
รณ์

เพือ่
จดั
ท า

แน
วก
ารต

รวจ
สอ
บบ

ญัช
ทีีเ่ห

มาะ
สม

แน
วก
ารส

อบ
บญั

ชที
ีเ่หม

าะส
ม

3. 
วธิกี

ารต
รวจ

สอ
บ

เขา้
ท าก

ารต
รวจ

สอ
บโด

ยห
วัห
นา้ส

 านกั
 แล

ะผู
ส้อ
บบ

ญัช
จีะน

 าคณ
ะเข

า้ท
 ากา

ร
เขา้
ท าก

ารต
รวจ

สอ
บโด

ยผู
ส้อ
บบ

ญัช
สีห
กร
ณ์ 
นาย

สริ
วชิญ

 ์ ไ
พศ

าสต
ร์

ตร
วจส

อบ
ดว้
ยต
นเอ

งน
บัต

ัง้แต่
วนั
หล
งัจา

กท
ีน่าย

ทะ
เบยี

นส
หก
รณ์

ไดแ้
ต่ง
ตัง้

แล
ะห
วัห
นา้ส

ายง
านส

อบ
บญั

ชสี
หก
รณ์

ทีม่
คีุณ

สม
บตั

ติาม
ทีน่

ายท
ะเบ

ยีน
ใหเ้

ป็น
ผูส้
อบ
บญั

ชแี
ลว้

/ เก
็บข
อ้ม
ลูเข

า้เค
รื่อง

คอ
มพ

วิเต
อรโ์

ดย
จะน

 าทมี
เขา้

ตร
วจส

อบ
ทกุ
เดอื

นค
รัง้ล

ะ 3
-5 
วนั
ท าก

าร 
พร
อ้ม
ผูช้่
วย
ไมน่

อ้ย
กว
า่ 7

-9 
คน

/
รบั
รอง

งบ
การ

เงนิ
ใหท้

นัภ
ายใ

น 4
 วนั

ท าก
าร 

นบั
แต่
วนั
ทีส่
หก
รณ์

ฯ ไ
ดจ้
ดัท

 า
งบ
การ

เงนิ
แล
ะรา

ยล
ะเอ

ยีด
ทีเ่ก

ี่ยว
ขอ้
งเร
ยีบ
รอ้ย

/ ก
ารต

รวจ
สอ
บ 1

00%
 

ยก
เวน้

ราย
การ

ทีเ่ป็
นป

กต
ไิมใ่

ช่ส
าระ

ส าค
ญั 
แล
ะเป็

นร
ายก

ารส
ม า่เ

สม
อ 

การ
ตร
วจพ

รอ้ม
ขอ้
เสน

อแ
นะ
ทกุ
คร
ัง้ภ
ายห

ลงัก
ารเ
ขา้ต

รวจ
สอ
บป

ระม
าณ

 
จะใ

ชว้ธิ
สีุ่ม
ตวั
อย
่างไ

มต่
 า่กว

า่ 7
0%

 / 
วเิค

ราะ
หง์
บก
ารเ
งนิ
แล
ะเส

นอ
ผล
การ

ปร
กึษ

า โ
ดย
ไมถ่

อืเป็
นค่

าบร
กิาร

พเิศ
ษแ
ต่อ
ย่าง

ใด
1 ส

ปัด
าห ์

แล
ะจะ

ด าเ
นิน

การ
ตร
วจส

อบ
ใหเ้

ป็น
ไปต

ามม
าตร

ฐาน
ทาง

ดา้น
ด าเ

นิน
งาน

แล
ะส
ถาน

ะก
ารเ
งนิ

 กา
รแน

ะน
 า ก

ารแ
กไ้ข

ทีเ่ป็
นป

ระโ
ยช
นต์่

อ
วชิา

ชพี
 แล

ะห
ลกั
เกณ

ฑข์
องก

รม
ตร
วจบ

ญัช
สีห
กร
ณ์/

 แผ
นก
ารป

ฏบิ
ตังิ
าน

สห
กร
ณ์/

 ให
บ้ร
กิาร

วาง
รูป
บญั

ชแี
บบ

ฟอ
รม์

 ทะ
เบยี

นต่
างๆ

 ให
ค้ าป

รกึ
ษา

ปร
ะจ
 าปี 

255
9  
ขึ้น
อยู
่กบั

คว
ามพ

รอ้ม
ขอ
งสห

กร
ณ์ 
ภาย

ใตม้
าตร

ฐาน
ดา้น

ภาษ
อีาก

รระ
เบยี

บ อ
ื่นๆ

 แล
ะค
 าแน

ะน
 าเก

ี่ยว
กบั
การ

คว
บคุ

มภ
ายใ

น
การ

ปฏ
บิตั

งิาน
ทีน่

ายท
ะเบ

ยีน
สห
กร
ณ์ก

 าหน
ด แ

ละ
ผูส้
อบ
บญั

ชสี
งวน

สทิ
ธิ์

แล
ะก
ารบ

รหิ
ารง

าน 
ทีอ่
าจจ

ะแก
ไ้ขว

นัเว
ลาเ

ขา้ป
ฏบิ

ตังิ
านต

ามค
วาม

จ าเ
ป็น

 เพ
ือ่ป
ระโ

ยช
นต์่

อก
าร

สอ
บบ

ญัช
โีดย

แจ
ง้ให

ส้ห
กร
ณ์ท

ราบ
ลว่
งห
นา้ 

ทัง้
นี้โด

ยให
เ้ป็น

ไปต
าม

แผ
นง
านป

ระจ
 าปีข

องส
หก
รณ์

ตาม
มาต

รฐา
นก
ารส

อบ
บญั

ชที
ีร่บั
รอง

ทัว่
ไป 

ซึ่งร
วม
ทัง้
การ

ทด
สอ
บร
ายก

าร

สห
กร
ณ์ก

 าหน
ด ร

วม
ถงึร

ะเบ
ยีบ
แล
ะค
 าแน

ะน
 าทีก่

รม
ตร
วจบ

ญัช
สีห
กร
ณ์

Gr
ou

p, 
CA

ME
LS

  แ
ละ

Co
mm

on
siz

e ต
ามค

วาม
เหม

าะส
ม/ 

ใหค้
 าปร

กึษ
าเก

ี่ยว
กบั
ระบ

บก
ารค

วบ
คุม

ภาย
ใน 

ระบ
บบ

ญัช
 ีระ

บบ
การ

บร
หิาร

  บญั
ชแี
ละ
วธิกี

ารต
รวจ

สอ
บอ
ื่นท

ีเ่หน็
วา่จ

 าเป็
น แ

ละ
ระเ

บยี
บท

ีน่าย
ทะ
เบยี

น

เขา้
ท าก

ารต
รวจ

สอ
บโด

ยผู
ส้อ
บบ

ญัช
แีล
ะ/ห

รอืผู
ช้่วย

ผูส้
อบ
บญั

ชคี
รัง้ล

ะ 

ภาย
ในจ

ะท
 าหน

งัสอื
แจ
ง้ให

ท้ร
าบต่

างห
ากจ

ากร
ายง

านก
ารส

อบ
บญั

ช/ี 
ก าห

นด
ขึ้น

/ ถ
า้ได

พ้บ
ขอ้
บก
พร่
องท

ีม่สี
าระ

ส าค
ญัเ
กี่ย
วก
บัร
ะบ
บก
ารค

วบ
คุม

ภาย
ในจ

ะท
 าหน

งัสอื
แจ
ง้ให

ท้ร
าบต่

างห
ากจ

ากร
ายง

านก
ารส

อบ
บญั

ช/ี

4 -
 8 
คน

 คร
ัง้ละ

 4 
- 5

 วนั
ท าก

าร/
เขา้
ตร
วจส

อบ
บญั

ช ี1
3 ค

รัง้ต่
อปี

 โด
ยจ
ะ

ราย
การ

เริ่ม
เขา้
มาส

อบ
บญั

ชหี
ลงัจ

ากว
นัท

ีน่าย
ทะ
เบยี

นแ
ต่ง
ตัง้
ใหเ้

ป็น
สอ
บบ

ญัช
แีล
ว้/

ใหบ้
รกิ
ารว

เิคร
าะห

ง์บ
การ

เงนิ
โดย

ใชเ้
ทค

นิค
ต่าง

 ๆ 
เช่น

 Ra
tio

, P
eer

, 

ตาม
มาต

รฐา
นก
ารส

อบ
บญั

ชที
ีร่บั
รอง

ทัว่
ไป 

ซึ่งร
วม
ทัง้
การ

ทด
สอ
บร
ายก

าร
บญั

ชแี
ละ
วธิกี

ารต
รวจ

สอ
บอ
ื่นท

ีเ่หน็
วา่จ

 าเป็
น แ

ละ
ระเ

บยี
บท

ีน่าย
ทะ
เบยี

น

ก าห
นด

ขึ้น
/ ถ

า้ได
พ้บ

ขอ้
บก
พร่
องท

ีม่สี
าระ

ส าค
ญัเ
กี่ย
วก
บัร
ะบ
บก
ารค

วบ
คุม

ภาย
ในจ

ะท
 าหน

งัสอื
แจ
ง้ให

ท้ร
าบต่

างห
ากจ

ากร
ายง

านก
ารส

อบ
บญั

ช/ี 

สห
กร
ณ์ก

 าหน
ด ร

วม
ถงึร

ะเบ
ยีบ
แล
ะค
 าแน

ะน
 าทีก่

รม
ตร
วจบ

ญัช
สีห
กร
ณ์

ส าน
ักส

อบ
บญั

ชีล
กัข

ณา
 เข

คม
โดย

 นา
งลกั

ขณ
า  

เขค
ม

260
,00

0.0
0 
บาท

บร
ษิทั

 มน
ตร
สีอ

บบ
ญัชี

แล
ะก
ฎห

มา
ย จ

 ากดั
โดย

 ดร
.มน

ตร
 ี ช่

วย
ชู

260
,00

0.0
0 
บาท

260
,00

0.0
0 
บาท

ตาม
มาต

รฐา
นก
ารส

อบ
บญั

ชที
ีร่บั
รอง

ทัว่
ไป 

ซึ่งร
วม
ทัง้
การ

ทด
สอ
บร
ายก

าร
บญั

ชแี
ละ
วธิกี

ารต
รวจ

สอ
บอ
ื่น ท

ีเ่หน็
วา่จ

 าเป็
นแ
ละ
ระเ

บยี
บท

ีน่าย
ทะ
เบยี

น
สห
กร
ณ์ก

 าหน
ด ร

วม
ถงึร

ะเบ
ยีบ
แล
ะค
 าแน

ะน
 าทีก่

รม
ตร
วจบ

ญัช
สีห
กร
ณ์

ก าห
นด

ขึ้น
/ ถ

า้ได
พ้บ

ขอ้
บก
พร่
องท

ีม่สี
าระ

ส าค
ญัเ
กี่ย
วก
บัร
ะบ
บก
ารค

วบ
คุม

สห
กร
ณอ์

อม
ทร

พัย
จ์ุฬ

าล
งก
รณ

ม์ห
าวิ
ทย

าล
ยั 
จ า
กดั

รา
ยก

าร
เป
รีย
บเ
ทีย

บก
าร
เส
นอ

รา
คา

รบั
เป็
น 

"ผู
ส้อ

บบ
ญัชี

 ป
ระ
จ า
ปี 

25
59

"

การ
ตร
วจส

อบ
บญั

ชรีะ
หว
า่งปี

 บร
ษิทั

ฯ จ
ะด
 าเนิ
นก
ารต

รวจ
สอ
บแ
ละ
แจ
ง้ผ
ล

 จะ
ปร
ะเม

นิป
ระส

ทิธ
ภิาพ

การ
คว
บคุ

มภ
ายใ

นข
องส

หก
รณ์

 เพ
ือ่จ
ดัท

 า
แน
วท
างก

ารต
รวจ

สอ
บบ

ญัช
ทีีเ่ห

มาะ
สม

ก าห
นด

 พร
อ้ม
ทมี

งาน
ในร

ะด
บัป

รญิ
ญา

ตร
ปีร
ะม
าณ

 5 
- 7

 คน
/ ต

รวจ
บญั

ชี
ระห

วา่ง
ปีอ
ย่าง

นอ้
ยปี
ละ

 6 
คร
ัง้ ค

รัง้ล
ะป
ระม

าณ
 3 

- 5
 วนั

ท าก
าร

แล
ะแจ

ง้ผ
ลก
ารต

รวจ
สอ
บพ

รอ้ม
ขอ้
เสน

อแ
นะ

 แล
ะวเิ

คร
าะห

ง์บ
การ

เงนิ
/

ดา้น
ต่าง

 ๆ 
รวม

ทัง้
กฎ
หม

าย 
ภาษ

อีาก
ร แ

ละ
เรื่อ

งอื่น
 ๆ 

ทีส่
หก
รณ์

ขอ
ค า

บร
ษิทั

 เอ
น็.เ

อส
.เค

. ส
อบ

บญั
ชี จ

 ากดั
โดย

 นา
ยส

ริวิช
ญ ์

 ไพ
ศา
สต

ร์



เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2558

191

ราย
การ

ส าน
ักส

อบ
บญั

ชีล
กัข

ณา
 เข

คม
โดย

 นา
งลกั

ขณ
า  

เขค
ม

บร
ษิทั

 มน
ตร
สีอ

บบ
ญัชี

แล
ะก
ฎห

มา
ย จ

 ากดั
โดย

 ดร
.มน

ตร
 ี ช่

วย
ชู

สห
กร
ณอ์

อม
ทร

พัย
จ์ุฬ

าล
งก
รณ

ม์ห
าวิ
ทย

าล
ยั 
จ า
กดั

รา
ยก

าร
เป
รีย
บเ
ทีย

บก
าร
เส
นอ

รา
คา

รบั
เป็
น 

"ผู
ส้อ

บบ
ญัชี

 ป
ระ
จ า
ปี 

25
59

"
บร
ษิทั

 เอ
น็.เ

อส
.เค

. ส
อบ

บญั
ชี จ

 ากดั
โดย

 นา
ยส

ริวิช
ญ ์

 ไพ
ศา
สต

ร์
4. 
ราย

งาน
การ

ตร
วจส

อบ
1.

จดั
ท าร

ายง
านผ

ลก
ารต

รวจ
สอ
บบ

ญัช
 ีพร

อ้ม
วเิค

ราะ
หส์
ถาน

ะก
ารเ
งนิ

 
1.

ราย
งาน

ผล
การ

สอ
บบ

ญัช
พีร
อ้ม
เสน

อก
ารว

เิคร
าะห

ง์บ
การ

เงนิ
ระห

วา่ง
ปี 

1.
แจ
ง้ผ
ลก
ารส

อบ
บญั

ชรีะ
หว
า่งปี

 ส า
หร
บัร
ะย
ะเว

ลา 
3 เ
ดอื
น โ

ดย
จะส่

ง
พร
อ้ม
ขอ้
เสน

อแ
นะ

 แล
ะวธิ

กีาร
แก
ไ้ขป

ญัห
าท
ีต่ร
วจส

อบ
แล
ะอา

จจ
ะ

1 ค
รัง้

ส าเ
นาใ

หก้
รม
ตร
วจบ

ญัช
สีห
กร
ณ์ท

ราบ
ดว้
ย ต

ามท
ีน่าย

ทะ
เบยี

นก
 าหน

ด
ท าร

ายง
านเ

พิม่
ขึ้น

 ถา้
เหน็

สม
คว
ร ห

รอืต
ามท

ีส่ห
กร
ณ์ต

อ้งก
าร

2.
ราย

งาน
ผล
การ

สอ
บบ

ญัช
ปีร
ะจ
 าปี 

ตาม
ระเ

บยี
บท

ีน่าย
ทะ
เบยี

นส
หก
รณ์

2.
ราย

งาน
การ

สอ
บบ

ญัช
ปีร
ะจ
 าปี 

ตาม
ระเ

บยี
บท

ีน่าย
ทะ
เบยี

นก
 าหน

ด
2.

ราย
งาน

การ
สอ
บบ

ญัช
รีะห

วา่ง
ปี แ

ละ
การ

สอ
บบ

ญัช
ปีร
ะจ
 าปี 

ตาม
ระเ

บยี
บ

ก าห
นด

3.
บร
ษิทั

ฯ จ
ะให

ค้ าแ
นะ
น าใ

นด
า้นก

ารบ
รหิ
ารก

ารเ
งนิ
การ

บญั
ชตี
ามท

ี่
ทีน่

ายท
ะเบ

ยีน
ฯ ก

 าหน
ด

3.
เขา้
ร่วม

ปร
ะชมุ

เสน
อรา

ยงา
นผ

ลก
ารส

อบ
บญั

ชปี
ระจ

 าปีแ
ละ
ตาม

ที่
เหน็

สม
คว
ร โ
ดย
ไมถ่

อืเป็
นค่

าบร
กิาร

พเิศ
ษ

3.
ใหค้

 าแน
ะน
 าใน

ดา้น
การ

บร
หิาร

การ
เงนิ

การ
บญั

ชี
สห
กร
ณ์ต

อ้งก
าร

4.
บร
ษิทั

ฯ จ
ะส่
งผู
ส้อ
บบ

ญัช
แีล
ะห
รอืผู

ช้่วย
เขา้
ร่วม

ปร
ะชมุ

ใหญ่
หร
อื

4.
เขา้
ร่วม

ปร
ะชมุ

ใหญ่
 หร

อืป
ระช

มุค
ณะ

กร
รม
การ

ปร
ะชมุ

คณ
ะก
รรม

การ
ตาม

ทีส่
หก
รณ์

รอ้ง
ขอ

 ซึ่ง
หน

า้ท
ีด่า้น

วชิา
ชพี

5.
เป็น

ผูจ้
ดัส่
งงบ

การ
เงนิ

พร
อ้ม
ทัง้
กร
ะด
าษท

 ากา
รต่
ออ
ธบิ
ดกี
รม
ตร
วจบ

ญัช
ี

พงึ
ตอ้
งป
ฏบิ

ตัิ
สห
กร
ณ์แ

ละ
นาย

ทะ
เบยี

นฯ
ตาม

ระเ
บยี
บท

ีก่ าห
นด

 
5.

ผูส้
อบ
บญั

ช ีย
นิด

วีเิค
ราะ

หง์
บก
ารเ
งนิ

 ผล
การ

ด าเ
นิน

งาน
แล
ะฐา

นะ
การ

เงนิ
ซึ่งร

วม
ถงึก

ารว
เิคร

าะห
ง์บ
การ

เงนิ
รอบ

 3 
เดอื

น ใ
นม

มุม
อง 

6 ม
ติ ิ(

CA
ME

Ls 
An

aly
sis

) แ
ละ
การ

วเิค
ราะ

หอ์
ื่น ๆ

 เพ
ือ่ให

ท้ร
าบ

ถงึฐ
านะ

ทาง
ก าร

เงนิ
ขอ
งสห

กร
ณ์ใ
หด้

ยีิ่ง
ขึ้น

5. 
ปร
ะส
บก
ารณ์

 
สอ

.จฬุ
าลง

กร
ณ์ม

หาว
ทิย
าลยั

 จก
. (2

555
 - 

255
6)

สอ
.ม.
ธรร

มศ
าสต

ร ์จ
ก. 

(25
36 

- 2
552

, 2
556

)
สอ

.ครู
นค

รรา
ชส
มีา 

จก
. (2

554
 - 

255
6, 

255
8)

   
(5 
ปี ย

อ้น
หล
งั)

สอ
.มห

าวทิ
ยาล

ยัศ
รนี
คร
นิท

รวโิ
รฒ

 จก
. (2

554
 - 

255
8)

สอ
.วช

ริพ
ยาบ

าล 
จก

. (2
539

 - 
254

8, 
255

0 -
 25

58)
สอ

.ขา้
ราช

การ
สร
รพ
ากร

 จก
. (2

555
 - 

255
8)

   
(ปี 

255
4 -

 25
58)

สอ
.พร

ะจอ
มเก

ลา้พ
ระน

คร
เหนื

อ จ
ก. 

(25
54 

- 2
558

)
สอ

.รพ
ช จ

ก. 
( 2

550
 - 

255
2, 

255
4 -

 25
58)

สอ
.พน

กังา
นธ
นาค

ารแ
ห่ง
ปร
ะเท

ศไท
ย จ

ก. 
(25

57 
- 2

558
)

สอ
.มห

าวทิ
ยาล

ยัสุ
โขท

ยัธ
รรม

าธริ
าช 

จก
. (2

556
)

สอ
.ต า

รวจ
นค

รบ
าล 

จก
. (2

556
 - 

255
8)

สอ
.กร

มท
ีด่นิ

 จก
. (2

556
 - 

255
8)

สอ
.สห

ภาพ
แรง

งาน
อนิ
โด 

- ไ
ทย

 จก
. (2

548
 - 

255
5)

สอ
. บ

รษิ
ทั ท

่าอา
กาศ

ยาน
ไทย

 จก
. (2

555
 - 

255
8)

สอ
.กร

มท
างห

ลว
ง จ

ก. 
(25

54 
 -2

555
, 2

557
 - 

255
8)

สอ
.ทที

แีอ
นด

ท์ ีจ
ก. 

(25
48 

- 2
558

)
สอ

.ครู
สุร
าษฎ

รธ์า
นี จ

ก. 
(25

57 
- 2

558
)

สอ
.มห

าวทิ
ยาล

ยัธุ
รก
จิบ
ณัฑ

ติย
 ์จก

. (2
554

 - 
255

7)
สอ

.พน
กังา

นธ
นาค

ารไ
ทย
พา
ณิช

ย ์จ
ก. 

(25
49 

- 2
553

, 2
555

 - 
255

8)
สอ

.ครู
ระย

อง 
จก

. (2
554

 - 
255

8)
สอ

.กร
มป่

าไม
 ้จก

. (2
554

 - 
255

8)
สอ

.ครู
พร
ะน
คร
ศร
อีย
ุธย
า จ

ก. 
(25

57 
- 2

558
)

สอ
.กา

รป
ระป

านค
รห
ลว
ง จ

ก. 
(25

57)
สอ

.วงั
เดมิ

 จก
. (2

555
 - 

255
8)

สอ
.กา

รท
่าอา

กาศ
ยาน

ฯ (
255

4 -
 25

55)
สอ

.พน
กังา

นโอ
สถ
สภ
า จ

ก. 
(25

51 
- 2

558
)

สอ
.สา

ธาร
ณสุ

ขน
คร
ราช

สมี
า จ

ก. 
(25

54 
- 2

558
)

สอ
.ครู

แพ
ร่ จ

ก. 
(25

48 
- 2

558
)

สอ
.พน

กังา
นแ
คน

นอ
น (

ปร
ะเท

ศไท
ย) 
จก

. (2
550

 - 
255

8)
สอ

.ขา้
ราช

การ
กร
ะท
รวง

ศึก
ษาธ

กิาร
 จก

. (2
549

 - 
255

8)



เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญประจําป 2558

192

ราย
การ

ส าน
ักส

อบ
บญั

ชีล
กัข

ณา
 เข

คม
โดย

 นา
งลกั

ขณ
า  

เขค
ม

บร
ษิทั

 มน
ตร
สีอ

บบ
ญัชี

แล
ะก
ฎห

มา
ย จ

 ากดั
โดย

 ดร
.มน

ตร
 ี ช่

วย
ชู

สห
กร
ณอ์

อม
ทร

พัย
จ์ุฬ

าล
งก
รณ

ม์ห
าวิ
ทย

าล
ยั 
จ า
กดั

รา
ยก

าร
เป
รีย
บเ
ทีย

บก
าร
เส
นอ

รา
คา

รบั
เป็
น 

"ผู
ส้อ

บบ
ญัชี

 ป
ระ
จ า
ปี 

25
59

"
บร
ษิทั

 เอ
น็.เ

อส
.เค

. ส
อบ

บญั
ชี จ

 ากดั
โดย

 นา
ยส

ริวิช
ญ ์

 ไพ
ศา
สต

ร์
5. 
ปร
ะส
บก
ารณ์

 (ต่
อ) 

สอ
.กา

รท
างพ

เิศษ
แห
่งป
ระเ

ทศ
ไทย

 จก
. (2

555
 - 

255
6,2

558
)

สอ
.สา

ธาร
ณสุ

ขส
กล
นค

ร จ
ก. 

(25
52 

- 2
558

)
สอ

.บร
ษิทั

วทิ
ยุก
ารบ

นิแ
ห่ง
ปร
ะเท

ศไท
ย จ

ก. 
(25

55 
- 2

558
)

   
(5 
ปี ย

อ้น
หล
งั)

สอ
.ต า

รวจ
ทาง

หล
วง 

จก
. (2

554
 - 

255
8)

สอ
.โร
งพ
ยาบ

าลต
 ารว

จ จ
ก. 

(25
53 

- 2
558

)
สอ

.ครู
สร
ะบ
รุ ีจ

ก. 
(25

57 
- 2

558
)

   
(ปี 

255
4 -

 25
58)

สอ
.พน

กังา
นย
าสูบ

 จก
. (2

554
 - 

255
8)

สอ
.กร

มเจ
า้ท่า

 จก
. (2

553
 - 

255
8)

สอ
.กร

ะท
รวง

แรง
งาน

 จก
. (2

555
 - 

255
8)

สอ
.ปต

ท. 
จก

. (2
554

 - 
255

8)
สอ

.เบ
ญจ

มติ
ร จ

ก. 
(25

54 
- 2

558
)

สอ
.พน

กังา
นบ

รษิ
ทัเบ

อรล์
ียุ่ค
เกอ

ร ์จ
ก. 

(25
54 

- 2
558

)
สอ

.กร
มก
ารข

นส่
งท
หาร

บก
 จก

. (2
553

, 2
555

 - 
255

7)
สอ

.กร
มว
ชิาก

ารเ
กษ

ตร
 จก

. (2
554

 - 
255

8)
สอ

.มห
าวทิ

ยาล
ยัธ
รรม

ศาส
ตร

 ์จก
. (2

555
)

สอ
.ส า

นกั
งาน

 ก.
พ. 

จก
. (2

553
 - 

255
3, 

255
9)

สอ
.กอ

งกา
รฝึ
กก
องเ

รอืย
ุทธ
การ

 จก
. (2

554
 - 

255
8)

สอ
.กร

มส่
งเส

รมิ
การ

เกษ
ตร

 จก
. (2

554
 - 

255
8)

สอ
.สา

ธาร
ณสุ

ขช
ยัภู
ม ิจ

ก. 
(25

54)
สอ

.โร
งพ
ยาบ

าลห
าดใ

หญ่
 (2

557
 - 

255
8)

สอ
.พน

กังา
นก
ารไ

ฟฟ้
าส่ว

นภู
มภิ

าค 
จก

. (2
554

 - 
255

6 )
สอ

.ธุร
กจิ
กา๊ซ

 ปต
ท.จ

ก. 
(25

54)
สอ

.หน่
วย
บญั

ชาก
ารท

หาร
พฒั

นา 
จก

. (2
556

 - 
255

8)
สอ

.ศา
ลย
ุตธิ
รรม

 จก
. (2

554
 - 

255
8)

สอ
. ก
รม
การ

ปก
คร
อง 

(25
54 

- 2
555

)
สอ

.ฐา
นท

พัเร
อืส
ตัห

บี จ
ก. 

(25
54 

- 2
558

)
สอ

.กร
มพ

ฒัน
าท
ีด่นิ

 จก
. (2

554
 - 

255
8) 

สอ
.กอ

งท
พัภ

าคท
ี ่2 
จก

. (2
554

)
สอ

.กร
มส
รรพ

าวุธ
ทห

ารเ
รอื 

จก
. (2

554
 - 

255
8)

สอ
.กร

มก
ารพ

ฒัน
าชมุ

ชน
 จก

. (2
555

 - 
255

8)
สอ

.พน
กังา

นธ
นาค

ารท
หาร

ไทย
 จก

. (2
554

 - 
255

8)
สอ

.ต า
รวจ

ก าล
งัพ
ล จ

ก. 
(25

54 
- 2

558
)

สอ
.อง

คก์
ารข

นส่
งม
วล
ชน
กรุ
งเท

พ จ
ก. 

(25
54 

- 2
558

)
สอ

.เอ
ไอเ
อส

 จก
. (2

555
 - 

255
8)

สอ
.กอ

งท
นุส
งเค

ราะ
หก์
ารท

 าสว
นย
าง 
จก

. (2
556

 - 
255

8)
สอ

.พน
กังา

นห
า้งเ
ซน็
ทร
ลั จ

ก. 
(25

55 
- 2

556
)

สอ
.กา

รต
รวจ

เงนิ
แผ
่นด

นิ จ
ก. 

(25
55 

- 2
557

)
สอ

.ส า
นกั
งาน

ปฏ
ริูป
ทีด่

นิเพ
ือ่เก

ษต
รก
รรม

 จก
. (2

554
 - 

255
8)

สอ
.กท

ม.จ
ก. 

(25
54 

- 2
558

)
สอ

.อง
คก์
ารส

งเค
ราะ

หท์
หาร

ผ่าน
ศึก

 จก
. (2

555
 - 

255
8)

สอ
.กร

มท
รพั
ยาก

รธร
ณี 
จก

. (2
554

 - 
255

6, 
255

8)
สอ

.กร
มส
รรพ

าวุธ
ทห

ารอ
ากา

ศ จ
ก. 

(25
54 

- 2
558

)
สอ

.พน
กังา

นห
า้งเ
ซน็
ทร
ลั จ

ก. 
(25

57 
- 2

558
)

สอ
.กร

มส
วสั
ดกิ
ารท

หาร
อาก

าศ 
จก

. (2
554

 - 
255

8)
สอ

.ษะ
กอ
ฟะ
ฮอ
สิล
าม 

จก
. (2

556
 - 

255
8)

สอ
.เค
รอืโ

รงพ
ยาบ

าลพ
ญา

ไท 
จก

. (2
558

)
สอ

.กร
มส

ื่อส
ารท

หาร
อาก

าศ 
จก

. (2
554

 - 
255

8)
สอ

.พร
ะจอ

มเก
ลา้ล

าดก
ระบ

งั จ
ก. 

(25
56 

- 2
558

)
สอ

.สภ
ากา

ชาด
ไทย

 จก
. (2

554
 - 

255
8)

สอ
.บร

ษิทั
สย
ามก

ลก
าร 

จก
. (2

554
 - 

255
8)

สอ
.หน่

วย
บญั

ชาก
ารอ

ากา
ศโย

ธนิ
 จก

. (2
555

 - 
255

8)
สอ

.เข
าสา

มย
อด

 จก
. (2

556
 - 

255
8)

สอ
.ส า

นกั
งาน

 ก.
พ.จ

ก. 
(25

56 
- 2

558
)

สอ
.พน

กังา
นไท

ยน
 า้ทพิ

ย ์จ
ก. 

(25
58)

สอ
.กร

มก
ารข

นส่
งท
างบ

ก จ
ก. 

(25
56 

- 2
558

)
สอ

.ส า
นกั
งบ
ปร
ะม
าณ

 จก
. (2

554
 - 

255
8)

สอ
.เอ
ไอเ
อส

 จก
. (2

554
)

สอ
.ศูน

ยอ์
 านว

ยก
ารส

รา้ง
อาวุ

ธ จ
ก. 

(25
54 

- 2
558

)

สอ
.กร

มสุ
ขภ
าพ
จติ

 จก
. (2

556
 - 

255
8)

สอ
.เอ
สยู
อ ีจ

ก. 
(25

55)

สอ
.กล

ุ่มบ
รษิ
ทัพ

รเีม
ยีร

 ์จก
. (2

556
)

สอ
.พน

กังา
นเค

รอืเ
บท

าโก
ร จ

ก. 
(25

56 
- 2

558
)

สอ
.จฬุ

าลง
กร
ณ์ม

หาว
ทิย
าลยั

 จก
. (2

557
 - 

255
8)

สอ
.โร
งพ
ยาบ

าลช
ยัภู
ม ิจ

ก. 
(25

58)
สอ

.ครู
รอ้ย

เอด็
 จก

. (2
558

)

สอ
.ขา้
ราช

การ
กร
มก
ารร

กัษ
าดนิ

แด
น จ

ก. 
(25

53,
 25

55 
- 2

558
)
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ราย
การ

ส าน
ักส

อบ
บญั

ชีล
กัข

ณา
 เข

คม
โดย

 นา
งลกั

ขณ
า  

เขค
ม

บร
ษิทั

 มน
ตร
สีอ

บบ
ญัชี

แล
ะก
ฎห

มา
ย จ

 ากดั
โดย

 ดร
.มน

ตร
 ี ช่

วย
ชู

สห
กร
ณอ์

อม
ทร

พัย
จ์ุฬ

าล
งก
รณ

ม์ห
าวิ
ทย

าล
ยั 
จ า
กดั

รา
ยก

าร
เป
รีย
บเ
ทีย

บก
าร
เส
นอ

รา
คา

รบั
เป็
น 

"ผู
ส้อ

บบ
ญัชี

 ป
ระ
จ า
ปี 

25
59

"
บร
ษิทั

 เอ
น็.เ

อส
.เค

. ส
อบ

บญั
ชี จ

 ากดั
โดย

 นา
ยส

ริวิช
ญ ์

 ไพ
ศา
สต

ร์
5. 
ปร
ะส
บก
ารณ์

 (ต่
อ) 

สอ
.ขา้
ราช

การ
องค

ก์าร
บร
หิาร

ส่ว
นจ
งัห
วดั

 จก
. (2

555
)

สอ
.พน

กังา
นบ

รษิ
ทัก
ารบ

นิไท
ย จ

ก. 
(25

58)
สอ

.ไท
ยน

 า้ทพิ
ยป์
ทมุ

ธานี
 จก

. (2
558

)
   

(5 
ปี ย

อ้น
หล
งั)

สอ
.กร

มร
าชท

ณัฑ
 ์จก

. (2
556

 - 
255

8)
สอ

.พน
กังา

นก
ลุ่ม
บร
ษิทั

แท
ค จ

ก. 
(25

57 
- 2

558
)

   
(ปี 

255
4 -

 25
58)

สอ
.โร
งพ
ยาบ

าลต
 ารว

จ จ
ก. 

(25
55)

สอ
.ต า

รวจ
ภูธ
รจงั

หว
ดัส
ระแ

กว้
 จก

. (2
558

)
สอ

.กร
มว
ชิาก

ารเ
กษ

ตร
 จก

. (2
556

 - 
255

8)
สอ

.โร
งพ
ยาบ

าลน
คร
พน

ม จ
ก. 

(25
56,

 25
58)

สอ
.กร

มช
ลป
ระท

าน 
จก

. (2
556

)
สอ

.กอ
งบ
ญัช

ากา
รท
หาร

อาก
าศ 

จก
. (2

556
 - 

255
8)

สอ
.โร
งพ
ยาบ

าลพ
ระน

ัง่เก
ลา้ 

จก
. (2

558
)

สอ
.กา

รก
ฬีา
แห
่งป
ระเ

ทศ
ไทย

 จก
. (2

554
 - 

255
8

ชมุ
นุม

สห
กร
ณ์ธ

นก
จิไท

ย จ
ก. 

(25
57 

- 2
558

)
สอ

.กร
มก
ารบ

นิพ
ลเร

อืน
 จก

. (2
554

 - 
255

8)
สอ

.มห
าวทิ

ยาล
ยัห
วัเฉี

ยว
เฉล

มิพ
ระเ

กยี
รต

 ิจก
. (2

557
 - 

255
8)

สอ
.พน

กังา
นโร

งงา
นท

อผ
า้กรุ

งเท
พ จ

ก. 
(25

54 
- 2

558
)

สอ
.ต า

รวจ
กอ
งพ
ลาธ

กิาร
แล
ะส
รรพ

าวุธ
 จก

. (2
554

 - 
255

8)
สอ

.บที
เีอส

 กรุ
ป๊ จ

ก. 
(25

54 
- 2

558
)

สอ
.อง

คก์
ารต

ลาด
เพือ่

เกษ
ตร
กร

 จก
. (2

554
 - 

255
8)

สอ
.สห

วริยิ
าสต

ลี จ
ก. 

(25
54 

- 2
558

)
สอ

.ยา
งสย

าม 
จก

. (2
556

 - 
255

8)
สอ

.พน
กังา

นส
มบู

รณ์
กรุ
ป๊ จ

ก. 
(25

58)
สอ

.ต า
รวจ

กอ
งบ
ญัช

ากา
รศึ
กษ

า จ
ก. 

(25
58)

สอ
.ขา้
ราช

การ
ส่ว
นท

อ้งถ
ิ่นน

คร
สว
รรค

 ์จก
. (2

557
 - 

255
8)

สอ
.มห

าวทิ
ยาล

ยัม
หดิ

ล จ
ก. 

(25
56 

- 2
557

)
สอ

.พน
กังา

นบ
รษิ
ทัก
ารบ

นิไท
ย จ

ก. 
(25

54)
สอ

.ครู
นค

รศ
รธีร

รม
ราช

 จก
. (2

556
)

สอ
.ครู

ศร
สีะ
เกษ

 จก
. (2

554
 - 

255
5)

สอ
.ครู

พทั
ลงุ 

จก
. (2

555
)

สอ
.มห

าวทิ
ยาล

ยัเท
คโน

โลย
พีร
ะจอ

มเก
ลา้ธ

นบ
รุ ีจ

ก. 
(25

58)
สอ

.สห
ภาพ

แรง
งาน

รฐัว
สิาห

กจิ
รถ
ไฟ
แห
่งป
ระเ

ทศ
ไทย

 จก
. (2

558
)

สอ
.ไท

ยแ
อรเ์

อเซ
ยี จ

ก. 
(25

58)
สห
กร
ณ์เ
คร
ดติ

ยูเนี่
ยน
ฟร
เีทร

ด จ
ก. 

(25
58)

สอ
.มห

าวทิ
ยาล

ยัธุ
รก
จิบ
ณัฑ

ติย
 ์จก

. (2
558

)

สอ
.เอ
ม็ บ

 ีเค
 กรุ

ป๊ จ
ก. 

(25
54 

- 2
558

)
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กร
ณอ์
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ทร
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จ์ุฬ

าล
งก
รณ

ม์ห
าวิ
ทย

าล
ยั 
จ า
กดั

รา
ยก

าร
เป
รีย
บเ
ทีย

บก
าร
เส
นอ

รา
คา

รบั
เป็
น 

"ผู
ส้อ

บบ
ญัชี

 ป
ระ
จ า
ปี 

25
59

"
บร
ษิทั

 เอ
น็.เ

อส
.เค

. ส
อบ

บญั
ชี จ

 ากดั
โดย

 นา
ยส

ริวิช
ญ ์

 ไพ
ศา
สต

ร์
5. 
ปร
ะส
บก
ารณ์

 (ต่
อ) 

สอ
.ครู

ตร
งั จ

ก. 
(25

54 
- 2

557
)

   
(5 
ปี ย

อ้น
หล
งั)

สอ
.ครู

หน
องบ

วัล
 าภู 

จก
. (2

556
)

   
(ปี 

255
4 -

 25
58)

สอ
.ครู

กร
ะบ
ี ่จก

. (2
555

 - 
255

6)
สอ

.หน่
วย
บญั

ชาก
ารป้

องก
นัภ

ยัท
างอ

ากา
ศ จ

ก. 
(25

55 
- 2

556
)

สอ
.โร
งพ
ยาบ

าลส
ระบ

รุ ีจ
ก. 

(25
56)

สห
กร
ณ์เ
คร
ดติ

ยูเนี่
ยน
นกั
บญุ

เปโ
ตร

 จก
. (2

556
 - 

255
8)

สห
กร
ณ์เ
คร
ดติ

ยูเนี่
ยน
ไทย

ฮอ
นด

า้ จ
ก. 

(25
58)

สห
กร
ณ์อ

สิล
ามอ

ศัศิ
ดด

กี จ
ก. 

(25
57 

-25
58)

สห
กร
ณ์เ
คร
ดติ

ยูเนี่
ยน
โรง

เรยี
นว
ดัห

นอ
งแก

 จก
. (2

556
 - 

255
8)

สห
กร
ณ์เ
คร
ดติ

ยูเนี่
ยน
ศร
หีฤ
ทยั
ขล
งุ จ

ก. 
(25

54,
 25

57 
-25

58)
สห
กร
ณ์เ
คร
ดติ

ยูเนี่
ยน
เอน็

 เอ
ช เ
ค ส

ปร
งิ จ

ก. 
(25

54 
-25

58)
สห
กร
ณ์เ
คห

สถ
าน 

กรุ
งเท

พฯ
 จก

. (2
554

 - 
255

8)
สห
กร
ณ์เ
คร
ดติ

ยูเนี่
ยน
บา้น

นาเ
จรญิ

 จก
. (2

558
)

สห
กร
ณ์เ
คร
ดติ

ยูเนี่
ยน
บา้น

โคก
มว่
ง จ

ก. 
(25

54 
- 2

556
)

6. 
ชื่อ
ผูส้
อบ
บญั

ชรีบั
อนุ
ญา
ต
นาง

ลกั
ขณ

า เข
คม

 (6
88)

7. 
ทมี

งาน
-
ผูส้
อบ
บญั

ชรีบั
อนุ
ญา

ต 5
 คน

-
ผูส้
อบ
บญั

ชรีบั
อนุ
ญา

ต  
4 ค

น
-
ผูส้
อบ
บญั

ชรีบั
อนุ
ญา

ต  
10 

คน
-
หวั
หน

า้สา
ยส
อบ
บญั

ชผี
่านก

ารอ
บร
มต

ามท
ีก่ร
มต

รวจ
บญั

ชสี
หก
รณ์

  
-
หวั
หน

า้สา
ยส
อบ
บญั

ชผี
่านก

ารอ
บร
มต

ามท
ีก่ร
มต

รวจ
บญั

ชสี
หก
รณ์

-
หวั
หน

า้สา
ย  

13 
คน

ก าห
นด

 7 
คน

ก าห
นด

  6
 คน

-
ผูช้่
วย
ผูส้
อบ
บญั

ช ี(
ปว
ช./

 ปว
ส./

 ปร
ญิญ

าตร
ี)  1

0 ค
น

-
ผูช้่
วย
ผูส้
อบ
บญั

ช ี9
 คน

-
พน

กังา
น P

art
 Ti

me
 แล

ะน
กั ศึ
กษ

าฝึก
งาน

ระด
บัป

รญิ
ญา

ตร
ทีาง

บญั
ช ี 

10 
- 1

5 ค
น

นาย
ชูศ
กัด

ิ์   ช่
วย
ชู (

836
9)

ดร
.มน

ตร
 ี ช่

วย
ชู (

321
4)

นาย
สริ
วชิญ

 ์ ไ
พศ

าสต
ร ์(

101
36)



 

 

 

 

แจ้งย้ายสังกัดกับสหกรณ์ฯ เพื่อไม่ให้ขาดสมาชิกภาพแจ้งย้ายสังกัดกับสหกรณ์ฯ เพื่อไม่ให้ขาดสมาชิกภาพ  
  

 สมาชิกที่ลาออกจากงานสังกัดเดิมแล้วย้ายไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานใหม่
ในสังกัดจุฬาฯ โดยมีระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่เกิน 1 วันท าการ ให้สมาชิกท า
บันทึกข้อความแจ้งต่อสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ก่อนวันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ของสังกัดเดิมโดยแนบใบลาออกจากสังกัดเดิม และหลักฐานเช่น สัญญาจ้าง  
ค าสั่งจ้างจากสังกัดใหม่มาประกอบด้วย ทั้งนี้เพ่ือคงสมาชิกภาพทั้งนี้เพ่ือคงสมาชิกภาพ 
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ระเบียบวาระที่ 13 
 

เรื่อง  การคดัเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2559 
 
 ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จ ากัด  ได้ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี  2558   โดยมีระเบียบวาระการประชุม  เรื่อง  การคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี  2559  นั้น    
   
 บัดนี้  มีผู้เสนอราคาบริการตรวจสอบกิจการ รวม  2  ราย  เพ่ือน าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ  
ประจ าปี  2558  ดังนี้ 
   

ผู้เสนอบริการตรวจสอบกิจการ  จ านวน  2  ราย  ได้แก่ 
1.  ส านักสอบบัญชี ลักขณา  เขคม  และคณะ 
2.  บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด 

 

 

 

มติที่ประชุม................................................................................................................. ...................... 
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ราค

าต่อ
ปี

2.
วตั
ถปุ
ระส

งค
แ์ล
ะขอ

บเข
ตก
ารต

รวจ
สอ
บ1

.ต
รวจ

สอ
บเอ

กส
าร 

สรร
พส

มดุ
บญั

ชีท
ะเบ

ยีน
แล
ะก
ารเ
งนิ

 ตล
อด
จน
ทร
พัย

ส์นิ
1.

ตร
วจ
สอ
บก
ารป

ฏบิ
ตังิ
านข

องส
หก
รณ์

ใหเ้
ป็น

ไปต
าม 

พร
บ.ส

หก
รณ์

 25
42

หนี้
สนิ
ทัง้
ปว
งขอ

งสห
กร
ณ์ 
เพือ่

แส
ดง
ฐาน

ะ แ
ละข

อ้เท
จ็จ
รงิข

องส
หก
รณ์

แล
ะ พ

รบ
.สห

กร
ณ์ 

(ฉบ
บัท

ี ่2)
 พ

.ศ.
255

3 ข
อ้บ
งัค
บัแ
ละร

ะเบ
ยีบ
ขอ
ง

ทีเ่ป็
นอ
ยู่จ
รงิ

สห
กร
ณ์ต

ลอ
ดจ
นม

ตทิ
ีป่ร
ะชุม

ใหญ่
 แล

ะท
ีป่ร
ะชุม

ขอ
งค
ณะ

กร
รม
การ

2.
ตร
วจ
สอ
บห
ลกั
ฐาน

แล
ะค
วาม

ถูก
ตอ้
งขอ

งกา
รด
 าเนิ

นธุ
รก
จิแ
ต่ล
ะป
ระเ
ภท

ด าเ
นิน

การ
ขอ
งสห

กร
ณ์เ
พือ่

ปร
ะเม

นิผ
ล แ

ละอ
าจใ

หข้
อ้แ
นะ
น าแ

ก่ก
รรม

การ
ด าเ

นิน
การ

2.
ตร
วจ
สอ
บค

วาม
ถูก
ตอ้
งสม

บูร
ณ์ข

องก
ารจ

ดัท
 าบญั

ชี แ
ละเ

อก
สาร

ปร
ะก
อบ

ผูจ้
ดัก
าร 

แล
ะพ
นกั

งาน
อืน่

 ๆ 
ขอ
งสห

กร
ณ์ 
ทัง้
ทาง

วชิา
การ

 แล
ะท
างป

ฏบิ
ตัิ

ราย
การ

บญั
ชีให

ถู้ก
ตอ้
งต
ามร

ะเบ
ยีบ
ทีน่

ายท
ะเบ

ยีน
สห
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ปรับเพิ่มเงิน ... สวัสดิการสงเคราะห์เกีย่วกับการศพและประสบอุบัติเหตุ 

เสียชีวิตปกติ  สูงสดุไม่เกิน 600,000 บาท 

*เงินสงเคราะห์ศพสมาชิกเดือนละ 1,250 บาท ตามจ านวนเดือนที่เป็นสมาชิก บวก 100,000 บาท 

*คู่สมรสเสยีชีวิต จะได้รบั ½ ขอสทิธิ์สมาชิก    
*บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเสียชีวิต จะไดร้ับ ¼ ของสิทธิส์มาชิก 
 

หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  บวกเพิ่มอีกสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท 

เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป 

 

*ผู้รับประโยชน์ยื่นเอกสารขอรับเงินสวัสดิการภายใน 180 วัน นับตั้งแต่สมาชิกเสียชีวิต 
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ระเบียบวาระที่ 14 
เรื่อง การลงทุนของสหกรณ ์

 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10 (7) ประกอบมาตรา     
62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  ในการประชุม 
ครั้งที่ 2/2558  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  จึงออกประกาศ
ก าหนดการน าเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืน  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็น 

ผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ ากัดความรับผิด 
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 

 (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์            
ซ่ึงสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 

(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทีน่ิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น 
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ  เพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์พ.ศ. 2540 
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ข้อ 4  การน าเงินไปฝากหรือลงทุน ตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส ารองของสหกรณ์  และต้องผ่านการอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด าเนินการได้ 

ฯลฯ 
 

อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มีทุนส ารอง  2,147,461,629.40  บาท 
ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการ
ด าเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ น าเงิน
ไปฝากหรือลงทุน ตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส ารองของสหกรณ์ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
 
มติที่ประชุม................................................................................... ............................................................................. 
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ตารางการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2547-2558

       สหกรณ์ออมทรัพยจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั หน่วย:บาท
ครบรอบ  (ปี) ปทีี่ 44 ปทีี่ 45 ปทีี่ 46 ปีที ่47 ปีที ่48 ปีที ่49 ปีที ่50 ปีที ่51 ปีที ่52 ปีที ่53 ปีที ่54 ปีที ่55

รายการ ป ี2547 ป ี2548 ป ี2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
1. ก าไรสุทธิ 593,649,190.51 629,904,462.12 590,279,795.19 642,078,530.15 704,783,498.50 802,029,004.60 983,909,670.63 847,159,318.26 915,182,971.87 993,054,936.59 1,036,895,176.38 778,017,912.15

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
2. ทนุส ารอง
    ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 ของก าไรสุทธิ 89,047,378.58 94,485,669.32 88,541,969.28 96,311,779.52 105,717,524.78 120,304,350.69 206,621,030.83 127,497,477.40 137,643,518.97 149,355,462.46 155,637,965.97 116,780,488.61

15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 21.00% 15.05% 15.04% 15.04% 15.01% 15.01%

3. บ ารงุสันนิบาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4. เงนิปันผลแหง่ค่าหุน้ทีช่ าระแล้วของสมาชิก
    แต่ละคนโดยคิดใหต้ามส่วนระยะเวลา 354,027,471.94 382,678,401.92 365,215,946.20 406,283,511.94 439,481,904.44 481,576,674.00 540,703,851.05 561,036,442.29 606,713,830.11 652,772,570.71 703,050,038.84 542,166,148.13

59.64% 60.75% 61.87% 63.28% 62.36% 60.05% 54.95% 66.23% 66.29% 65.73% 67.80% 69.69%
   ใช้ทนุรกัษาระดับอัตราเงนิปันผล 123,258,901.99

15.84%
5. เงนิเฉลี่ยคืนของดอกเบ้ียเงนิกู้ทกุประเภท 55,039,097.50 62,492,721.51 66,203,557.99 83,726,374.41 94,782,616.34 107,405,967.00 89,621,111.93 61,248,765.30 54,406,945.59 88,316,231.92 119,485,973.85 104,431,096.29

9.27% 9.92% 11.22% 13.04% 13.45% 13.39% 9.11% 7.23% 5.95% 8.89% 11.52% 13.42%
6. ทนุอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก
    ไมเ่กินรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,500,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,200,000.00 6,600,000.00 9,500,000.00 6,600,000.00

0.67% 0.64% 0.68% 0.62% 0.64% 0.62% 0.61% 0.71% 0.68% 0.67% 0.92% 0.85%
7. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
    ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 1 แต่ไมเ่กินรอ้ยละ 2 ของก าไรสุทธิ 6,363,970.10 6,746,967.70 6,742,685.10 7,676,522.70 7,962,939.33 8,999,080.00 10,992,202.32 8,471,593.18 10,250,000.00 10,995,501.40 11,687,455.30 7,780,179.12

1.07% 1.07% 1.14% 1.20% 1.13% 1.12% 1.12% 1.00% 1.12% 1.11% 1.13% 1.00%
8. ทนุสาธารณประโยชน์
    ไมเ่กินรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ 16,564,607.79 5,248,785.86 1,782,601.83 4,114,995.87 6,159,431.48 8,530,480.79 16,023,685.64 4,153,588.62 2,136,998.53 1,303,866.14 580,479.21 100,000.00

2.79% 0.83% 0.30% 0.64% 0.87% 1.07% 1.63% 0.49% 0.23% 0.13% 0.06% 0.01%
9. ทนุสวัสดิการสมาชิก
    ไมเ่กินรอ้ยละ 10 ของก าไรสุทธิ 59,364,919.00 62,990,446.21 50,173,782.59 32,103,926.51 35,239,174.93 56,142,030.32 98,390,967.06 63,536,948.87 82,366,467.47 69,513,845.56 22,396,935.81 100,000.00

10.00% 10.00% 8.50% 5.00% 5.00% 7.00% 10.00% 7.50% 9.00% 7.00% 2.16% 0.01%
10. ทนุรกัษาระดับอัตราเงนิปันผล
      ไมเ่กินรอ้ยละ 2 แหง่ทนุเรอืนหุน้วันสิ้นปี 9,231,745.60 11,251,469.60 7,609,252.20 7,851,419.20 10,929,907.20 14,060,421.80 15,546,821.80 15,204,502.60 15,455,211.20 14,187,458.40 14,546,327.40 100,000.00

1.56% 1.79% 1.29% 1.22% 1.55% 1.75% 1.58% 1.79% 1.69% 1.43% 1.40% 0.01%

      รวมทนุส ารองและทนุสะสม 178,208,650.97 177,976,370.99 152,107,605.90 144,382,121.10 162,546,038.39 204,037,283.60 342,582,505.33 216,392,517.49 243,802,196.17 240,960,632.56 202,661,708.39 123,680,488.61
30.02% 28.26% 25.77% 22.48% 23.06% 25.44% 34.82% 25.54% 26.64% 24.27% 19.55% 15.89%
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  ไม่จ ำกดัยอด
  ต้ังแต่   1 ล้ำนบำท  แต่ไม่ถงึ   5 ล้ำนบำท
  ต้ังแต่   5 ล้ำนบำท  แต่ไม่ถงึ 10 ล้ำนบำท

  ระยะเวลำ    3   เดือน 3.250 2.750
  ระยะเวลำ    6   เดือน 3.500 3.000
  ระยะเวลำ   12  เดือน
วงเงินไม่ถงึ 1 ล้ำนบำท 3.600 3.100
วงเงินต้ังแต่ 1 ล้ำนบำท   แต่ไม่ถงึ 20 ล้ำนบำท 3.700 3.200
วงเงินต้ังแต่ 20 ล้ำนบำท แต่ไม่ถงึ 30 ล้ำนบำท 3.800 3.300
วงเงินต้ังแต่ 30 ล้ำนบำท แต่ไม่ถงึ 50 ล้ำนบำท 3.900 3.400
วงเงินต้ังแต่ 50 ล้ำนบำท 4.000 3.500

1 ก.พ. 2556 - 31 ก.ค. 2558 1 ส.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558

วงเงินต้ังแต่ 1 ล้ำนบำท   แต่ไม่ถงึ 20 ล้ำนบำท 3.700 3.200
วงเงินต้ังแต่ 20 ล้ำนบำท แต่ไม่ถงึ 30 ล้ำนบำท 3.800 3.300
วงเงินต้ังแต่ 30 ล้ำนบำท แต่ไม่ถงึ 50 ล้ำนบำท 3.900 3.400
วงเงินต้ังแต่ 50 ล้ำนบำท 4.000 3.500

อัตราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี )
อัตราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี )
เพ่ือใหส้มาชิกเลือกแบบใด
แบบหน่ึงตามความสมัครใจ

1 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 2558 1 พ.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558
5.00
4.75
4.00
3.00

1 ก.พ. 2556 - 31 ก.ค. 2558

ประเภท
เงินฝากประจ า

1.500
1.750

1 ส.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558

ระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)

วงเงินฝาก

ประเภท
เงินฝากออมทรัพย์

ตารางการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย (รอ้ยละ)
ต้ังแต่ ณ วันทีป่ระกาศใช้ - 31 ธันวาคม 2558

ประเภท
เงินกู้ เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้สามัญ/เงินกู้พิเศษ

5.00

27 เม.ย. 2552 - 31 ธ.ค. 2558

1.250

วงเงินฝาก

ประเภท
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน

วงเงินฝาก






